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นายระพภีทัร์ จนัทรศรีวงศ์ อธบิดีกรมวชิาการ
เกษตร เปิดเผยว่า ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตร
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ภาคการเกษตรเริม่มกีาร
ปรับตัวท�าการเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยหีรอืหุน่ยนต์ เครือ่งจกัร ฯลฯ ทีมี่
ความแม่นย�าสูง เข้ามาช่วยในการท�างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลติมากขึน้ 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ส�านักวิจัย
และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 กรมวชิาการเกษตร 
ได้พฒันาโรงเรอืนอแีวปอจัฉรยิะต้นแบบทีโ่ครงการ
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ 
จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสอด
รับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเกษตร โดยม ีนายอคัคพล เสนาณรงค์ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม 
เป็นหัวหน้าโครงการ

กรมวชิาการเกษตรสร้างโรงเรอืน
‘อแีวปอจัฉรยิะ’ เกษตรยคุใหม่

18 คพ.วอน อปท. ยกระดบัสถานทีก่�าจดัขยะ
พบก�าจดัขยะมลูฝอยไม่ถกูวธิ ีร้อยละ 95

คพ.จัดท�าข ้อเสนอการยกระดับสถานที ่
ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก�าจัดขยะมูลฝอย
ทีด่�าเนนิการไม่ถกูต้อง 1,963 แห่ง (ร้อยละ 95) 
โดยเป้าหมายของแผนปฏบิตักิาร ภายในปี 2570 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการ 
อย่างถกูต้อง 13

สหกรณ์นาเกลือทัว่ประเทศร่วมลงนามสตัยาบนั ประกนัราคาเกลอืขัน้ต�า่ครัง้แรก
ของประเทศ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคาเกลอืทะเลทีม่คีวามผนัผวน พร้อมยกระดบั
อาชพีการท�านาเกลือทะเล ให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

“อลงกรณ์” ผนึกสหกรณ์นาเกลือทั่วไทย
ลงนามสัตยาบันประกันราคาเกลือขั้นต�่า
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ดร.อรรชกา สีบุญเรอืง

ห่วงภัยถึงเยาวชน
“บุหรี่ไฟฟ้า-กัญชา-กระท่อม”

ชี้นโยบายรัฐมีความสับสน
จนท.ย่อหย่อน/รับส่วย

‘ทีเส็บ’ จับมือพันธมิตร 
จัดงาน MICE DAY 2023

ชูมิติใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ไมซ์ยั่งยืน

6 12

ท้องถ่ินไทย
กทม.ติดตามผลการพัฒนา

และแก้ปัญหา คลองลาดพร้าว,
คลองเปรมประชากร, 

คลองแสนแสบ 

3

คณุภาพชวีติ

2

เศรษฐกจิทัว่ไป

สปสช.ดึงเครอืข่ายชาติพันธุ ์และ LGBT
ร่วมพัฒนาระบบหลกัประกนัสขุภาพ

สปสช.จัดประชุมเครือข่ายชาติพันธุ์และความ
หลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการเข้าถึงสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ และ 
พฒันาบทบาทเป็นศนูย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพ 
ประชาชน หรอืยกระดบัเป็นหน่วยรบัเร่ืองร้องเรยีน 
ทีเ่ป็นอสิระจากผู้ถูกร้องเรยีน หรอืหน่วยบรกิารรบัส่งต่อ 
เฉพาะด้าน 8

ณรงค์ เรอืงศรี นพ.ประกติ วาทีสาธกกจิ

ป่ินสกัก์ สุรสัวดี
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ผศ.ภญ.ยุพดี ศิรสินิสุข

ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 ปักษ์หลังเดือนพฤษภาคม วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566

นพ.ศวิคปุต์ ตนัตภิพณัฐกลุ
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั คอสเมตก้ิา คลินกิ จ�ากัด

‘ครุุสภา’ เร่งยกเคร่ือง วชิาชพีครไูทย
ออก License ใหม่-กฏเหลก็ 7 Module

ผศ. ดร.พลรพ ีทมุมาพนัธ์

ส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา เป็นหน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าที่
ควบคุมดูแลและด�าเนินการให้แม่พิมพ์ของชาติ เป็นบุคลากร 
ท่ีมีคณุภาพ ต้องก�ากบัดูแลในเรือ่งมาตรฐานวิชาชพีคร ู โดยม ี
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครเูป็นกลไกส�าคัญ แต่ทุกวนันี ้ ยงัม ี
ครูผู ้สอนจ�านวนมาก ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ครุสุภาก�าลงัแก้ปัญหานีอ้ย่างไร ?!

ทศพล ทังสบุุตร                                                                                                      

กลุธิรตัน์ ภควัชร์ไกรเลศิ



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

เร่งพัฒนา SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปั้นกิจกรรมเสริมทักษะ Digital Marketing

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดปีก SME และ
วิสาหกิจชุมชน บุกตลาดออนไลน์ พร้อมสร้าง
โอกาสทางการตลาดผ่านกจิกรรมต่างๆ ตลอดปี 
สมาคมผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ไทย 
ย�้าทักษะตลาดออนไลน์ (Branding, Digital 
Marketing, LIVE COMMERCE) จะดันสินค้า
ชมุชนให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง 

นายทศพล ทงัสบุตุร อธิบดกีรมพฒันาธรุกจิ
การค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธรุกจิการค้ามีภารกิจ 
ด้านการส่งเสริมพฒันาธุรกิจ SMEs ผูป้ระกอบการ 
ฐานราก ตลอดจนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ม ี
ความศักยภาพและความพร้อมในการสร้างรายได้ 
และประกอบธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยปัจจบุนัได้มกีาร
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยดิีจทิลัอย่างต่อเนือ่ง ท้ังองค์ความรูท้าง
ด้านการค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ 
สามารถน�าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ หรอื e-Commerce  
มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการทัง้ระดับบคุคลและชมุชนให้สามารถ
ขยายธุรกิจการค้าและจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนี ้กรมพฒันาธรุกิจการค้าได้สนับสนุน 
ให้สมาชิกชมุชนร่วมกันขบัเคลือ่นสร้างความเข้มแขง็ 
ให้แก่สินค้าชุมชน ด้วยการค้าออนไลน์และการ
ตลาดดจิทัิล ตลอดจนส่งเสรมิการน�าอตัลกัษณ์ของ
สินค้าชมุชนมาต่อยอดทางการตลาดออนไลน์เพ่ือให้
เป็นทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางมากขึน้ อนัจะช่วยขยาย
โอกาสทางการตลาดและช่องทางการขายให้สนิค้า
ชมุชนได้มากยิง่ขึน้ เพ่ือช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชพี 

1.2 กจิกรรมส่งเสรมิและกระตุน้การขายให้กบั
สินค้าชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง 
พร้อมจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญด้านพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาแนะน�าชุมชนในการ
จัดกิจกรรมกระตุน้การขายให้กบัชมุชน อาท ิ การ
ท�าโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย และการท�าการตลาด
ดจิทัิลให้แก่ชุมชน

1.3 กจิกรรมแถลงความส�าเรจ็และ Showcase 
เพ่ือสร้างการรบัรูใ้นวงกว้างท่ีแสดงให้เห็นถงึชุมชน
ต้นแบบท่ีได้รบัการพฒันา 

2. โครงการสร้างโอกาสทางการตลาด พฒันา
ธรุกจิฐานรากด้วย e-Commerce ประกอบด้วย

2.1 หลกัสตูรป้ันร้านค้าออนไลน์ขัน้เทพ (Online  
Marketing Genius : OMG) จัดขึ้นภายใต้ธีม  
“อพัสกลิ การตลาดออนไลน์สร้างยอดขายทะลลุ้าน”  
เป็นกจิกรรมฝึกปฏบิตั ิWorkshop อย่างเข้มข้นด้าน
การเสรมิสร้างทกัษะการตลาดออนไลน์ผ่านคลิปส้ัน 
(Short Clip for e-Commerce) ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
ฐานรากที่มีร้านค้าออนไลน์ จ�านวน 3,352 ราย 
จ�านวน 4 คร้ังครอบคลมุพืน้ทีท่ั่วประเทศในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

2.2 งานมหกรรม Thailand e-Commerce 
Expo 2023 “มหกรรม e-Commerce ใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศ ครบจบทีเ่ดียว” ระหว่างวนัท่ี 26-27  

สงิหาคม 2566 ณ สามย่าน มติรทาวน์ เป็นงานมหกรรม 
ที่รวบรวมพันธิมตรชั้นน�าด้าน e-Commerce  
กว่า 40 หน่วยงาน จาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน  
e-Marketplace ด้าน e-Payment ด้าน e-Logistics  
ด้าน e-Fulfillment และด้าน e-Government  
เพือ่ให้การช่วยเหลอืและสนับสนนุผูป้ระกอบการ 
ให้มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าบนออนไลน์และ 
มรีายได้เพิม่มากขึน้ เพือ่เพิม่โอกาสให้ผู้ประกอบการ 
จากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ทัว่ถงึ โดยมผีูเ้ช่ียวชาญด้าน e-Commerce และ 
Influencer ชือ่ดงัมาให้องค์ความรู ้ทกัษะ และการ
ให้ค�าปรึกษาเชงิลึกให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้  
ภายในงานมหกรรมฯ ยังมีกิจกรรม Thailand 
e-Commerce Genius 2023 เป็นการประกวด  
Pitching เพือ่เฟ้นหา “สดุยอด Thailand e-Commerce  
Genius  ปี 2023” จากผูป้ระกอบการกว่า 3,352 ราย  
ทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานพนัธมติร

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�าคัญในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนยังคงเป็น ความพร้อมของชุมชน
ในการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้า
ออนไลน์ ส่งผลให้องค์ความรู้ของสมาชิกชุมชน 
ในด้านการใช้เครื่องมือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจ 
ไม่เท่ากนั รวมถึงสมาชกิได้รบัองค์ความรูไ้ม่เท่ากัน 
และอาจน�าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ได้ไม่เตม็ที่

ขณะทีช่มุชนขาดการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของสมาชกิทีช่ดัเจน ท�าให้ไม่มผีูร้บัผดิชอบในการ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของชุมชนอย่าง 
ต่อเนือ่ง ขณะทีห่ลักสูตรอบรมการใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์อาจไม่ตรงต่อความต้องการเรียนรู้ของ
ชมุชน เนือ่งจากอาจไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มเป้าหมาย
ในการใช้เป็นช่องทางในการจ�าหน่ายสนิค้า

และเ พ่ือ ให ้การพัฒนา ผู ้ประกอบการ 
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทางกรมพฒันาธรุกิจการค้า  
จงึได้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ และคดัเลอืกชมุชน 
ทีม่ ีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในด้านต่างๆ 
ทีช่ดัเจนอย่างต่อเนือ่ง และมบีคุลากรทีม่คีวามพร้อม  
และความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ

สร้างรายได้เพิม่ให้กบัชมุชน รวมถงึการสร้างโอกาส
ทางการตลาดออนไลน์ ผ่านกจิกรรมต่างๆ มากมาย 
ตลอดท้ังปี ได้แก่

1. โครงการสร้างชมุชนสูอ่อนไลน์สร้างรายได้
ธรุกจิ (Digital Village by DBD)  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาศักยภาพ
ด้าน e-Commerce และการตลาดออนไลน์ 
แก่ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมสู่การค้า
ออนไลน์ เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนให้สามารถวาง 
จ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง 
มากข้ึน โดยมกีารพฒันาชมุชนต้นแบบ ครอบคลมุ  
4 ภมูภิาค (เหนอื กลาง ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และใต้)  
ทัง้น้ีตัง้แต่ปีงบประมาณ 2562 จนถงึปี 2565 ได้มี
การพฒันาชมุชนออนไลน์ต้นแบบแล้วรวมจ�านวน  
55 ชุมชน จาก 42 จังหวัด และในปี 2566  
มีเป้าหมายในการพัฒนาชมุชนต้นแบบไม่น้อยกว่า  
20 ชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและ 
สร้างรายได้เพิม่ให้กบัชมุชน โดยมกีารส่งเสรมิพฒันา 
ผูป้ระกอบการชุมชนผ่านกจิกรรมดังนี้

1.1 กจิกรรมบ่มเพาะ และให้ค�าปรกึษาด้านการค้า 
และการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการชุมชน  
ให้พร้อมสูก่ารค้าออนไลน์ ผลกัดนัสนิค้าชมุชนเข้าสู่
การค้าออนไลน์ โดยมีผูป้ระกอบการชมุชนเข้าร่วม
กจิกรรมไม่น้อยกว่า 300 ราย

ต่อการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาโครงการ ชีแ้จง
ให้ชมุชนได้เห็นถงึความส�าคญัในการบริหารจัดการ
บคุลากรให้เพียงพอและมคีวามพร้อมในด้านต่างๆ 
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการค้าออนไลน์เป็น
ไปอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วยสร้างรายได้ให้ชมุชนได้
ในระยะยาว

นอกจากนี ้ ยงัได้ปรับหลักสูตรเฉพาะด้านเป็น
ทางเลอืกให้ชมุชนสามารถเลอืกอบรมในหลกัสตูร
ทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพของสมาชกิหรือเป็นหวัข้อ
องค์ความรูท้ีช่มุชนมคีวามสนใจเป็นพิเศษ เพือ่ให้
สมาชกิสามารถเรยีนรูไ้ด้ตรงความต้องการและน�า
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

โดย กรมฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน e-Commerce รวมถึงการ
สร้างโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน์ให้แก่
ผู้ประกอบการฐานรากผ่านโครงการสร้างโอกาส    
ทางการตลาดพฒันาธรุกจิฐานรากด้วย e-Commerce  
ให้กับผู ้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศ ผ่าน
กจิกรรมหลกั  2 กจิกรรมหลกั คอื 1. หลักสตูรป้ัน

ด้าน นางสาวกลุธริตัน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายก
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  
กล่าวถงึการยกระดบัสนิค้าชมุชนด้าน e-Commerce  
เอาไว้ว่า การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน 
ในตลาดออนไลน์ ตนมองถึง 3 ประเด็นได้แก่  
1. เรือ่งสร้าง Branding ทีต้่องท�าให้ผูบ้รโิภค รับ
รูแ้บรนด์ โลโก้ รวมไปถงึคณุภาพสนิค้าและราคา  
ซึ่งการสร้างแบรนด์อาจต้องใช้เวลาอีกซักพัก 
เนื่องจากสินค้าชุมชน ส่วนใหญ่ต่างคนต่างท�า  
อย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการจะท�า Branding 
ในโลกออนไลน์ ปกติจ�าเป็นต้องมี 30 SKU ต่อ 
1 แบรนด์ กล่าวคอืสนิค้าต้องเยอะเพือ่ให้ออกมา
เป็นแบรนด์หนึ่ง เม่ือสินค้ามีจ�านวนน้อยเกินไป  
จงึท�าให้ไม่มกีารเพิม่ marketing budget หรอืท�าให้
แบรนด์เป็นทีรู่จ้กั

2. เรือ่งของการศกัยภาพด้าน Digital Marketing  
และ e-Commerce ของเจ้าของแบรนด์ที่ขาด
สมดลุเนือ่งจากบางครัง้ เจ้าของแบรนด์ท่ีมทีมีงาน 
อาจมีทกัษะด้าน Digital Marketing หรอื การค้า 
ออนไลน์ ทีด่แีต่ทมีงานไม่เก่งด้านนี ้หรอืบางครัง้ทมี
เก่งแต่เจ้าของแบรนด์ไม่เก่ง ซึง่การพฒันา Digital 
Marketing อย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น ทั้งสองฝ่าย
จะต้องเก่งเท่าๆ กนั ถงึจะท�าให้แบรนด์มชีือ่เสยีง
มากข้ึน

3. การจะท�าอย่างไรให้แบรนด์ LIVE COMMERCE  
ให้มากขึน้ ในโซเซยีลมเีดยีต่าง เช่น tiktok  facebook  
หรือในแพลตฟอร์มตัวเอง ทักษะตรงนี้ต้องมีการ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง หลายคนมักคดิว่าต้องไปฝาก
ให้ Influencer ช่วยโฆษณาแต่ยคุนี ้ตวัคณุเองต้อง
เป็น Influencer เพือ่ท�าให้คนรูจั้กมากขึน้  

นายกสมาคมผู ้ ป ระกอบการพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันทางภาค
รฐัเอง กไ็ด้มกีารส่งเสรมิสินค้าชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาทักษะทั้ง 3 อย่างที่
กล่าวไว้ข้างต้น แต่อาจขาดความต่อเนื่องในการ
พฒันาทกัษะ ดงันัน้ขัน้ตอนต่อไปคอืจะท�าอย่างไร
กับกลุ่มผู้ประกอบการเล่ือนขั้นจากไม่เป็นเลยมา
เป็นแล้ว ท�าอย่างไรจะท�าให้เขาเป็นได้ดียิ่งข้ึนไป
อกี เพ่ือให้ 2-3 ปีข้างหน้าผูป้ระกอบการสามารถ
โตได้อย่างแขง็แกร่ง 

“นอกจากนี ้อยากเสนอให้ 1 ชมุชนม ี1 แบรนด์
ทีแ่ขง็แรง เมือ่มรีายได้ก็กระจายรายได้สูชุ่มชน เช่น 
มคีนขายถัว่กรอบ ถัว่แกรบ เอาถัว่หลายอย่างมา
รวมกนั แล้วกท็�าเป็นแบรนด์ๆ หนึง่ แล้วกมี็กระจาย
รายได้ เป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดั เพือ่การกระจายรายได้ 
ทีย่ัง่ยนื” น.ส.กลุธริตัน์ กล่าวปิดท้าย

‘ครุสุภา’ เร่งยกเคร่ือง วชิาชีพครไูทย
ออก License ใหม่-กฏเหลก็ 7 Module

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงาน
หลักที่ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลและด�าเนินการให ้
แม่พิมพ์ของชาติ เป ็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  
ต้องก�ากบัดูแลในเร่ืองมาตรฐานวชิาชพีครู โดยม ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นกลไกส�าคัญ  
แต่ทกุวันน้ี ยงัมีครผูู้สอนจ�านวนมาก ไม่มใีบอนญุาต 
ประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาก�าลังแก้ปัญหานี้
อย่างไร ?!

เป็นชาวไทย 33,973 คน ชาวต่างประเทศ 20,511 คน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถุินายน 2565) 

บุคคลกลุ่มนี้ ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มี
คณุสมบตั ิตามมาตรฐานวชิาชพีครท่ีูครุสุภาก�าหนด
ได้ เนือ่งจากมีข้อจ�ากดัในด้านโอกาสและการเข้าถงึ
การพฒันา อาท ิ ไม่สามารถสอบเข้าเรียนหลกัสตูร
ทางการศกึษาได้ มข้ีอจ�ากดัเร่ืองเวลา หากไม่เร่งแก้ 
ปัญหาอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพ 
การศึกษา ทางส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
จงึได้ก�าหนดมาตรการเร่งด่วนเพือ่แก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยมสีาระส�าคญั ดงันี้ 

1. แสวงหาช่องทางแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ 
ผู้ท่ีได้รับผ่อนผันพฒันาตนให้มคีวามรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเร็ว ผ่านการอบรมท่ีเหมาะสมกับผู้ที่มี
ประสบการณ์มาแล้ว (adult learner) และเข้าสู่
การรบัรองความรู้ตามข้อบงัคับครุสุภา ซ่ึงจะท�าให้
มคีณุสมบัตทิีจ่ะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู
ได้  2. เพิม่ช่องทางให้ผูท้ีไ่ด้รับการผ่อนผนัสามารถ
น�าประสบการณ์จากการท�างานมาเทียบความรู ้
กับหลักสูตรอบรมได้ 3. สถาบันคุรุพัฒนาเป็น 
เจ้าภาพหลกั พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานความรู้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ครุสุภา 6 ด้าน และเพิม่เตมิด้านจติวิญญาณความ
เป็นครูและจรรยาบรรณวชิาชพี เพือ่ให้ครอบคลุม
ครบถ้วนส�าหรับวชิาชพีครู รวม 7 โมดลู (Module) 

4. ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ทีมี่ความ
ยืดหยุ่นในเร่ืองการเลือกเวลาเรียน สามารถสะสม
ผลการเรยีน และเป็นระบบทีส่ามารถรองรบั ผูเ้ข้ารบั 
การอบรมจ�านวนมากได้ โดยผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 5. เพื่อสนับสนุนให ้
มาตรการบรรลุความส�าเร็จ จ�าเป็นต้องยกเลิกการ
ขยายเวลาการผ่อนผนัตามประกาศคณะกรรมการ
ครุุสภา เร่ืองบุคคลผูไ้ด้รับยกเว้นไม่ต้องมใีบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีควบคมุเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2558 
ให้เหลอืเพยีงการผ่อนผันคร้ังแรก 2 ปี เพือ่เข้าสูก่าร

ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ส�าหรับการออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับใหม่ที่เร่ิม
บงัคบัใช้ เม่ือวนัที ่15 มนีาคม 2566 จะเป็นใบอนญุาต
ที่มีการบ่งบอกถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู  
และให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องและเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึง
ผูร้บับรกิารจากผูป้ระกอบวชิาชพีคร ูมีความเชือ่ม่ัน 
ในการให้บรกิารของผูป้ระกอบวชิาชพีคร ู

โดยใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูจ�าแนกได้ 3 ระดบั 
ได้แก่ 1. ใบอนญุาตปฏบิติัหน้าท่ีครูหรอื P-License 
จะมีอายุ 2 ปี 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ชัน้ต้นหรอื B-License มอีาย ุ5 ปี และ 3. ใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีชัน้สงูหรือ A-License มีอาย ุ7 ปี  
ผู ้มีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
จะต้องเป็นผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรปรญิญา
ทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง โดยเข้าการ
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ดังนั้น  
เม่ือนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาทุกคนจะได้รับ 
ใบอนุญาตโดยไม่ต้องสอบ และสามารถน�าใบอนญุาต
ไปใช้ประกอบการท�างานและไปสอบบรรจุเป็น 
ครผููช่้วยได้ 

ส่วนการรบัใบอนญุาต B-License ต้องเป็นผูท่ี้
ส�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาทางการศกึษา
ที่คุรุสภารับรองท่ีเข้ารับการศึกษา ต้ังแต่ปีการ
ศกึษา 2562 และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามท่ีคุรุสภาก�าหนด 
ส�าหรบัผูท้ีม่ใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีครฉูบบัเดมิ  
ก็ให้ใช้อนุโลมฉบับเดิมจนกว่าจะหมดอายุ และ
เมือ่ต่อใบอนุญาตจะได้ B-License ส่วนการจะรบั 
ใบอนุญาตระดบั A-License ต้องเป็นผูท้ีม่ใีบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีครรูะดับ B-License หรอืฉบับเดิม
อยูแ่ล้ว และมวีทิยฐานะต้ังแต่ระดับช�านาญการหรอื
เทียบเท่าข้ึนไป หรือผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ระดบัคณุภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชพี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก�าหนด ทัง้นีก้ารขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 
ผูม้สีทิธิต้องยืน่ขอรับใบอนญุาตผ่านระบบออนไลน์
ของครุสุภาทีจ่ะเปิดระบบ ตัง้แต่วนัที ่ 15 มนีาคม 
2566 เป็นต้นไป

 อปท.นิวส์ : ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู
 เป็นส่ิงส�าคญั จะแก้ปัญหาครท่ีูยงัไม่ได้รับ
 ใบอนญุาตอย่างไร ?

ผศ.ดร.พลรพี : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้
และประสบการณ์วิชาชพี เพ่ือการประกอบวชิาชพี
ทางการศกึษา พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการ
ครุสุภา เรือ่ง บคุคลผูไ้ด้รบัยกเว้นไม่ต้องมใีบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีควบคมุเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการครุสุภา เรือ่ง แก้ไขเพิม่เตมิ
ประกาศคณะกรรมการครุสุภา เร่ือง บคุคลผูไ้ด้รบั
ยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
เป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2558 ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556 ข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วย
มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรือ่ง รายละเอยีดความรู้และ
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูตามข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้
และประสบการณ์วิชาชพี เพ่ือการประกอบวชิาชพี
ทางการศกึษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 
2558 ได้มกีารผ่อนผนัให้บคุคลท่ีไม่มปีรญิญาทางการ
ศึกษา ได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุม เป็นการชั่วคราว โดยผ่อนผันให้ 
ครัง้ละ 2 ปี และให้พฒันาตนให้มคีวามรูต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี จากข้อมลูพบว่า ปัจจบุนัมีบคุคลได้รบัการ
ผ่อนผนั โดยไม่มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี ได้ปฏิบัติ
การสอนในสถานศกึษา ในระดับการศึกษาปฐมวยั 
ข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาที่ต�่ากว่า 
ปรญิญา ท้ังของรฐัและเอกชนมากกว่า 54,484 คน 

ข้อมูลจ�านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีมใีบประกอบวชิาชีพครู

-ผู้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทางการศกึษาแล้ว จ�านวน 1,001,146 คน
-ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูจ�านวน 902,271 คน
-ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาจ�านวน 81,822คน
-ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศกึษาจ�านวน 8,491 คน
-ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์จ�านวน 8,562คน
*ข้อมูล ณ วันท่ี2 มีนาคม 2566

ทศพล ทังสุบุตร                                                                                                      กลุธิรตัน์ ภควัชร์ไกรเลศิ

ร้านค้าออนไลน์ขัน้เทพ รุน่ที ่3 (Online Marketing 
Genius : OMG#3) “อปัสกลิ  การตลาดออนไลน์ 
สร้างยอดขายทะลุล้าน” และ 2. งานมหกรรม 
Thailand e-Commerce Expo 2023 “มหกรรม 
e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ครบจบ
ทีเ่ดียว” 

“ทั้งน้ี คาดว่าจะมีผู ้ประกอบการฐานราก 
ทัว่ประเทศเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ กว่า 100,000 ราย  
การผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาสู่ตลาด 
e-Commerce ให้ครอบคลุมทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ 
จะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชพี สร้างรายได้เพิม่ให้
กับชุมชน ตลอดจนสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของ
ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ตามบริบทของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป” อธิบดกีรม
พฒันาธรุกจิการค้า กล่าว 

พฒันาตามมาตรฐานและมีช่องทางการผ่อนผันเป็น
รายกรณ ีทีม่หีลกัฐานว่าได้เข้าสู่กระบวนการพฒันา
มาตรฐานความรู้ทีก่�าหนดเท่านัน้

 อปท.นิวส์ : กรอบแนวคดิและมาตรฐาน
 หลกัสตูรอบรมมาตรฐานความรู้วชิาชีพครู 
 7 โมดูล  คอือะไร ?

ผศ.ดร.พลรพ ี  : ส�านักงานเลขาธิการครุุสภา 
โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้จัดท�ากรอบแนวคิดและ
มาตรฐานหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ครู รวมจ�านวน 7 โมดูล (Module) ซ่ึงประกอบ
ด้วย โมดลู (Module) 1 การเปลีย่นแปลงบรบิท
ของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง โมดลู (Module) 2 จติวทิยาพฒันาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค�าปรึกษา 
ในการวิเคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ โมดลู  
(Module) 3 เนือ้หาวชิาทีส่อน หลกัสตูร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยดิีจทัิลในการจดัการเรียนรู้ 
โมดลู (Module) 4 การวดั ประเมนิผลการเรียนรู้ 
และการวิจยัเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาผูเ้รียน โมดูล  
(Module) 5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศกึษา โมดลู (Module) 6 การออกแบบและ 
การด�าเนินการเก่ียวกับงานประกันคณุภาพการศกึษา  
และโมดูล (Module) 7 จิตวิญญาณความเป็นครู  
และจรรยาบรรณของวชิาชพี 

ทั้งนี้ เห็นควรให้น�ากรอบแนวคิดดังกล่าว ไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
มาตรฐาน มีรูปแบบการเรียนรู ้และการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการ ดังนี้ 1) เป็น
หลักสูตรอบรมฐานสมรรถนะ (ความรู ้ ทักษะ
คณุลกัษณะ) 2) เนือ้หาสาระครอบคลมุมาตรฐาน
ความรู้ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง  
รายละเอียดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตรงกับสมรรถนะทีก่�าหนด 6) ก�าหนดเกณฑ์การเข้า
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมนิ
สมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ 7) ผูท้ีจ่ะมี
คณุสมบตัใินการเข้าสูก่ระบวนการขอรบัใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการอบรมและ/หรือ
เทียบโอนในหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 
ส�าหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชพีควบคมุเป็นการชัว่คราว ให้มมีาตรฐานความรู้ 
วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีครู (ชาวไทยและชาวต่างชาต)ิ ทัง้  
7 โมดลู (Module) โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือส�ารวจข้อมลู 
จ�านวนและข้อมูลพื้นฐานความรู ้ของผู ้ประสงค ์
เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรอบรมมาตรฐานความรูว้ชิาชพี 
คร ูส�าหรบัผูไ้ด้รบัยกเว้นไม่ต้องมใีบอนญุาตประกอบ
วชิาชพีควบคมุเป็นการชัว่คราว ให้มมีาตรฐานความรู้ 
วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ)

 อปท.นิวส์ : ผูท่ี้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
 หลกัสตูรมาตรฐานความรู้วชิาชีพครู 
 ต้องท�าอย่างไร ?

ผศ.ดร.พลรพี : คุรุสภาจะประกาศเปิดรับ 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครู ส�าหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมี 
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีควบคมุเป็นการชัว่คราว 
ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) 
จ�านวน 7 โมดูล ไม่จ�ากดัจ�านวน ทัง้น้ี จะแจ้งรายช่ือ 
ผูม้สีทิธิอบรมในปี พ.ศ. 2566 ตามจ�านวนท่ีเปิดรบั 
โดยเรียงล�าดับจากจ�านวนคร้ังที่ขอผ่อนผันฯ มาก
ทีส่ดุก่อน ประการต่อมา คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธแิจ้ง
ความประสงค์ จะมี 2 อย่าง 1. เป็นผูไ้ด้รบัหนงัสอื
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพท่ียังไม่หมดอายุ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิและ 2.  เป็นผูม้ทีกัษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้เป็น
อย่างดี หลังจากน้ัน จะมกีารช�าระค่าลงทะเบยีนการ
เข้ารับการอบรม ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเสยีเงิน
ค่าลงทะเบยีนโมดลู (Module) ละ 2,500–3,500 
บาท ส�าหรบัภาษาไทย และโมดลู (Module) ละ 
3,000–4,000 บาท ส�าหรบัภาษาองักฤษ โดยต้อง
ช�าระในขั้นตอนการเลือกรุ่นการอบรม ในเดือน
พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ผศ.ดร.พลรพ ีทมุมาพนัธ์ รองเลขาธิการครุสุภา  
ให้สัมภาษณ์กับ “อปท.นวิส์” ถงึการปรบัปรงุครุสุภา 
ครั้งใหญ่ใน 2 เรื่องด้วยกัน เร่ืองแรก ได้แก่  
การประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี พ.ศ. 2565 และเรือ่งทีส่องข้อบังคบั
คุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 นั่นหมายความว่าทิศทาง 
ของความเป็นครใูนอนาคตจะมกีฎเหลก็ใหม่ ก�าหนด
กรอบวชิาชพีตามเป้าหมาย

 อปท.นวิส์ : ข้อบงัคับใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
 ท่ีเพ่ิงประกาศใหม่ มสีาระส�าคญัอะไรบ้าง ?

ผศ.ดร.พลรพี : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
ใบอนุญาตวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 ได้ก�าหนดให้ม ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภทคือ  
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 3. ใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารการศกึษาและ 4. ใบอนญุาต 

ตามข้อบังคบัครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชพี 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 3) มีรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัผูเ้ข้ารับการอบรมทีม่ปีระสบการณ์
สอนมาแล้ว อาท ิบรรยาย อภปิราย ระดมสมอง 
ประชมุเชงิปฏิบัตกิาร ฝึกปฏบัิติ เป็นต้น 

4) ระยะเวลาอบรมแต่ละมาตรฐานความรู้ 
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 5) มีวิธีการวัดและ
ประเมินผลทีห่ลากหลาย เหมาะสม และวัดได้

ผศ. ดร.พลรพ ีทมุมาพนัธ์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

เมือ่เรว็ๆ นี ้ทีห้่องประชุม 1 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย  
คณะองคมนตร ีนายพลากร สวุรรณรฐั พล.อ.อ. 
ชลิต พุกผาสุข พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  
นายจรลัธาดา กรรณสูต พล.อ.กมัปนาท รดุดษิฐ์  
พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ และ พล.อ.อ.  
จอม รุ ่งสว่าง ร ่วมติดตามการประชุมกอง 
บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(บกปภ.ช.) ซ่ึงม ีพล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(บกปภ.ช.) เป็น
ประธานการประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภยัแล้ง ปี 2566 ในโอกาสนี ้นายขจร 
ศรชีวโนทยั อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  
(สถ.) เข้าร่วมการประชมุด้วย

พล.อ.อนพุงษ์  เผ่าจนิดา เปิดเผยว่า รฐับาล 
โดยกองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

คณะองคมนตรีตดิตามการแก้ภยัแล้ง ปี 66
มท.1 เผยทกุหน่วยงานท่ัวไทยพร้อมรบัมือ

แห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้น้อมน�าพระราชกระแส
รบัสัง่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ยดึถอืเป็น
แนวทางปฏบิตัใินการเตรยีมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งมาโดยตลอด ในปี 2566 บกปภ.ช.  
ได้ตดิตามสภาพอากาศและสถานการณ์น�า้ ร่วมกบั 
หน่วยงานด้านพยากรณ์ พร้อมประสานการ 
ปฏบิตัร่ิวมกบัหน่วยงานด้านการบรหิารจดัการน�า้ 
มาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ประเทศไทยจะเข้าสู ่
ฤดฝูนในช่วงครึง่หลงัของเดอืนพฤษภาคม และมี
แนวโน้มทีฝ่นจะตกน้อยกว่าค่าปกต ิอาจเกดิภาวะ
ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ จึงได้มีการประชุมเตรียม
ความพร้อม เพือ่ก�าหนดแนวทางในการบรูณาการ
บรหิารจดัการน�า้ และมาตรการในการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง 

โดยประสานข้อมูลจากหน่วยงาน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่พยากรณ์ กลุม่บรหิารจดัการน�า้ และ
กลุ ่มสนับสนุนการปฏิบัติการ และให้ความ 

ช่วยเหลอื อาท ิกรมอตุนุยิมวทิยา สถาบนัสารสนเทศ 
ทรัพยากรน�้า (สสน.) ส�านักงานทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การประปา นครหลวง การ
ประปาส่วนภมูภิาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม GISTDA 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าและแจ้งเตือนภัย
แก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจาก
พื้นที่จริง ควบคู่กับการน�าเทคโนโลยีมาในการ
วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการน�้าให้มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพือ่เตรยีมสนับสนนุการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน
ในพืน้ทีป่ระสบภัยแล้ง ได้อย่างรวดเรว็และทัว่ถึง

“ได้มอบหมายให้ผูว่้าราชการจงัหวดั ในฐานะ
ผูอ้�านวยการจงัหวดั เตรยีมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพืน้ที ่ ให้สอดคล้องกบัมาตรการ
รองรบัฤดแูล้ง ปี 2565/2566 ของรฐับาล โดย
ย�้าให้ติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการน�้า 
การส�ารวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้า การจัดสรร
น�า้เพือ่การเกษตร การเตรยีมก�าลังเจ้าหน้าท่ีและ
เครื่องจักรกลในการออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง รวมถึง
สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนอย่าง
ต่อเนือ่ง” พล.อ.อนพุงษ์ กล่าว

กรุงเทพมหานครจัดประชุมติดตามความ
คืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว  
คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 
โดยม ีนายณรงค์ เรอืงศรี รองปลดักรงุเทพมหานคร  
เป็นประธานการประชุม โดยมหีน่วยงานและ
ภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง ร่วมประชมุ ณ ห้อง
ประชมุชัน้ 19 อาคารธานนีพรตัน์ ศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร 2 (ดนิแดง)

ทีป่ระชมุได้รายงานความคบืหน้าการด�าเนนิงาน 
และพัฒนาพ้ืนที่ โดยความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขือ่นคลองเปรมประชากร ช่วงที ่1 จาก
คลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล  
ความยาว 581 เมตร ด�าเนินการแล้วเสร็จ  
ช่วงท่ี 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลอง
บ้านใหม่ และจากหมูบ้่านแกรนด์คาแนลถึงถนน 
สรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้าง ความคบืหน้า 2.70%  ช่วงที ่3 จากถนน
สรงประภาถงึถนนแจ้งวฒันะ ความยาว 10,000  
เมตร อยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง ความคืบหน้า  
7.20% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่
ระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง ความคบืหน้า 26% 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พ.ค. 66) 

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการ
รุกล�า้คลองเปรมประชากร ใน กทม.พบบ้านรกุล�า้ 
4,398 หลงั ในพืน้ท่ี 32 ชมุชน อยูใ่นพืน้ทีเ่ขต 
3 เขต ได้แก่ เขตดอนเมอืง เขตหลักส่ี และเขต
จตุจักร ก�าหนดแผนร้ือย้ายบ้านรุกล�า้ 14 ชุมชน 
เพ่ือก่อสร้างเขือ่น ระหว่างเดอืน ม.ีค.-ก.ย. 66 
ส่วนการรือ้ถอนสิง่รกุล�า้ล�าน�า้สาธารณะในพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร จากการส�ารวจ 50 เขต  
มสีิง่ปลกูสร้างรุกล�า้ท้ังหมด 11,231 หลงั รือ้ย้ายแล้ว  
2,450 หลงั อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 8,781 หลัง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 66) ด้านการติดตาม 
ตรวจสอบอาคารของหน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกจิ 
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ให้มกีารระบายน�า้เสยี 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จ�านวน  
19 กระทรวง และหน่วยงานอืน่ๆ ของรฐั จ�านวน 
9 หน่วยงาน รวมท้ังสิน้ 28 หน่วยงาน จ�านวน 
657 อาคาร ปัจจบุนัส�านกัระบายน�า้เข้าตรวจสอบ 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีแล้ว จ�านวน 3 อาคาร หน่วยงาน 
แจ้งว่าอาคารมีระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นไปตาม
กฎหมายแล้ว จ�านวน 65 อาคาร รวมหน่วยงานที ่
ประสานงานมาแล้ว จ�านวน 68 อาคาร 

ในส่วนของการพัฒนาคลองแสนแสบและ
คลองสาขา ท�าการส�ารวจและคัดเลือกชุมชน
ต้นแบบเพื่อติดต้ังถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน 
จาก 21 เขตทีม่พ้ืีนท่ีติดริมคลอง ได้ชมุชนต้นแบบ  

48 ชุมชน 9,722 ครวัเรอืน มเีป้าหมายในการตดิตัง้ 
ถังดักไขมัน ปี 2566 จ�านวน 4,487 ถงั ตดิต้ัง 
แล้ว 1,502 ถัง (ข้อมลู ณ วนัที ่2 พ.ค. 66) โดย
ในปี 2565 ตดิต้ังถงัดกัไขมนัจ�านวน 2,877 ถงั 
ส่วนความคบืหน้าการตดิตามการแก้ไขปรบัปรุง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียสถานประกอบการ ในพื้นที่
รศัมี 500 เมตร รมิคลองแสนแสบและคลองสาขา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(เฟส 2 : ต.ค. 65-เม.ย. 66) สถานประกอบการ
ทีต้่องตดิตาม 155 แห่ง ด�าเนนิการแล้ว 132 แห่ง  
อยูร่ะหว่างปรบัปรุงแก้ไข 23 แห่ง ส�าหรบัการตดิตัง้ 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีต้นทางในตลาดประเภทที ่ 1 
(ตลาดทีมี่โครงสร้างอาคารและมใีบอนญุาต ของ
รฐัและเอกชน) จ�านวน 145 แห่ง ด�าเนนิการตาม
แผนแล้ว 35 แห่ง คิดเป็น 24%

ทัง้นี ้ รองปลัดกรงุเทพมหานคร มอบหมาย
ส�านกัการระบายน�า้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เร่ง
ส�ารวจส่ิงปลูกสร้างรกุล�า้รมิคลองให้ครบ 100% 
และเร่งเจรจาท�าความเข้าใจกบัชมุชนทีร่กุล�า้แนว
เข่ือนเพื่อท�าการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้ง
ประสาน สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือ พอช. เพือ่เร่งรดัส่งมอบพืน้ที ่และ 
ท�าการประเมินการรือ้ย้ายสิง่ปลกูสร้าง ทีผ่่านมา 
พบปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร ให้ท�าการ 
วเิคราะห์และปรับเปลีย่นรปูแบบ เพ่ือให้ด�าเนนิการ 
รื้อถอนได้เร็วข้ึน รวมทั้งเร่งติดตั้งบ่อดักไขมัน 
ให้ครบตามแผน 

อีกทั้ง เร่งประสานความร่วมมือการบ�าบัด 
น�า้เสยีในอาคาร สถานทีร่าชการ อาคารรฐัวสิาหกจิ 
ในพืน้ที ่กทม. รวมทัง้ตรวจสอบการบ�าบดัน�า้เสยี 
จากต้นทางของสถานประกอบการ ในระยะ  
500 เมตร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามการ 
ตดิต้ังระบบบ�าบดัน�า้เสยีต้นทางในตลาด ประเภท
ที ่1 ให้ด�าเนนิการโดยเรว็ พร้อมกนันีม้อบหมาย
ส�านกัการจราจรและขนส่ง ส�ารวจแนวคลองเปรม
ประชากร และบรเิวณชมุชนทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็ 
เพือ่ตดิตัง้กล้อง CCTV เพิม่ความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

กทม.ติดตามผลการพัฒนาคลอง
ลาดพร้าว/เปรมประชากร/แสนแสบ

ณรงค์ เรอืงศรี

เมือ่เร็วๆ นี ้ทีห้่องประชุมโรงแรม มหาวทิยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ จ.ปทมุธาน ีสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย เปิดเวทีดีเบต 
ในหวัข้อ “บ้านเลก็ทีท่รงพลงั เสยีงของ (เรา) ร่วม 
ก�าหนดอนาคตของประเทศ” โดยมีตัวแทนจาก  
6 พรรคการเมอืงเข้าร่วม ประกอบด้วย นายพรชยั 
มาระเนตร์ กรรมการนโยบายพรรคชาตพิฒันากล้า 
ม.ร.ว.ศศพิฤนท์ จนัทรทตั กรรมการนโยบาย ด้าน 
เศรษฐกจิพรรคประชาธปัิตย์ นายเชตวนั เตอืประโคน 
คณะท�างานด้านกระจายอ�านาจ พรรคก้าวไกล 
นายสมัพนัธ์ แป็นพฒัน์ รองหวัหน้าพรรคชาตไิทย
พฒันา ดร.วโิชต ิ วณัโณ คณะกรรมการนโยบาย
กระจายอ�านาจพรรคเพื่อไทย และ ดร.บุรินทร์  
สุขพิศาล กรรมการฝ่ายจัดท�านโยบาย พรรค 
พลงัประชารฐั 

ผศ.(พเิศษ) ดร.วิระศกัดิ ์ฮาดดา นายกสมาคม 
อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าวัตถปุระสงค์ในการ
จดั ดีเบต ในคร้ังนีเ้ราต้องการให้มกีารยกฐานะของ 
ท้องถิน่ให้มคีวามส�าคญัมากยิง่ขึน้ เพราะปัจจบุนั
ทุกเวทหีาเสยีง ไม่ได้กล่าวถึงแนวทางส่งเสรมิการท�า 
หน้าท่ีต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย 
พดูแต่การกระจายอ�านาจโดยเลอืกตัง้ผูว่้าราชการ
จังหวัดอย่างเดียว ทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องการ 
กระจายอ�านาจจะมหีลายมติ หลายบทบาท อีกทัง้
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กบัท้องถ่ินยงัมมีากมาย และ
ไม่ได้รบัการแก้ไขจากรฐับาลทุกรฐับาล เพราะฉะน้ัน
ทุกพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลในคราว 

ต่อไปน้ี คน อบต.จึงอยากจะฟังว่า เขามีแนวคิด
อย่างไรในเรื่องการกระจายอ�านาจ มีแนวคิดใน
พฒันา ยกระดบัองค์กรปกครองท้องถิน่อย่างไร 

ส�าหรบั อบต.นัน้ เหน็ตรงกนัว่าอยากจะให้มี
การยกฐานะให้เทียบเท่ากบัเทศบาล และต้องการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกออกจาก 
กระทรวงมหาดไทย โดยจดัตัง้สภาท้องถิน่แห่งชาต ิ
ขึ้นมาก�ากับดูแล ซึ่งจะมีตัวแทนของคนท้องถ่ิน 
เข้าไปเป็นคณะกรรมการในสภาท้องถิ่นแห่งชาติ
ด้วย เพือ่ท�าหน้าทีบ่รหิารท้องถิน่ในภาพรวม เพราะ
ทุกวันน้ี ท้องถิ่นจะต้องฟังค�าส่ังและระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั หลายกรณเีม่ือท้องถ่ิน
ท�าลงไปแล้วเพือ่แก้ไขปัญหาในพืน้ที ่กจ็ะถกูระบวุ่า 
ไม่มอี�านาจหน้าที ่ถูกทาง สตง. และ ป.ป.ช. ด�าเนิน
การตรวจสอบ เอาผดิ อยู่เสมอ

 “เราจึงอยากจะรบัฟังว่า พรรคการเมอืงต่างๆ 
ท่ีอาสาเข้ามาท�างานให้ประเทศชาตนิัน้ มนีโยบาย
หรือข้อเสนออะไรที่จะน�าไปปฎิบัติ เมื่อได้เข้าไป
อยูใ่นสภาหรอืได้เป็นรฐับาล จะยกฐานะของ อบต.
ท้ังหมด ให้เป็นเทศบาลหรอืไม่ และเมือ่ได้บอกกล่าว 
ต่อคนท้องถิ่นและสาธารณชนแล้ว แต่ไม่น�าไป
ปฎบิตั ิไม่ท�าตามค�าพูด กถ็อืว่าผิดสัญญาประชาคม 
เวลานีจ้งึต้องพดูได้ชัดเจน เพ่ือคนท้องถ่ินจะได้รบัรู้
และให้การสนบัสนนุ ทัง้นีก้เ็พราะ พวกเราอยากจะ
ได้เห็นความเท่าเทยีมกัน ระหว่าง ส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” ผศ.
(พเิศษ) ดร.วริะศกัดิ ์กล่าว

สมาคม อบต.จัดเวทีดีเบต 6 พรรค
ยันพรรคไหนให้คุณค่า “ช่วยเต็มท่ี”
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 อธบิดีกรมธนารักษ์ ตรวจเย่ียมพิพิธภณัฑ์ธนารกัษ์ จ.เชียงใหม่
จ�าเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

เหรยีญกษาปณ์และทรพัย์สนิมีค่า ศกุร์ศริ ิอภิญญานวุฒัน์ ทีป่รกึษาด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  
พร้อมคณะผูบ้รหิารกรมธนารกัษ์ ตรวจเยีย่มส่วนจดัแสดง 3 พิพธิภณัฑ์ธนารกัษ์ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยม ีชลทติย์ ไชยจนัทร์ ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิและพฒันาทรพัย์สินมีค่าของรัฐ พร้อมข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับและน�าชมการจดัแสดง ณ พิพธิภณัฑ์ธนารกัษ์ จังหวดัเชียงใหม่

 ปตท.-JERA น�าร่องพัฒนาธรุกจิไฮโดรเจนและแอมโมเนยีไทย
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานในพธีิลงนามข้อตกลงความร่วมมอืโครงการรเิริม่การ
ขยายห่วงโซ่อุปทานและการใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนและแอมโมเนีย เพ่ือลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยมี ดร.ยทุธนา สวุรรณโชต ิผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบนั
นวตักรรม บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ Mr. Toshiro Kudama (โทชิโระ คดุามะ) Senior 
Managing Executive Officer และ CEO JERA Asia บรษิทั JERA Co., Inc. (JERA) ร่วมลงนาม 

 บางจากฯ รบัรางวลัเกียรตยิศ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการ 

เพือ่ความยัง่ยืน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะประธาน Carbon Markets Club รบัรางวลั
เกยีรตยิศ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 ประเภทองค์กร 
จาก รศ.ดร.พลงัพล คงเสร ีคณบด ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จากการที ่Carbon  
Markets Club ซ่ึง บางจากฯ ร่วมกบัพนัธมติร 11 องค์กร ก่อตัง้ขึน้ และได้ด�าเนนิการเป็นแบบอย่าง 
สร้างแรงบนัดาลใจให้สงัคม ด้านการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื

 BAM ร่วมสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที ่3 
ดนยั ด้วงเจริญ ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กรและนักลงทนุสมัพันธ์ สงิห์ สขุโท้ ผู้จดัการ 

ส�านกังานพษิณโุลก พร้อมด้วยพนกังาน บมจ.บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ หรือ BAM มอบเงิน 
สนบัสนนุการก่อสร้างบ้านให้กบัผูด้้อยโอกาส ในพืน้ที ่ ต.อรญัญกิ อ.เมอืงพษิณโุลก จ.พษิณโุลก 
จ�านวน 180,000 บาท โดยมี สรนิรัตน์ เกดิสกลุรุง่โรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพษิณโุลก 
พร้อมคณะเหล่ากาชาดจงัหวดัพษิณโุลก และเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผู้รบัมอบ

 กฟผ.ดึงภาคเีครอืข่าย ถกแก้ปัญหาโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายหาแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อน 

สูส่งัคมคาร์บอนต�า่ (Net Zero) พร้อมเปิดตัวระบบสนบัสนนุการวางแผนพฒันาเมอืงอจัฉรยิะด้วย
ข้อมลู (Mae Moh City Data Platform) เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม PM 2.5  
และการจัดการเมืองสูค่วามย่ังยนื โดยใช้อ�าเภอแม่เมาะเป็นต้นแบบเมอืงน่าอยู่ พร้อมขยายผล 
สูเ่มอืงต่างๆ ทัว่ประเทศ

 ออมสนิ จับมอื ดีอเีอส แจ้งเตอืนภยัข่าวลวงออนไลน์ 
วชริาวชัร์ มหาทพักฤษ ผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ สายงานความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์ ร่วมลงนาม MOU การบรูณาการบริการสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัปัญหาการหลอกลวง 
ทางสื่อออนไลน์ และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอม 
แก่ประชาชน ผ่านแอปพลเิคชันของธนาคาร ระหว่าง ธนาคารออมสนิ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม (ดอีเีอส) และธนาคารพาณชิย์ 15 แห่ง โดยม ีชยัวฒุ ิธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดจิิทัล 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (ดอีเีอส) เป็นประธานในพิธี 

 คปภ.ยกระดบัการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ ปชช.ด้านประกันภยั
ดร. สุทธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตวัเวบ็ไซต์ใหม่ของส�านกังาน คปภ. และเปิดตวัโปรแกรมระบบการระงบั
ข้อพพิาท ด้วยวธิอีนญุาโตตลุาการออนไลน์ เป็นการปรบัตวัให้เข้าสูย่คุ Next Normal ด้วยการน�า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินการต่างๆ ทั้งด้านการก�ากับและส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัย  
การคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ด้านการประกนัภยัให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการเข้าถงึ 

 “CPF-วิสาหกิจชุมชนฯ ปากน�า้ประแส” ต้อนรับ ‘วปอ.รุ่น 65’ 
คณะท�างานยทุธศาสตร์ป่าชายเลน พืน้ทีภ่าคตะวนัออก (จ.ระยอง) ของ CPF ประธานวสิาหกจิ

ชมุชนท่องเทีย่ววถิชุีมชนต�าบลปากน�า้ประแส ชมุชนปากน�า้ประแส ให้การต้อนรบันกัศกึษาวทิยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ รุน่ที ่65 น�าโดย นโีน่-เมทน ีบรุณศริ ิ
หวัหน้าหมูช้่าง วปอ.65 สงวน แสงวงศ์กจิ ประธานสภาอตุสาหกรรม จ.ระยอง และคณะนกัศกึษา 
วปอ. 65 หมู่ช้าง ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและเย่ียมชมการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว 
วถิชุีมชนต�าบลปากน�า้ประแส และท�ากิจกรรมปลกูต้นโกงกางด้วยวิธเีลยีนแบบธรรมชาติ

 ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. ตรวจเย่ียมงานและพบลกูค้าสาขาต่างจงัหวดั 
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจเยีย่มงาน 

และให้ก�าลงัใจการปฏบัิตงิานของสาขา ที ่จ.มหาสารคาม และ จ.ขอนแก่น ในการโอนเงนิชดเชย
ให้แก่เกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอุทกภยั และการส่งมอบการให้บรกิารแก่ลกูค้าทกุรายอย่างม ี
คณุภาพ ในโอกาสนี ้ได้พบปะพดูคยุกับลกูค้า ทีม่าใช้บรกิาร เพือ่สอบถามข้อมลูและรบัข้อเสนอแนะ 
ในการใช้บรกิาร

ส

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 เพิง่ผ่านการเลอืกตัง้ ส.ส.มาสดๆ ร้อนๆ ทกุพรรคใจจดใจจ่ออยูก่บัคะแนนเสยีงทีไ่ด้กนัว่า มาก
น้อยแค่ไหน จะเป็นแกนน�าจดัตัง้รฐับาลได้หรอืไม่ ขณะเดยีวกนักใ็จตุ้มๆ ต่อมๆ ไปด้วย เพราะไม่รูว่้า กกต.
จะเล่นสกปรกอะไรหรอืไม่ ซึง่ทกุพรรคกถ็กูร้องเรยีนกันยาวเป็นบญัชหีางว่าว แต่พรรคไหนจะครองเสยีง 
ข้างมาก คนไหนเป็นนายกรฐัมนตร ีประชาชนจ�าได้หมดว่าพดูนโยบายอะไรไว้ ขอให้ท�าตามนโยบายที ่
หาเสยีงไว้ก็แล้วกัน  ส่วนหลงัเลอืกตัง้จะมกีารยบุพรรคหรอืเลอืกตัง้ใหม่ค่อยว่ากนั ซึง่ข้อมลูที ่กกต.ร้องไป  
ต้องถึงมอืศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉยั มีตัวอย่างกรณพีรรคอนาคตใหม่ โดยทีตั่ว ส.ส. สามารถย้ายไปสงักดั
พรรคใหม่ได้ ยกเว้นกรรมการบรหิารของพรรคท่ีถกูตดัสทิธทิางการเมือง กห็วาดเสยีวกนัหลายพรรค   
แต่ควันหลงจากการเลอืกตัง้ท�าพษิแล้ว ที ่จ.นครพนม “นายกเป้” สรรชยั ธ.น.ตือ้ นายกเทศมนตรเีทศบาล 
ต�าบลธาตพุนม ได้ลงนามค�าสัง่ ปลดรองนายกเทศมนตรีพร้อมกนั 2 คน คอื สมชาย นนัทเิกยีรติกลุ  
รองนายกเทศมนตร ีคนท่ี 1 และ สากล ไกษร รองนายกเทศมนตร ีคนท่ี 2 โดยในหนังสอืค�าสัง่ ระบวุ่า  
ไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ให้เป็นไปตามนโยบาย และสนองนโยบายนายกเทศมนตรเีทศบาลต�าบลธาตพุนม อีกทัง้สร้าง 
ความแตกแยก หรอืก่อให้เกดิปัญหาและอปุสรรคในการบรหิารงาน เพือ่ประโยชน์ของประชาชน ในท้องถ่ิน  
จนท�าให้หมดความไว้วางใจ  ส่วนท่ีเทศบาลเมืองคลองหลวง เกดิเรือ่งฉาวโฉ่ เมือ่ต�ารวจ ป.ป.ป.น�า 
ก�าลงัจบักมุ นายสถติ ผอ.กองช่างเทศบาลเมอืงคลองหลวง คาห้องท�างาน ตามหมายจบัศาลอาญาคดทีจุรติ
และประพฤติมชิอบภาค 1 ข้อหา  “เป็นเจ้าพนกังานร่วมกนัเรยีกรบัทรพัย์สนิประโยชน์อืน่ใดโดยมชิอบ
ด้วยหน้าที,่ เป็นเจ้าพนกังาน ร่วมกนัปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ” แถมโยงไปว่า เอกพจน์ 
ปานแย้ม นายกเทศมนตรเีมอืงคลองหลวง มส่ีวนเรยีกรบัเงนิด้วย โดยมีผูเ้สยีหายรายหนึง่ ทีเ่ข้าไปตดิต่อ
ขออนญุาตถมดนิกับทางเทศบาลดงักล่าว ซึง่หากจ่ายค่าธรรมเนียมทัว่ไป เพยีงแค่ 500 บาท แต่กลบัถกู

เรยีกรบัเงนิผูเ้สยีหายลกูบาศก์เมตรละ 50 บาท จากดินทีจ่ะใช้ถมจ�านวน 60,000 ลกูบาศก์เมตร รวมเป็น
เงิน 3,000,000 บาท ผูเ้สียหายเกรงว่าหากไม่ท�าตามข้อเรยีกร้องจะส่งผลกระทบต่องานท่ีท�า จงึยอมจ่าย
ให้ก่อนเป็นเงิน 500,000 บาท โดยมี นายสถิต ผอ.กองช่าง เป็นคนรบัเงนิ ก่อนจะขอผลดัผ่อนทยอยจ่าย
ส่วนทีเ่หลอืให้ในภายหลงั นายกฯ ซวยแน่งานนี ้  กรมการปกครองยคุนี ้หวดหนกั ยดึแบบต�ารวจเป๊ะ 
พ้ืนท่ีใดมีการเล่นพนัน โดนกนัหมด ล่าสุด แมนรตัน์ รตันสคุนธ์ อธบิดีกรมการปกครอง มคี�าสัง่ย้ายฟ้าผ่า 
ข้าราชการที ่จ.สรุาษฎร์ธาน ี5 คนรวด ได้แก่ 1. ว่าที ่ร.ท.สมชาย เรอืงจนัทร์ ปลดัจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ให้ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที ่กรมการปกครอง 2. สทิธิชยั ไทยเจรญิ นายอ�าเภอเมอืงสรุาษฎร์ธานี 
ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที ่กรมการปกครอง 3. สกิุจ มีพริง้ นายอ�าเภอท่าฉาง ช่วยราชการ 
กองการเจ้าหน้าที ่ กรมการปกครอง 4. ว่าที ่พ.ต.ทนิกร ทองสนิธ์ุ ปลดัอ�าเภอ ทีท่�าการ
ปกครองอ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง และ  
5.สทิธพิร หม่ันไชย ปลดัอ�าเภอ ทีท่�าการปกครองอ�าเภอท่าฉาง ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที่  

กรมการปกครอง ทัง้นี ้ ตัง้แต่ 
วนัที ่6 พฤษภาคม เรือ่งของเรือ่ง
คอืว่า ทมีปกครองเข้าล้อมจบั 
แหล่งพนันใหญ่ คนเล่นกัน 
เป็นร้อย ปล่อยให้เล่นกันเห็นๆ 
ได้อย่างไร เลยซวยกันหมด   
ไปที่ จ.สระแก้ว แสดงความ
ยินดีกับ นายก อบจ.คนใหม่ 
ฐานิสร์ เทียนทอง หลานป๋า
เหนาะ ส่วนที่เทศบาลต�าบล
คลองหาด ขอแสดงความเสยีใจ
กรณีการเสียชวิีตของ “รตันา” 

กมลพร ทบัจนัทร์ นายกเทศมนตรีต�าบลคลองหาด ได้เสียชวีติลงด้วยโรคประจ�าตัว ต้องมกีารเลอืกตัง้นายกฯ 
คนใหม่ โดยมีผู้สมัครแล้ว 2 ราย ประกอบด้วย พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง อดีต ผบก.กองปราบปราม  
และอดตี ผกก.สภ.คลองหาด และ ศริไิพบูลย์ วฒัณวงศ์ชยั หรอื “จ่าเสอื” อดตี ส.ท.คลองหาด   
ตบท้ายด้วยผลพวงจากนโยบายการหาเสยีงของหลายพรรคการเมอืง ประเดน็ การเลอืกตัง้ผู้ว่าราชการจงัหวดั  
ซึง่ผลโพลจาก รศ.ดร.ธ�ารงศกัดิ ์เพชรเลศิอนันต์ คณะรฐัศาสตร์ ม.รังสติ เปิดเผยผลงานวจิยัส่วนบคุคล  
จากการเกบ็ข้อมลูแบบสอบถามจากคนทัง้ประเทศ 4,588 คน ใน 57 จงัหวดั เรือ่ง ทศันคตขิองประชาชน 
ต่อการเลอืกตัง้และสงัคมการเมอืงไทย 2566 ผลการวจิยัพบว่า คนไทยต้องการ เลอืกตัง้ผูว่้าราชการจงัหวดั 

ถงึร้อยละ 65.39 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 15.52 สอดคล้องกับคะแนนนิยมทีม่ต่ีอพรรคฝ่าย
ประชาธปิไตย เร่ืองนีว้จัิย/ศึกษากันมานานแล้วจะปลดล็อกได้ค�าตอบอยู่ทีม่หาดไทย สวัสดี

 เปิดงานมนต์ฮัก รักษ์เวยีง 
วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมพิธเีปิดงานมนต์ฮัก รกัษ์เวียง Chiang 
Mai’s Memories ภายใต้โครงการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ก�าแพงเมือง-คูเมือง  
ปี 2566 ณ ข่วงประตทู่าแพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่

 เดนิ-วิง่หาดใหญ่มาราธอน 2023
รศ.ดร.วชิยั กาญจนสวุรรณ รองนายกเทศมนตรนีคร

หาดใหญ่ อาหมดั เบ็ญอาหล ีรองนายกเทศมนตร,ี หวัหน้า
ส่วนราชการ ร่วมกับสมาคมนักวิ่งหาดใหญ่ แถลงข่าว  
งาน “เดนิ-วิง่หาดใหญ่มาราธอน 2023 ครัง้ที ่15”  ซ่ึงจะมขีึน้
ในวนัท่ี 28 พ.ค. 2566 ณ สนามกฬีากลางจริะนคร หาดใหญ่

 แข่งขันกีฬาตาดีกาสมัพันธ์
มุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เป็นประธานในพธิเีปิด โครงการมหกรรมทกัษะวชิาการและ 
แข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ต�าบลเนินงาม ณ สนามกีฬา 
บ้านกือแล หมู่ที ่3 ต�าบลเนินงาม อ�าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
เมือ่วันที ่8 พ.ค. 2566 

แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์เอกพจน์ ปานแย้มสรรชยั ธ.น. ตือ้ ดร.ธ�ารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ ฐานิสร์ เทียนทอง
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กัน้ถนนเป็นเขตโรงเรยีน 
ท�าไม่ได้ ... ถ้ายังไม่ขอถอนสภาพ !

หลายๆ กรณทีีเ่ป็นข้อพพิาทขึน้สูศ่าล
ปกครอง ด้วยเหตุหน่วยงานของรัฐ 

ขอใช้ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ
ส�าหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนั เพือ่น�า
มาใช้ประโยชน์อย่างอืน่ โดยมไิด้ปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนของกฎหมายอย่างถกูต้อง หรอืมกีาร
ขอใช้ทีดิ่นต่อผูไ้ม่มีอ�านาจ ซ่ึงกจ็ะท�าให้เกดิ
ปัญหาตามมา ทั้งนี้ การขอใช้ประโยชน์ใน 
ทีด่นิดงักล่าว จะต้องด�าเนนิการตามมาตรา 8  
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ เพือ่ให้ 
มีการถอนสภาพโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎกีาแล้วแต่กรณี จงึจะสามารถ
เข้าใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในการขอถอนสภาพ 
กจ็ะมีรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ก�าหนดไว้

ส�ำหรับคดีน่ำสนใจที่จะคุยกันต่อไป … 
เป็นกรณโีรงเรยีนเทศบาลแห่งหนึง่ (อยูใ่นการ 
ก�ากบัดแูลของเทศบาล) ซ่ึงเดมิมทีางสาธารณะ 
ตดัผ่านเข้าไปในเขตโรงเรียน และได้รบัการร้องเรยีน 
จากผู ้ปกครองว่าท�าให้การจราจรบริเวณ 
ดังกล่าวพลุกพล่านและมีรถผ่านไปมาตลอด
เวลา รวมทัง้เคยเกดิอบุตัเิหตรุถเฉ่ียวชนหลาย
ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ 
เด็กนักเรียน จึงต้องการให้เทศบาลสร้างรั้ว 
เพือ่ปิดการสญัจรของถนนดงักล่าว ตามอ�านาจ 
หน้าท่ีในการจัดท�าบริการสาธารณะและดูแล
รกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิของ
ประชาชนในพืน้ท่ี

เรื่องนี้ดูผิวเผินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ แต่ก็กลับเป็น
ปัญหาข้อพพิาทฟ้องร้องกันขึน้ ด้วยเหตวุ่าการ
ปิดถนนทีว่่าย่อมท�าให้อกีฝ่ายซึง่เป็นประชาชน
ที่เคยใช้ทางสัญจรได้รับผลกระทบต้องอ้อม
ไปใช้เส้นทางอืน่ จงึได้ยืน่ฟ้องเทศบาลต่อศาล
ปกครอง

* เรือ่งนีมี้ประเด็นปัญหำชวนคิดว่ำ ... การ
ทีน่ายกเทศมนตรนี�าท่อซีเมนต์ไปปิดกัน้ถนนที่
พพิาท และจะท�าการสร้างรัว้โรงเรยีน เพือ่มใิห้ 
มกีารใช้ทางสญัจรผ่านเขตโรงเรยีน จะท�าได้หรอืไม่  
อย่างไร ? ตดิตามหาค�าตอบได้จากคดนีี ้...

* เหตุเดือดร้อนของผู ้ฟ้องคดีเกิดขึ้น
จำก ... เทศบาล (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1) โดยนายก
เทศมนตร ี (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ 2) ได้น�าท่อซเีมนต์
ขนาดใหญ่จ�านวนหลายท่อซ่ึงบรรจุดินและ
ทรายไปปิดก้ันทางเข้าถนน ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้
ของโรงเรยีนตดิกบัส�านกังานขนส่งจังหวดั โดย
อ้างว่าถนนดังกล่าวอยู่ในที่ดินอันเป็นบริเวณ
ของโรงเรียน ซึ่งเทศบาลจะก่อสร้างร้ัวและ
ประตูเข้าออกโรงเรียนเพื่อปิดกั้นถนนภายใน
โรงเรียนเป็นการถาวร อันเป็นการป้องกนัไม่ให้
มรีถสญัจรไปมา ซึง่อาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตกัุบ
นกัเรียนในโรงเรียนได้ 

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนเห็นว่า
ถนนพิพาท ชาวบ้านได้อุทิศมอบให้เป็นถนน
สาธารณประโยชน์ส�าหรับใช้สัญจรเป็นเวลา
มานานกว่า 40-50 ปี แล้ว ก่อนท่ีจะมีการ
สร้างอาคารส�านักงานเทศบาลรวมถึงโรงเรยีน 
เทศบาลเสียอีก การท่ีน�าท่อซีเมนต์มาวางปิด
กั้นถนน จึงเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ท�าให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ใช้
ถนนดงักล่าวได้รับความเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก 
เพราะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอืน่ จึงยืน่ฟ้องคด ี
ต่อศาลปกครอง เพือ่ให้ผู้ถกูฟ้องคดทีัง้สองย้าย
ท่อซเีมนต์ออกไป และห้ามด�าเนนิการใดๆ ปิดกัน้ 
ถนนทีพ่พิาท เพือ่มใิห้ประชาชนและผูฟ้้องคดี
ใช้ประโยชน์ในการสญัจรอีก 

ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สองโต้แย้งว่ำ ถนนส่วนที่
น�าท่อซีเมนต์ไปปิดกัน้นัน้ เป็นถนนภายในเขต
ของโรงเรียน ซ่ึงสามารถท�าการปิดกัน้และสร้าง
รัว้ได้ เพือ่ความปลอดภัยของนกัเรยีน 

 ค�าวินจิฉยัชวนรู้
คดนีีศ้าลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเห็นว่า 

ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า ถนนคอนกรตีทีต่ดัผ่าน
ระหว่างโรงเรยีนกบัส�านักงานขนส่งจงัหวดั ซ่ึง
แม้ปัจจุบันจะอยู่ในที่ดินที่เทศบาลใช้ก่อสร้าง 
โรงเรียน แต่ก่อนทีจ่ะมกีารก่อสร้างโรงเรยีนนัน้  
ที่ดินซึ่งเป็นที่ ต้ังของถนนพิพาทเส้นนี้อยู  ่
ในแนวเขตทีด่นิตามหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง  
แม้จะไม่ได้ความว่าผู ้ใดเป็นผู ้จัดท�าถนน 

ดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะ (ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยปริยาย) แต่เมื่อพิจารณาค�าบอกเล่า
ของประชาชนในบรเิวณใกล้เคยีงแล้ว รบัฟังได้
เป็นยตุว่ิา ถนนทีพ่พิาทเป็นทางสาธารณะ ที่
ประชาชนใช้สญัจรไปมาเพือ่เดนิอ้อมหนองน�า้
ออกไปสูถ่นน A มาเป็นระยะเวลากว่า 40-50 ปี  
แล้ว ก่อนทีจ่ะมกีารก่อสร้างโรงเรยีน และในเวลา 
ต่อมา จึงมีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต 
ทีพ่พิาทบนทางสาธารณะทีป่ระชาชนใช้สัญจรเดิม  
โดยไม ่เคยมีการหวงห้ามหรือสงวนสิทธ ิ
ไม่ให้ประชาชนสญัจรผ่านแต่อย่างใด 

ถนนที่พิพาทจึงเป็นทางสาธารณะอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเกิดขึ้นก่อน
การก่อสร้างโรงเรยีนเมือ่ปี พ.ศ. 2539 แม้จะ
ปรากฏหลกัฐานตามค�าสัง่เทศบาล ในปี พ.ศ. 
2547 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างต่างๆ รวมถงึ 
การก่อสร้างถนนทีพ่พิาทด้วยกต็าม แต่ก็เชือ่ว่า 
เป็นการปรับปรุงถนน บนทางสาธารณะท่ีม ี
มาก่อนแล้ว  ดงันัน้ การทีเ่ทศบาลจะจดัการ
น�าทีดิ่นดงักล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ หรือ
น�าไปจดัเพือ่ประชาชน หรอืใช้อ�านาจในการ
จัดการที่ดินอย่างใดๆ อันเป็นการจ�ากัดสิทธิ
ของประชาชนในการทีจ่ะใช้ทีด่นิพพิาทอย่างท่ี 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส�าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกัน จะต้องกระท�าโดยปฏบิตัติามมาตรา 8  
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ (ยืน่เร่ือง
ขอถอนสภาพทีดิ่น) จงึจะชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อปรากฏหลักฐานว่าในการก่อสร้าง
โรงเรียนดังกล่าว เทศบาลได้ด�าเนินการ
โดยมีหนังสือถึงผู ้ว ่าราชการจังหวัด ขอ
ความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนและขออนุมัติ
ใช้ที่สาธารณประโยชน์เป็นสถานท่ีก่อสร้าง
โรง เรี ยน และจั งหวัด ได ้พิ จารณาเห็น
ชอบให้ใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้ง
โรงเรียนแล ้วก็ตาม แต ่การด�าเนินการ
เช ่นว ่า ก็มิ ใช ่การด�าเนินการเพื่อถอน
สภาพทางสาธารณสมบัติของแผ ่นดิน 
ส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 8 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ 
ไม่ปรากฏว่ามีการด�าเนนิการอ่ืนใด เพือ่ขอเปลีย่น 
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผ่นดนิ (ทางทีพ่พิาท) ตามหลกัเกณฑ์ 
ของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การท่ีเทศบาลปิดกัน้ 
ถนน ซ่ึงเป็นทางสาธารณะท�าให้ประชาชน
ไม่สามารถเข้าใช้ทางที่เคยใช้ร่วมกันได้ดังเดิม 
จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
อันเป็นการกระท�าละเมิดต่อผูฟ้้องคด ีซึง่เป็น 
ผูใ้ช้ทาง ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาให้เทศบาล
ย้ายท่อซีเมนต์ ที่ปิดกั้นถนนหรือทางพิพาท
ออกไป เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการสัญจร
ได้ตามปกต ิ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที่ 
อ. 589/2564) 

 บทสรุปชวนอ่าน
ก ร ณี ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ จ ะ น� า ท่ี

สาธารณประโยชน์ ซ่ึงเป็นทีดิ่นสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไปใช้
ประโยชน์อย่างอืน่ เช่น จะปิดกัน้ถนนหรอืทาง
สาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นทางสัญจร เพื่อ
สร้างรัว้ของโรงเรยีน ทีแ่ม้จะเป็นการด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของนกัเรยีนกต็าม ก็จ�าต้องปฏิบัตติาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในการขอใช้ทีด่นิดงักล่าวอย่างถกูต้องเสยีก่อน โดย 
การจะใช้ท่ีดินประเภทนี้ต้องมีการถอนสภาพ 
ทีด่นิซึง่มเีงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ในการด�าเนินการ 
ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งประมวล 
กฎหมายทีด่นิ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจาก
เป็นการจ�ากดัสทิธขิองประชาชนในการใช้ทีด่นิ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกนั ซึง่ได้มกีารใช้ประโยชน์ร่วมกนัมาก่อน 
หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจอาจด�าเนินการใดๆ 
กับที่ดินประเภทนี้โดยพลการได้ หากยังไม่มี
การถอนสภาพที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมาย
ดงัทีก่ล่าวไว้ ... นัน่เอง 
(ปรึกษาคดปีกครองได้ท่ี สายด่วนศาลปกครอง 1355)

ป.ป.ช.นราธิวาสผนึกก�าลังร่วมหลายฝ่าย
ตรวจสอบการลกัลอบดูดทรายในล�าน�า้ 6 จดุ
นายสุวฒัน์ เสาวรญั ผูอ้�านวยการส�านกังาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ�าจังหวัดนราธิวาส  
เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2566 ได้สนธิ
ก�าลังร่วมหลายฝ่าย ประกอบด้วย ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ.นราธวิาส  
ส�านกังานอุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ส�านกังานเจ้าท่า 
ภูมิภาคสาขานราธิวาส ส�านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที ่ 13 สาขานราธวิาส หน่วยป้องกนัรักษา
ป่าที่ นธ.3 (ระแงะ-จะแนะ) ส�านักงานที่ดิน 
จ.นราธวิาส ฝ่ายปกครอง อ.ระแงะ จ.นราธวิาส  
และเครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG 
จติพอเพยีงต้านทจุรติ จ.นราธิวาส เข้าตรวจสอบ 
สังเกตการณ์การลักลอบดูดทรายในล�าน�้า  
ตลอดแนวเขตคลองตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส  

และคลองบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 
รวม 6 จดุ

พบว่าบางจุดมีร่องรอยการลักลอบดูดทราย 
ในล�าน�้า และบางจุดเป็นบ่อทรายเก่าที่หยุด 
ด�าเนนิการแล้ว ดงันี ้จุดแรก หมู่ที ่5 บ้านลาไม ต.บองอ  
เขตรอยต่อ หมู่ที ่1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ พบร่อง
รอยการดูดทรายในล�าน�้าสาธารณะ โดยมีการ
ถมดินเป็นถนนเข้าให้ในล�าน�้าเพื่อดูดตักทราย 
ท�าให้ทางเดินของน�้าการเปลี่ยนแปลง ตลิ่งพัง
ทลาย ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระท�าการ
และเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการด�าเนินการ ซึง่คาดว่าได้
เคลือ่นย้ายออกไปก่อนแล้ว

ส่วนจุด 2 ห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ 
500 เมตร บริเวณทางเข้ามรีัว้ปิดกัน้ใส่กุญแจลอ็ก 
อย่างแน่นหนา ทางคณะจึงไม่สามารถเข้า 

ตรวจสอบได้ เนือ่งจากเป็นทีดิ่นเอกชน แต่จากแผนที ่
ดาวเทยีม ทีด่นิดงักล่าวมแีนวเขตตดิกับล�าน�า้ ซึง่ 
อาจจะมีการดูดตักทรายก็เป็นได้ จึงได้แจ้ง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตรวจสอบต่อไป จดุที ่3  
ห่างจากโรงเรียนบ้านลาไม ประมาณ 1 กโิลเมตร 
มีร่องรอยการดูดตักทรายในบริเวณล�าน�้าเช่นกัน  
สงัเกตได้จากถนนและสะพานก�าลงัมกีารก่อสร้าง 
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ จึงได้แจ้ง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตรวจสอบต่อไป

จดุท่ี 4 บรเิวณบ้านบอืแนกูวะ ต.บองอ และ
จดุที ่5 บรเิวณบ้านก�าปงบาร ูต.ตนัหยงมสั ไม่พบ
มีการดูดตักทรายในล�าน�้า และจุดที่ 6 ในพื้นที่ 
บริเวณบ้านซ่อน หมูท่ี ่2 ต.ตนัหยงมสั มีการปิดกัน้ 
ทางเข้าเป็นท่อซีเมนต์ เมื่อเข้าไปประมาณ 500 
 เมตร สดุปลายทางของถนนจดล�าน�า้คลองตนัหยงมสั  
มีร่องรอยการดูดตัดทรายในพื้นที่ติดล�าน�้า และ
บางจดุตลิง่พงัทลาย แต่ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบ
ผูก้ระท�าการและเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการด�าเนนิการ 
คาดว่าได้เคลือ่นย้ายออกไปก่อนแล้ว อย่างไรกต็าม  
จุดที่มีร่องรอยการดูดตักทรายในบริเวณล�าน�้า  
เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บข้อมูลและพยานหลักฐาน 
เพื่อด�าเนินการหาตัวผู้กระท�าผิดมาด�าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการดูดตักทราย 
ในล�าน�า้สาธารณะโดยไม่ได้รบัอนญุาต สามารถแจ้ง
ข้อมลูหรอืเบาะแส ได้ทางสายด่วน ป.ป.ช.1205,   
Application : We Strong , ป.ป.ช.นราธวิาส : 
0 7351 1544

วัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ช่วงเวลานี้
จนถงึเดอืนพฤษภาคม เราคงจดจ่ออยู่กบั 

เร่ืองการเลือกตัง้ทัว่ประเทศกันชนดิตาไม่กระพรบิ  
มีทั้ ง โพล มีทั้ ง ไลน ์  ส ่ งข ้อมูลทั้ งพรรค 
ทัง้บุคคลกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ยงัไงเสยีพวกเรา 
กต้็องออกไปใช้สทิธกินันะครับ 

คราวก่อนพดูถงึเรือ่งความเป็นกลาง มาคราวนี้
เรามารูจ้กักับ “ผูต้รวจการเลอืกตัง้” ที ่กกต.เขา
แต่งตัง้ทกุจงัหวดัครบั ซึง่ในการเลอืกตัง้แต่ละคร้ัง 
ต�าแหน่งน้ีดูเหมือนจะมีบทบาทไม่แพ้เจ้าหน้าที่
ส่วนอืน่ของ กกต.นะครบั จากข้อมลูของ I law 
สรุปไว้ด ีขอน�ามาถ่ายทอดต่อนะครบั 

หน้าทีห่ลกัของผูต้รวจการเลอืกต้ัง คอื ตรวจสอบ  
เตือนการท�างานของเจ ้าหน้าที่จัดเลือกตั้ง 
รายงานความผดิปกตต่ิอ กกต. ตามกฎหมายลกู 
ของ กกต. โดยในการเลอืกตัง้ ส.ส. หรือ ส.ว. แต่ละคร้ัง  
ให้ กกต.แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” เพื่อ 
ปฏบิติัหน้าทีใ่นแต่ละจังหวดั โดยผูต้รวจการเลือกตัง้ 
มีอ�านาจและหน้าที่ในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ดงัต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีร่ฐั 
และเจ้าหน้าท่ีทีด่�าเนนิการเลอืกตัง้ เช่น ผู้อ�านวยการ 
ประจ�าเขต กรรมการประจ�าเขต กรรมการ 
ประจ�าหน่วย หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเตอืนให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้องได้  

VTuber : ทูตท้องถิน่หน้าใหม่ของญีปุ่่น

(Hiyori Ibara) ขึน้มาเพ่ือเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมท
การท่องเทีย่วของจงัหวดั โดยพุง่เป้าไปทีค่นรุ่นใหม่ 
เป็นหลกั 

เธอถูกออกแบบให ้เป ็นหญิงสาวผมส้ัน 
สนี�า้ตาล ใส่ชดุสทูสีฟ้า กระโปรงพลตีสัน้สเีหลอืง  
คล้องบตัรพนักงานของจงัหวัด และมตีุก๊ตาปลาน�า้ลึก 
ตัวน้อยเกาะหัว อิบาระถือเป็นวีทูบเบอร์ตัวแรก 
ทีถู่กสร้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยตรง 
มตี�าแหน่งงานเป็นโฆษกเสมอืนจรงิประจ�าแผนก
ประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดั และได้รบัการเปิดตวั
สูส่าธารณชนอย่างเป็นทางการเมือ่ปี ค.ศ. 2018

ปัจจบุนั อบิาระยงัคงท�าหน้าทีแ่นะน�าสถานที ่
ท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดอย่าง
แขง็ขันผ่านทางช่อง “อบิากิระทวี”ี (Ibakira TV) 
ในเวบ็ไซต์ยทูบู 

อกีองค์กรทีห่นัมาใช้บรกิารวทีบูเบอร์เช่นกนั
กค็อืกรงุโตเกยีว โดยเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2023  
กรุงโตเกยีวได้ประกาศรายชือ่ทตูส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
ประจ�า เมือง ที่นอกจากจะประกอบด ้วย 
นกัแสดง นกัคอสเพลย์ และนกับลัเลต์แล้ว ก็ยังมชีือ่ 
ของวทีบูเบอร์ชือ่ดงัจากสงักดัโฮโลไลฟ์ (Hololive) 
อกี 3 คน ได้แก่ Gawr Gura, Mori Calliope และ 
Miko Sakura

นอกจากทัง้สองจังหวดัแล้ว ยงัมีจังหวดัไซตามะ 
ทีด่งึ “สึกชู ิคาซูกาเบะ” (Tsukushi Kasukabe) 
เป็นวทูีบเบอร์ทตูการท่องเทีย่วประจ�าจงัหวดั และ
จังหวัดจิบะที่มี “ลินคา โทโจ” (Linca Tojou)  

ทบูเบอร์” (VTuber) หรือทีเ่รียกเตม็ๆ 
ว่า “เวอร์ชวลยูทูบเบอร์” (Virtual 

YouTuber) แปลเป็นไทยได้ว่า ยูทูบเบอร์
เสมือนจริง คือชื่อเรียกนักสร้างคอนเทนต์ 
ออนไลน ์รูปแบบหนึ่ ง ที่ปรากฏตัวด ้วย 
รปูลกัษณ์ของตวัการ์ตนูญ่ีปุ่นทีถ่กูสร้างขึน้ด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟิก และถูกท�าให้มีชีวิตผ่าน
เทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว (motion 
capture) ที่ท�าให้ตัววีทูบเบอร์ขยับร่างกาย 
แสดงสีหน้า และมเีสียงพดูแบบเรียลไทม์ตามที่
มนุษย์ท่ีสวมบทวทีบูเบอร์อยูเ่บือ้งหลงัต้องการ     

รวมถงึประเทศไทยด้วย
กจิกรรมของบรรดาวทีบูเบอร์ มตีัง้แต่การไลฟ์สด 

พดูคยุกบัแฟนคลบั เล่นวดิโีอเกมให้ด ู ร้องเพลง 
โคเวอร์ให้ฟัง ไปจงึถงึการท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบั
วทีบูเบอร์คนอืน่ โดยแพลตฟอร์มประจ�าของพวก
เขาคอืเวบ็ไซต์วดิโีอออนไลน์อย่างยทูบู (YouTube) 
ทวติช์ (Twitch) ต๊ิกต็อก (TikTok) หรือเฟซบุก๊ 
เกมมิง (Facebook Gaming) ส่วนรายได้หลกัของ
วทีบูเบอร์จะมาจากค่าสปอนเซอร์ เงนิ “บรจิาค” 
(donate) จากแฟนๆ การขายสินค้าของตัวเอง 
และการเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่ผลิตภณัฑ์ต่างๆ

มาช่วยโปรโมทโครงการส่งเสริมความปลอดภยั
ด้านการใช้จกัรยานให้แก่กรมต�ารวจประจ�าเมอืง  
(แต่รายหลังถูกร้องเรียนจากกลุ่มสตรีนิยม 
ในประเด็นการท�าให้ผู้เยาว์เป็นวัตถุทางเพศ 
เนือ่งมาจากรูปลกัษณ์หม่ินเหม่ของลนิคา)

เทรนด์การร่วมมอืกนัระหว่างวทีบูเบอร์กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่นดังตัวอย่าง
ที่ยกมา สะท้อนให้เห็นความส�าคัญของตลาด
เนือ้หาดจิทิลัท่ีก�าลงัขยายตวัได้เป็นอย่างดี 

ส�าหรบัสงัคมไทยทีจ่�านวนวทีบูเบอร์ค่อยๆ 
เพิม่ขึน้ และมีกลุม่แฟนคลบัคอยตดิตามพวกเขา 
อย่างเหนยีวแน่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ของไทยเองก็สามารถค้นหาและสนับสนุน 
วีทูบเบอร์ รวมถึงผู้ที่มีความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลในท้องถิ่นของตนเอง 
เพื่อเชิญมาเป็นทูตท้องถิ่นอย่างในญี่ปุ่น หรือ
สนับสนุนด้วยระบบการศึกษาและเคร่ืองไม้
เคร่ืองมอื เพือ่ให้พวกเขาได้กลายเป็นบคุลากร
ของท้องถิ่นที่เจริญเติบโตในเส้นทางท่ีสนใจ
และถนดั รวมถงึเป็นก�าลงัส�าคญัในการส่งเสรมิ 
เศษฐกิจท้องถิ่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อย่างเตม็ภาคภูมิ

       กระแสวทีบูเบอร์เริม่ต้นเมือ่ช่วงกลางทศวรรษ 
ที ่2010 ในประเทศญีปุ่น่ น�ามาโดย “คซินูะ ไอ”  
(Kizuna Ai) ผู ้ ได ้รับการขนานนามว ่า 
เป็น “วทีบูเบอร์คนแรกของโลก” ก่อนจะแพร่
หลายไปสู่ต่างประเทศช่วงต้นทศวรรษที ่ 2020 
เป็นต้นมา ปัจจุบนั วทีบูเบอร์ได้กลายเป็นกลุม่
วัฒนธรรมย่อยและมีแฟนคลับติดตามผลงาน 
มากมาย กระจายตัวอยู่ตามประเทศต่างๆ  

ในประเทศญี่ปุ่น ความโด่งดังของวีทูบเบอร์
ท�าให้หน่วยงานภาครัฐสนใจ ดึงพวกเขามาช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ หนึ่งในผู้ที่เกาะ 
ขบวนน้ีด้วยก็คือบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ทีหั่นมาใช้วีทบูเบอร์เป็นทตูโปรโมทการท่องเทีย่ว
ของตนเองมากขึน้

องค์กรแรกทีป่ระเดมิเรือ่งนีค้อื จงัหวดัอบิารากิ  
ทีส่ร้างวีทบูเบอร์ของตนเองชือ่ “ฮิโยร ิ อบิาระ” 

ผูเ้ขยีน : พงศ์ปรดีา ลิม้วฒันะกลุ
พนกังานบรหิารงานทัว่ไป 
วทิยาลยัการปกครองท้องถิน่ 
สถาบนัพระปกเกล้า

ผูต้รวจการเลือกตัง้
ถ้าไม่มีการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงาน 
ให้ กกต. ทราบโดยเร็ว

(2) ตรวจสอบการกระท�าความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ 
การกระท�าใดทีจ่ะท�าให้การเลือกตัง้ไม่สจุรติ เทีย่งธรรม  
หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(3) เข้าไปในทีเ่ลอืกต้ัง หรอืสถานทีน่บัคะแนน
เลอืกตัง้ เพือ่สงัเกตการณ์หรอืเมือ่มเีหตอุืน่ใดทีอ่าจ
ท�าให้การเลอืกตัง้ไม่สจุรติหรือเทีย่งธรรม

(4) ปฏิบตังิานอ่ืนตามระเบียบ ค�าสัง่ ประกาศ 
และมติของ กกต. และตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

นอกจากนี ้ผูต้รวจการเลอืกต้ังยงัต้องรายงาน 
ความผิดปกติตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น  
ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัด เพ่ือให้ 
ด�าเนินการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด 
ตามระเบยีบทีเ่กีย่วข้องต่อไป

ในการปฏบิตัหิน้าท่ี ให้ถอืว่าผูต้รวจการเลอืกต้ัง 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ด้วยนะครับ ใครขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจ�าคุก หรือ
ปรบัหรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั หากเป็นการขดัขวางโดยใช้ 
หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือเพื่อให ้
การเลือกตัง้ไม่สุจรติ เทีย่งธรรม หรอืไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย ต้องระวางโทษจ�าคุก หรือปรับ หรือ 
ทัง้จ�าทัง้ปรบัเช่นกนั 

ส่วนคณุสมบตัผิูต้รวจการเลอืกตัง้ตามระเบียบ 

กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลอืกต้ัง พ.ศ. 2561 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 45-70 
ปี ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี มีความ
ซ่ือสตัย์สจุรติ มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มี
ความประพฤตเิสือ่มเสยี ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็น
สมาชกิพรรคใดในเวลาห้าปีทีผ่่านมา และไม่เป็น 
ผูส้มัครรับเลอืกต้ังทัง้ระดับชาติหรือท้องถิน่ หรอื
มบีพุการ ีคูส่มรสหรอืบุตร เป็นผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้  
ฯลฯ

เท่าท่ีทราบเกือบทุกจังหวัดที่ กกต.แต่งตั้ง
มักจะเป็นข้าราชการเกษียณแล้ว ซ่ึงจะเป็นอดีต
ข้าราชการ ทหารและต�ารวจเป็นจ�านวนมาก ทัง้นี้ 
กกต. แต่งต้ังจังหวดัละ 5-8 คน โดยใช้วิธ ี“จับ
สลาก” แล้วมคี�าสัง่แต่งต้ังและจดัท�า “บญัชรีายชือ่ 
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง” ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินห้าปี 
ไว้ จากนัน้ในการเลือกต้ัง ส.ส. หรือ ส.ว. แต่ละ
ครั้ง กกต. จะต้องแต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกต้ัง
ประจ�าจังหวัด” จากผู้ที่อยู ่ใน “บัญชีรายชื่อ 
ผู ้ตรวจการเลือกต้ัง” จังหวัดละห้าถึงแปดคน  
ขึน้อยูก่บัจ�านวนเขตเลอืกตัง้ ในการแต่งตัง้ กกต. จะ 
ใช้วธิ ี “จบัสลาก” เพือ่ให้มจี�านวน “ผูต้รวจการ
เลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั” ครบตามจ�านวน โดยแบ่ง
เป็น ผูท้ีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นจงัหวัด หรอื “คนในพืน้ที”่ 
จ�านวน  2 คน และผูท้ีไ่ม่มภีมูลิ�าเนาในจงัหวดั หรอื 
“คนนอกพืน้ที”่ 

ทัง้นี ้ในกรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังผู้ตรวจการเลอืกตัง้ 

“คนในพ้ืนที”่ ได้ ให้ กกต.แต่งตัง้ “คนนอกพืน้ที”่ 
แทน เพื่อให้ครบจ�านวนได้ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ�าจงัหวดัมรีะยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้แต่ 
วนัทีมี่ค�าสัง่แต่งต้ัง ซึง่ต้องไม่ช้ากว่า 10 วนั แต่ 
ไม่เรว็กว่า 30 วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาให้มี
การเลอืกตัง้มผีลใช้บังคับจนถงึวนัประกาศผลการ 
เลอืกตัง้ ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลอืกตัง้ 
ทัง้หมด หรือวนัประกาศผลการเลอืก ส.ว. แล้วแต่ 
กรณี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กกต.  
ได้จัดท�าบัญชีรายช่ือและมีค�าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจ
การเลอืกตัง้ โดยบญัชีรายชือ่ดงักล่าวมรีะยะเวลา  
5 ปี นับแต่วันท่ีมีค�าสั่ง คือ มีผลจนถึงวันที่  
10 ตลุาคม 2566 

ดังนั้น ส�าหรับการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 
2566 นี ้ กกต.จะต้องจบัสลากและแต่งตัง้ผูต้รวจ
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัจากบญัชีรายช่ือเดมิเมือ่
ปี 2561 ผูต้รวจการเลือกตัง้ มเีงินเดอืน-เบีย้เลีย้ง 
ห้าหมืน่กว่าบาท และยงัสามารถ เบิกค่าเบ้ียเลีย้ง
ได้วนัละ 400 บาท และผูช่้วยปฏิบตังิาน 15,000 
บาท เบกิค่าเบีย้เลีย้งได้วนัละ 250 บาท (ผู้ตรวจ
การเลอืกตัง้สามารถมผีูช่้วยปฏบิตังิานได้หนึง่คน) 
ขณะที่ยังก�าหนดอัตราค่าตอบแทนส�าหรับการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยั จงัหวดัสงขลา 3,750 
บาทต่อเดอืน จงัหวดัยะลา ปัตตานแีละนราธิวาส 
5,000 บาทต่อเดือน ให้ด้วย 

ครับก็หวังว่า การเลือกตั้งที่จะถึงเดือน
พฤษภาคม 2566 นี ้พวกเราคงได้เหน็ผูต้รวจการ 
เลอืกตัง้ท�าหน้าทีอ่ย่างมีประสทิธิภาพนะครบั

ส

มี
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นายบุญสงค์ ทัพชัยยทุธ์ เลขาธิการส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  
ส�านักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ 
รบัสมคัร และข้ึนทะเบยีนผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ผ่านเวบ็ไซต์ www.sso.go.th โดยสามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อ 
ท่ีส�านักงานประกันสงัคม ทัง้น้ี ผูมี้ความประสงค์จะสมคัรและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 39 ต้องเคยเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ส่งเงนิสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน และ
ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ส�าหรบัขัน้ตอนการสมคัรขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตน มาตรา 39 
ผ่านเวบ็ไซต์ www.sso.go.th นัน้ ผูป้ระกนัตนสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้ประกันตน โดย
เลอืกหวัข้อ “สมคัรมาตรา 39” เพือ่เข้าสูห่น้าจอระบบสมคัร ตรวจสอบคณุสมบัติผู้สมคัร
ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด กรอกข้อมูลการสมัคร ยนืยนัการสมัคร ส�านกังานประกันสงัคมจะแจ้ง
ผลการยืน่ค�าขอสมคัร โดยสามารถตรวจสอบได้ท่ีหัวข้อ “สถานะผูป้ระกนัตน” ภายหลงั
จากการยืน่ค�าขอได้ 2–4 วนัท�าการ ผูท้ีป่ระสงค์สมคัรเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถ
ดาวน์โหลดคูม่อืและวธิกีารใช้งานผ่านระบบ e-Service ได้ที ่www.sso.go.th

ประกนัสงัคม เพิม่ช่องทางรบัสมัครเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39
ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ท่ีเว็บไซต์ www.sso.go.th

เลขาธกิารส�านักงานประกันสงัคม กล่าวต่อไปว่า ส�านกังานประกนัสงัคมยงัคงมุง่มัน่
อย่างไม่หยุดนิง่เพือ่พฒันาทกุช่องทางการบริการผูป้ระกนัตนให้ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ 
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดต่อที่ส�านักงาน อีกทั้งเป็นการลดการใช้
เอกสาร ซึง่เป็นการพฒันารปูแบบการให้บรกิารทีท่นัสมยัอย่างมีประสทิธภิาพ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ส�านักงานประกันสังคม
กรงุเทพมหานครพืน้ท่ีทัง้ 12 แห่ง ส�านกังานประกัน
สงัคมจงัหวดั/สาขา ท่ีท่านสะดวก หรอื โทร.1506 
ให้บรกิารทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง

ห่วงภัยบหุรีไ่ฟฟ้า-กญัชา-กระท่อม
ชีน้โยบายรฐัสับสน/จนท.ย่อหย่อน/ส่วย

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์ ประกิต  
วาทีสาธกกจิ ประธานมลูนธิริณรงค์เพือ่การไม่สูบบหุรี่  
เปิดเผยว่า จากการรณรงค์เรื่องบุหรี่ในรอบ  
7 ปีที่ผ่านมา พบว่าระบบกฎหมายยังไม่เข้มแข็ง 
มาตรการการให้ความรูก้ต้็องต่อเนือ่ง และการจบักมุ
ของเจ้าหน้าทีต้่องเฉยีบขาดกว่านี ้ทัง้ๆ ทีก่ฎหมาย
มข้ีอก�าหนดให้แล้ว แต่การปฏบิตัหิย่อนยานเพราะ
เจ้าหน้าทีไ่ม่ยดึกฎหมาย เครอืข่ายฯ เองพยายาม
เรียกร้องมาตลอด แต่การตอบสนองน้อยมาก  
เอาง่ายๆ ระเบยีบท่ีแก้ไขแล้ว เช่น บหุรีห้่ามแบ่งขาย 
ร้านไหนแบ่งขายมคีวามผดิ ซ่ึงผูท้ีม่หีน้าทีป่ฏบิตัติาม 
กฎหมายกท็ราบด ีแต่ในทางปฏบัิตร้ิานค้าจ�านวนมาก 
มีการแบ่งขายกันอยู่ ท้ังนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง 

อาท ิราคาบุหรีเ่ป็นซองจะมรีาคาสงู ร้านค้าจะขาย
ได้น้อยลง หากมกีารแอบแบ่งขายจะขายได้มากและ
ได้ก�าไรอกีด้วย แต่ทีส่�าคญัคอืการส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่
ยงัมีอยู่ และเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจโดยตรงไม่มด้ีวย

“เราเคยน�าเสนอให้รฐับาลตัง้หน่วยงานเฉพาะ
ข้ึนมา เป็นส�านักงานที่ท�าหน้าที่ในเรื่องการดูแล  
รบัผดิชอบในเรือ่งยาเสพตดิ เหล้า บหุรี ่และสิง่เสพตดิ 
ทีเ่กีย่วข้อง ประมาณ ปี 2560 โดยมงีบประมาณ  
มีเจ้าหน้าที ่มีองค์กรชดัเจน แต่แล้วถกูตีตก ปัจจบัุน
สาธารณสุขจังหวัดทีค่อยดแูลอยูไ่ม่ทนัการในระดับ
ภมิูภาค แต่พดูถงึการรณรงค์โดยภาพรวมแล้ว ช่วง  
30 ปีที่ผ่านมา จะลดลงมากจากเดิมประมาณ  
ร้อยละ 32 มาปัจจบัุนประมาณ ร้อยละ 17.4 หากนบั 
คนก็เกือบ 10 ล้านคน

นายแพทย์ประกติ เปิดเผยว่า อย่างไรกด็ ีเรือ่ง
ของบหุรีไ่ฟฟ้า มแีนวโน้มทีน่่าเป็นห่วงมาก ถ้าเรา
ป้องกันไม่ดี คนที่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมากขึ้นอย่าง
น่าตกใจ โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนทีห่นจีากการสบู
บหุรีม่วน แล้วเป็นเดก็ใหม่ๆ ทัง้นัน้ด้วย โดยทีค่วาม
เส่ียงหรอือนัตรายจะมมีากกว่า 4-5 เท่า เสยีด้วยซ�า้ 
ทีส่�าคัญบหุรีไ่ฟฟ้าปัจจุบัน ผลติออกมาหลากหลาย
สสีนั ขนาดเลก็ ราคาไม่แพง มกีลิน่ทีช่อบสารพดั  
ซือ้มาอนัเดียวแบ่งกนัสบูได้ง่ายด้วย ทีส่�าคญัมนัเย้ายวน 
กว่าบหุรีธ่รรมดาทัว่ไป ทราบว่าขณะนีม้นัระบาดไป 
ตามโรงเรียนอย่างน่าตกใจ โดยเด็กรวมเงินกันซื้อ
แล้วมาสูบด้วยกัน

กฎหมายในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆ แล้วมีการ
บังคบัใช้แล้วด้วย ในเรือ่งห้ามน�าเข้า  ครอบครอง 
จ�าหน่าย ภายหลงัทีมี่กรณนีกัท่องเทีย่วชาวไต้หวนั
พกพาบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ปกครอง ครูก็โวยวายเรื่องนี้
ข้ึนมากลายเป็นประเด็นร้อนไปพักใหญ่ หลาย
หน่วยงานต้องออกมาจบัมือกนัไม่ว่า ต�ารวจ สคบ.
ศลุกากร ยิง่การซือ้ขายทางออนไลน์ยิง่ต้องจดัการ
ให้มากกว่านี้

นอกจากนี ้ ยงัมคีวามเป็นห่วงในเรือ่งนโยบาย
ของรัฐทีย่งัมีความสบัสน และเข้าใจผิดจากการปลด
ลอ็ก กญัชา กญัชง กระท่อม กลายเป็นประเดน็กงัวล
อีกในขณะนี้ เพราะเด็กเยาวชนขณะนี้ ติดกัญชา  
น�า้ท่อมกนังอมแงม โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั เพราะหา 
ซื้อกันง่ายกว่าเมื่อก่อน ด้วยนโยบายที่เปิดทางว่า 
ไม่เป็นยาเสพติดแล้ว ซ่ึงต้องสร้างความชัดเจนให ้
มากขึน้และท่ัวถงึ โดยน�ากฎหมายมาใช้เพือ่ควบคุมไป 
ด้วยกัน รวมถึงขณะนี้ยังมีการระบาดของการสูบ 
ใบจาก ซึง่ขายกนัเกลือ่นเหมอืนกระท่อม ส่วนนีข้อให้ 
ทางกรมสรรพสามิตไปพิจารณาด้วยว่าจะต้อง 
ท�าอย่างไร

ส�าหรับในระยะยาวแล้วคิดว่า ทางออกที่จะ
ให้การสูบบุหรีท่ัว่ไป บุหรีไ่ฟฟ้า รวมถงึสารเสพตดิ
กญัชา กระท่อม และใบจากคอื การรณรงค์ให้ความรู้ 
ในเร่ืองของสารอนัตรายท่ีก่อให้เกิดโรคกบัผูส้บู ผูท้ี่
อยูใ่กล้ชดิ โดยเฉพาะสารก่อมะเรง็ ซึง่บอกได้เลยว่า 
ไม่รูอ้กีมาก

‘เคหะสขุประชา’ ควัก 70 ล้านบาท
เริม่ก่อสร้าง “เคมอลล์@ร่มเกล้า”

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั เคหะสขุประชา จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า จากการทีบ่รษัิทได้มกีาร
เปิดสขุประชามาร์เกต็ ฉลองกรงุ ไปเมือ่เดอืน
ทีผ่่านมา บรษิทั ได้เดนิหน้าต่อเพือ่รองรบัการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชพีทีม่ัน่คง 
ให้แก่ผูเ้ช่าบ้าน เคหะสขุประชา ร่มเกล้า ด้วย
การเร่ิมก่อสร้าง “เคมอลล์@ร่มเกล้า” ซึง่เป็น
ท�าเลตดิชมุชนขนาดใหญ่และจดัสรรเป็นอาชพี
ด้านศูนย์การค้าปลกีค้าส่ง หรอืมนิมิอลล์ โดย
มกีารใช้งบลงทนุกว่า 70 ล้านบาท บนพืน้ทีเ่ช่า
จากการเคหะแห่งชาต ิรวมประมาณ 7 ไร่

“พื้นที่โครงการเคหะสุขประชา ร่มเกล้า  
มจีดุแขง็จากการตัง้อยูใ่นท�าเลอยูอ่าศยัขนาดใหญ่  
โดยพื้นที่ของศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง หรือ  
“เคมอลล์@ร่มเกล้า” อยู่ติดกบัโครงการเอือ้อาทร 
ร่มเกล้า 2 ซึง่มทีีอ่ยูอ่าศยักว่า 6,000 หน่วย 
ถดัไปจะเป็นโครงการเคหะร่มเกล้า ทีม่อีีกกว่า 
10,000 หน่วย ซ่ึงเมือ่รวมกบัพืน้ทีข่องโครงการ
เคหะสขุประชาและชมุชนอ่ืนๆ ละแวกใกล้เคยีง 
จะมคีรวัเรอืนอยูอ่าศยัไม่ต�า่กว่า 20,000 หน่วย 
หรอืนบัเป็นชมุชนกว่า 70,000 คน ท่ีเป็นกลุม่
เป้าหมายในการใช้บรกิารมนิมิอลล์แห่งนี”้

นายพิษณุพร กล่าวว่า คาดว่าโครงการ 
ดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในปีหน้า โดยจะประกอบ 
ด้วยพืน้ทีค้่าปลีกค้าส่ง 2 ชัน้ รวม 7 อาคาร พืน้ที่
ช้ันล่างจดัวางเป็นร้านค้าพืน้ทีใ่ช้งาน 207 ตร.ม./ 

สามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อ
สร้างรายได้ และยกระดบัคุณภาพชวิีตของผูอ้ยู่
อาศยัอย่างยัง่ยนือีกด้วย

และเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างเป็น 
รปูธรรม ทาง บมจ.เคหะสขุประชา จงึเปิดรบัสมคัร  
พร้อมลงทะเบยีนผูร้บัเหมาก่อสร้าง เพือ่ด�าเนนิการ 
ก่อสร้างบ้านเคหะสขุประชา 100,000 หน่วย 
ในพืน้ที ่77 จงัหวดัทัว่ประเทศ

โดยผูร้บัเหมาทีจ่ะเข้าร่วมต้องมหีลกัเกณฑ์
และคณุสมบตั ิได้แก่ เป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน
จ�ากัดทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดันัน้ๆ หรอืจงัหวดั
ใกล้เคยีงในภาคนัน้ ระยะทางไม่เกนิ 200 กม. 
และมผีลงานทีเ่คยก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
มทีนุจดทะเบยีนไม่ต�า่กว่า 20 ล้านบาท และมี
ฐานะทางการเงนิและงบการเงนิทีดี่

นอกจากนี้ เรายังเปิดรับสมัครพร้อมลง
ทะเบียนผูใ้ห้เช่าทีด่นิระยะยาว 30 ปี ทัง้ในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ทีม่พีืน้ท่ีขนาด 5-50 ไร่  
และ ต่างจังหวัด ขนาด 20-200 ไร่ เพื่อ 
น�ามาพฒันา เป็นการสร้างมลูค่าให้กบัท่ีดนิเปล่า  
และบริ เวณใกล ้ เคียงอย ่างยั่ งยืน โดยมี 
ท�าเลทีด่ ี และเป็นทีด่นิเปล่า ไม่มสีิง่ปลกูสร้าง 
ปลอดภาระจ�านอง และการคมนาคมสะดวก 
มีสาธารณูปโภคครบครัน ติดถนนอย่างน้อย 
1 ด้าน ทีส่�าคญัคอืน�า้ไม่ท่วม

นายแพทย์ ประกิต วาทสีาธกกจิ

พษิณพุร อทุกภาชน์

โครงการทีด่�าเนนิการในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568
1. เคหะสุขประชาร่มเกล้า 2. เคหะสขุประชาฉลองกรงุ 3. เคมอลแอทร่มเกล้า 4. ตลาดสขุประชา 

ฉลองกรงุ 5. ตลาดต้นแบบ 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยขวาง บ่อนไก่  บางชัน รามค�าแหง หัวหมาก คลองจัน่ 
6. เคหะเกษตรยัง่ยนื จังหวดัระยอง 7. เคหะเกษตรยัง่ยนื1จงัหวดัเชยีงราย

1. กรณีผู้ขายหรอืผูใ้ห้บรกิารบุหรีไ่ฟฟ้า คณะกรรมการคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภคได้มคี�าสัง่ที ่ 9/2558 เร่ือง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสนิค้า 
 “บารากู ่บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า หรอืตวัยาบารากู ่น�า้ยาส�าหรบัเตมิ 
บารากู่ไฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า” ดงันัน้ ผูใ้ดขายหรือให้บริการบหุรีไ่ฟฟ้า น�า้ยา 
เตมิ มคีวามผดิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 มี
โทษจ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 600,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

2. กรณผีูน้�าเข้าบุหร่ีไฟฟ้า มีความผดิตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ 
เรือ่ง ก�าหนดให้บารากูแ่ละบารากูไ่ฟฟ้า หรอืบหุรีไ่ฟฟ้า เป็นสนิค้าทีต้่อง
ห้ามน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึง่มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 10 ปี 
หรือปรบัเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสนิค้า หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ กับริบบุหร่ี 
ไฟฟ้า สิง่ท่ีใช้บรรจุ และพาหนะใดๆ ทีใ่ช้ในการบรรทุกสนิค้าบุหรีไ่ฟฟ้า 

นัน้ด้วย นอกจากนัน้ ยงัเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ. 2560 
มาตรา 244 ซ่ึงมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 10 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 500,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และศาลอาจสัง่รบิของนัน้กไ็ด้ ไม่ว่าจะมผีูถ้กูลงโทษ
ตามค�าพพิากษาหรอืไม่

3. กรณผีูค้รอบครองหรอืรบัไว้ซึง่บุหรีไ่ฟฟ้า อนัเป็นสินค้าห้ามน�า 
เข้ามาในราชอาณาจักรจะมีความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย  
ช่วยพาเอาไปเสีย ซ้ือ หรือรับไว้โดยประการใด ซ่ึงของอนัตนรู้ว่าเป็นของที่ 
เข้ามาในราชอาณาจกัร โดยยงัมิได้ผ่านพิธกีารศลุกากรโดยถกูต้อง ตาม
มาตรา 246 วรรคหนึง่ ของ พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ. 2560 มโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกิน 5 ปี หรอืปรบัเป็นเงนิ 4 เท่าของราคาสนิค้า หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบงัคบัของบหุรีไ่ฟฟ้า

อาคาร หรือรวม 1,449 ตร.ม. พื้นที่ชั้นบน 
จดัวางเป็นส�านกังาน โรงเรยีนกวดวิชา และอืน่ๆ 
พื้นที่ ใช ้งาน 226 ตร.ม./อาคาร หรือรวม 
1,582 ตร.ม. ซึ่งเมื่อรวมกับพื้นที่อเนกประสงค์
อื่นๆ จะท�าให้มีพื้นที่เป็น 555 ตร.ม./อาคาร 
หรอืรวมทัง้หมด 3,885 ตร.ม. พร้อมมทีีจ่อดรถ
ได้ 200 คัน ทั้งนี้การสร้าง เคมอลล์@ร่มเกล้า 
ถือเป็นการสร้างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะ 
ช ่ วยต ่อยอดในการน� า เอา เศรษฐกิจและ 
ความทนัสมยัมาสูชุ่มชนของเคหะสุขประชา พร้อมๆ 
กบัช่วยสร้างคณุภาพชวีติทีด่จีากการมทีีอ่ยูอ่าศยั
และรายได้ทีม่ัน่คง

ขณะนี ้ บมจ.เคหะสขุประชา พร้อมเดนิหน้า
ท�างานเตม็รปูแบบ และเตม็ก�าลงัแล้ว ซึง่นบัเป็น
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเปิดโอกาสให้กับ
คนไทยทกุคน ร่วมเดนิหน้าภารกจิโครงการ “บ้าน
เคหะสขุประชา” บ้านเช่า 100,000 หน่วย ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2568 สร้าง
ปีละ 20,000 หน่วย โดยสร้างขึน้เพือ่ให้ผูมี้รายได้
น้อยและกลุม่เปราะบาง ได้เข้าถงึโอกาสในการมี
ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่มีาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม ทัง้ยงั
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เมือ่เร็วๆ นี ้ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ซึง่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี เป็น
ประธานการประชุม มมีตอินมุตัหิลักการร่างกฎ 
กระทรวงจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน โดยมสีาระส�าคญัเรือ่งการพจิารณาร่าง 
กฎกระทรวงจดัตัง้ ยุบ รวม หรอืเลกิสถานศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิาร 
(ศธ.) เสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพจิารณา แล้วด�าเนนิการต่อไป

ครม.ไฟเขยีว ต้ัง-ยบุ-รวม-เลกิ ร.ร.สพฐ.
One Stop Service จบทีบ่อร์ด ศธ.จว.

พ.ศ. 2550 2. ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ัง  
ยบุ รวม หรอืเลกิสถานศึกษา ดงันี้ 

2.1 การจัดตัง้สถานศกึษา มหีลกัเกณฑ์ ดงันี้ 
(1) ระดบัประถมศกึษาต้องมีนักเรยีนในแต่ละช้ัน
เรียนไม่น้อยกว่า 25 คน ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน (2) ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นและหรอืระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย มนีกัเรยีนในแต่ละช้ันเรยีนไม่น้อยกว่า 80 คน  
ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้จดัตัง้เป็นสาขาของ 

การจัดตัง้สถานศกึษานัน้ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนั 
ทีไ่ด้รบัแจ้งมตจิากคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบ โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์รวมถงึ 
ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ส�านกังาน พร้อมทัง้ 
รายงานส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานโดยเรว็ เพ่ือประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
    2.2 การยุบสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) ระดบัประถมศึกษาท่ีมีนักเรยีนในช้ันประถมศกึษา 
ปีที ่1 น้อยกว่า 10 คน ตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 ปีการ
ศึกษา (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีนักเรียน 
ในชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 น้อยกว่า 10 คน ติดต่อกนั
อย่างน้อย 3 ปีการศกึษา หรอืมนีกัเรยีนทัง้ระดับ
น้อยกว่า 30 คน (3) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทีม่ลัีกษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้(3.1) มนีกัเรียน 
ในชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 น้อยกว่า 10 คน ติดต่อกนั 
อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา (3.2) มีนักเรียนชั้นใด 
ชัน้หนึง่ น้อยกว่า 10 คน (3.3) มนีกัเรียนทัง้ระดบั 
น้อยกว่า 40 คน (3.4) มีแผนช้ันเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น น้อยกว่า 3 ห้องเรียน  
(4) กรณีในท้องที่ท่ีมีความจ�าเป็นพิเศษหากม ี
ความจ�าเป็นอย่างอืน่ให้ส�านกังานฯ เสนอคณะกรรมการฯ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบสถานศึกษา
ในท ้องที่ดังกล ่าว (5) จัดท�าแผนเกี่ยวกับ 
บุคลากรเด็กนักเรียน จัดให้มีการรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท้ังนี ้การยบุสถานศึกษาให้
ยบุทลีะ 1 ชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่ชัน้ต้นของระดบั เว้นแต่
มเีหตผุลความจ�าเป็นอาจยุบปีละเกนิกว่า 1 ชัน้เรยีน 
หรอือาจยบุทัง้ระดบั (6) ให้เสนอคณะกรรมการฯ 
พจิารณาให้ความเหน็ชอบการยบุสถานศกึษา เมือ่
เหน็ชอบแล้ว ให้ประกาศภายใน 30 วนันับแต่วนัที่
ได้รบัแจ้งมตจิากคณะกรรมการฯ และให้เผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รวมถงึปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส�านกังาน พร้อมทัง้ 
รายงานส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานทราบโดยเรว็ 

2.3 การรวมสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) มนีกัเรียนรวมกนัทกุชัน้เรยีนไม่เกนิ 120 คน ให้จดั 
ท�าแผนเก่ียวกับบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน 
เอกสารส�าคญั และการช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีน (2) จดั
ให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ปกครองนกัเรยีน
และคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (3) ให้
นักเรียนทุกชั้นเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กัน

ตัง้แต่สองแห่งขึน้ไปมาเรยีนรวมกนั เพือ่ประโยชน์
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร (4) เมือ่คณะ
กรรมการให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้ประกาศภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งมติจากคณะกรรมการ 
และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส�านักงาน พร้อมทั้งรายงานส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทราบโดยเร็ว (5) เมือ่
ประกาศการรวมสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษา
หลักรบัย้ายนกัเรยีนทีม่าเรียนรวมจากสถานศกึษา
อื่นมาเป็นนักเรียนของสถานศึกษาหลัก ให้สถาน
ศกึษาทีม่ารวมโอนบรรดาสทิธใินงบประมาณหรอื
เงนิอุดหนนุ ทรพัย์สิน สทิธ ิสทิธเิรยีกร้อง หน้ี ไป
เป็นของสถานศกึษาหลัก และให้ส�านกังานด�าเนนิ
การเลกิสถานศึกษาทีม่ารวมภายใน 360 วนันบัแต่
วนัทีไ่ด้รบัแจ้งมตจิากคณะกรรมการ 

2.4 การเลิกสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1) การเลกิสถานศกึษากรณไีม่มนีกัเรยีนทีจ่ะจดัการ
เรียนการสอนให้จัดท�าแผนเสนอคณะกรรมการฯ  
ใหค้วามเห็นชอบการด�าเนินการเกีย่วกบับคุลากร 
งบประมาณ ทรัพย ์สิน และเอกสารส�าคัญ  
(2) การเลกิสถานศกึษากรณเีป็นสถานศกึษาท่ีไปรวม 
สถานศกึษาหลักให้จัดท�าแผนการด�าเนนิการเก่ียวกับ 
บุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน เอกสารส�าคัญ  
และการช่วยเหลือเดก็นกัเรยีน (3) จดัให้มกีารรบัฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (4) เมือ่ส�านกังาน 
ด�าเนนิการตาม (1) และ (2) แล้ว ให้เสนอคณะ 
กรรมการฯ ให้ความเหน็ชอบ เมือ่เห็นชอบแล้ว ให้
ประกาศภายใน 30 วันนบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งมตจิาก
คณะกรรมการ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ รวมถึงปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงาน พร้อมทั้งรายงาน
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดย
เรว็ เพือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

(5) เมื่อประกาศการเลิกสถานศึกษานั้นแล้ว 
ให้ส�านักงานจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและ
ช�าระบญัช ีรวมถงึการด�าเนนิการโอนหรอืจ�าหน่าย
ทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ก�าหนด (6) บรรดา
เอกสารส�าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิก ให้โอน
ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส�านักงานหรือ
สถานศึกษาหลัก เช่น การเลิกสถานศึกษากรณี
ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนให้เก็บไว้ที่
ส�านักงาน ส�าหรับการเลิกสถานศึกษากรณีเป็น
สถานศึกษาที่ไปรวมสถานศึกษาหลักให้เก็บไว้ที่
สถานศึกษาหลกั

ทั้ งนี้  ร ่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวง
ศกึษาธกิารเสนอ เป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิี
การ การจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 และค�าสัง่
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 
เรือ่ง การปฏริปูการศกึษาในภูมภิาคของกระทรวง
ศกึษาธกิาร ลงวนัท่ี 3 เมษายน พุทธศกัราช 2560 
และท่ีแก้ไขเพิม่เติม ซึง่ก�าหนดให้อ�านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราช
บญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2546 เป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
การศึกษาธกิารจงัหวัดแทน 

ประกอบกับการเสนอร่างกฎกระทรวงในเรือ่งนี้ 
เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะ
กรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่8) และพระราชบญัญติั
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 
2564 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว สาระส�าคัญของร่างกฎ
กระทรวง 1. ยกเลิกระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 
ว่าด้วยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ศิรริาช MOU ม.อ.-รพ.สรรพสิทธ์ิฯ
ปลกูถ่ายตบัขยายรกัษาภาคอีสาน-ใต้

คณะแพทยศาสตร ์ ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ 
รพ.สรรพสทิธปิระสงค์ จ.อบุลราชธาน ี ลงนาม
ความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การผ่าตัดปลูกถ่าย
อวยัวะตบั “Siriraj Liver Transplant Brother 
Hospitals” โดยม ีศ.นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกุล  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล เป ็นประธานร ่วมกับ ศ.คลินิก  
นพ.วศิษิฎ์ วามวาณชิย์ ผู้อ�านวยการ รพ.ศริิราช  
รศ.นพ.ยงยทุธ ศริิวฒันอกัษร รองคณบดฝ่ีาย 
บรูณาการศนูย์ความเป็นเลิศ และประธานกรรมการ 
ด�าเนินการงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช พร้อม
ด้วย รศ.นพ.เรอืงศกัดิ ์ลธีนาภรณ์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ. และ นพ.มนต์ชยั ววิฒันา
สทิธิพงศ์ ผูอ้�านวยการ รพ.สรรพสทิธปิระสงค์ 
ม ีรศ.พญ.มณฑริา ตณัฑนชุ หวัหน้าศนูย์ปลกู
ถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์ และ นพ.ตรี 
หาญประเสรฐิพงษ์ หัวหน้าศนูย์รับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็น
สกัขพียาน

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ได้ด�าเนนิ
การปลกูถ่ายอวยัวะ มาตัง้แต่ปี 2514 โดยพฒันา
จัดต้ังงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตั้งแต่ปี 2536 
ได้วางแผนงานอย่างเป็นระบบและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 
ท�าให้ศนูย์ปลกูถ่ายตบั โรงพยาบาลศริริาชได้รบั
ประกาศนยีบตัรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 
(Disease Specific Certification) จากสถาบนั
รับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
(สรพ.) ปี 2559 ซึง่เป็นสถาบนัแรกทีไ่ด้รบัรางวลั 
ระดับชาติในสาขานี ้ศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการปลูกถ่าย 
อวยัวะตบั ท้ังผูใ้หญ่และเดก็ไป เกอืบ 500 ราย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566) จนท�า 
ให้ศนูย์ฯ ได้รบัการรับรองให้เป็นศนูย์บรูณาการ 

ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายตับ (Siriraj  
Integrated Center of Excellence: Siriraj Liver  
Transplant Center) ทีเ่ป็นต้นแบบของสถาบนั
ทางการแพทย์ในการดูแลผ่าตัดรักษาผู้ป่วย 
ปลกูถ่ายตบั ท้ังด้านการบรกิาร การวจิยั การศกึษา 
และการฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม ผู ้ป่วยโรคตับจ�านวนมาก 
ในประเทศไทย ยงัขาดโอกาสในการเข้าถงึการ
รักษาด้วยการปลูกถ่ายตับ คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล มหิดล จึงได้ร่วมมอืช่วยเหลอื 
โรงพยาบาลในภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาเป็น 
โรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วย 
ปลูกถ่ายตับได้ จงึจดัพธิเีอม็โอยกูารผ่าตดัปลกูถ่าย 
อวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหดิล คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการท�าหัตถการ การผ่าตดั
ปลกูถ่ายอวยัวะตบั 2. พฒันาการผลติและพฒันา
บคุลากรทางการแพทย์ ให้มีความเชีย่วชาญด้าน
การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะตับ  
(Academic & Capac i ty  Bu i ld ing  
Collaboration) 3. พัฒนาทางด้านวจิยัการปลกูถ่าย 
อวยัวะตบั (Research Collaboration) 4. พฒันา
ความร่วมมือทางด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ต้อง 
เข้ารับการปลูกถ่ายอวยัวะตับหรือหลงัการผ่าตดั 
(Medical Service Collaboration)

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหิดล จะเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนา
จัดตั้งการผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
อย่างเป็นระบบ ทีมี่มาตรฐานสากล ทัง้ด้านการ
บริการรกัษา การวจิยัและการศึกษา อันจะก่อ
เกดิประโยชน์สงูสดุกบัผูป่้วยในภาคใต้ และภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ช่วยให้ประชาชน
ชาวไทยในพืน้ท่ีดงักล่าวสามารถเข้าถงึการรกัษา
ด้วยการปลกูถ่ายตบัทีไ่ด้มาตรฐานเพิม่ขึน้

สรพ.จบัมอืสมาพนัธ์ปลอดบุหรี่
รบัรอง HA รพ.ปลอดภาวะตดินโิคติน 

บรโิภคยาสบู เครอืข่ายวิชาชพีสขุภาพ เพ่ือสงัคม 
ไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กร 
ด้านการศกึษา ด้านแรงงาน ศลิปินดารา มลูนธิิ 
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม  
และองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
รวม 971 องค์กร และสมาชกิประเภทบคุคลจ�านวน  
9,823 คน ทีช่่วยกนัรณรงค์คุม้ครองสขุภาพของ
ประชาชนให้ปลอดภยัจากโรคทีเ่กดิจากบหุรี ่และ
บหุรีไ่ฟฟ้า 

ส่วนเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุม
การบรโิภคยาสูบ ด�าเนนิงานภายใต้แพทยสมาคม 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับ
การสนบัสนนุจากส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เช่นกนั เป็นองค์กรที่
มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านการ 
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างความรู ้
ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู ภาวะ 
ติดนโิคติน ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบคุลากร
วิชาชีพสุขภาพต่างๆ เพื่อร่วมกันช่วยเลิกบุหรี่
แก่ประชาชน ได้จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่โดยใช้ช่ือ
ว่า “คลนิกิฟ้าใส” ปัจจบัุน มทีัง้หมด 554 แห่ง
ทัว่ประเทศ

ความร่วมมอืในครัง้นี ้ สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ เครือข่าย
วชิาชพีแพทย์ในการควบคมุการบรโิภคยาสบู จะ
เป็นที่ปรึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนทีม
วทิยากร องค์ความรู้ และหลกัสตูรหรือแนวทาง
ปฏิบัติให้กับ สรพ. และสถานพยาบาล การ
ร่วมพฒันามาตรฐานกลไกและกระบวนการพฒันา
และรบัรองสถานพยาบาลเรือ่งการส่งเสรมิสขุภาพ 
ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟภูาวะตดินโิคตนิ รวมทัง้จดั 
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดองค์ความรู ้
จากสถานพยาบาลทีผ่่านการรบัรองในเวทรีะดบั
ต่างๆ ทัง้ในประเทศและนานาชาติ

“ร่วมมือครั้งนี้ นอกจากสมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่และ เครอืข่าย
วชิาชพีแพทย์ในการควบคมุการบรโิภคยาสบูแล้ว 
ยงัมภีาคเีครอืข่ายในการควบคมุยาสบูไม่น้อยกว่า  
20 เครือข่าย ที่พร้อมเสริมหนุนความร่วมมือ 
ในคร้ังนีอ้กีด้วย” ศ.พญ.สมศร ีกล่าว

กรมการแพทย์จัดท�าค�าแนะน�าในการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็น 3 กลุ ่ม คือ  
“ได้ประโยชน์ น่าจะได้ประโยชน์ และอาจจะ
ได้ประโยชน์” มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชา
ทางการแพทย์ท่ีมคีณุภาพและปลอดภัย

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดี
กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในประเทศไทย 
มีการน�ากัญชาซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมายาว 
นานมาใช้รกัษาอาการเจบ็ป่วย จงึเป็นเหตผุลส�าคญัให้ 
มกีารวจิยัสารกญัชามาใช้ทางการแพทย์ เพือ่ให้ 
มีการใช้ในผู ้ป่วยอย่างปลอดภัย และผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงยากัญชาได้อย่างมีคุณภาพ โดย
ด�าเนนิการครอบคลมุหน่วยบรกิารของกระทรวง
สาธารณสขุกว่า 90% ในปีงบประมาณ 2565  
ผูป่้วยเข้าถงึยากญัชามากขึน้ถงึ 159.64% เมือ่
เทยีบกบัปีงบประมาณ 2564 และเพิม่คณุภาพ
ชวีติผูป่้วยประคับประคองกว่า 8,000 คน ส่วน
การวจัิยมกีว่า 60 เร่ือง ครอบคลุมทัง้การปลูก
การผลิต การใช้ และการวางระบบเพือ่คุม้ครอง
ความปลอดภัย ส่งผลให้ปัจจุบันมียากัญชาถึง  
10 รายการ ถกูคดัเลือกเข้าสู่บญัชยีาหลักแห่งชาติ 
     ส�าหรบัปี 2566 จะมุ่งเน้นให้ผูป่้วยเข้าถงึ 
กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ซึ่งกรมการแพทย์ได้จัดท�าค�าแนะน�าในการใช้
กญัชาทางการแพทย์เป็น 3 กลุ่ม คอื ได้ประโยชน์ 
น่าจะได้ประโยชน์ และอาจจะได้ประโยชน์ 

ซึ่ งผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย ์ได ้
ประโยชน์ในการบรรเทาอาการและรักษา
โรค เนือ่งจากมหีลกัฐานทางวชิาการทีม่คีณุภาพ

กรมการแพทย์แนะกญัชารกัษาโรค
ช่วยผูป่้วยลมชัก-พาร์กนิสัน-มะเรง็

ในเซลล์มะเรง็ตบัอ่อน เซลล์มะเรง็ท่อน�า้ด ี และ
เซลล์มะเร็งเต้านม เมื่อศึกษาต่อในหนูทดลอง 
เปรยีบเทยีบ 5 กลุม่ คอื กินยาหลอก ได้รบัยา
เคมบี�าบดั ได้รบัสารสกดักญัชาขนาดต�า่ กลาง 
และสูง พบว่า สารสกัดกัญชาไม่มผีลต่ออตัราการ
กนิอาหาร น�า้หนกัตวั และผลทางโลหติวทิยาของ
หนทูดลอง สามารถลดการเพิม่จ�านวนของเซลล์
มะเร็ง และเพ่ิมการตายแบบ Apoptosis ของ
เซลล์มะเรง็เต้านม

ซึง่ผลวจิยันี ้สามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานใน
การประเมินความปลอดภัยและศักยภาพของ
สารสกัดกญัชา ในการรกัษาโรคมะเรง็ในงานวจิยั 
ในมนุษย์และผู้ป่วยมะเร็งได้ต่อไป  นอกจากนี ้
ยงัมกีารวจิยัการน�าสารสกดัจากกญัชา CBD ชนดิ
หยอดใต้ลิน้ เพือ่ลดอาการถอนเมทแอมเฟตามนี 
ลดการกลับไปเสพซ�า้ และการวจิยัน�าสารสกดั
กญัชาทางการแพทย์ CBD ชนดิหยอดใต้ลิน้มาใช้
ร่วมกับยาต้านอาการทางจติ เพือ่ช่วยลดอาการ
ทางจติ และลดพฤติกรรมเส่ียงก่อความรนุแรง 
 การวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์รักษาโรค
ผวิหนงั และเวชส�าอาง เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิไทย 

ทัง้นี ้ กระทรวงสาธารณสขุ ได้บรรจนุ�า้มนั
สารสกัดจากกญัชา 3 สตูร ทีผ่ลติโดยองค์การ
เภสัชกรรม บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้าน
สมุนไพร เพื่อน�าไปใช้รักษาประชาชนในสถาน
พยาบาล 3 รายการ ประกอบด้วย 1. น�้ามัน
สารสกัดกญัชาทีม่ ี THC เด่น ใช้เสรมิการรักษา
ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนจากเคมีบ�าบัด ผู้ป่วยโรค
มะเรง็ระยะสุดท้ายทีม่อีาการนอนไม่หลบั เบือ่
อาหาร หรอื ปวดในระดบัปานกลาง 2. น�า้มนั
สารสกัดกญัชาทีม่ ีCBD เด่น รกัษาโรคลมชักใน 
เดก็ 3. น�า้มนัสารสกดักัญชาทีม่ ีCBD และ THC 
สัดส่วน 1 ต่อ 1 ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสดุท้ายทีน่อนไม่หลบั เบ่ืออาหาร ซ่ึงทีผ่่าน
มา น�า้มันสารสกดักัญชาทัง้ 3 มรีายงานทางการ
แพทย์น�าไปใช้กับผูป่้วยพบว่าได้ผลดี 

สรพ.ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบั
สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอด
บหุร่ี และเครอืข่ายวชิาชพีแพทย์ในการควบคมุ
การบริโภคยาสบู เพือ่แก้ปัญหาพษิภัยจากบหุร่ี 

พญ.ปิยวรรณ ล้ิมปัญญาเลศิ ผูอ้�านวยการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน) หรอื สรพ. กล่าวว่า สรพ. มบีทบาทหน้าที่
ในการประเมินและรับรองระบบบริการสุขภาพ 
ของสถานพยาบาล ตลอดจนประสานความร่วมมอื 
กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายในการ 
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ให้ครอบคลุมใน
ทกุมิต ิเช่นเดยีวกับเรือ่งของภาวะตดินโิคตนิ (ของ 
ผู้ป่วยทีส่บูบหุร่ี) ก็เป็นหนึง่ในประเดน็ที ่สรพ. ให้
ความส�าคัญ เนื่องจากเป็นต้นตอของโรคเรื้อรัง 
ก่อให้เกดิความสญูเสยีในหลายมติิ ทัง้ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสูญเสียชีวิตไปจากโรคอัน
เกดิจากภาวะตดินโิคตนิ

ด้วยเหตุนี้ สรพ.จึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์
เครอืข่ายแห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอดบุหร่ี และ
เครอืข่ายวชิาชพีแพทย์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสบู เพือ่บูรณาการกระบวนการพฒันาคณุภาพ
ในระบบบรกิารสุขภาพของสถานพยาบาล ในการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะ 
ตดินโิคตนิ รวมทัง้ป้องกนัการติดซ�า้ ในประชากร
ทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและ 
กลุ่มป่วย ตลอดจนการบริหารจัดการอนามัย 
สิง่แวดล้อมของสถานพยาบาลให้ปลอดมลพษิทีเ่กดิ 
จากบุหรี่ โดยใช้กลไกการรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลในการพัฒนา และส่งเสริมให้มีสถาน

พยาบาลต้นแบบทีด่�าเนนิการทัง้เชงิรกุและเชงิรบั 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริม 
สขุภาพ ป้องกัน รกัษาและฟ้ืนฟภูาวะตดินโิคติน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมทั้ง
ด้านวิชาการ การขับเคลื่อนจัดท�าข้อเสนอแนะ
เชงินโยบาย พฒันากลไกหรือนวตักรรมบริการท่ี
เกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัรกัษาและ
ฟ้ืนฟูภาวะตดินิโคตินให้กบัสถานพยาบาลทีเ่ข้าสู่
กระบวนการพฒันาและรบัรองคณุภาพ การให้ค�า
ปรกึษาการพฒันาสถานพยาบาล การประเมินและ
รบัรองสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรคหรอื
เฉพาะระบบเรื่องภาวะติดนิโคติน โดย สรพ.จะ
ท�าหน้าทีบู่รณาการเรือ่งส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกัน  
รักษาและฟื ้นฟูภาวะติดนิโคตินในมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและ บรกิารสขุภาพ การสือ่สารให้ความรู ้
กับสถานพยาบาลผ่านกระบวนการเยี่ยมส�ารวจ 
ตลอดจนจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด
หรอืเผยแพร่องค์ความรู้และเสรมิพลงัให้กบัสถาน
พยาบาล ต่อไป พญ.ปิยวรรณ กล่าว

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และ
ประธานเครือข่ายวชิาชพีแพทย์ ในการควบคุมการ
บรโิภคยาสบู กล่าวว่า สมาพนัธ์เครือข่ายแห่งชาต ิ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี ด�าเนินงานภายใต ้
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ โดย 
รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ ์ 
เครอืข่ายฯ เป็นองค์กรทีม่สีมาชกิประกอบด้วยองค์กร/ 
บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
เช่น เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการ

สนบัสนนุชดัเจน ได้แก่ การศกึษาวจัิยตดิตามการ
รกัษาโรคลมชกัรกัษายากในเดก็ด้วยสารสกดักญัชา 
CBD สงู ร่วมกับยากนัชกัหลายชนดิ เป็นระยะเวลา 
12 เดอืน จ�านวน 14 ราย พบว่า ผูป่้วยมอีาการ
ชกัรนุแรงลดลง 50% ในสดัส่วนครึง่หนึง่ และลด
อาการชักได้ 100% สัดส่วน 14% ทุกรายมีผล
ข้างเคียง แต่ส่วนใหญ่ไม่รนุแรง และมกัเกดิในช่วง 
3 เดือนแรก จงึควรเริม่ยาในขนาดต�า่ เพิม่ขนาด
อย่างช้าๆ และเฝ้าระวงัผลข้างเคียง ถอืว่าช่วยเพิม่
คณุภาพชวีติของผูป่้วยและครอบครวั  

ส่วนโรคพาร์กินสัน การใช้กัญชาทางการแพทย์
ในกลุม่ Cannabidiol เป็นยาเสรมิการรกัษาโรค 
พาร์กนิสนั จงึอาจเป็นอกีทางเลือกหนึง่ส�าหรบัผูป่้วย ซ่ึง 
มกีารศกึษาขนาดเลก็จ�านวน 21 คน ใช้น�า้มนักญัชา 
ทางการแพทย์ พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ในกลุม่ทีใ่ช้ CBD ขนาด 300 มลิลกิรมั อกีการศกึษา
มผีูเ้ข้าร่วมวจัิย 4 คน พบว่า สาร CBD สามารถลด
พฤติกรรมผิดปกติขณะนอน และมีการศึกษาใน 
ผูป่้วยพาร์กนิสนัทีม่อีาการทางจิต 6 คน ให้สาร CBD 
150 มิลลกิรมัต่อวนั เพ่ิมขนาดทกุสปัดาห์ สปัดาห์
ละ 150 มลิลกิรมั เป็นเวลา 4 สปัดาห์ พบว่า ลด
อาการทางจิตได้โดยที่ไม่ท�าให้อาการแย่ลงและ 
ไม่ก่ออาการข้างเคยีง การดแูลผูป่้วยมะเร็งแบบประคบั 
ประคองผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
บรูณาการ เพ่ือเพิม่คณุภาพชวีติให้กบัผูป่้วยมะเร็ง  
ลดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างการรกัษา ไม่ได้มุง่
ผลการรักษาต่อก้อนมะเร็งโดยตรง ด�าเนนิการต้ังแต่
ปี 2563-2565 มผู้ีรับบริการรายใหม่แผนปัจจุบนั 
433 ราย แผนไทย 52 ราย ติดตามการรกัษา 821 
ครัง้ ให้ค�าปรกึษา 1,441 ครัง้

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและล�าคอมาก
ที่สุด รองลงมาคือมะเร็งด้านนรีเวช ปอด ฯลฯ  
ผูป่้วย 70% อยูใ่นระยะท่ี 4 มักมาด้วยอาการนอน
ไม่หลบั 39% ปวด 35% หลงัให้การดแูลมอีาการ
ดขีึน้ 58% ส่วนการวจิยัสารสกดักญัชาเพือ่รกัษา
โรคมะเร็งในหลอดทดลอง พบว่ามฤีทธิย์บัยัง้ได้ผลดี 

นพ.ธงชยั กีรติหัตถยากร

สถานศกึษาอืน่ (3) สถานท่ีจัดตัง้เป็นท่ีดนิท่ีมีหลกัฐาน 
อนุญาตให้ใช้ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ (4) กรณีจัดตั้ง 
ขึน้ใหม่ต้องอยูห่่างจากสถานศกึษาประเภทเดยีวกนั
ของรฐั เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีต่ัง้
อยูเ่ดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร

 (5) กรณใีนท้องทีช่มุชนหนาแน่นหรอืมคีวาม
จ�าเป็นพเิศษ หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว
ให้ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาหรอื
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเสนอคณะ
กรรมการศกึษาธิการจงัหวดัให้ความเหน็ชอบการ
จดัตัง้สถานศกึษา ในท้องทีด่งักล่าว ทัง้นี ้ ให้ค�านึง
ถงึงบประมาณ ประสิทธิภาพ และคณุภาพของการ
จดัการศกึษา (6) จดัท�าแผนการคาดคะเนประชากร
วยัเรยีนไม่น้อยกว่า 3 ปีการศกึษาถดัไป จัดท�าทีต่ัง้ 
แผนผงั และชือ่สถานศกึษา หลกัฐานการอนญุาต 
ให้ใช้ท่ีดนิ หลกัสตูรการเรยีนการสอน การด�าเนนิการ 
เก่ียวกับบุคลากร และงบประมาณ (7) ให้เสนอ
แผนการจัดตั้งฯ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นเพ่ือน�าเสนอ 
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัประกอบการให้ความ 
เหน็ชอบ เม่ือเห็นชอบแล้ว ให้ส�านกังานฯ ประกาศ 
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องค์การอนามยัโลกเปิดเผยข้อมลูในรายงาน 
10 ปัญหาคกุคามสาธารณสขุโลกปี พ.ศ. 2562 
(Ten threats to global health in 2019) โดย
ระบุว่ามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ คอืภยัคกุคามต่อสิง่แวดล้อม น�า
มาสู่ปัญหาสขุภาพท่ีรนุแรงท่ีสดุ หรอืคดิเป็น 9 ใน 
10 คน ต้องเผชญิกับมลพิษทางอากาศ โดยสาเหตุ
หลกัของการเกิดมลพษิทางอากาศนัน้ มาจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และร้อยละ 90 ของ
ผูเ้สยีชวีติมาจากประเทศรายได้ปานกลางไปจนถงึ
รายได้ต�า่ นอกจากนี ้ ประเทศไทยมอีตัราการเกดิ
โรคมะเรง็ท่ีสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยคนไทยเสยีชวีติ
จากฝุ่น PM 2.5 ประมาณ 70,000 คนต่อปี และ
คนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอด เพ่ิมขึน้วนัละ 42 คน

นอกจากนี ้เป้าหมายท่ี 3 ของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals-SDGs) ท่ี
เกีย่วกบัชวิีตทีม่สีขุภาพดแีละและส่งเสรมิสุขภาวะ
แก่ประชาชนทุกคนในทุกช่วงวัย ข้อที่ 9 ได้ระบุ
ไว้อย่างชดัเจนว่า ภายในปี 2573 จะต้องลดอัตรา
การตายและเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย มลพิษ
และการปนเป้ือนในอากาศ น�า้ และดนิ ให้มีจ�านวน
ลดลง โดยก�าหนดแนวทางว่า ให้มกีารเสรมิขีดความ
สามารถทกุประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก�าลงั
พฒันาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การลดความเสีย่ง 
และการจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนในจังหวัดน่าน 
ประเทศไทย กรณคีวามเสีย่งจากการแพร่กระจาย
มลพษิข้ามพรมแดนลาว-ไทย” โดยการสนับสนุน
การวจิยัของสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

“มลพษิ” ผลกระทบทางสขุภาพยุค 2000
งานวิจยั : พสูิจน์ชุมชนจดัการด้วยตวัเอง

เป็นแนวทางหนึง่ของการเฝ้าระวงัมลพิษโดยชมุชน 
ซึ่งเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวมากข้ึน โดย
สามารถเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศและ 
สิง่แวดล้อมได้ด้วยตนเอง บนการใช้ความรูท้ีไ่ด้จากงาน 
วจิยั เช่น ความรูใ้นการใช้เครือ่งมืออย่างง่ายในการ
ตรวจวดัซลัเฟอร์ออกไซด์ในอากาศ การใช้เครือ่งมือ
วดัค่าความเป็นกรด ด่างของน�า้ การติดต้ังเครือ่งวดั
คณุภาพอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 ซ่ึงเป็นการวดั
แบบเรียลไทม์เชื่อมกับฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้ง
การทดลองให้ชาวบ้านบนัทึกข้อมลูลงในระบบดจิทัิล
โดยใช้โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

ทั้งน้ี งานวิจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย ทีม
วิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท�าหน้าท่ีในการพฒันาการใช้ 
ดชันบ่ีงชีท้างเคมแีละชวีภาพเพือ่ตดิตามตรวจสอบ 
มลพิษทางอากาศ และการพัฒนาเครื่องมือ
ส�าหรบัชมุชนในการเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จดัท�าแผนท่ี
ความเสีย่ง การติดตามการปนเป้ือน และประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิตของชุมชน
จากมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิตกสะสม
ในสิง่แวดล้อม 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ีพฒันาและใช้ระบบข้อมูลเฝ้าระวงั 
ชมุชนเพือ่เตรยีมความพร้อมต่อการรบัมอืกับปัญหามลพษิ 
ข้ามพรมแดน ส�านกัเครอืข่ายสือ่สาธารณะ สถานโีทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส (TPBS) พฒันาเครือ่งมอืและช่องทางการสือ่สาร 
แบบดจิทิลับนแพลตฟอร์มโมบาย แอพลเิคชัน เพือ่
การเฝ้าระวงัผลกระทบทางสขุภาพโดยชมุชน และ
มลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาติ (มสช.) และสถาบนัวจิยั

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบระบบ
เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน โดยใช้
แนวคดิวทิยาศาสตร์ภาคพลเมอืง (Citizen Science) 
และการสร้างความรู้ร่วมกัน (Coproduction of 
Knowledge) ระหว่างความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและ
ความรูจ้ากประสบการณ์ชวีติของคนในชมุชน (Lay 
Knowledge)

ท้ังนี้ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่อยู่รอบๆ  
ตวัเรา ส่งผลกระทบถงึกนัอย่างเลีย่งไม่ได้ บางคร้ังอาจ 
ตัง้ต้นทีอ่ากาศ แต่ผลจะถกูขยายต่อไปยงัดนิ น�า้ สตัว์ 
พชื และสุดท้ายมนษุย์กจ็ะได้รับผลกระทบเช่นกัน ซ่ึง
การแพร่กระจายมลพษิข้ามพรมแดนลาว-ไทย กรณี
โรงไฟฟ้าหงสาซึง่เป็นการเผาถ่านหินเพือ่ผลติไฟฟ้า 
นอกจากกระแสไฟฟ้าท่ีได้แล้ว ยงัก่อให้เกดิมลพษิ
ทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม้ ซ่ึงลมสามารถ
พดัพามลพษิเหล่านีม้ายงัประเทศไทยได้ 

โดยมลพิษจากกรณีดังกล่าวประกอบด้วย 
ก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
ไนโตรเจนไดออกไซด์ทีส่่งผลกระทบโดยตรง ท�าให้
เกิดการระคายเคอืงผวิหนงั ตา จมูก คอ และระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งเมื่อมลพิษทางอากาศน้ีเจอกับ
ฝน ฝนทีต่กลงมาจะกลายเป็นฝนกรด ส่วนดนิและ 
แหล่งน�้าจะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น และท�าให ้
พชืผลทางการเกษตรเกดิความเสยีหายหรือมคีวาม 
ผิดปกติ สารปรอท เมื่อถูกสะสมในดินและน�้า  
ความเป็นพษิจะสงูกว่าปรอทธรรมดา ท�าให้สตัว์น�า้ เช่น  
ปลา มีปรมิาณความเข้มข้นของสารพษิเพิม่มากขึน้ 
และเมื่อคนกินปลาที่มีสารปรอทปนเปื้อน ท�าให้มี
สารปรอทสะสมในร่างกาย ส่งผลกระทบต่อระบบ 
ประสาทและสมอง ท�าให้เกิดความบกพร่องเกีย่วกบั 
การเรียนรู ้ในเด็กแรกเกิด และเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีก่อให้เกิดโรคหวัใจ ฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5  
เม่ือหายใจจะเข้าไปเกาะติดอยู่ตามทางเดินหายใจ 
ผ่านเข้าไปสูป่อดและกระแสเลอืด ส่งผลกระทบต่อ
ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลอืด นอกจากนี้ 
ยงัมมีลพษิอืน่ๆ อกี เช่น โลหะทีไ่ม่ใช่ปรอท ตะกัว่ 
สารหน ูแมงกานสี แคดเมียม ฯลฯ ดังนัน้พืน้ทีอ่�าเภอ
เฉลมิพระเกียรติ และอ�าเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ซ่ึงตัง้อยู่
ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าหงสา จงึเป็นพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการ 
ได้รับผลกระทบทัง้ด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพ และรายได้ 
จากการท�าเกษตรลดลงเนื่องจากผลผลิตเสียหาย
หรอืมีความผดิปกติ

ชมุชนจึงจ�าเป็นต้องมรีะบบการเก็บข้อมลูระบบ 
นิเวศในชมุชน โดยกจิกรรมเฝ้าระวังจะใช้หลักการ 
วิทยาศาสตร์พลเมอืง คอืการเกบ็หลกัฐานโดยใช้หลกัฐาน 
ทางวทิยาศาสตร์ ทีส่ามารถด�าเนนิการได้โดยชุมชน 
 ไม่ว่าจะเป็นล�าน�า้ทีม่ตีวัชีว้ดัทางชวีภาพทีบ่่งบอก 
คุณภาพของน�้า การตรวจวัดค่าน�้าฝน ดูสัตว์น�้า  
พันธุ์พืช ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ล้วนส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ซึ่งกันและกัน และมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในระบบ
นิเวศน้ันด้วย ผนวกกับข้อมูลท่ีเป็นมิติทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของหมู่บ้าน เช่น ประวัติ
ชมุชน ประวัตศิาสตร์ล�าน�า้ เมนอูาหารถิน่ พธิกีรรม  
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวชาวบ้าน  
จะถูกบันทึก ประมวล และถ่ายทอดสู่ข้อสรุป 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยภูมิปัญญา
ของชุมชนผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ท�าให้พฒันาไปสูว่ทิยาศาสตร์พลเมอืง ที่
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัมลพษิ
รอบตวัทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นางสาวสมพร เพ็งค�า่ มลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาติ  
(มสช.) ผู้จัดการชุดโครงการวิจัยฯ เครือข่ายวิจัย  
สวรส. ให ้ข ้อมูลที่พบจากชุดโครงการวิจัย 
ดงักล่าวนีว่้า การศกึษาคณุภาพสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นใน 
พืน้ที ่8 หมู่บ้านของอ�าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจ.น่าน 
พบความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพืน้ทีแ่ละควรมกีารติดตามเฝ้าระวงั
ผลกระทบต่อไปในอนาคต ดงันี ้1. มลพษิทางอากาศ 
พบฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 สะสมบริเวณบ้าน 
ภูค�าและบ้านวงัผามากสุด ประมาณร้อยละ 35 มกีาร 
สะสมของก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด ได้แก่ ซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ บริเวณบ้าน 
น�า้รีพฒันามากสดุ รองลงมาคือบ้านกิว่จนัทร์และบ้าน 
น�า้ช้าง ส่วนบ้านง้อมเปาและบ้านด่านมค่ีาในระดบั 
ต�่า เนื่องจากอยู่ไกลออกไป 2. ดินมีค่าเป็นกรด  
(ค่า pH ประมาณ 4-5)  บริเวณบ้านกิว่จนัทร์ บ้านน�า้ช้าง  
บ้านน�า้รีพฒันา บ้านห้วยโก๋น บ้านสบปืน บ้านห้วย
ทรายขาว 3. พชืมผีลผลิตลดลง และพชืบางชนิดเกิด

โรคหรือความผดิปกต ิพบในทัง้ 8 หมูบ้่านของพืน้ที่
อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิได้แก่ บ้านน�า้ช้าง บ้านสบปืน 
บ้านง้อมเปา บ้านด่าน บ้านกิว่จนัทร์ บ้านห้วยโก๋น 
บ้านน�า้รีพฒันา บ้านห้วยทรายขาว 4. พบสารปรอท
สะสมในปลา ในระดบัทีย่งัไม่เกนิค่ามาตรฐาน แต่
ต้องเฝ้าระวงับริเวณแหล่งน�า้ต่างๆ ของท้ัง 8 หมู่บ้าน 
ในอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

ส่วนด้านระบบข้อมลูในประเดน็สงัคม เศรษฐกจิ 
สุขภาพ และทรัพยากรชุมชน มีการจัดท�าแผนที่
ชุมชนที่แสดงความเป็นมาของชุมชน ปฏิทิน
เกษตรกรรม การเพาะปลูก ปฏิทินวัฒนธรรม 
ท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกับวิถีชวิีตของชาวบ้าน ซ่ึงหาก
พบปัญหามลพิษข้ามพรมแดนในอนาคต หรือการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมในประเดน็อืน่ๆ ข้อมลูเหล่านี้  
จะเป็นฐานข้อมลูชมุชนทีส่ามารถเปรียบเทยีบให้เห็น 
ถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  
รวมถงึมกีารพฒันาเครือ่งมอืและช่องทางการสือ่สาร
แบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชัน  
ท่ีมชีือ่ว่า C-site เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี
เส่ียงจะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าฯ สามารถ
บันทึกและส่ือสารข้อมูลผ่านการใช้แอปพลิเคชัน
และแพลตฟอร์มท่ีติดต้ังบนมือถือได้อย่างสะดวก 
โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มและรูปแบบการบันทึก
ข้อมลูต่างๆ ดังนี้

การจดัท�าแผนทีด่จิทิลับนแพลตฟอร์ม C-site 
จัดท�าแบบสอบถามดิจิทัล เพื่อให้ชุมชนใช้ในการ
ส�ารวจและบนัทกึข้อมลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัการเฝ้าระวงั
ผลกระทบฯ ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทางเคม ีและข้อมลูทาง
ชวีภาพ มรีะบบแจ้งเหตฉุกุเฉนิผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ 
เพ่ือให้ชมุชนสามารถส่งข่าว สอบถาม และปรกึษา
กบัผูเ้ชีย่วชาญจากทมีวจิยัได้โดยตรง และสามารถ
บันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการ 
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล เพื่อในอนาคต คน 
ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ จะสามารถเหน็ภาพรวมสถานการณ์ได้
ด้วย และมากไปกว่าน้ัน คอืการสร้างนักข่าวพลเมอืง 
ท่ีสามารถผลิตเน้ือหาเชิงลึกเก่ียวกับการเฝ้าระวัง

มลพิษในชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สือ่สารเพือ่การเฝ้าระวงัฯ ให้แก่คร ู นกัเรยีน และ
ชาวบ้าน โดยบางส่วนได้เร่ิมด�าเนนิการบนัทึกข้อมลู 
ผ่านแบบส�ารวจดจิทิลั และผลิตคลปิวดิโีอสัน้เผยแพร่ 
บนแอปพลิเคชัน C-site เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ 
กิจกรรมและน�าเสนอผลการเฝ้าระวงัฯ ซึง่หลายผลงาน 
จากโครงการวิจัยได้รับการขยายผลสื่อสารต่อ  
ในพื้นที่รายการนักข่าวพลเมืองของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสแล้ว 

และจากการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
ดงักล่าว ท�าให้พบว่า คร ู นกัเรียน และหน่วยงาน
ด้านการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
มคีวามกระตอืรอืร้นและตืน่ตวัต่อประเดน็การเฝ้าระวงั 
ผลกระทบทางสขุภาพและสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจาก
โรงไฟฟ้าฯ เป็นอย่างมาก และสามารถน�าแนวคิด
วทิยาศาสตร์ภาคพลเมอืงไปใช้ในการเรยีนการสอน 
และเสรมิทกัษะด้านการรูเ้ท่าทันสือ่สารสนเทศและ
สือ่ดจิิทลัได้อีกด้วย

“แม้งานวจิยัจะเป็นการศกึษาเฉพาะพืน้ทีแ่ละ
เฉพาะกรณ ีแต่เชือ่ว่าสามารถน�าไปเป็นต้นแบบและ
ปรบัใช้ตามบรบิทของพืน้ทีอ่ืน่ๆ ได้ และแพลตฟอร์ม
ทีใ่ช้เกบ็ข้อมลู ยงัสามารถน�าไปเกบ็ข้อมลูในแง่มมุ
หรือมติิอืน่ๆ ในสงัคมได้อกี รวมทัง้สามารถพฒันา 
ต่อยอดไปเป็นเครือ่งมอืส�าหรบังานวจิยัอืน่ๆ ได้อกีด้วย  
โดยมนีกัวจิยั/นกัวชิาการคอยควบคมุและตรวจสอบ 
ความถกูต้อง” ทพ.จเร วชิาไทย ผูจ้ดัการงานวจิยั 
สวรส. กล่าว

ทพ.จเร กล่าวต่อว่า อยากเหน็ชมุชนเกดิความ
ตระหนกั และลกุขึน้มาเฝ้าระวงั ป้องกนั และดแูล
ตนเอง โดยน�าความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ในพืน้ท่ี ท่ีผ่านมาประชาชนอาจสงสยั 
และตัง้ค�าถาม แต่ต้องรอค�าตอบ เพราะฉะนัน้วนันี ้ 
ประชาชนได้ลกุมาหาค�าตอบด้วยตวัเอง และมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่างๆ ท่ี 
เกดิขึน้ในชมุชน โดยในอนาคตอาจท�าให้เกดินกัวจิยั
ในพืน้ทีม่ากขึน้ ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
ท�าให้เห็นโอกาสของการแก้ปัญหาที่ย่ังยืนมากขึ้น
ด้วยเช่นกนั

ดงันัน้ หวัใจส�าคญัของการวจิยัในครัง้นีค้อืการ 
พัฒนาระบบเฝ ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ 
รูปแบบใหม่ ทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของชุมชน โดยการ 
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคน 
ในชมุชน และการสร้างเครือข่ายนกัวทิยาศาสตร์ภาค
พลเมอืง เพือ่น�าไปสู่การร่วมกันออกแบบมาตรการ
การแก้ปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากมลพิษ
ข้ามพรมแดน โดยมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทางด้าน
วทิยาศาสตร์เป็นตวัชีว้ดัส�าคญั เพ่ือคณุภาพอากาศ
ทีด่แีละลมหายใจของคนเมอืงน่าน ท่ีสามารถส่งต่อ
ไปสูก่ารวางระบบระดบันโยบายต่อไป

บอร์ดควบคมุโรคฯ ทบทวน/เฝ้าระวงั
โรคจากการประกอบอาชพี-สิง่แวดล้อม

รวมกัน และการใช้มาตรา 35 เพื่อประโยชน ์
ในการป้องกนัและควบคมุโรคจากการประกอบอาชพี 
และโรคจากสิง่แวดล้อม 

อย่างไรกต็าม หากปล่อยไว้อาจเกดิหรือก่อให้
เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้
อธบิดีกรมควบคุมโรค หรอืผูซ้ึง่อธบิดกีรมควบคมุ
โรคมอบหมาย โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีฯ จังหวดั/กทม. 
มีอ�านาจประกาศเขตพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องเฝ้าระวัง 
ป้องกัน หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
หรอืโรคจากสิง่แวดล้อม รวมทัง้ประกาศยกเลกิเมือ่
มเีหตอุนัสมควรหรอืสภาวการณ์ของโรคนัน้สงบลง

ทัง้น้ี การประกาศก�าหนดเขตพ้ืนที ่ให้ก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเฝ้า
ระวังการป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชพี หรอืโรคจากสิง่แวดล้อม ทีก่่อหรอื
อาจก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างรวดเร็วหรอืกว้าง
ขวาง เพือ่ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีด�าเนนิการส�าหรบั
เขตพืน้ทีน่ัน้เป็นการเฉพาะ หรอืก�าหนดมาตรการ
อื่นใดที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้นเป็นการ 
เฉพาะได้ เช่น ภาครัฐ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ท้องถิน่ 
และประชาชนต้องท�าอะไร ถ้าไม่ท�าจะมีบท
ลงโทษอย่างไร คล้ายการควบคมุโรคโควดิ-19 ซึง่
มาตรการจะดูทั้งเรื่องการควบคุมแหล่งก�าเนิด
มลพษิ การป้องกนั และการรกัษา ซึง่ต้องใช้กบั
กฎหมายหลายฉบับมาประกาศร่วมกนั 

นอกจากนี้  ยังสามารถประกาศก�าหนด 
ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งก�าเนิด
มลพษิ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนทีไ่ด้รบั 
หรืออาจได้รับมลพิษด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
หารอืตวัเลขค่าฝุน่ PM 2.5 เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์
ของการประกาศว่าเป็นเขตพืน้ทีเ่ฝ้าระวัง เขตพืน้ที่
ควบคุม หรอืเขตพืน้ทีค่วบคมุสงูสุด

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ชาติพันธุ ์ และความหลากหลายทางเพศ 
ระหว่างวันที่ 24-25 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา 
เพ่ือสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เรือ่งการเข้าถึง
สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ และพัฒนา
บทบาทการเป็นศนูย์ประสานงานหลกัประกัน
สขุภาพประชาชน หรอืยกระดบัเป็นหน่วยรบั
เรือ่งร้องเรยีนอืน่ท่ีเป็นอสิระจากผูถ้กูร้องเรยีน 
หรือหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน โดยมี 
ตวัแทนเครอืข่ายชาตพินัธุแ์ละกลุม่ความหลากหลาย 
ทางเพศประมาณ 20 คน เข้าร่วมประชมุ

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ 
สปสช. กล่าวว่า ผู ้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ส่วนมากจะเป็นแกนน�าหรือเครือข่ายกลุ่มใหม่ๆ  
ที่ สปสช. ขยายความร่วมมือในการท�างานให้
ครอบคลุมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา สปสช. มี
การท�างานร่วมกับแกนน�าระดับบนแล้ว แต่ถ้า
พจิารณาลงไปจะพบว่าการรบัรูส้ทิธต่ิางๆ กย็งั
ไม่ท่ัวถงึ รวมทัง้ต้องสร้างการตระหนักรูใ้ห้รูส้กึ
ว่าทุกคนควรได้สิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งเครือข่าย
เหล่านีจ้ะเป็นหนึง่ในองค์ประกอบทีจ่ะขบัเคลือ่น
ประเด็นเหล่าน้ี

“เครอืข่ายทีม่าประชมุครัง้นีเ้ป็นกลุ่มใหม่ๆ 
ที่พร้อมเข้ามาร่วมงานกับ สปสช. กลุ่มนี้รู้ถึง
ปัญหาของตัวเองและคดิว่าจะรอการท�างานของ

สปสช.ดงึเครอืข่ายชาตพินัธ์ุมบีตัรทอง
เข้าถงึสิทธิ “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง”

ที่ส�าคัญคือหลายคนอยากเปลี่ยนแปลง
ร่างกายให้สอดคล้องกบัความรูสึ้กทางจติใจ แต่ 
เร่ืองนีถ้กูตีให้เป็นเร่ืองของความสวยงามหมด ทัง้ที่ 
จรงิๆ แล้วมนัเป็นความรูส้กึถงึตวัตนทีส่ามารถ
มสีภาพร่างกายทีต่รงกบัจิตใจ แต่เนือ่งจากสทิธิ
ประโยชน์ด้านสขุภาพไม่คุม้ครองในส่วนน้ี ท�าให้
ต้องจ่ายเงนิเองและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ท�าให้
หลายคนเลือกไปรับบริการจากหมอกระเป๋า 
ทีม่รีาคาถกูกว่า ท�าให้บางคนเกดิความเสยีหาย
กับร่างกาย ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกาย
และจติใจ

“ประเด็นเหล่านี ้ ต้องสร้างความเข้าใจหรอื
อาจต้องปรบัในเชงิระบบ ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มสีทิธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มข้ามเพศเลย ดังนั้นจึง
อยากเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นเรือ่งนี ้ เพือ่ให้
มบีรกิารเกีย่วกบักลุม่ข้ามเพศเป็นสทิธิประโยชน์
ของ สปสช. ในอนาคต” สุมาล ีกล่าว

ด้าน นายชยัยทุธ วยัเหนดิลือ้ จากเครอืข่าย 
ชาติพนัธุก์ะเลงิ จ.สกลนคร กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ 
ของกลุ่มชนเผ่าคือเรื่องสถานะทางทะเบียน 
ไม่มีบัตรประชาชน ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพที่รัฐจัดให้ รวมทั้งปัญหา 
เกีย่วกบัภาษาท่ีไม่สามารถสือ่สารกับเจ้าหน้าทีร่ฐัได้  
ก็ต้องอาศัยเครือข่ายที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
ประสานงานให ้ขณะเดียวกัน ในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ก็ยงัมช่ีองว่าง เช่น ยังเข้า
ไม่ถงึงบจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ท้องถ่ินหรอืพืน้ที ่(กปท.) ท�าให้ต้องอาศัย อสม. 
หรือ รพ.สต. ช่วย ดังนั้นต้องมีกลุ่มองค์กรท่ี
สามารถเข้าถงึงบ กปท. ได้ การเข้ามาร่วมงานกับ 
สปสช. จงึเป็นโอกาสทีจ่ะได้ประสานงาน สร้าง
ความเข้าใจ และน�าองค์ความรูก้ลบัไปสือ่สารกบั
สมาชกิในกลุม่ชนเผ่าต่อไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชมุคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิง่แวดล้อม ครัง้ที ่2/2566 เมือ่วันที ่3 พ.ค.ทีผ่่านมา  
ซ่ึงมี นพ.ธเรศ กรษันยัรววิงค์ อธิบดกีรมควบคมุ
โรค และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเข้าร่วม มกีารหารอืถงึการด�าเนินงานในปี 
2566 ที่ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ 
อาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึง่เน้น
เรือ่งการส่ือสารสร้างการรบัรูรั้บทราบ ทดลองฝึก 
ปฏิบัติขับเคลื่อนรูปแบบกลไกการด�าเนินงาน 
ให้กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งมีอนุบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
16 ฉบบั ช่วยยกระดบัการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนกลุม่เสีย่ง
จะได้รบัการดแูลสขุภาพอย่างทนัท่วงท ี และยงัมี
กฎหมายทีอ่ยูร่ะหว่างเสนอคณะรฐัมนตร ี4 ฉบบั 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจัดท�าอกี 3 ฉบบั

ขณะที ่คณะกรรมการฯ ยงัได้ให้ความเหน็ชอบ  
2 เร่ือง คือ 1. การประกาศก�าหนดชื่อหรือ 
อาการส�าคญัของโรคจากการประกอบอาชพีและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยเพิ่ม “โรคจาก
รังสแีตกตวั” เนือ่งจากทีผ่่านมาเกดิสถานการณ์
เร่ืองสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ท�าให้สังคม 
เกดิความกงัวล ซึง่เมือ่ถกูก�าหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว  
จะท�าให้มแีนวทางจดัการสารกัมมนัตรงัสแีละการ 
ตอบโต้ได้ทนัสถานการณ์ หากพบผู้ทีมี่อาการเข้าได้ 
กบันยิามอาการส�าหรบัการเฝ้าระวงั เช่น มีตุม่น�า้  
มีผื่น มีเรื่องของมะเร็งต่างๆ เป็นต้น จะได้เกิด
การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ แต่ย�า้ว่าไม่ใช่อาการ
ส�าหรับวนิจิฉยัข้ันสดุท้ายว่าเป็นโรค 

ทัง้นี ้การเฝ้าระวงัมีความส�าคัญ เพราะบางคร้ัง
การเกดิโรคขึน้มาคนเดยีวจะไม่ผดิสังเกต แต่หาก
เกดิพร้อมกนัหลายคนในช่วงเวลาเดยีวกนั มปัีจจยั
เสีย่งเดยีวกนั จะเป็นความส�าคญัทางระบาดวทิยา 
ทีต้่องไปหาสาเหตุจนพบต้นตอ และการทีต้่องแยก
มาเป็นโรคจากการประกอบอาชพีฯ ก็จะเก่ียวข้อง
กับเรื่องของการชดเชยและทดแทน ในส่วนของ
กฎหมายด้านแรงงานด้วย ขณะนีไ้ด้ให้ไปหารือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ิมเตมิ ในเรือ่งของค�าศพัท์
เพือ่ให้เกดิความเข้าใจตรงกนั ก่อนทีจ่ะออกเป็น
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ชือ่หรอื
อาการส�าคญัของโรคจากการประกอบอาชพีและ
โรคจากสิง่แวดล้อมต่อไป

2. การประกาศเขตพืน้ทีท่ีต้่องมกีารเฝ้าระวงั 
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรณีฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยอาศยั
อ�านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2562 แบ่งกลไก
การออกประกาศเป็น 2 ส่วน คอื การใช้มาตรา 14 
(2) คณะกรรมการมีหน้าทีแ่ละอ�านาจในการเสนอ
เขตพืน้ทีท่ีต้่องมกีารเฝ้าระวงั การป้องกนั และการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิง่แวดล้อม เป็นการเฉพาะต่อคณะรัฐมนตร ีเพือ่เฝ้า 
ระวังในภาพรวมระดับประเทศหรอืหลายจงัหวดั

เครอืข่ายอืน่ๆ ไม่ได้แล้ว เราจงึชกัชวนให้เข้ามาดแูล
เร่ืองสิทธขิองเครือข่ายของตัวเอง ต้องเดินไปอกีก้าว 
ในฐานะทีเ่ป็นแกนน�าภาคประชาสงัคมทีม่คีวามเข้มแขง็  
อาจจะพัฒนาจนเป็นศูนย์ประสานงานหลัก 
ประกนัสขุภาพหรอืท�าเรือ่งการสร้างการรบัรู ้เข้าถึง
สิทธแิละคุม้ครองสทิธใินเครือข่ายของตนให้มากขึน้
ในอนาคต” ผศ.ภญ.ยพุด ีกล่าว

ผศ.ภญ.ยพุด ี กล่าวต่อไปว่า การประชมุคร้ังนี้
เป็นเพียงจุดเร่ิมต้น และจะต้องมกีารท�างานร่วมกัน
กบั สปสช. อย่างต่อเนือ่ง ซึง่หลงัจากทีม่กีารประชุม
ทีส่่วนกลางแล้ว ต่อไป สปสช. เขตต่างๆ ก็จะรบัลกู
ในการประสานการท�างานร่วมกนัต่อไป

ด้าน สมุาล ี โตกทอง ผู้ประสานงานโครงการ
ข้ามเพศมสีขุ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน แต่ท่ีผ่านมาเครือข่ายความหลากหลาย
ทางเพศยงัไม่ค่อยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในเครอืข่าย 
ภาคประชาชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพ ส่วนมาก 
จะพ่วงไปกับเครือข่ายสตรีต่างๆ แต่จริงๆแล้ว 
กลุ่มความหลากหลายทางเพศก็มปีระเด็นเฉพาะและ 
ต้องการบรกิารทีแ่ตกต่าง จงึเป็นโอกาสดทีีเ่ข้ามา
ร่วมเป็นเครอืข่ายกบั สปสช. ในครัง้นี้

ซึง่การท�างานร่วมกับ สปสช. จะเป็นโอกาสดี
ทีจ่ะได้พาเพือ่นๆ ในเครอืข่ายมาเรยีนรูก้ลไกการ
เข้าถงึสทิธใินระบบบตัรทอง ขณะเดยีวกนักจ็ะได้
สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักลุม่ข้ามเพศ
แก่คนทีท่�างานในระบบสขุภาพหรอืแม้แต่ในองค์กร 
สปสช.เอง เช่น การเกิดมามสีภาพจิตใจไม่สอดคล้อง
กับร่างกายหรือสอดคล้องกับความคาดหวังทาง
สงัคม ก่อให้เกิดความเครยีด ท�าให้เสีย่งต่อการเกดิ
ภาวะซึมเศร้า หรอื เร่ืองค�าน�าหน้าชือ่ เวลาเข้ารบั
บรกิารทีโ่รงพยาบาลแล้วถกูเจ้าหน้าทีเ่รยีกชือ่เป็น 
นายแต่แต่งตัวเป็นหญิง ท�าให้รู ้สึกถูกจับจ้อง  
จนรูส้กึไม่อยากไปรบับริการทีโ่รงพยาบาล เป็นต้น

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์
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แรงงานยุคดจิทิลั

มือ่วนัที ่1 พฤษภาคมทีผ่่านมา ซึง่เป็น “วนัแรงงาน
สากล” มีการจัดกิจกรรมด้านแรงงานพร้อมกัน 

ทัว่โลกเพือ่แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของผูใ้ช้แรงงาน
ทีมี่ส่วนในการสร้างชาตแิละสร้างโลก แต่สงัเกตว่า ปีน้ี
มอีะไรทีค่่อนข้างร้อนแรงตามอณุหภูมโิลก

แถวยุโรปกลุ่มชาติพัฒนาที่ต้องอาศัยแรงงาน
อตุสาหกรรมเป็นหลกั ในช่วง 3 ปีท่ีต้องเผชญิทัง้โควดิ 
และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ใช้แรงงานอย่างมาก จึงมีการเดินขบวนเรียกร้อง
จากบรรดาสหภาพแรงงานต่างๆ ให้รัฐบาลเพ่ิมค่า
ตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 
ทีพุ่ง่ทะยานไปไกล

“ฝรัง่เศส” เป็นประเทศทีมี่ความดเุดอืดหลงัจาก
เคยนัดหยดุงานท่ัวประเทศมาแล้ว สหภาพแรงงานใน
ฝรัง่เศสได้นดัเดนิขบวนประท้วงครัง้ใหญ่ทัว่ประเทศ 
เพ่ือต่อต้านรฐับาลประธานาธิบดี เอม็มานูเอล มาครอ็ง  
ทีข่ยายอายกุารเกษยีณแรงงานจาก 62 ปี เป็น 64 ปี

กรุงปารีสเกิดความรุนแรงกลายเป็นจลาจลเผา
รถยนต์ ทบุกระจกท�าลายร้านค้า เกดิการปะทะกบั
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ  

ในฝ่ังเอเชยีทีก่รงุโซล เกาหลใีต้  มีการชมุนมุเรยีกร้อง 
ให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงข้ันต�่าและลดชั่วโมงการ 
ท�างาน  เช่นเดียวกับทีญ่ีปุ่น่ การชมุนมุอย่างสงบเรียกร้อง 
ปรับค่าจ้างแรงงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก 
ค่าครองชพีทีเ่พิม่สงูข้ึน  ให้เท่าเทยีมกบัการทีร่ฐับาล
ไปเพ่ิมงบประมาณทางทหารเป็นเท่าตวั

ข้างบ้านเราทีก่รงุพนมเปญ กมัพชูา ผูใ้ช้แรงงาน
ร่วมเดนิขบวนเรยีกร้องค่าแรงและสวัสดกิารท่ีดีขึน้

ส่วนทีป่ระเทศไทยเรา นายกรฐัมนตรเีป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันแรงงานแห่งชาติให้ดังเช่นทุกปี ฝ่าย

ในรายงานดงักล่าวยงัระบดุ้วยว่า “แรงงานทกัษะต�า่  
และแรงงานสูงอายุ” คือกลุ ่มที่ได้รับผลกระทบ 
มากทีส่ดุ  โดยต้องท�างานยาวนานยิง่ขึน้เพือ่ชดเชยรายได้ 
ที่ลดลง และเมื่อรายได้ลดลงก็จะเกิดการหยิบยืม 
หรือกู้เงินเพ่ือให้ตนเองมีกินหรือเลี้ยงดูครอบครัว 
ต่อไปได้

ขณะเดยีวกนั สือ่จนีเองกเ็คยสะท้อนปัญหาด้าน 
แรงงานจีนภายใต้บรรยากาศของการมุ่งสู ่ความ 
ทนัสมัยของภาคเอกชนจนี น่ันคือ “วฒันธรรมการท�างาน 
แบบ 996” หรอืการท�างานต้ังแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม  
6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนเสมือน 
หุน่ยนต์ สร้างความเครียดแก่ลกูจ้างและส่งผลกระทบ
ต่อสถาบนัครอบครวั

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนี้ มีผลให้รัฐบาลจีน
ต้องปรบันโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการเดนิหน้า
สู่ความทันสมัยพร้อมๆ กับการพยายามสร้างโอกาส
ในการท�างานและขยายการจ้างงานด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วิธีการของจีนคือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีระดบัสงูผ่านการให้สทิธปิระโยชน์ด้านการ
ลงทุน และใช้นโยบายด้านภาษีมาช่วยส่งเสริมการ
จ้างงานที่สมดุลระหว่างเขตเมืองและในเขตชนบท
ในภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท 
ในอตุสาหกรรมเกดิใหม่ไปลงทนุในภมูภิาค ท้ังอดุหนนุ 
ลดหย่อนภาษี ปล่อยสินเช่ือและการจัดหาเงินทุน
โดยตรง 

รฐับาลจนีเชือ่ว่า ด้วยมาตรการจงูใจและสนบัสนนุ
เช่นน้ี จะก่อให้เกดิการพฒันาพร้อมๆ กบัการจ้างงาน
ขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมดิจทิลัตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

ส�าหรบัแรงงานทักษะต�า่หรือแรงงานผู้สูงอายนุัน้ 

จนีได้มกีารก�าหนดค่าแรงขัน้ต�า่คล้ายๆ กบัไทย กล่าวคือ  
มีการก�าหนดอัตราที่แตกต่างตามพ้ืนท่ีและเมือง 
ไม่เท่ากนัตามค่าครองชีพทีแ่ตกต่าง จนีมี 34 มณฑล 
มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แตกต่าง บ้างท�าการเกษตร 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ในแต่ละมณฑลยังมีเมือง 
ทีเ่จรญิและไม่เจรญิ มอีตัราค่าครองชพีท่ีแตกต่าง ดงันัน้  
แต่ละมณฑลจงึสามารถก�าหนดค่าแรงของตนเอง

ดังเช่นกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง ก�าหนดอัตรา
เดยีว 2,320 หยวน/เดอืน (ประมาณ 11,600 บาท) 
และ 25.30 หยวน/วนั  (ประมาณ 1,012 บาท)

เซ่ียงไฮ้ ทีเ่ป็นเมืองเศรษฐกิจชัน้น�า 12,590 บาท/
เดอืน 115 บาท/ชัว่โมง

เมอืงกว่างโจว รายเดอืนม ี4 ระดบั คอื 11,500 บาท  
9,500 บาท 8,500 บาท และ 8,100 บาท

รายชัว่โมง 111 บาท 90 บาท 85 บาท และ 
80 บาท

เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีติดกับ
ฮ่องกง มคีวามทนัสมยัทีเ่น้นพัฒนาด้านเทคโนโลยแีละ
การเงนิ  ก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�า่รายเดอืน 11,800 บาท 
รายชัว่โมง 111 บาท

มณฑลส่านซ ีอยูท่างภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื มทีัง้ 
ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม รายได้ขัน้ต�า่แบ่งเป็น 
3 ระดับ รายเดือน 9,750 บาท 9,250 บาท และ  
8,750 บาท รายชัว่โมงแบ่งเป็น 95 บาท 90 บาท 
และ 85 บาท

มณฑลยูนนานทางใต้ของจีน ส่วนใหญ่ท�าการ
เกษตร เมืองคุนหมิง ข้ันต�่ารายเดือน 8,350 บาท  
เมืองลีเ่จยีง ข้ันต�า่รายเดือน 7,500 บาท ส่วนค่าจ้างราย
ชัว่โมงอยูท่ี ่75 บาท  70 บาท และ 65 บาท

เช่ือได้ว่า หลังผ่านพ้นโควิด หลังจากจีนเปิด
ประเทศได้ระยะหน่ึง แต่ละมณฑลจะมกีารพจิารณา
ปรบัอตัราค่าจ้างข้ันต�า่ให้เหมาะสมกับการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิ

สรุปสุดท้ายกลับมาที่ประเทศไทย เม่ือเลือกตั้ง 
กนัไปแล้ว เมือ่จัดตัง้รฐับาลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว รฐับาล
ชดุใหม่กอ็ย่าลมืสญัญาทีห่าเสยีงกับผูใ้ช้แรงงานล่ะ

“วิธีการของจีนคือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และใช้นโยบายด้านภาษ ี
มาช่วยส่งเสรมิการจ้างงานท่ีสมดุลระหว่างเขตเมืองและในเขตชนบท
ในภูมภิาคต่างๆ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บรษิทัในอตุสาหกรรมเกดิใหม่
ไปลงทุนในภูมิภาค ท้ังอดุหนุน ลดหย่อนภาษี ปล่อยสินเช่ือและการจดัหา 
เงินทุนโดยตรง”

สหภาพแรงงานกท็�าหน้าทีร่่วมเรยีกร้องให้ปรบัค่าแรง
ขั้นต�่าไปที่ 700 บาท โดยให้เหตุผลว่า จากการ
ประเมิน 700 บาท เป็นอตัราค่าจ้างทีจ่ะท�าให้แรงงาน
อยูไ่ด้ตามอตัภาพ และควรมกีารปรบัค่าจ้างทกุปีตาม
อตัราเงนิเฟ้อ 

ข้อเรยีกร้องของแรงงานไทยในปีนีย้งัไม่ได้รบัการ
ตอบรบัแน่ เพราะ “อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่” ล่าสดุ
ที่ใช้ทั่วประเทศ 328-354 บาท/วัน เพ่ิงมีผลบังคับ 
ใช้เม่ือวนัที ่1 ตลุาคม 2565 นีเ่อง  

เปรียบเทียบกับวันแรงงานในจีนที่เป็นไปอย่าง
ราบรืน่ ผูใ้ช้แรงงานทัว่จนีมทีัง้เดินทางกลบับ้านและ
ออกเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
กนัอย่างคกึคกั หลงัจากอัน้กนัมา 3 ปี

ประธานาธบิดสี ีจิน้ผิง กล่าวอวยพรวันแรงงาน
ปีนีโ้ดยเน้นย�า้ การส่งเสรมิจรรยาบรรณในการท�างาน   
สนับสนุนให้คนจีนท�างานอย่างขยันขันแข็งและ 
กล้าหาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
ความก้าวหน้าอย่างม่ันคงในการก้าวไปสูค่วามทนัสมัย 
ของจนี และมบีทบาทน�าในการเดนิทางครัง้ใหม่เพือ่สร้าง 
จนีให้เป็นประเทศทีแ่ข็งแกร่งข้ึนและตระหนักถึงการ
ฟ้ืนฟูประเทศและมุง่เน้นสร้างแรงงานคณุภาพ   

รัฐบาลจีนมีเป้าหมายชัดเจนในการน�าประเทศ
มุง่สูค่วามทนัสมัยและความเป็นเศรษฐกิจดจิทิลั เพือ่
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และผลักดันให้จีนขึ้นแท่นความเป็นมหาอ�านาจทาง
เศรษฐกจิโดยสมบรูณ์แบบ

แต่ส�านักวิจัยของสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่ง เคย
รายงานผลการศกึษาว่า การก้าวสูค่วามทนัสมยัอย่าง
เร่งด่วนของจนีก็ได้สร้างปัญหาแก่ตัวเอง เช่น การใช้
เทคโนโลยหีุน่ยนต์เพือ่การผลติ การใช้ระบบอตัโนมตัิ
เพือ่การจดัการในโรงงานและอืน่ๆ แม้จะช่วยลดต้นทนุ 
เพิม่ความเรว็ และลดความผดิพลาดของมนุษย์ได้ แต่ 
กลบัส่งผลต่อการจ้างงาน การลดค่าจ้างและต�าแหน่งงาน 
ที่แรงงานในประเทศเคยปฏิบัติลงเป็นจ�านวนมาก
ถงึ 77%

เ

โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว

วัสดีครับ ทุกวันนี้เราอยู่กับความเร็ว 
(Speed) มาช้านาน นบัแต่การเกดิขึน้

ของเทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็ ท�าให้สงัคมและ
วิถชีวิีตของเราค่อยๆ ตกเป็นทาสของเวลาและ
ความเร่งรบี ล�าพังแค่อนิเทอร์เน็ตในทีท่�างาน
เริม่ช้าลงไม่ได้ดัง่ใจ เราจะรู้สกึหงดุหงดิ หวัหน้า
สั่งงานตอนใกล้จะเลิกงานแล้วต้องท�าให้เสร็จ 
เพราะเป็นงานด่วน 

เราแชตกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วเขา
ตอบกลับช้า เราอาจมีอาการกระวนกระวาย
คล้ายกบัเป็นไบโพลาร์ เราอยากรวยและประสบ
ความส�าเรจ็ตัง้แต่อายยุงัน้อย เรากนิอาหารจาน
ด่วน (Fast Food) เพราะรูส้กึไม่อยากเสยีเวลา 

และนับวันก็จะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดตัดสิน 
แพ้ชนะทัง้มิติของสงัคม เศรษฐกิจ และประเทศ 
หากแต่ค�าถามส�าคญัคอืเราจะอยูอ่ย่างไรเพือ่เข้าใจ
และรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน

นับแต ่ยุค เกษตรกรรมจนถึงยุคปฏิวัติ
อตุสาหกรรม มนษุย์คิดค้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ต่างๆ ทีช่่วยให้ชวิีตความเป็นอยูส่ะดวกสบายมาก
ขึ้น พร้อมกับความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วย
ความวุ่นวายและเร่งรีบก็เกิดอย่างชัดเจนในช่วง
การปฏวิตัอิตุสาหกรรม เมือ่คนอพยพเข้ามาในเมอืง 
เพ่ือหาโอกาสท�างาน ส่งผลให้เมืองเต็มไปด้วย 
คนจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะการเกิดขึ้ นของเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และการสือ่สาร เป็นการเปลีย่นผ่าน
จากแอนะลอ็กสูดิ่จทิลั หรอืทีเ่รียกว่า ‘การปฏวัิติ

ส

ดจิทัิล’ (Digital Revolution) เมือ่มนษุย์คดิค้น
คอมพวิเตอร์พร้อมกับน�าเทคโนโลยีการสือ่สาร
เข้ามาใช้งาน การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารด้วย
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ท�าให้ทกุคนสามารถ
เข้าถงึข้อมลูและความรูต่้างๆ ได้เกอืบทกุพืน้ท่ี
ทัว่โลกได้ตลอดเวลาและตามทีต้่องการ

ผลกระทบจากการปฏิวัติดิจิทัลเกิดเป็น
โลกยุคดิจิทัล ท�าให้ส่งผลให้โลกเคล่ือนไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราเห็นการเกิดขึ้นของ
ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า ‘ทุนนิยมเร่งด่วน’ 
(Fast Capitalism) การปรับตัวสู่ความเป็น
พลเมอืงดจิิทลั (Digital Citizens) และเดก็
รุน่หลงัทีเ่ติบโตมากับสิง่เหล่านี ้ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีท�าให้เราเห็นค�าศัพท์อย่าง AI,  
Blockchain, Big Data และ Cloud Computing  
เป็นต้น หรือในภาคธุรกิจเองก็เริ่มมุ ่งการ  
Transformation ปรับทัพองค์กรไปสู่ดิจิทัล 
ส่วนจะท�าได้มากน้อยเพยีงใดกอ็กีเรือ่งหนึง่

เราอยากเดินทางถึงที่หมายอย่างทันท่วงที และ
อ่ืนๆ อีกมากมายทีท่�าให้เรากลายเป็นคนเสพติด
ความเรว็และ ‘รอไม่ได้’

แน่นอนว่า เรามิอาจต้านทานความเร็วที่ 
ขบัเคล่ือนโลกใบน้ี สงัคมของเราผกูติดกับความเรว็

 ฉบับนี ้ ขอเชดิชเูกยีรตวิงการสกีากี 
ตบเท้ารบัรางวัล จากสมาคมผูส้ือ่ข่าวและช่างภาพ
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย  พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ์ 
กิตติประภสัร์ ผบ.ตร. รับรางวลั “สาขาบริหาร
พฒันาองค์กรดเีด่น” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล 
รองผบ.ตร. “สาขาสบืสวนยอดเยีย่ม” พล.ต.อ. 
ต่อศกัดิ ์ สุขวมิล รองผบ.ตร. “สาขาป้องกนัและ
ปราบปรามยอดเยีย่ม” พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลกับญุ  
ผู ้ช ่วย ผบ.ตร. “สาขาจิตวิญญาณผู้พิทักษ์ 
สนัตริาษฎร์ดเีด่น” พล.ต.ท.ธนายตุม์ วฒุจิรสัธ�ารงค์  
ผบช.ภ.7 “สาขาปราบปรามอาชญากรรม 
ดีเด่น” พล.ต.ท.จริภพ ภริูเดช ผบช.ก. “สาขา 
นกัพฒันาองค์กรดเีด่น” พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบัญชา  
ผบช.สอท. “สาขาปราบปรามอาชญากรรม
ออนไลน์ดีเด่น” พล.ต.ต.จรญูเกียรต ิ ปานแก้ว 
ผบก.ปปป. “สาขาปราบปรามคอร์รัปชนัดีเด่น” 
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.สส.บช.น. “สาขา
สืบสวนอาชญากรรมดีเด่น” พล.ต.ท.สรายุทธ  
สงวนโภคยั ผบช.ปส. “สาขาปราบปรามยาเสพตดิ 
ดี เด ่น”  ส� าห รับราง วัลต ้นแบบ  
“ผูพิ้ทักษ์สันตริาษฎร์” สาขาจติวิญญาณผูพ้ทัิกษ์
สันติราษฎร์ดีเด่น ประกอบ ด้วย พ.ต.อ.ภูภณ  

ทพัเจรญิ ผกก.สภ.เมอืง จ.นครปฐม พ.ต.ต.ประเวศน์  
แสงพรหม สว.กก.1 บก.ปคม. ร.ต.อ.หญงิ สธุาสนิี  
มีอาษา ร.ต.ท.หญิง ธมลวรรณ ชนะเกียรติ  
รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. และ ส.ต.อ. 
ภรูวิชัร์ ภสูงิห์ ผบ.หมู ่ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 
ร.ต.ท.ณฐัสรวง ภูบ่�าเพญ็ รอง สว.กก.6 บก.จร. 
ส.ต.ท.วรชยั ศริอิฐั และ ส.ต.ท.นฤชติ กอพงษ์ 
ผบ.หมู ่งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

 ลุยปราบนกับญุคนบาป พล.ต.ต.มนตรี 
เทศขัน ผบก.ป. น�าทีม พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ 
พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ป. ร่วมกับ
ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ บกุค้นวดัป่า
โคราช ยักยอกเงินวัดกว่า 300 ล้าน หลังได้รับ
การร้องเรียน ประพฤติผิดพระธรรมวินัย เสพ
เมถนุ และน�าเงนิวดัไปใช้ส่วนตวั พล.ต.ท.จริภพ 

ภรูเิดช ผบช.ก. สัง่เดินหน้าขยายผลหาหลกัฐาน
เพิม่  วางยาฆ่าล้างหน้ี พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ 
หักพาล รอง ผบ.ตร. ไม่เชื่อ “แอมไซยาไนด์”  
ก่อเหตุเพยีงล�าพงั สัง่ชดุท�าคดีเร่งหาหลกัฐานเอาผิด 
คนใกล้ชดิ แนะน�าเทคนิคด้านการสอบสวน มัน่ใจ
ในหลกัฐาน  ปราบให้สิน้ พล.ต.ต.นพศลิป์  
พูลสวัสด์ิ รอง ผบช.น. ควง พล.ต.ต.ธีรเดช  
ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. / หน.PCT ชุดที่ 5   
น�าก�าลงัชดุสบืนครบาล บกุทลายโรงช�าแหละรถ
โจร แก๊ง”มาม่าซัง-สายมู” หลงัสบืสวนขยายผล
จาก “เซเลบเก๊” หลอกหญงิสาว ก่อนขโมยรถส่ง
ขายโรงช�าแหละ  ยงัคงอาละวาดต่อเนือ่ง 
พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. 
พล.ต.ต.ชชัปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1  
พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท. 2 แก๊ง 

คอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นพนกังานขนส่งดัง ตุน๋เหยือ่
โอนเงนิสญู 42 ล้าน  เด้งยกโรงพกั พล.ต.ท. 
สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภาค 8 เซ็นย้าย พ.ต.อ.นพิล  
ชาตร ีผกก.สภ.เมอืงสรุาษฎร์ธาน ีพ.ต.ท.ทวศีลิป์  
ลักษณะแพ่ง รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ยศ ชาวเรา 
รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ชุมพล คุ้มภิรมย์ สว.ส. 
พ.ต.ท.อทุยัรตัน์ ฉูน่ สว.ป. เซ่นพษิบ่อนว่ิง หลงั
ฝ่ายปกครองเข้าจบักุมได้นกัพนนัจ�านวนมาก 

 “บิ๊กเด่น” ชื่นชมห่วงใย ต�ารวจน�้าดี ส่ง 
พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ รอง ผบ.ตร. ตรวจเยีย่ม 
บ�ารงุขวญั ส.ต.ท.ภวูดล สริภิญิโญสกลุ ผบ.หมู่ 
งานศนูย์ควบคมุจราจรด่วน 1 กองก�ากบัการ 2 
บก.จร. ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตรุถเสยีบนทางด่วน 
จนได้รบับาดเจ็บ

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสุธีร์พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ต.มนตรี เทศขนั

เปิดตัวดาวเด่นโล่เงินฉบบันี้
แนะน�านายต�ารวจ รหสั “ชนะ 1” 

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี 
(ช่ือเล่น อ้อ) ผูก้�ากบัสถานี

ต�ารวจนครบาลชนะสงคราม

พ.ต.อ.วชัรวร์ี ธรรมเสมา

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี
สมชาย จรรยา...รายงาน

- พ.ศ.2562 รับรางวัลข้าราชการต�ารวจ 
ดเีด่น สายงานป้องกนัและปราบปราม ระดบั 
รองผู้ก�ากบัการ

 เกดิวนัที ่28 ต.ค. 2512
 ภมูลิ�าเนา ต.ท่าไม้ อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์

 การศกึษา
- ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ (การปกครอง) 
 ม.เกษตรศาสตร์
- จบนกัเรยีนนายพลต�ารวจรุน่ 62
- เข้าอบรมสญัญาบัตร กอน. รุน่ที ่9
- หลกัสตูร สารวัตร รุน่ที ่71
- หลกัสตูร ผูก้�ากบัการ รุน่ 105

 เกยีรตปิระวตัพิเิศษ
- พ.ศ. 2545 ผูเ้ชีย่วชาญการพสิจูน์เครือ่งกล

และเคร่ืองอปุกรณ์กบัส่วนควบของรถยนต์ทกุชนดิ
ทีเ่กิดอบุตัเิหตุ

- พ.ศ. 2546 รับประกาศเกียรติคุณเป็น 
ข้าราชการต�ารวจดีเด่น สายงานจราจร ระดับ  
รองสารวตัร (เข็มทอง) จากกองบัญชาการต�ารวจนครบาล 
     - พ.ศ. 2554 รบัเกยีรตบัิตรเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
จราจรดเีด่น ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

- พ.ศ. 2555 รับรางวัลสุดยอดเกียรติ
ต�ารวจไทย สาขาจราจร จากสมาคมผูส้ือ่ข่าวแห่ง
ประเทศไทย

- พ.ศ. 2555 รบัรางวลัข้าราชการต�ารวจดี
เด่นต้นแบบ จากมลูนธิบิณุยจนิดา

- พ.ศ. 2556 รบัรางวลัต�ารวจยอดเยีย่ม จาก
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- พ.ศ. 2557 รบัรางวลัต�ารวจยอดเยีย่ม จาก
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 ประวตักิารด�ารงต�าแหน่ง
- รอง สว.งานที ่1 กก.1 บก.จร.
- สว.ธร.สน.บางเสาธง
- สว.จร.สน.บางซือ่
- สว.งานศนูย์ควบคุมจราจร 
 วภิาวด/ีทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
- รอง ผกก.จร.สน.ดสุติ
- รอง ผกก.งานศูนย์ควบคมุจราจร 
 วภิาวด/ีทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
- รอง ผกก.ป.สน.สามเสน
- รอง ผกก.ป.สน.นมิติรใหม่
- ผกก.สน.ชนะสงคราม

 วสิยัทศัน์ : 
บรหิาร งาน ครอบครวั  สขุภาพ อย่างสมดุล

 เพือ่นร่วมรุน่
พ.ต.อ.ดร.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รอง 

ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.วิโรจน์  ตัดโส ผกก.
สภ.บางพล ี

365 วัน มหศัจรรย์เมอืงไทย เท่ียวได้ทุกวัน 
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตรงใจนักท่องเท่ียว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

แถลงข่าวเปิดกจิกรรม ภายใต้ “โครงการ 365 วนั  
มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” น�าเสนอ
เวบ็ไซต์การท่องเท่ียวสดุทันสมยั ปฏทินิรวบรวม
เทศกาล กิจกรรม ประเพณี และระบบค้นหา
แหล่งท่องเท่ียวทีจ่ะตอบโจทย์ทกุความต้องการ
ท่องเทีย่ว  

นางสาวฐาปนย์ี  เกียรตไิพบลูย์ รองผู้ว่าการ
ด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ตามท่ี ททท. 
ด�าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว แคมเปญ 
“365 วันมหัศจรรย์เมืองไทย เท่ียวได้ทุกวัน” 
เพือ่กระตุน้การเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ ผ่าน
การน�าเสนอเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยว 
มิตใิหม่ทีน่่าสนใจกว่าทีเ่คย ท�าให้ตลอดทัง้ 365 วนั  
เป็นไฮซีซ่ันของการเดินทางท่องเที่ยว สร้าง 

ต�านานการเดนิทางท่องเท่ียวบทใหม่ทีจ่ะเป็น ไทย
เที่ยวไทยแบบ Limited Edition สัมผัสความ
มหัศจรรย์ของเมืองไทยอันน่าประทับใจและบอก
ต่อได้ทุกวนั ในโอกาสนี ้ ททท.ได้ด�าเนนิการจดัท�า 
เวบ็ไซต์  amazingthailand365.tourismthailand.
org เสนอไฮไลท์ feature สุดทนัสมยัทีจ่ะช่วยให้ 
นกัท่องเทีย่วเดนิทางได้ง่าย สะดวกสบายย่ิงข้ึนในทุก 
ก้าวการเดนิทาง ได้แก่ 

1. ปฏทินิ 365 Wonder Calendar ท่ีรวบรวม
เทศกาล กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี 
กจิกรรม และแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เพือ่เผยแพร่
ข้อมลูเกีย่วกับแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในประเทศไทย
ทุกภูมิภาค 2. ระบบแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวส่วน
บคุคลผ่านแอปพลเิคชัน่ Line โดยใช้การก�าหนด
หมวดหมู่ความสนใจ แบ่งเป็น ภูมิภาค รูปแบบ

การท่องเที่ยว และช่วงเวลาท่องเที่ยว ซึ่งมีการ
ประมวลผลที่แม่นย�าและตรงใจนักท่องเที่ยวมาก
ท่ีสุด เพ่ือตอบโจทย์นักท่องเท่ียวได้ค้นหาข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวตามที่ต้องการและอ�านวยความ
สะดวกได้อย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้ และ 3. สทิธพิเิศษ
จากส่วนลดส�าหรับใช้บริการโรงแรม ที่พัก ร้าน 
อาหาร และการเข้าชมแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ จาก 
ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วท่ัวไทย กว่า 200 รายการ  
เพือ่ร่วมมอบประสบการณ์ท่องเทีย่วทีม่คุีณค่าและ
ความหมาย รวมทัง้ยงัเป็นการช่วยกระจายรายได้ 
หมนุเวียนสูผู่ป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วรายย่อย 
ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วอกีด้วย

ส�าหรับ 2 กิจกรรมกระตุ ้นการเดินทาง 
ท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรม “ขุมทรัพย์ 365 วัน 
มหัศจรรย์เมืองไทย” เพียงออกเดินทางตามหา 
น้องสขุใจ ตามแหล่งท่องเทีย่ว 77 จงัหวดั และสแกน 
ควิอาร์โค้ดทีม่าสคอตน้องสุขใจ เพือ่ลุ้นรับของรางวลั 
มลูค่ากว่า 3 ล้านบาท อาท ิแพก็เกจทีพั่ก แพก็เกจ
เสรมิความงาม ส่วนลดร้านอาหาร รวมทัง้ กจิกรรม
รบัสมคัร “นกัท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย” ซึง่จะท�า 
เนื้อหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดย ททท. 
คดัเลือก 20 คน จากคอนเทนต์ทีน่�าเสนอ จากนัน้
จะสมัภาษณ์เหลอื 1 คน ให้เป็นนกัท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย ซึง่จะได้รบัเงนิรางวลัสนบัสนุนในการ
ท่องเทีย่ว พร้อม Voucher ท่องเทีย่ว ส�าหรับเข้าใช้
บริการสินค้าและกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ว รวม 
มูลค่า กว่า 1.2 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
จะต้องออกเดินทางท่องเทีย่วตามปฏทินิท่องเทีย่ว
ของ ททท. เพ่ือสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่องเท่ียวไทย
ตามปฏิทนิท่องเทีย่วตลอดปี 2566



ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 256610 เศรษฐกจิชมุชน

สนค.แนะรฐัควรสนับสนุนและส่งเสรมิ
การสร้างนวตักรรม AI ในธุรกิจด้านสขุภาพ

สนค.จับกระแสเทคโนโลยีด ้านสุขภาพ 
(HealthTech) พบว่ามูลค่าของเทคโนโลยี 
AI ในตลาดธุรกิจด้านสุขภาพทั่วโลก (AI in 
Healthcare Market) มมีลูค่ากว่า 1.1 หมืน่ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่า 
สงูถึงเกือบ 1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัภายใน
ปี 2573 แนะ ChatGPT เป็นระบบที่น่าสนใจ 
ในการขยายการบรกิาร และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
ภาคธรุกจิดงักล่าว 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตาม
สถานการณ์ธุรกิจ HealthTech พบว่า ปัจจุบัน 
เทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ ์  (AI–Art ificial  
Intelligence) เข้ามามบีทบาทส�าคญักบัธรุกจิด้าน
สขุภาพ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร และ
อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าให้ได้รบัการบรกิารที่
รวดเรว็ยิง่ขึน้ ข้อมลูจาก statista.com ระบวุ่า ในปี  
2564 เทคโนโลยี AI ในตลาดธุรกิจด้านสุขภาพ 
ทัว่โลก มีมลูค่ากว่า 1.1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรฐั และ
มกีารคาดการณ์ว่าเทคโนโลย ี AI ในตลาดดงักล่าว 
จะมมูีลค่าสงูถงึเกอืบ 1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี 2573 หรอืมอีตัราการเตบิโตเฉล่ียในช่วงปี 
2565-2573 อยูท่ีร้่อยละ 37 ต่อปี 

ในส่วนของไทย ก็มคีวามก้าวหน้าในการน�า AI 
มาใช้ในธุรกจิด้านสขุภาพมากข้ึน เช่น ซอฟต์แวร์ AI 
เพือ่คดักรองมะเรง็ ‘Chest 4 All’ โดยความร่วมมือ
ของ คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และสถาบันทรวงอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ และหุน่ยนต์
ล�าเลียงยาอัตโนมัติ ‘B-Hive 1’ ที่โรงพยาบาล
ศริริาช น�ามาช่วยเสรมิประสทิธภิาพในการท�างาน
ของเภสัชกร เป็นต้น 

ผอ.สนค. กล่าวถึง โปรแกรม ‘ChatGPT 
(Generative Pretrained Transformer)’ ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยี AI Chatbot ที่ก�าลังเป็นกระแส
ในปัจจบุนั ซึง่เดมิมกีารใช้ AI Chatbot ทีใ่ช้การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ (Natural Language 
Processing: NLP) เข้ามาช่วยในการจัดการฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยโรค 
การคดักรอง และดแูลผู้ป่วยในเบ้ืองต้นอยูบ้่างแล้ว 
แต่การพฒันาของ ChatGPT ทีเ่หนอืกว่าโปรแกรม 
Chatbot ทัว่ไป ด้วยมกีารประมวลผลทางสถติแิละ
ความน่าจะเป็น ซึง่เป็นความสามารถของอลักอรทิมึ
ปัญญาประดษิฐ์ และวเิคราะห์ข้อมลูจ�านวนมหาศาล 
(Big Data) อีกทั้งสามารถตอบค�าถามในรูปแบบ
ข้อความเสมอืนมนุษย์ จึงเป็นจุดเด่นท�าให้ ChatGPT 
แตกต่างจากโปรแกรม Chatbot อ่ืนๆ 

นอกจากนี้  มีงานศึกษาวิจัยของ Tbilisi 
State Medical University ทีส่นบัสนนุถงึโอกาส
และแนวทางการพัฒนา ChatGPT มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและต่อยอดการให้บริการในธุรกิจ 
สุขภาพ ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ทางไกล  
การอ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ป่วยในการเข้ารบับรกิาร  
ช่วยลดต้นทนุให้กบัธุรกจิ ลดภาระงานของบคุลากร
ทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
สุขภาพสามารถด�าเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ตวัอย่างแนวทางการประยกุต์ใช้ ChatGPT กบั
ธรุกิจบรกิารสขุภาพ เช่น การให้บรกิารการแพทย์
ทางไกล โดยช่วยประเมนิข้อมลูการรกัษาเบือ้งต้น
จากฐานข้อมลูผูป่้วย การวางแผนและประเมินการ
รกัษาผูป่้วยแบบรายบคุคลทีเ่หมาะสมรวดเรว็และ
แม่นย�าข้ึน การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ถึงปัญหา
สุขภาพในอนาคต ท�าให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถดแูลผูป่้วยได้แต่เนิน่ๆ รวมถงึช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงปัญหาสุขภาพของตน 
ช่วยติดตามอาการอย่างต่อเนือ่ง และยงัสามารถน�า
มาใช้ด้านการสนบัสนนุฟ้ืนฟแูละประเมนิสขุภาพจติ
ของผูป่้วย คดักรองความเสีย่งต่อปัญหาสขุภาพจติ 
ของผู ้ป่วยได้ อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ชูเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน
ปี 66 จดัมหกรรมค้าชายแดน 3 พืน้ท่ี

ชายแดนไทย : นายอนชุา บูรพชยัศร ีรองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมอืง ปฏบิตัหิน้าทีโ่ฆษกประจ�าส�านกันายกรัฐมนตร ีเปิดเผยว่า 
มลูค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วงเดอืนมนีาคม 2566 
ขยายตวัร้อยละ 9.57 ขณะท่ีโครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 พื้นที่ กระตุ้นการค้าการลงทุน  
ตัง้เป้ามลูค่าการค้าชายแดนปี 2566 รวม 1 ล้าน 6 หมืน่ล้านบาท

โดยในปีนี ้จะมกีารจดัมหกรรมการค้าชายแดน ณ จงัหวดัเขตพฒันา

พาณชิย์ลดราคา ออนทัวร์ ท่ัวไทย
บรรเทาความเดือดร้อนชาวโคราช

เศรษฐกจิพเิศษ ด้านเมยีนมา ด้านกัมพชูา (กาญจนบรุ ีสระแก้ว ตราด) ที่
จงัหวดัสระแก้ว ในช่วงเดอืนมถินุายน, มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวดั
เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษด้านลาว (เชียงราย ตาก หนองคาย มกุดาหาร 
นครพนม) ทีจั่งหวดัหนองคาย ช่วงเดอืนกรกฎาคม และมหกรรมการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซยี ทีจ่งัหวดันราธวิาส ในช่วงเดอืนสงิหาคม 

ภายในงานจะจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคและส่วนกลาง พร้อมมีการฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่ 
ผูป้ระกอบการ เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบั กฎระเบยีบ สทิธปิระโยชน์ การรับรอง
ถิน่ก�าเนดิสนิค้ามาตรการทางการค้าและการเจรจาจบัคูธ่รุกจิ ระหว่าง 
ผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันมาตรฐานการค้า  
เพิม่ศกัยภาพด้านการค้าในภมูภิาค

งาน Taste of Thailand ท่ีเวียดนาม
สนิค้าไทยหลายชนิด “ยอดขายพุง่”

“ปลดัพาณชิย์” น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวง 
พาณชิย์ ส�ารวจตลาดสนิค้าไทยในช่วงการจดังาน  
Taste of Thailand ณ ห้างค้าปลีก MM  
Mega Market นครโฮจิมนิห์ เวียดนาม พบ
สนิค้าไทยได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก โดนใจ 
ผู้บริโภคชาวเวียดนาม เผยช่วงการจัดงาน 
เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และ
มะขามหวาน จากไทย สดุฮอต ยอดขายเพิม่

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2566 ทีผ่่านมา 
ได้น�าคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และสภา
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
เดนิทางมาเยีย่มชมเทศกาลสนิค้าไทย Taste of 
Thailand ณ ห้าง MM Mega Market  
(Vietnam) ซึง่เป็นห้างค้าปลกีค้าส่งขนาดใหญ่ สาขา  
An Phu ในนครโฮจมินิห์ ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที่ 
13-26 เมษายน 2566 เพ่ือประชาสัมพันธ์สนิค้า
ไทยเข้าสูต่ลาดเวยีดนาม โดยพบว่ามสีนิค้าไทย
เข้ามาวางจ�าหน่ายในห้างรวมกว่า 2,400 หน่วย
สนิค้า (SKU) และสนิค้าไทยได้รบัการตอบรบัจาก
ผูบ้รโิภคชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก

ส�าหรับการจดังาน Taste of Thailand ใน
ครัง้นี ้ได้มกีารจดัพ้ืนท่ีจดักจิกรรมโปรโมตสนิค้า
ไทย จดักจิกรรมสาธติการปรงุอาหารไทยโดยใช้
เครือ่งปรงุอาหารทีน่�าเข้าจากไทย เพือ่ตอบรบักบั
กระแสความนยิมสนิค้าอาหารไทยของผูบ้รโิภค 
เวียดนาม โดยส�านักงานส่งเสริมการค้าใน 
ต่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิห์ ได้ร่วมมอืกับห้าง MM  
Mega Market Vietnam ในการน�าเข้าสนิค้าไทย 

ทีม่ศีกัยภาพในตลาดเวยีดนาม อาทิ เครือ่งปรงุรส 
อาหารไทย เครือ่งดืม่ ขนมคบเคีย้ว และผลไม้
ไทย โดยเฉพาะ มะขามหวาน เข้ามาวางจ�าหน่าย
ภายในห้างในช่วงการจดังาน เพือ่ผลกัดนัสนิค้า
ไทยใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ 
ผู้บรโิภคเวียดนาม ซึง่ได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดี

ทัง้น้ี ห้าง MM Mega Market (Vietnam) 
เป็นห้างค้าปลกีและค้าส่งใหญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ของเวยีดนาม รวม 21 สาขา โดยมสีาขา
ในนครโฮจมินิห์จ�านวน 4 สาขา โดยห้าง MM 
Mega Market เป็นแหล่งกระจายสินค้าไทย 
ทีส่�าคญั โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าอาหารและเครือ่งดืม่ 
ที่ รองรับธุรกิจโรงแรม ร ้านอาหาร และ 
แคเทอริง่ (HORECA)

ในปี 2565 ทีผ่่านมา สถติจิากกรมศุลกากร
เวยีดนาม พบว่า เวียดนามน�าเข้าสนิค้าอาหารและ
ขนมขบเค้ียว คิดเป็นมลูค่า 167.53 ล้านเหรียญ
สหรฐั ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 19 จากปี 2564 ซึง่
มมีลูค่า 141.31 ล้านเหรยีญสหรฐั

พาณชิย์ จ.สรุนิทร์ ตรวจสตอ็กข้าว
ผูเ้ข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบ้ีย

สุรินทร์ : นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  
เปิดเผยว่า ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัสรุนิทร์ ร่วมกบัคณะท�างานตรวจสอบ
เอกสารและสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผูป้ระกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสตอ็ก ปีการผลติ 2565/66 จังหวดัสุรนิทร์ ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนปลดัจงัหวดัสรุนิทร์ ผูแ้ทนคลงัจงัหวดัสรุนิทร์ ผูแ้ทนผูบ้งัคบัการ 
ต�ารวจภธูรจงัหวดัสรุนิทร์ ผูแ้ทนเกษตรจงัหวดัสรุนิทร์ ผูแ้ทนผูอ้�านวยการ 
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ผู้แทนส�านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์  
ผูแ้ทนธนาคารผูใ้ห้สนิเชือ่ และเจ้าหน้าทีโ่ครงการชดเชยดอกเบีย้ฯ ด�าเนนิการ 

ตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการฯ (ครั้งที่ 6) ประจ�าเดือนเมษายน  
2566 ของผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ พ้ืนทีอ่�าเภอชมุพลบรุ ีอ�าเภอ
เมอืงสรุนิทร์ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ 

1) บริษทั กิจเจริญพรชยัชมุพลสุรินทร์ จ�ากัด อ�าเภอชมุพลบรุ ี2) นาย
สทิธพิงษ์ ธนเกษมสขุกลุ (เกษมสขุพานชิ) อ�าเภอชมุพลบรุ ี3) บรษิทั เจ.พ.ี
ไรซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล (1998) จ�ากดั อ�าเภอเมืองสรุนิทร์ 4) ห้างหุน้ส่วน
จ�ากัด ไชยรุง่เรอืงสริุนทร์ อ�าเภอเมอืงสุรนิทร์ 

ผู ้ประกอบการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินรวม 27 ฉบับ มูลค่ารวม 
298,500,000 บาท ผลการตรวจสอบพบว่า มปีรมิาณสตอ็กข้าวเปลอืก
รวม 20,937 ตนั สตอ็กข้าวสารรวม 1,661 ตัน มูลค่ารวม 347,218,450 
บาท มลูค่าข้าวทีต่รวจนบัครอบคลมุตามตัว๋สัญญาใช้เงนิทัง้ 27 ฉบบั

โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
โปรแกรมเท่ียวชุมชน จ.หนองคาย
หนองคาย : นายไพโรจน์ โสภาพร พฒันาการจงัหวดัหนองคาย เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ กจิกรรม 
ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีน่กัท่องเทีย่วลงมอืปฏบิติั (D - HOPE) ท่ีจงัหวดัหนองคาย  
โดยส�านักงานพัฒนาการจังหวัดหนองคาย อ�าเภอสังคม ส�านักงาน
พฒันาการอ�าเภอสังคม อบต.บ้านม่วง คณะกรรมการหมูบ้่านและคณะ
กรรมการการท่องเทีย่วบ้านหนอง บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง และบ้าน
ภเูขาทอง ร่วมกนัจดัให้มขีึน้

นายบญุเลศิ ป่าเขอื พฒันาการอ�าเภอสงัคม กล่าวถงึวตัถปุระสงค์
ของการจดังานคร้ังนีว่้า เพือ่สนับสนุนการจดัท�าโปรแกรม เพือ่ถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ละรปูแบบกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้ ทีน่กัท่องเทีย่วลงมอื
ปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อรองรับการบริการ 
นกัท่องเทีย่ว และมกีารประชาสมัพนัธ์ผูป้ระกอบการชมุชนและชมุชนท่องเท่ียว 
เป้าหมายให้เป็นทีรู่จ้กัแก่นกัท่องเทีย่วและบคุคลทัว่ไป

กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดท�าเอกสารแนะน�าโปรแกรม
การท่องเทีย่ว เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชน กจิกรรมเปิดหมูบ้่าน
ท่องเทีย่วและจัดนทิรรศการแบบกระจาย และการจดัท�าแผนชมุชนด้าน
การท่องเทีย่ว หรอืน�าแผนธรุกจิของชมุชนท่องเทีย่วไปด�าเนนิการให้เกดิผล 
เป็นรูปธรรม ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วย หวัหน้าส่วนราชการจงัหวดั
หนองคายและอ�าเภอสงัคม ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ ภาคกีารพัฒนา ภาค 
เอกชน สือ่มวลชน ประชาชน และนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้สิน้ 100 คน

พาณชิย์ จ.ระยอง ตรวจเครือ่งช่ัง
เข้มการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

ระยอง : นางจรินนัท์ บัวส�าล ี พาณชิย์จงัหวดัระยอง มอบหมายให้ 
เจ้าหน้าทีก่ลุม่ก�ากบัและพฒันาเศรษฐกจิการค้า ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัระยอง  
ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) และ 
เจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง ลงพ้ืนทีต่รวจสอบเครือ่งช่ังและการ
ปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าและค่าบรกิาร ตามจุดรบัซือ้ผลไม้ของเกษตรกร ณ 
ตลาดกลางผลไม้ตะพง และตลาดสดตะพง อ�าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบฯ พบว่าส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคา

สินค้าถูกต้อง รวมทัง้ก�าชับให้ปฏบิตั ิตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร
อย่างเคร่งครัด และมเีครือ่งชัง่ทีเ่ป็นมาตรฐาน

ทัง้นี ้เจ้าหน้าทีไ่ด้ด�าเนนิการตดิสต๊ิกเกอร์รบัรอง เพ่ือให้ผูบ้รโิภคทราบว่า
เครือ่งชัง่มคีวามเทีย่งตรง ตาม พ.ร.บ. ชัง่ตวงวดั พ.ศ. 2542 ในส่วนของเคร่ืองชัง่ 
ทีไ่ม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าทีไ่ด้ท�าการยึดไว้ จ�านวน 3 เครือ่ง

บรรเทาความเดอืดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ในสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ทีร่าคาสนิค้าปรบัตวัสงูขึน้ เพือ่ให้ประชาชนได้มช่ีองทางในการ
เลอืกซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภค ทีม่คีวามจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั ในราคา
ประหยัดได้มากขึน้ และเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าให้กลุม่เกษตรกร 
ผูป้ระกอบการให้มรีายได้เพิม่ขึน้ 

โครงการพาณชิย์...ลดราคา! ออนทวัร์ ทัว่ไทย จงัหวดันครราชสีมา
ก�าหนดจดัทัง้หมด จ�านวน 4 คร้ัง ดังนี ้ครัง้ที ่1 วันที ่28-30 เมษายน 
2566 ท่ีหน้าท่ีว่าการอ�าเภอชุมพวง ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 3-5 พฤษภาคม 2566 ที่
สนามโรงเรยีนบ้านโนนกุม่มติรภาพ อ.สคีิว้ ครัง้ที ่3 วันที ่17-19 พฤษภาคม 
2566 ท่ีหน้าท่ีว่าการอ�าเภอปากช่อง และคร้ังท่ี 4 วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 
2566 หน้าทีว่่าการอ�าเภอพมิาย

โคราช : นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานเปิดงานโครงการพาณชิย์ลดราคาออนทวัร์ทัว่ไทย จังหวัด
นครราชสีมา คร้ังที ่1 ทีจั่ดขึน้ระหว่างวนัที ่28-30 เมษายน 2566 เพือ่
บรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้น 
เศรษฐกิจ ให้มกีารจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานทีเ่พ่ิมมากขึน้  
ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค ที่จ�าเป็นต่อการด�ารง 
ชีวติประจ�าวนัในราคาประหยดั รวมท้ังเพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า
และเสรมิศกัยภาพผู้ประกอบการและกลุม่เกษตรกร 

โดยได้มีการน�าสินค้าที่จ�าเป็นต่อครัวเรือนมาจ�าหน่ายในราคาที่ 
ถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป อาทิ หมูเน้ือแดง กก.ละ 130 บาท น่องไก่ติดสะโพก  
กก.ละ 60 บาท ไข่ไก่ แผงละ 80 บาท น�า้ตาลทราย กก.ละ 18 บาท  
น�า้มนัพชืปาล์ม ขวดละ 38 บาท ข้ามหอมมะล ิถงุละ 5 กก.ถงุละ 110 บาท  
และข้าวขาว ถุงละ 5 กก.ถุงละ 75 บาท นอกจากน้ี ยังได้มีการ 
ออกร้านจ�าหน่ายสนิค้า เพิม่ช่องทางจ�าหน่ายและสร้างรายได้ของเกษตรกร 
วสิาหกิจชมุชน กลุม่เกษตรกร ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP/SMEs /Young 
Smart Farmer และผูค้้าส่ง ค้าปลกี Supplier ในพืน้ทีจ่งัหวดันคราชสมีา 
และต่างจงัหวัด รวมกว่า 100 คหูา

นายศารุมย์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  
การจดัโครงการ “พาณชิย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ท่ัวไทย” จงัหวดันครราชสมีา  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ได้จดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการ เงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น พ.ศ. 2566 ให้ส�านกังาน
พาณชิย์จงัหวดั ด�าเนนิโครงการพาณชิย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทัว่ไทย เพือ่

สร้างสภาพแวดล้อมทีน่่าเชือ่ถอืในการแลกเปลีย่น
ข้อมลูด้านสขุภาพของผูร้บับริการ เพือ่ปกป้องความ
เป็นส่วนตวัของผูร้บับรกิาร 

ผอ. สนค. กล่าวทิง้ท้ายว่า ธรุกิจการให้บรกิาร
ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของไทย  
มศีกัยภาพและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยไทย 
เป ็นอันดับ 5 จาก 195 ประเทศของดัชน ี
ความมัน่คงทางสุขภาพ (Global Health Security 
Index: GHS) ประจ�าปี 2564 (ล่าสดุ) นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีเป้าหมายการขับเคล่ือนประเทศไทย
สูก่ารเป็น “ศูนย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical 
Hub)” ภายในปี 2569 ประกอบกับกระแสการ
ดแูลรักษาสขุภาพทีส่งูขึน้ และการเข้าสูส่งัคมสูงวยั 
ปัจจยัเหล่านีท้�าให้ธรุกจิด้านการดแูลรกัษาสขุภาพ
มีความต้องการมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยยังมีข้อ
จ�ากดัทัง้ด้านภาระงานของบคุลากรทางการแพทย์
ทีม่ปีรมิาณมาก การเข้าถงึและความครอบคลมุของ
บรกิารทางการแพทย์ 

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

“การพฒันาเทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกจิด้านสขุภาพ สามารถบรหิาร
ราคาค่าบรกิารท่ีถกูลง และการพฒันาเทคโนโลยีบรกิารทางการแพทย์ 
จะช่วยให้ผูค้นสามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ได้ง่ายขึน้ ด้วยต้นทุน
ท่ีต�า่ลง น�าไปสู่การเตบิโตของธุรกจิเกีย่วเน่ืองต่างๆ”

สร ้างมูลค ่าเ พ่ิม (Value  
Creation) ให้กบัธรุกจิ รวมทัง้ 
ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ป่วยได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี 
ChatGPT ยงัคงอยูใ่นช่วงของ 
การพัฒนา ท�าให้อาจยังม ี
ข้อจ�ากัดในเชงิการวินจิฉยัโรคท่ี 
แม ่นย�า ต ้องระมัดระวัง 
ความถกูต้องของข้อมลู รวมถงึการ 

ดงันัน้ การพฒันาเทคโนโลยจีะช่วยให้ธรุกจิด้าน 
สุขภาพ สามารถบริหารราคาค่าบริการที่ถูกลง  
ในอีกทางหนึง่ การพัฒนาเทคโนโลยบีรกิารทางการแพทย์  
จะช่วยให้ผูค้นสามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์
ได้ง่ายขึน้ ด้วยต้นทนุท่ีต�า่ลง น�าไปสู่การเตบิโตของ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ และอุปกรณ์อจัฉรยิะแบบสวมใส่ได้ (Smart 
Wearable Devices) ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง 

“ในการนี้ รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบรกิารดังกล่าว  
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�าไปใช้แพร่หลาย รวมถึง
ปรับปรุงมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระบบประกนัสขุภาพทีค่รอบคลุมการรกัษาทางไกล 
เป็นต้น ซึง่ผู้ประกอบการไทยก็ต้องเร่งปรบัเปล่ียน
กลยุทธ์การให้บริการของธุรกิจ ให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตด้วย
เช่นกัน” ผอ. สนค. กล่าว

การบรหิารจัดการในองค์กร เช่น การตอบค�าถามเบือ้งต้น 
ในการเข้ารับบริการ ลงทะเบียนให้กับผู ้ป่วย  
การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิตใินโรงพยาบาล 
และการจัดเก็บและสืบค้นบันทึกข้อมูลประวัต ิ
ผูป่้วย เป็นต้น 

ปัจจุบัน ChatGPT ได้มีการศึกษาเพื่อน�ามา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการด้านสุขภาพมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง เทคโนโลยนีีช่้วยให้ธรุกจิบรกิารด้าน
สขุภาพลดต้นทนุ ลดภาระงานของบคุลากร และ 
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ ขยายฐานบริการและ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566   11เศรษฐกจิชมุชน

EXIM BANK เผยผลงานไตรมาสแรกปี 66 
อนุมัตสินิเช่ือใหม่ วงเงิน 10,252 ล้านบาท

EXIM BANK แถลงผลการด�าเนินงาน
ไตรมาสแรกปี 2566 มีวงเงินอนุมัติใหม่ 
10,252 ล้านบาท เป็นวงเงินลูกค้า SMEs  
4,022 ล้านบาท สนิเชือ่คงค้าง 161,568 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้ 7.27% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุน 119,018 
ล ้านบาท โดยเป ็นสินเชื่อที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิง่แวดล้อม 42,992 ล้านบาท ฐานลกูค้าเติบโต 
ข้ึนเป็น 6,191 ราย เพิม่ขึน้ถึง 23.28% เมือ่เทยีบ 
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นลูกค้า SMEs 
มากถงึ 83.91% สะท้อนเป้าหมายบทบาทการ
เป็น ธนาคารเพือ่การพฒันา และการสนบัสนนุ
คนตวัเล็ก พร้อมท้ังสนบัสนนุด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการแล้วประมาณ 
24,000 ราย วงเงินรวมกว่า 91,200 ล้านบาท

ดร.รักษ ์  วรกิจโภคาทร  กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยถงึผลการ
ด�าเนนิงานในช่วง 3 เดอืนแรกปี 2566 (เดือน
มกราคม-มนีาคม 2566) ภายใต้บทบาทธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand 
Development Bank) ทีมุ่ง่สนบัสนนุการพฒันา
ประเทศควบคู่กับการค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมว่า มีวงเงินอนุมัติ 
สนิเช่ือใหม่ 10,252 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินของ 

ให้ค�าปรกึษาในการแก้ไขปัญหาธรุกิจอย่างครบ
วงจร โดยมผีูเ้ข้ารบัค�าปรกึษาจ�านวน 670 ราย 

นอกจากนี ้ ยังออก “สนิเชือ่ EXIM Green 
Start” พัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรและใส่ใจในการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึง่ EXIM BANK 
เป็นธนาคารแรกที่ได้เร่ิมปรับใช้ Thailand  
Taxonomy กับสินเชือ่ โดยใช้ความเช่ียวชาญของ 
ธนาคารในด้านการส่งเสริมการส่งออกและการ
ลงทนุ ทัง้มติคิวามรู ้โอกาสทางธรุกจิ และเงนิทนุ 
เพือ่ “เติมความรู ้เติมโอกาส และเตมิเงนิทนุ” ให้
ผูป้ระกอบการไทยสามารถเริม่ต้นธุรกจิได้อย่าง
มัน่คงและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยัง่ยนื ส่งผล
ให้ ณ สิน้เดอืนมนีาคมของปี 2566 EXIM BANK 
ได้ช่วยเหลอืทัง้ด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิแก่ 
ผูป้ระกอบการประมาณ 24,000 ราย ด้วยวงเงนิ
รวมกว่า 91,200 ล้านบาท

ขณะเดียวกนั EXIM BANK ให้ความส�าคญั
กับการบริหารจดัการทางการเงนิเพือ่ความยัง่ยนื 
โดยมสิีนเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้จ�านวน 5,168 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิ
รายได้ต่อสนิเช่ือรวม (NPL Ratio) ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2566 เท่ากับ 3.20% และมค่ีาเผ่ือผล
ขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (Expected  
Credit Loss) จ�านวน 13,151 ล้านบาท  
คดิเป็นอตัราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 
(Coverage Ratio) 254.45% ซึ่งอยู่ในระดับ
ทีแ่ขง็แกร่ง ส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมาสที ่ 1 ของปี  
2566 EXIM BANK มีก�าไรก่อนส�ารอง 678 ล้านบาท  
และก�าไรสทุธเิท่ากบั 305 ล้านบาท

“ในปี 2566 EXIM BANK ยังคงมุ่งมั่น
สนับสนุนผู ้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู ่ไปกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve และ 
BCG Economy) สอดรับกับนโยบายรัฐบาล
และมาตรฐานสากล ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
บริการ และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อ
ยกระดับศกัยภาพผูป้ระกอบการและขบัเคล่ือน
ประเทศไทยไปสู่อนาคตทีย่ัง่ยนืต่อไป” ดร.รักษ์ 
กล่าว

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จ�านวน 4,022 ล้านบาท และ EXIM BANK 
มสีนิเชือ่คงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10,947 
ล้านบาท หรือ 7.27% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยเป็นยอดคงค้างสนิเชือ่เพือ่การลงทนุ 
119,018 ล้านบาท อันเป็นกลไกส�าคัญในการ 
ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐาน พลงังาน โลจสิตกิส์ และ
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศ และในการสนบัสนนุ
ตามนโยบายภาครฐัเพ่ือขับเคลือ่นเศรษฐกจิชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขียว (Bio-Circular- 
Green Economy:BCG Economy) และม ี
ยอดคงค้างสนิเชือ่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 42,992 
ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนราว 27% ของสนิเชือ่
คงค้างทัง้หมด

EXIM BANK ยงัมุง่ท�าหน้าทีเ่ป็นธนาคารผูน้�า 
(Lead Bank) สานพลงักับเครอืข่ายพนัธมติร เพือ่
น�าพาธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนไปตลาด 
ต่างประเทศ ท�าให้ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2566 EXIM 
BANK มียอดคงค้างสนิเช่ือโครงการระหว่างประเทศ
ทัง้สิน้ 60,759 ล้านบาท โดยจ�าแนกเป็นสนิเชือ่คงค้าง 
ในกลุม่ CLMV (กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวยีดนาม) และ New Frontiers ซ่ึงเป็นตลาดส�าคญั 
ท่ี  EXIM BANK ให้การสนบัสนนุ จ�านวน 50,182 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนกว่า 31% ของสินเชื่อคงค้าง 
ทัง้หมด

นอกเหนือจากการให้สินเช่ือแล้ว ท่ามกลาง
สถานการณ์เศรษฐกจิโลกท่ีไม่แน่นอน EXIM BANK 
ยงัเร่งเสรมิสร้างความมัน่ใจและภมูคิุม้กนัความเส่ียง
แก่ผูส่้งออกและนกัลงทนุไทย ผ่านบรกิารประกนั
การส่งออกและการลงทนุ โดยในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2566 EXIM BANK มปีรมิาณธรุกจิด้านการ
รบัประกนัการส่งออกและการลงทุนเท่ากบั 50,342 
ล้านบาท

จากการมุ ่งสนับสนุนผู ้ประกอบการไทย 
ทั้งด้านสินเชื่อและประกัน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือน
มนีาคม 2566 EXIM BANK มีจ�านวนลกูค้า 6,191 
ราย เพิม่ข้ึนถงึ 23.28% เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน โดยเป็นลกูค้า SMEs มากถงึ 83.91% 
สะท้อนการให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและ 
อยู่เคียงข้าง SMEs ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญของการ 
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก โดย EXIM BANK ร่วมมอื 
กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) เปิดตวั “สนิเชือ่ One SMEs” เงนิ
ทนุหมนุเวยีนทัง้ก่อนและหลงัการส่งออก เพ่ือลด
ระยะเวลาการท�าสนิเชือ่ SMEs และ “คลนิกิ EXIM 
เพือ่คนตัวเลก็” เพือ่ตรวจสขุภาพทางการเงนิและ

ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมการค้าภายใน สนับสนุน 
ผูป้ระกอบการในการรวบรวมและรบัซือ้ผลไม้ฤดกูาล 
ผลติ 2566 รวม 8 ชนดิ เพือ่กระตุน้ให้มปีรมิาณ
ผลไม้หมุนเวียนในตลาดและส่งถึงมือผู ้บริโภค  
ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันตาม
ฤดูกาล โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตรา 
ร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน

นายฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดรู้อน 
ของประเทศไทย ถือเป็นช่วงท่ีมีปริมาณผลไม้ออก 
สู่ตลาดจ�านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณผลผลิต 

ดังกล่าว มีการหมุนเวียนในตลาดและสามารถส่งถึง
มือผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว  
ทนัตามฤดกูาล และช่วยลดปัญหาผลผลติล้นตลาดและ
ราคาตกต�า่ ธ.ก.ส. จึงพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึง่กบักรม
การค้าภายใน ในการสนบัสนนุเงนิทนุเพ่ือเสรมิสภาพ
คล่องในการรบัซือ้ผลไม้ ภายใต้โครงการบรหิารจดัการ
ผลไม้ปี 2566 ให้กบัสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร วสิาหกิจ
ชมุชน และผูป้ระกอบการ (นติบุิคคล) ท่ีได้รบัสินเชือ่
จาก ธ.ก.ส. อยูแ่ล้ว เพ่ือน�าไปเป็นทุนหมุนเวียนเพ่ิม
เตมิในการรวบรวมและรบัซ้ือผลไม้ จ�านวน 8 ชนิด 
ได้แก่ มะม่วง ทเุรียน มงัคดุ เงาะ ล�าไย ลิน้จี ่ลองกอง 
และสับปะรด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 
ตลุาคม 2566 ทัง้นี ้ รฐับาลโดยกองทุนรวมเพ่ือช่วย
เหลือเกษตรกรจะชดเชยดอกเบีย้เงนิกู้ในอตัราไม่เกนิ
ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน

ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรและผู ้ประกอบการที่
รวบรวมผลไม้ สามารถแจ้งความจ�านง สมัครเข้าร่วม
โครงการกับ ธ.ก.ส. สาขาทีใ่ห้บรกิารสินเชือ่ ภายใน
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2566 โดยวงเงินกูย้มืต่อรายสงูสดุ
ไม่เกิน 100 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ MLR-3 (ปัจจบุนั 
MLR เท่ากบัร้อยละ 5.375 ต่อปี) หรอือัตราดอกเบีย้
ตามโครงการทีกู้่ –3%

อย่างมาก เพราะขณะท่ีผลผลติของเกษตรกร ยงั
คงเน้น ผลติมาขายไปแบบเก่าๆ ขณะท่ีรปูแบบ
การค้ายคุใหม่ ทีมุ่ง่เน้น การเพิม่มลูค่าสนิค้าผ่าน
หลกัการตลาด คอืสิง่ส�าคัญอย่างมาก 

ซึง่ปัจจบุนัเกษตรกรหลายกลุม่เริม่มองเหน็
และหันมองเร่ือง “เคยไกลตวั” อย่างการตลาด
มากขึน้ แต่กต้็องยอมรบัว่า โอกาสทีน่�าทกัษะ
ทางการตลาดมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดมูลค่า 
ให้กับสนิค้าเกษตรหรอืการเข้าถงึความรูใ้นหมวด 
การตลาดไม่ใช่เรือ่งง่าย 

ดงันัน้ ทางภาครฐัเองจงึต้องสร้างการรบัรู ้
พร้อมสร้างความเข้าใจทางการตลาดให้กับ
เกษตรกร รวมไปถงึการรวมกลุม่เกษตรกร พร้อม
เชือ่มโยงกลุม่เกษตรกรเข้ากบักระบวนการและ
แพลตฟอร์มการตลาดยคุใหม่ให้มากขึน้ โดยชู
เอกลักษณ์ของกลุม่เกษตรกร และสนิค้าเกษตร 
ในรปูแบบการตลาดร่วมสมัย 

“แม้การท�าวธิดีงักล่าว จะไม่เหน็ผลในเรว็วนั” 
แต่หากท�าอย่างต ่อเนื่อง ซักวันเส ้นทาง 
คูข่นานระหว่าง เกษตรกรและการตลาดรปูแบบใหม่ 
อาจจะบรรจบกันได้สนทิซักวนัหนึง่

“ก ารตลาดน�าการผลิต” ถอืเป็นเรือ่งเก่า
ทีเ่ป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัเกษตรกรบางคน 

ทีภ่าครัฐพยายาม,พดูย�า้กันมาอยูต่ลอดหลายปี 
ทีผ่่านมา เนือ่งจากกลุม่ชาวเกษตรหรอืวสิาหกจิ
ชุมชนต่างๆ นั้น นับเป็นผู้ประกอบการหลัก 
ในประเทศไทย ซ่ึงดจูากข้อมลูจากกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 พบว่า  
ประเทศไทย มีเกษตรกรทั้งสิ้น 8,094,954 
ครวัเรอืน 9,368,245 ราย มเีกษตรกรมากถงึ 
4,900,875 ราย เป็นเกษตรกรที่หาเลี้ยงชีพ 
ด้วยการปลกูพชื เป็นหลัก

ถงึกระนัน้ ด้วยขดีความสามารถในการเข้าถงึ 
เทคโนโลยีและรูปแบบการค้าแบบใหม่ ใน 
เชงิโลกทกุนยิม ทีไ่ม่สมดลุกนั ท�าให้การแข่งขนั
ด้านการค้าเกษตรกรกับฝ่ังเอกชนถอืว่ามห่ีางชัน้

สนิค้าเกษตรและการตลาดยุคใหม่ 
“โลกคู่ขนาน” ท่ีรอวันบรรจบ

 โดย : ไข่เจียวฟู

ธ.ก.ส. พร้อมเตมิทุนดอกเบีย้ต�า่ 
เสรมิสภาพคล่องการรบัซ้ือผลไม้

ร้อยตรจีกัรา ยอดมณี

ดร.รกัษ์ วรกจิโภคาทร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม  
เดินหน้าเสริมศักยภาพเอสเอ็มอไีทยให้อยูร่อดและ 
เตบิโต แม้ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ เดนิหน้าสร้าง
สภาพคล่องด้านการเงินในการด�าเนินธรุกจิใหม่ 
(DIPROM Financial Literacy) โดยระดม
วิทยากรจากหลากอาชพีร่วมให้ความรูด้้านต่างๆ 
รวมถึงเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนและสร้างเครดิต
การขอสนิเชือ่ ตัง้เป้าในปี 66 สร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิกว่า 50 ล้านบาท 

นายใบน้อย สวุรรณชาตร ีอธบิดกีรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

“ดพีร้อม” เดินหน้าเสรมิแกร่งเอสเอ็มอีไทย
คาด ปี 66 สร้างมูลค่าเศรษฐกจิกว่า 50 ล้านบาท

หรือดีพร้อม มีเป้าหมายหลักในการยกระดับ
ศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจภาค
อตุสาหกรรม ด้วยกระบวนการทางธรุกจิทีเ่ข้มข้น  
เพื่อให้ผู ้ประกอบการมีทักษะในการด�าเนิน 
ธรุกิจแบบรอบด้าน รวมถงึการปรบัเปลีย่นโมเดล
ธุรกิจที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมของไทยก้าวทันกับการปรับ
เปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนการเตรียม 
ความพร ้อมรับมือกับทุกความท้าทายและ 
ความเปล่ียนแปลงในทกุ  ๆบรบิท โดยเฉพาะหลงัวิกฤต 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีส่่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก และพบว่า 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น 
กลุม่ท่ีได้รบัผลกระทบค่อนข้างชดัเจน ไม่สามารถ
รกัษายอดขายและก�าไรไว้ได้ บางธุรกจิอาจมกี�าไร
ลดลง เงนิทนุลดลง และขาดสภาพคล่อง 

“ดังนั้น ดีพร้อม จึงเดินหน้ากิจกรรมเตรียม
ความพร้อมผูป้ระกอบการด้านการเงนิ (DIPROM 
Financial Literacy) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบการให้มีทักษะและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนั พร้อมยกระดบัธรุกิจอตุสาหกรรมให้ 
เตบิโตด้วยกระบวนการทางธรุกิจทีเ่ข้มข้น ตลอดจน 

การสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการด�าเนนิธุรกจิ ภายใต้นโยบาย “ดพีร้อมโต” 
ผ่าน 4 กลไก “โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยัง่ยนื” ซึง่
หนึง่ในนัน้ คือ โตให้ยัง่ยนื (Sustainable) เป็น
กลไกทีมุ่ง่สนบัสนนุปัจจยัเอือ้ทีช่่วยให้ธรุกจิยัง่ยนื 
เข้าถงึมาตรการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงนิ 
อีกทั้ง ความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อ 
ให้การประกอบธรุกจิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื”

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า ส�าหรับกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมผูป้ระกอบการด้านการเงนิ (DIPROM 
Financial Literacy) ได้ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 3 เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และ
สตาร์ทอัปให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างเครดิต
การขอสนิเชือ่ ซ่ึงจะสามารถเพิม่สภาพคล่องด้าน
การเงนิและประคองธุรกจิให้อยูร่อดท่ามกลางการ 
เปล่ียนแปลงในบริบทต่างๆ โดยดีพร้อม ได้จัด
วทิยากรและผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ มาร่วมตดิปีก 
องค์ความรูใ้นด้านการเขยีนแผนธรุกจิ การขอสนิเชือ่  
และการบริหารจัดการการเงิน การตลาด การ 
บญัช ี และภาษ ี เพือ่เสรมิแกร่งภมูคิุม้กนัทางการ
เงินแก่กลุม่เป้าหมายในทกุๆ มติิ นอกจากนี ้ ใน
ระหว่างช่วงเวลาทีด่�าเนนิกจิกรรมดงักล่าว ดพีร้อม 
ยงัได้เชญิธนาคารและสถาบนัการเงนิหลากหลาย
แห่งมาร่วมออกบธู เพือ่ช่วยเชือ่มโยงเครอืข่ายการ
เข้าถงึแหล่งเงินทนุ อนัเป็นการเสริมสภาพคล่อง 

เพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสในการ 
ขยายธุรกจิต่อไป 

โดยในปี 2566 คาดว่าจะสามารถช่วยเหลอื
และสนบัสนนุผูป้ระกอบการกลุม่เป้าหมายได้เพิม่
ขึ้นจากปีที่แล้ว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
มากกว่า 50 ล้านบาท

ทัง้นี ้ ในปี 2565 ทีผ่่านมา กจิกรรมดงักล่าว 
สามารถช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและเสริมศักยภาพ
เชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ 
คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 47 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของดีพร้อม วงเงิน  
2 ล้านบาท และจากแหล่งเงนิทนุของสถาบนัการ
เงนิอ่ืนๆ วงเงิน 45 ล้านบาท และแก้ปัญหาในการ 
บริหารจัดการหนี้ได้ วงเงิน 2.7 ล้านบาท โดย 
ดพีร้อมมัน่ใจว่ากจิกรรมต่างๆ จะสามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการของผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมและน�า
องค์ความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอด เพือ่ลดภาระทีเ่กดิขึน้ 
จากปัญหาด้านการเงินและเสริมสภาพคล่อง 
การด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
นายใบน้อย กล่าวทิง้ท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  
กองส่งเสรมิผูป้ระกอบการและธรุกิจใหม่ กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6873 ต่อ 
1625 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความ
เคล่ือนไหวได้ที ่www.diprom.go.th และ www.
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คน.ร่วม ต�ารวจ ปคบ. และ สคบ.
ตรวจเข้มการจ�าหน่ายชุดสังฆทาน

กรมการค้าภายในสุม่ตรวจร้านจ�าหน่ายเคร่ือง
ไทยธรรมและเครือ่งสงัฆทาน หลงัจากท่ีปรากฏเป็น 
ข่าวในสือ่โซเชยีลว่า สนิค้าทีน่�ามาจ�าหน่ายไม่เป็นไปตาม 
ทีก่�าหนด เข้าข่ายเป็นการหลอกลวง

นายอดุม ศรีสมทรง รองอธบิดกีรมการค้าภายใน 
เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ร่วมมอืกับ ส�านกังาน 
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) โดย  
นายเลศิศกัด์ิ รักธรรม รองผูอ้�านวยการศูนย์ปฏิบติัการ
พเิศษ สคบ. และกองบงัคบัการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 
โดย พ.ต.ท.วศิรตุ บางน�า้เคม็ สว.กก.1 บก.ปคบ. 
ได้ลงพืน้ทีสุ่่มตรวจสอบการจ�าหน่ายชดุสงัฆทานและ
ชดุไทยธรรม ณ ร้านจ�าหน่ายสงัฆภัณฑ์ บรเิวณหน้า
วดัลาดปลาเค้า กรงุเทพฯ เมือ่เรว็ๆ นี้

ปรากฏว่า ทางร้านทีล่งตรวจมกีารปฏบิติัทีถู่กต้อง 
ตามกฎหมาย โดยได้มีการปิดป้ายแสดงราคา  
และระบรุายการสนิค้า ปรมิาณ ราคาทีก่�าหนด พร้อม
กบัรายการสนิค้าแต่ละชนิดครบถ้วนถกูต้อง และได้
ตรวจสนิค้าทีอ่ยู่ภายในสงัฆทานพบว่า รายการสนิค้า 
มรีาคาถูกต้องตามทีร่ะบไุว้ข้างในครบถ้วน อย่างไรกต็าม 
กรมฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังคงสุ ่มตรวจ 
ร้านอืน่ต่อไป พร้อมกนัน้ีได้สัง่การให้พาณิชย์จงัหวดั
แต่ละจงัหวดั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง สุม่ตรวจ
ร้านที่จ�าหน่ายเครื่องไทยธรรมและเครื่องสังฆทาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มกีารฉวยโอกาสหรอืการหลอกลวง
ประชาชนในการขายสนิค้าดังกล่าว 

“ส�าหรับผู ้บริโภคที่ต ้องการเลือกซื้อเครื่อง
ไทยธรรมหรอืเครือ่งสงัฆทาน ควรเลอืกซือ้ทีร่ะบผุูผ้ลติ
ชัดเจน หลีกเลี่ยงการซื้อเครื่องไทยธรรมหรือเครื่อง
สังฆทานที่มีฉลากระบุคลุมเครือหรือไม่ระบุไว้ และ
ควรเปรียบเทียบเทียบราคาในรายการสินค้าที่ระบุ 

ไว้ด้านหลังหีบห่อน้ันๆ ว่ามีราคาเหมาะสมหรือไม่  
ทีส่�าคัญควรดูเรือ่งอายุของสนิค้าและหบีห่อนัน้ๆ ด้วย” 
     กรมการค้าภายในได้เน้นย�า้ให้ผู้ประกอบการต้อง
ปิดป้ายแสดงราคาจ�าหน่ายสนิค้าประเภทชุดสงัฆทาน 
ชดุไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสนิค้าและบรกิาร เรือ่ง การแสดงราคาสนิค้าและ
ค่าบริการ ให้แสดงราคาจ�าหน่ายปลกีสนิค้า พร้อมทัง้
แสดงรายการสนิค้า ขนาด น�า้หนกัต่อหน่วย ปริมาณ
การบรรจแุละราคาของสนิค้าแต่ละรายการทีบ่รรจุใน
ชดุสงัฆทานหรอืชดุไทยธรรม รวมทัง้ค่าภาชนะบรรจุ 
ด้วย ทัง้น้ี รายการและราคาของสนิค้าดงักล่าวต้องมี
ขนาดตวัอักษรและตวัเลข (FONT) ตัง้แต่ขนาด 16 ขึน้ไป  
หรือมีขนาดเทียบเท่า และการจ�าหน่ายสินค้าหรือ
บรกิารตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับ 
ข้ึนราคาสนิค้าหรอืบรกิารทีเ่ป็นการเอารดัเอาเปรยีบ 
ผูบ้รโิภค และห้ามปฏเิสธการจ�าหน่ายสนิค้าหรือบริการ  
โดยไม่มเีหตอัุนสมควร

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า 
หากประชาชนพบการกระท�าผิดดังกล่าว สามารถ
ร้องเรียนได้ที่ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 
หรอืสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เจ้าหน้าทีจ่ะไป 
ตรวจสอบ และหากพบการกระท�าความผดิจะด�าเนนิการ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดง
ราคามโีทษปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท กรณจี�าหน่าย
สินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธ 
การจ�าหน่ายต้องโทษจ�าคกุไม่เกนิ 7 ปี หรอืปรับไม่เกนิ  
140,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ นอกจากน้ัน 
จะเป็นความผดิของกฎหมายอืน่ เช่น กฎหมายของ 
สคบ. ประมวลกฎหมายอาญาหากเข้าข่ายหลอกลวง
ประชาชน ก็จะมคีวามผดิเพิม่อีก ในส่วนของวันหมด
อายสุนิค้ากจ็ะเป็นกฎหมายของ อย.

ใบน้อย สวุรรณชาตรี

ฉตัรชัย ศริไิล

ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรอื 
ECC ได้เตรียมความพร้อมจดัสร้าง 4 โครงสร้าง

พืน้ฐานส�าคัญทีม่กีารลงทนุสงูถงึ 6.5 แสนล้าน
บาท โดยเป็นการลงทนุมติิใหม่ ทีไ่ม่เน้นเป็นหนี้
ต่างประเทศ-ไม่ใช้งบประมาณหลวง ส่งผลให้
ทิศทางการขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC มีแวว
สดใส และมนีกัลงทนุหลัง่ใหลเข้ามาทัว่สารทิศ

ECC ร่วมมือกบั SAC ณ กรงุซรูคิ
สร้างความเช่ือม่ันดึงนกัลงทุนสู ่ECC

โลจสิตกิส์ ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและการศกึษา ซึง่
เป็นสาขาอตุสาหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภาพท้ังด้านตลาด 
และการผลิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ โดย ECC พร้อมให้ความร่วมมือกับ 
ภาคธรุกจิสวติเซอร์แลนด์ทีส่นใจ 

โดย H.E. Helene Budliger Artieda เผย
ในงานสัมมนาฯ ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมใน
การรองรับนักลงทุนในหลายๆ ด้าน ตอบโจทย ์
ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนรุ่นใหม่ท่ี Work-Life 
Balance เป็นปัจจัยส�าคญั และการเปิดความตกลง
การค้าเสรไีทย-EFTA ทีก่�าลงัเจรจากนัในปีนีเ้ป็นไป
ด้วยด ี คาดว่าเมือ่มผีลบงัคับใช้ในปีหน้า จะอ�านวย
ความสะดวกในเร่ืองการค้าและการลงทนุระหว่างกนั 
ได้มากขึ้นอีก รวมทั้งได้กล่าวถึง ประสบการณ์ 
ในการท�างานทีป่ระทบัใจในระหว่างทีด่�ารงต�าแหน่ง
เอกอคัรราชทตูสวติเซอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย 
(2562-2565) ทีผ่่านมา

ด ้ าน  นายจิตตพัฒน ์  ทองประ เสริ ฐ 
เอกอัครราชทตูไทย ณ กรงุเบร์ิน กล่าวว่า ประเทศไทย 
มคีวามได้เปรยีบด้านต�าแหน่งทีต่ัง้ และมนีโยบาย
การเงินการคลังที่มีความเสถียรภาพ โดยขณะนี้
เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัว และคาดว่าจะ
เตบิโตในอตัรา 3-3.8% ในปี 2566 นี ้ โดยขอให้
นักลงทุน มีความมั่นใจในโครงการพัฒนาพื้นที่ 
ECC ซ่ึงถือเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของประเทศ 
รวมทัง้ได้มผีูแ้ทนจากบโีอไอ ได้ร่วมให้ความรู้เร่ือง 
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งมีการปรับปรุงให้ 
ทนัสมยั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมเดมิและสร้างฐาน
อตุสาหกรรมใหม่ มกีารเพิม่แรงจูงใจส�าหรบับรษิทั
ทีต้่องการจดัต้ัง International Business Center 
(BIC) ในไทย รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องโปรแกรม 
Long- Term Visa (LTR) ทีอ่�านวยความสะดวกแต่
นกัลงทนุทีต้่องการพ�านกัในประเทศไทยระยะยาว

อนึง่ ด้านความร่วมมือการค้า การลงทุนในระยะ 
5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) การค้ารวมระหว่าง
ไทย-สมาพนัธรัฐสวสิมมีลูค่าเฉลีย่ปีละ 8,975 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั และมกีารการลงทนุในพ้ืนที ่ECC ที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากบโีอไอ รวมเป็นมลูค่า
ราว 18,285 ล้านบาท

 นายจฬุา สขุมานพ เลขาธกิารคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
หรอื ECC เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดอืนเมษาทีผ่่านมา  
ECC ร่วมกับหอการค้าสมาพันธรัฐสวิส (Swiss 
-Asian Chamber of Commerce: SACC) 
ณ กรุงซูริค จัดสัมมนา EEC: Prime Gateway  
to Asia พบปะกลุม่นกัลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย  
เครือข ่ายของ SACC ที่มี ศักยภาพกว่า 40  
บริษทั อาท ิอตุสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์สมยัใหม่  
อุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีด ้านการเงิน 
อตุสาหกรรมยาและเวชภณัฑ์ อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ 
และการบรกิาร เป็นต้น 

ECC ได้น�าเสนอข้อมูลและโอกาสการลงทุน 
ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ส�าคัญๆ เพื่อจูงใจนักลงทุน 
พร้อมชูจุดเด่นในพื้นที่ ECC นอกเหนือจากความ
สะดวกจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทีร่องรบั
การคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ ทัง้ทาง บก เรอื 
อากาศ เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
ได้ท่ัวโลก ทีจ่ะน�าพาการลงทนุสูพ่ืน้ท่ี ECC อกีท้ังได้ 
สร้างระบบเชือ่มโยงทางธุรกจิ (ecosystem) เพือ่ส่งเสรมิ 
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ 
อตุสาหกรรมการแพทย์สมยัใหม่ อตุสาหกรรมดจิทิลั 
อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรมทีเ่ป็น
เศรษฐกจิหมนุเวยีน และอตุสาหกรรมบรกิารในด้าน 

เ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 256612 เศรษฐกจิชมุชน

ทีเสบ็+พนัธมิตร จดังาน MICE DAY 2023
ชติูใหม่ “ขบัเคลือ่นนวตักรรมไมซ์ยัง่ยนื”

ส�า นักงานส ่ ง เส ริมการจัดประชุมและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื ทเีส็บ จดังาน 
MICE DAY 2023 ดึงภาคร่ีวมขบัเคลือ่นแนวคดิ 
“ไมซ์มิตใิหม่ ขบัเคลือ่นไทยด้วยนวตักรรมย่ังยืน” 
ตามแผนปฏิบัติการห้าปีจะผลักดันไทยเป็นผู้น�า
โลกด้านไมซ์

งาน MICE DAY จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน
ของทุกปี ซึ่งเป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการ
แห่งชาต ิหรอื National MICE Day” เพือ่เป็นเวที
กระตุ้นความส�าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ไทยในการ
เป็นกลไกพฒันาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และกระจาย
ความเจริญไปยังทุกภูมิภาค โดยในปีน้ีงาน MICE 
DAY 2023 จดัขึน้เป็นปีทีส่าม ภายใต้แนวคดิ “ไมซ์ 
มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน”  
ตอบโจทย์แคมเปญ “ปีแห่งการจดัประชมุและนิทรรศการ  
หรอื Thailand MICE to Meet You Year 2023” 
    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ส�านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรอื ทเีสบ็ กล่าวว่า งานน้ีเป็นการผนึก
ก�าลังผู้ประกอบการและพันธมิตรไมซ์ทุกภาคส่วน
ท่ีให้ความส�าคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่อง  
“ความย่ังยืนและนวัตกรรม” มุ่งเน้นการพัฒนา 
ท่ีครบทุกองค์ประกอบทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม รวมถงึการประยกุต์ใช้นวตักรรมเพือ่เพิม่ 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และความสามารถ 
ในการแข่งขนั ซึง่เป็นแนวทางหลกัตามแผนปฏบิตัิ
การ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ขององค์กร 

โดยแผนดังกล่าวก�าหนดให้ประเด็นความยัง่ยนื
และนวตักรรม อยูใ่นห้าพนัธกจิหลกัทีก่�าหนดไว้ใน

แผนปฏิบตักิาร ได้แก่ ล�าดับแรก คือ การขับเคลือ่น
ประเทศไทยสูก่ารเป็น Global MICE Leader ด้วย
การสร้างเครือข่ายพันธมิตร และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจผ่านการดึงงานไมซ์นานาชาติเข้าสู่ประเทศ 
ล�าดับที่สอง คือ การใช้เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
ทีห่ลากหลายสร้างขดีความสามารถการแข่งขนัให้กบั 
เมืองจุดหมายการจัดงาน หรือ Destination  
Competitiveness Through Diverse Local Identities  
ล�าดับที่สาม คือ การใช ้นวัตกรรมยกระดับ 
ขดีความสามารถการแข่งขนัของไมซ์ไทยบนเวทโีลก ผ่าน  
Innovative MICE Solution ล�าดับท่ีสี ่พฒันาทีเสบ็
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูคล่องตัว หรอื Agile and 
High Performance Organization และล�าดับท่ีห้า 
พัฒนากระบวนการสนบัสนุนการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของ
อตุสาหกรรมไมซ์ และพฒันาศกัยภาพบคุลากรไมซ์
เพือ่การด�าเนนิการตามแนวทางทีย่ัง่ยนื หรอื Go for 
MICE Sustainability

ดร.อรรชกา เผยว่า จากรายงานผลการด�าเนนิงาน 
อุตสาหกรรมไมซ ์  ในสองไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
มีจ�านวนนกัเดินทางไมซ์รวมท้ังสิน้ 11,348,371 คน  
สร้างรายได้รวม 49,572 ล้านบาท แบ่งเป็น 
นกัเดินทางไมซ์ต่างประเทศ 374,021 คน สร้างรายได้  
24,556 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 
10,974,350 คน สร้างรายได้ 25,016 ล้านบาท 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมไมซ์กว่า 108,131 ล้านบาท ก่อให้เกิด 
รายได้ประชาชาตริวม 104,686 ล้านบาท โดยภาครัฐ
สามารถจดัเก็บภาษจีากการจดักิจกรรมไมซ์ได้ 7,800 
ล้านบาท และเกดิการจ้างแรงงานไมซ์เพือ่การจดังาน
ท่ัวประเทศถึง 145,000 อัตรา

ยัง่ยนื (SBDi) นายพงศ์สขุ หริญัพฤกษ์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั โชว์ไร้ขดี จ�ากดั นายอรุษ 
นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย และ  
นายรงัสรรค์ พรมประสทิธิ ์ประธานกรรมการบรหิาร  
บริษัท ควิ คิว (ประเทศไทย) จ�ากดั

นอกจากน้ี ยงัมพีธิเีปิดตวัและมอบโล่เชดิชูเกยีรติ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน ให้ด�ารงต�าแหน่ง Convention 
Ambassador เพือ่ช่วยขับเคลีอ่นให้สมาคมวิชาชพี
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องยื่นประมูลสิทธิ์ ดึงงาน
ประชุมนานาชาติมาจัดในประเทศไทย ประกอบ
ด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศกัดิ ์ วนัธงไชย 
คณบดคีณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใน
ฐานะผูท้รงคณุวฒุด้ิานการจดัประชมุนานาชาติ ภาค
การเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ ่งโรจน์  
ธนาวงษ์นุเวช ทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์มาคมสตัวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และอาจารย์ประจ�าคณะ 

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง

ttb analytics ประเมินจนีฟ้ืนตวั
ส่งผลเศรษฐกจิไทยขยายตวัเพิม่ขึน้

การใช้เทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของไทย สร้างจุดแข็งตามที่
รัฐบาลได้เตรียมการรองรับมาอย่างต่อเนื่อง
  “การเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน 
จะส่งผลเชิงบวกทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ปัจจัยสนับสนุนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 
เ พ่ิม ข้ึน คาดว ่าจะส ่งผลชัดเจนในช ่วง 
ครึง่ปีหลงัของปี 2566 ทัง้นี ้ภาคการท่องเทีย่ว  
คาดว ่าจะมีนักท ่องเที่ยวชาวจีนเดินทาง
มาจ�านวนมาก โดยในช่วงก ่อนการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทั้งปีมีนักท่องเที่ยวจีน 
เดินทางมาไทยมากถึงประมาณ 10 ล้านคน  
คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึร้อยละ 28 ของจ�านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาตขิาเข้าทัง้หมด สร้างรายได้กว่า 5 แสน 
ล้านบาทต่อปี มีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมี 
นักท่องเที่ยวจีนประมาณ 5 ล้าน 3 แสนคน  
เดนิทางมาไทย และสามารถสร้างรายได้ถงึประมาณ  
4 แสนล้านบาท” นายอนุชา กล่าว

    หลงัจีนเปิดประเทศ ส่งผลบวกให้เศรษฐกจิ
ไทยขยายตัว รัฐบาลพร้อมรับมือกับการ
ด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ เสริมสร้างขีดความ
สามารถทางการแข่งขนั เพือ่สร้างจุดแขง็และ
ความท้าทายใหม่
    นายอนชุา บรูพชยัศร ีรองเลขาธกิารนายก 
รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป ิดเผยว ่า  
ศูนย ์ วิ เ ค ราะห ์ เ ศรษฐกิ จ  ที ที บี  ( t t b  
analytics) ได้ประเมินว่าการเปิดประเทศของ
จีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ  
ของโลก ส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
ทิศทางการฟื ้นตัวน้ี จะส่งผลต่อประเทศ 
ที่มีความเก่ียวพันทางเศรษฐกิจกับจีน ทั้งนี้  
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม ก�าชับ
ให้ใช้โอกาสน้ี เตรียมพร้อมรับมือ ประเมิน
สถานการณ์ เตรียมการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ 

อนชุา บรูพชยัศรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชน
ที่จะกู้เงินออนไลน์ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
หลงัได้รบัการร้องเรยีนว่าธรุกจิสนิเชือ่ให้กูเ้งนิ
ผ่านช่องทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย ดูดเงิน 
ในบญัชจีนเกลีย้ง แนะประชาชนต้องรูท้นักลโกง  
‘มิจฉาชีพออนไลน์’ ทุกรูปแบบ จะกู้เงินควร 
ขอสนิเชือ่จากสถาบนัทีน่่าเชือ่ถือ 

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรม
พฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผย
ว่า กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้รบัเรือ่งร้องเรยีน
จากประชาชนว่า มกีลุม่บคุคลทีเ่ข้าข่ายมจิฉาชพี
หลอกลวงโดยอ้างว่าเป็นธรุกจิให้บรกิารสนิเชือ่ 
(เงินกู้) และมีการปลอมแปลงใบส�าคัญการจด
ทะเบยีนนิตบิคุคลและใบทะเบยีนพาณิชย์ โดย
โฆษณาเชิญชวนประชาชนให้สมัครใช้บริการ 
กูเ้งนิผ่านช่องทางโซเชยีลมีเดยี แอปพลิเคชนั และ 
ส่งต่อลิงก์เวบ็ไซต์ต่างๆ พร้อมสร้างความน่าเชือ่ถอื 
ว่าเป็นผูป้ระกอบธรุกจิจรงิ โดยแสดงใบส�าคญั
การจดทะเบยีนนติบิคุคลและใบทะเบยีนพาณชิย์ 
ท�าให้ประชาชนเกิดการหลงเชื่อ และท�าตามที่
มจิฉาชพีบอก ท้ายท่ีสดุกลับไม่ได้รบับรกิารกูเ้งนิ
จากกลุม่บคุคลดังกล่าว ซ�า้ร้ายเงนิในบัญชทีีม่อียู ่
โดนดดูจนเกลีย้ง หรอื หลอกให้โอนเงนิค่าด�าเนินการ 
ไปก่อน จึงจะโอนเงินกู้กลับไปให้ได้ หรือต้อง 
รอรบัรหสัในการขอกู้เงิน รอสกัพกั.. โทรกลบัหรอื 
ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียปรากฎว่าโดนบล็อก 
ไม่สามารถติดต่อได้อีก 

“เมือ่ตรวจเชก็เชงิลกึพบเป็นใบส�าคญัฯ และ
ใบทะเบียนพาณิชย์ปลอม มิหน�าซ�้ามิจฉาชีพ
น�าข้อมูลส่วนบคุคลและภาพถ่ายบตัรประจ�าตัว
ประชาชนท่ีถ่ายส่งให้ทางโซเชยีลมเีดยี ไปกูเ้งนิ 
นอกระบบต่ออีกที..รู้ตัวเมื่อเจ้าหนี้โทรทวงหนี ้
ไม่เว้นวนั การกระท�าดงักล่าวสร้างความเสยีหาย 
ให้กบัประชาชนเป็นจ�านวนมาก”

ทีผ่่านมากรมฯ ได้เปิดให้บรกิารระบบตรวจค้น 
ข้อมูลนิติบุคคล ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th >> บรกิารออนไลน์ >> 
บรกิารข้อมลูธุรกจิ >> DBD DataWarehouse+ 
และ แอปพลิเคช่ัน DBD e-Service เพือ่ให้ภาค
ธุรกิจและประชาชนตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล 
ขัน้พ้ืนฐาน ส�าหรบัตรวจสอบสถานะความมีตวัตน 
ของนติบิคุคล ซึง่ข้อมลูดงักล่าวเป็นส่วนประกอบ
ส่วนหน่ึงในการตรวจสอบนิติบุคคลว่ามีการจด
ทะเบยีนกบักรมฯ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

หากภาคธุรกิจและประชาชนต้องการท�า
ธรุกรรมท่ีมคีวามละเอียดอ่อน เช่น ด้านการเงนิ
หรอืการขอสนิเชือ่ จ�าเป็นต้องแสวงหาข้อมลูเชงิ
ลึกเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงน้ีที่ประชาชนส่วน
หนึง่ ก�าลงัได้รบัความเดอืดร้อนด้านการเงนิและ
ต้องการใช้เงินเร่งด่วน มจิฉาชีพจงึอาศยัช่องว่าง 
จากความเดือดร้อนนีเ้ข้ามาซ�า้เติม “การจะขอสนิเชือ่ 

จากแหล่งใด โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือโซเชียลมีเดีย ประชาชนต้องเพิ่มความ
รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น โดยนอกจาก 
จะต้องตรวจสอบการมตีวัตนของนติิบคุคลแล้ว ยงั 
ต้องตรวจสอบข้อมลูหน่วยงานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กบัธรุกจิให้บริการด้านการเงนิด้วย เช่น รายชือ่
ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัอนุญาตประกอบธรุกจิสนิเชือ่ 
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์
ดจิทัิล เป็นต้น” 

โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยตรงจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ี www.bot.or.th 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ที ่www.sec.or.th  
อย ่างไรก็ตาม เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนและผูป้ระกอบธรุกจิ ระบบ DBD 
DataWarehouse+ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มา
ไว้ในข้อมลูนิตบิคุคลแต่ละราย โดยสามารถเลอืก
คลิกดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ ‘ข้อมูลจากหน่วยงาน 
ภายนอก’ จากหน้าแสดง ‘ข้อมูลนิติบุคคล’  
อกีช่องทางหน่ึงด้วย

สิ่งส�าคัญคือประชาชนต้องรู ้ทันกลโกง 
‘มิจฉาชีพออนไลน์’ ทกุรปูแบบ หากได้รบัโฆษณา
เชญิชวนให้ใช้บรกิารเงนิกูผ่้านทางออนไลน์หรอื 
โซเชยีลมีเดยี ต้องระมัดระวงัเป็นพิเศษ ต้องตัง้สตใิห้ 
ม่ัน และไม่ประมาทโดยการให้ข้อมลูส่วนตัว ถ่าย 
ภาพบตัรประจ�าตวัประชาชนส่งให้ทางโซเชียลมเีดยี  
คลิกลิงก์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆ  
ซ่ึงหากตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชพีแล้วอาจท�าให้
สูญเสียเวลา เงิน หรือทรัพย์สินที่หามาอย่าง
ยากล�าบาก 

“การใช้บริการสินเชื่อที่ไม่ได้อยู ่ภายใต้
กฎหมาย อาจมีอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงเกินกว่า 
ความเป็นจรงิ และอาจเสีย่งจากการติดตามหนีสิ้น 
ที่อยู่นอกกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น หากมีความ
รอบคอบและไม่หลงเชื่อค�าโฆษณาที่หลอกลวง  
จะเป็นการปิดประตูความเส่ียงต่างๆ ได้”  
รองอธบิดฯี กล่าวท้ิงท้าย

กรมพฒัฯ เตอืนภัยกูเ้งินออนไลน์
แนะให้กูส้ถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถอื

“เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเป็นท่ีนิยมมาก 
หลงัจากการเปิดประเทศ ดงันัน้จงึเป็นโอกาสทีเ่รา 
จะสามารถต่อยอดโดยมุ่งไปท่ีการสร้างคณุภาพความ
ยัง่ยนื และการกระจายโอกาสให้กว้างขวาง อกีท้ัง
งาน MICE DAY 2023 ยงัเป็นการประกาศความ 
พร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกด้วยแคมเปญ  
Thailand MICE to Meet You Year 2023”  
ดร.อรรชกา กล่าว

ท้ังนี้ ภายในงาน MICE DAY 2023 ในช่วง 
“Sustainnovation” มีการน�าเสนอแนวคิดแนว
ปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยมีวิทยากร 
ผูเ้ชีย่วชาญระดบัประเทศด้านเทคโนโลยแีละความ
ยัง่ยนื มาร่วมพบรรยาย ประกอบด้วย นายอนันตชัย  
ยูรประถม ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่าง

สตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ ภาค
การเกษตร สาขาสกุร และ ศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิี  
ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) 
และกรรมการบริหาร International Union of 
Food Science and Technology (IUFoST) เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ ภาค
อตุสาหกรรมอาหาร

การงาน MICE DAY 2023 คร้ังนี ้มนีทิรรศการ 
“เดนิหน้ามติใิหม่ THAILAND MICE IT...HAPPEN” 
ซึ่งจะแสดงผลงานสินค้าบริการไมซ์จากชุมชน  
เคร่ืองมือและมาตรฐานรองรับด้านความยั่งยืน 
ในการด�าเนนิธุรกจิ รวมถงึนวัตกรรมเพือ่ขบัเคลือ่น 
อตุสาหกรรมไมซ์อย่างยัง่ยนืด้วย

DITP น�าทัพนักออกแบบไทยบกุเมอืงมิลาน 
โชว์ฝีมือในงาน Milan Design Week 2023
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย์ น�าทัพนักออกแบบเข้าร่วม
นทิรรศการ Slow Hand Design ในงาน Milan 
Design Week 2023 ณ เมอืงมลิาน สาธารณรฐั
อติาลี น�าเสนอผลงานของนกัออกแบบไทย 33 
แบรนด์ ท่ีมีความโดดเด่นด้านการใช้วัสดุเพื่อ
ความย่ังยืนสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 
และเทรนด์งานออกแบบโลกทีใ่ห้ความส�าคัญกบั
สิง่แวดล้อมมากข้ึน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวง 
พาณชิย์ เปิดเผยว่า งาน Milan Design Week  
นบัเป็นจดุหมายปลายทางส�าคัญของผูค้นในแวดวง
การออกแบบทัว่โลก ทัง้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
การตกแต่งภายใน ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมการ
ออกแบบ รวมถึงสือ่มวลชนต่างๆ จะมารวมตัวกนั
ที่มิลานอย่างคึกคัก เพ่ืออัปเดตเทรนด์สินค้าและ
ความก้าวหน้าของอตุสาหกรรมการออกแบบจาก
ทั่วโลก รวมถึงการแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในอนาคต โดย DITP ได้น�า
สนิค้าไทยเข้าร่วมงาน Milan Design Week มา
อย่างต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่ 11 ด�าเนินงานโดยส�านัก 
ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพ่ือการค้า  
ภายใต้ชือ่นทิรรศการ Slow Hand Design เพือ่เป็นการ 
แสดงศกัยภาพและสร้างการจดจ�าสนิค้าไทย ในเวที
การออกแบบระดับโลกอย่างต่อเนือ่ง

ในช่วงแรก ช่วงปี 2554-2559 เน้ือหาของ
นทิรรศการจะเน้นน�าเสนอจดุเด่นของงานออกแบบ
ไทยท่ีใช้ความประณีตของฝีมือ งานหัตถกรรมที่
สร้างมลูค่าเพิม่ด้วยภมิูปัญญา ศลิปวฒันธรรมมีการ
พฒันาอตัลักษณ์ไทยสู่ความเป็นสากล ต่อมาตัง้แต่
ปี 2560 เป็นต้นมา เน้นน�าเสนอสนิค้าทีม่นีวัตกรรม
ความคดิสร้างสรรค์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สินค้า

ทีม่แีนวคดิ BCG Economy และสนิค้าท่ีมแีนวคดิ
การออกแบบมุ่งสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDG) เพ่ือ
เผยแพร่ศกัยภาพและสร้างการยอมรบัในสนิค้าไทย  
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าไทย 
ท่ีมีการออกแบบดี เพื่อน�าไปสู่โอกาสทางการค้า 
ในระดบัสากล 

“เป ็นเร่ืองน ่ายินดีที่ผู ้ประกอบการและ 
นกัออกแบบไทยได้ตืน่ตวักบันโยบายส่งเสรมิสนิค้า 
BCG ของกระทรวงพาณชิย์ เกดิการค้นคว้าทดลอง 
พฒันานวตักรรมวัสดแุละสนิค้าได้อย่างน่าสนใจ มี
มาตรฐานการออกแบบที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยมีการคัดสรรผลงานที่ได้รับรางวัลการ
ออกแบบยอดเยี่ยมหรือรางวัล DEmark รางวัล 
PM Award รวมท้ังผลงานนักออกแบบรุ่นใหม ่
จากโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 
น�ามาจัดแสดงในงาน” นายภูสติ กล่าว

จากประเทศไทย ท�าให้สามารถพัฒนาตัวอย่าง
สินค้าได้รวดเร็ว มีการน�าการออกแบบหมุนเวียน 
Circular Design มาใช้ รวมทัง้กระบวนการจัดการ
ขยะและการเลือกใช้วัสดุที่ถูกน�ามารีไซเคิลและ 
อปัไซเคลิ เป็นสนิค้าอย่างสร้างสรรค์ ท�าให้ได้สนิค้า
ที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก มีรูปแบบน่าสนใจและมี
กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าทีเ่คย

นายภูสิต กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ทุก
อตุสาหกรรมต้องปรบัตัว รวมถึงอุตสาหกรรมการ
ออกแบบของไทยด้วย “ในช่วงการแพร่ระบาด  
ผูป้ระกอบการ SMEs ผูผ้ลติ และนกัออกแบบไทย
ได้ตระหนักถึงข้อได้เปรียบในการมีก�าลังการผลิต 
ขนาดเลก็ ซึง่ท�าให้มคีวามคล่องตวัและสามารถปรบัตวั 
ได้เร็ว ในช่วงล็อกดาวน์พบว่าหลายๆ แบรนด์ 
มกีารทดลอง พฒันาวัสดใุหม่ๆ จากเศษวัสดเุหลอืใช้  
ทั้งจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
กระบวนการผลิตโดยช่างฝีมือแทนเครื่องจักร  
ซึ่งเป็นจุดเด่นของสินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรม

นิทรรศการ Slow Hand Design 2023  
จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “Not A Virgin-materials 
through Thailand’s innovative designs that 
sustain the global environment” จดัแสดง
ระหว่างวันที ่18 - 23 เมษายน 2566 ท่ี Superstudio  
Piu ในย่าน Tortona ณ เมืองมลิาน สาธารณรฐั
อติาลี รวบรวมผลงานการออกแบบ ทีโ่ดดเด่นเรือ่ง
กระบวนการออกแบบหมนุเวียน มกีารใช้วสัด ุเพือ่
ความยัง่ยนื สอดรบั กับแนวคดิ BCG Economy 
Model โดยมี ท้ังสนิค้า เฟอร์นิเจอร์ สนิค้าไลฟ์สไตล์
และวัสดตุกแต่งบ้าน มาจัดแสดง โดยจ�าลองรปูแบบ
การใช้ชีวิตและการตกแต่งท่ีอยู่อาศยัในอนาคต ที่
วัสดุในการผลิตสินค้าท้ังหมดล้วนท�ามาจากวัสดุ
รไีซเคลิและอปัไซเคลิ ซึง่เป็นการสร้างแรงกระเพือ่ม
ต่อเนื่องต่อยอดจากผลตอบรับจากนิทรรศการ 
ปีทีผ่่านมา ท่ีได้รบัความสนใจอย่างล้นหลาม โดย 
ผูเ้ข้าชมงานให้ความสนใจวสัดกุลุม่นีเ้ป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปีนี้ ตลอดระยะ
เวลาท่ีจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 18-23 
เมษายน 2566 มผีูเ้ข้าชมงานกว่า 8,025 ราย โดย
ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบ สถาปนิก 
อนิทเีรีย และตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าแนวดีไซน์และ
สือ่มวลชนจากทัว่โลก โดยตวัอย่างผลงานแบรนด์
ไทยทีไ่ด้รบัความสนใจ เช่น

- วัสด ุVegan Leather จากแบรนด์ BRAVESHOES  

ภสูติ รตันกลุ เสรเีริงฤทธิ์

ที่ต ้องการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
และไลฟ์สไตล์ให้เป็น Circular Economy ใช้ 
หลกัการ BCG แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมให้ได้มากทีส่ดุ  
โดยเลือกใช้วสัดุจากขยะทางการเกษตร เช่น เปลือก
มะนาว และเปลือกกล้วยทีม่นีวตักรรมการผลิต โดย
มชีาวบ้านจากชมุชนต่างๆ ในหลายจังหวัดเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดขยะทางการเกษตร
ในประเทศไทย ได้รับความสนใจจาก KARIM 
RASHID STUDIO เพ่ือน�าไปเป็นวสัดุหุ้มเฟอร์นเิจอร์ 
นอกจากนี ้ตวั Vegan Leather วสัดทุีใ่ช้ในการผลติ
รองเท้ายงัได้รับความสนใจจากนักออกแบบแฟชัน่
ในเมืองมลิานเป็นอย่างมาก

- วสัด ุrecycle yarn แบรนด์ aibelle ได้รับ
ความสนใจจากทมีดีไซเนอร์ จาก Martin Margiela 
เพือ่พฒันาต่อยอดเป็นผลติภัณฑ์กระเป๋า

- สนิค้าไลฟ์สไตล์จาก แบรนด์ Sonite ผลติจาก
วสัดเุหลอืใช้จากการเกษตร แกลบข้าว ใยมะพร้าว 
กะลามะพร้าว และแผ่นบผุนงัช่วยดดูซบัเสยีงผลติ
จากผกัตบชวา ได้รบัความสนใจจากนกัออกแบบ 
สถาปนกิ ภายในงานเป็นอย่างมากมคีวามต้องการ
อยากร่วมมอื ส่ังซือ้ตลอดช่วงทีจั่ดแสดง

- ผลงาน textile จาก DEESAWAT x ausara  
surface and textile ได้รับความสนใจจาก 
นกัออกแบบเครือ่งประดบัจาก bulgari เพือ่พฒันาเป็น 
เครือ่งประดบั

- แบรนด์ moRE ทีม่กีารวจิยัและพฒันาวสัดุ 
ตัง้แต่เศษขยะจากครวัเรอืน อาท ิหลอด ฝาขวดน�า้  
อลูมิเนียมฟอยด์กล่อง ไปจนถึงของเสียจาก
การเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร อย่างเยือ่กาแฟ 
ใบอ้อย พฒันาเป็น Sustainable material วสัดใุหม่ 
ส�าหรับเฟอร์นเิจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม ได้รบัความสนใจจากสถาปนกิและ
นกัออกแบบในยโุรปเป็นอย่างมาก

- ผลงาน พระสต ิพระเครือ่งท�าจากพลาสตกิ
รไีซเคลิ และผลงาน RE-rock แบรนด์ Qualy ได้
รบัความสนใจจาก designer ทมี yamaha Italy 
ทีส่นใจต่อยอดเพือ่พฒันาไปเป็นโครงรถมอเตอร์ไซต์

- ผลงานแจกนักระดาษจาก 103paper และ
วสัดจุาก Melt District ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก

ผู้สนใจสามารถติดต่อตามข้อมูลของโครงการ
ได้ที ่ creativethailand.net และสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ www.ditp.go.th หรือ
สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

จติรกร ว่องเขตกร
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คพ.จัดท�ำข้อเสนอกำรยกระดับสถำนที่
ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นกรอบ
และแนวทำงทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหำกำรก�ำจดัขยะ 
มูลฝอยที่ด�ำเนินกำรไม่ถูกต้อง 1,963 แห่ง  
(ร้อยละ 95) โดยเป้ำหมำยของแผนปฏบิตักิำร ภำยใน 
ปี 2570 ปรมิำณขยะมลูฝอยชมุชนต้องได้รบักำร
จดักำรอย่ำงถกูต้อง

นำยปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุม
มลพษิ (คพ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย 
เกดิข้ึน 25.7 ล้านตนั ก�าจดัได้อย่างถกูต้อง 9.8  
ล้านตนั (ร้อยละ 38) และก�าจดัไม่ถกูต้อง 6.4 ล้านตนั  
(ร้อยละ 21) โดยขยะมลูฝอยส่วนหนึง่ถกูคดัแยก  
ณ ต้นทาง ตั้งแต่บ้านเรือน อาคาร ส�านักงาน  
เพียง 4.0 ล้านตนั (ร้อยละ 15) ขยะจ�านวนมาก 
จึงถูกทิ้งเข้าสู่ระบบเก็บขนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) 20 ล้านตนั (ร้อยละ 78) และ
ถูกคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ ณ สถานที่คัดแยก 
หรอืสถานทีก่�าจดัได้อกี 4.8 ล้านตนั (ร้อยละ 19)  
ขยะมลูฝอยท่ีเหลอืถกูส่งไปก�าจดั 15.2 ล้านตัน  
(ร้อยละ 59) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้เกิน
ศกัยภาพของ อปท. ทัง้ด้านบุคคลากร งบ
ประมาณ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
เกบ็ขนและก�าจดัขยะมลูฝอย แสดงได้จาก
ข้อมลูสถานท่ีก�าจดัขยะมลูฝอย ซึง่ปัจจบุนั 
มทีัง้หมด 2,074 แห่ง ร้อยละ 95 เป็นสถานที่ 
ก�าจดัขยะมลูฝอยทีไ่ม่ถกูต้อง (1,963 แห่ง) 
ต้นเหตุหลักของปัญหาในการจัดการขยะ
มูลฝอยคือ ไม ่ได ้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ อปท. 
ยังคงให้บริการเก็บขนขยะมลูฝอยทีท่ิง้รวมทกุอย่าง 
จงึท�าให้มขียะมลูฝอยถกูทิง้ปะปนกันเป็นจ�านวน
มาก ก่อให้เกดิปัญหาต่อระบบคัดแยกและน�าขยะ
มูลฝอยคืนกลับไปใช้ประโยชน์ในธรุกจิรไีซเคิลและ
ท�าให้ปริมาณขยะมลูฝอยทีต้่องก�าจดัมปีรมิาณมาก
เกนิศักยภาพของ อปท. ในการจัดการ

คพ.วอน อปท. ยกระดับสถานทีก่�าจดัขยะ
หลังพบ 95% ก�าจดัขยะมลูฝอยไม่ถกูวธิี

แหล่งก�าเนิดต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ ตามปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กบ็รวบรวม
ไปก�าจดั เพือ่จงูใจให้ประชาชนคดัแยกขยะมลูฝอย 
และมค่ีาใช้จ่ายเพยีงพอในการจดัการขยะมลูฝอย 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือบริหาร
จดัการขยะมลูฝอย โดยก�าหนดให้ อปท. ทกุแห่ง
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย 
ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
แต่ละประเภท บทก�าหนดโทษและแรงจูงใจใน 
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ คพ.ได้จัดท�า 
ข้อเสนอรปูแบบการคดัแยกและเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
แบบแยกประเภท และข้อเสนอการยกระดับ 
สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็น 
กรอบอ้างองิการด�าเนนิงานของ อปท. ครอบคลมุ
การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยตัง้แต่ต้นทางจนถงึ
ปลายทาง ดงันี้

รปูแบบและวธิกีำรคดัแยกขยะมลูฝอย ให้มี
การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 5 ประเภท คอื ขยะ
อนิทรย์ี (ขยะอาหาร) ขยะอนัตราย ขยะรไีซเคลิ 

ขยะทัว่ไป และมลูฝอยตดิเชือ้ โดย อปท. จดัเตรยีม 
ภาชนะรองรบัและจดัเกบ็ให้สอดคล้องกับลกัษณะ
พื้นที่และประเภทของแหล่งก�าเนิดขยะในชุมชน 
ดงัตาราง

ส�าหรับการจัดระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ อปท. ได้ด�าเนนิการ 
จดัเกบ็ขยะให้สอดคล้องกับประเภทขยะทีค่ดัแยก 
ไว้โดยอาจก�าหนดวนั เวลา สถานที ่ และเส้นทาง 
การเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามความ
เหมาะสม

 ด้านการจัดการขยะมลูฝอยปลายทาง
1) ขยะอนิทรย์ี (ขยะอาหาร) ก�าจดัโดยการหมกั

ท�าปุย๋ (Composting) เพือ่เป็นสารปรบัปรงุดนิ  
หาก อปท. ยังไม่มรีะบบหมกัท�าปุย๋ ขอให้เสนอ 
โครงการจดัสร้าง/ปรบัปรงุ/เพิม่ศกัยภาพของสถานที่ 
ก�าจัดขยะมูลฝอยให้มีระบบเกี่ยวกับการจัดการ 
ขยะอาหาร หรือส่งต่อขยะอาหารให้กับธุรกิจ 
ในการจัดการและใช ้ประโยชน์ขยะอาหาร 
อย่างครบวงจร เพื่อเป็นวัตถุดิบและสร้างมลูค่า
ในอตุสาหกรรมหรอืกจิการอืน่ในกลุม่การเลีย้งสตัว์ 

ในขณะท่ีการสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมให้
ประชาชนคดัแยกขยะมลูฝอย ณ ต้นทาง เพือ่ให้ได้ 
ขยะรไีซเคลิทีส่ะอาดเป็นเรือ่งทีย่าก ประกอบกบั  
อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและข้อบัญญัติใน
การจัดเก็บค่าก�าจัดขยะมูลฝอยที่สะท้อนต้นทุน 
ทีแ่ท้จรงิในการจดัการขยะมลูฝอย แผนปฏบิตักิาร 
ด้านการจดัการขยะของประเทศ ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 
2565-2570) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุม  
เมือ่วันที ่1 พฤศจิกายน 2565 มมีตริบัทราบและ 
มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ ตามแผน 
ปฏบัิตกิารฯ ดงักล่าว แผนฉบบัน้ีจะเป็นแผนหลกั 
ก�าหนดทศิทางและบรูณาการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน  
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยในส่วน
ของการด�าเนินงานที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุหลัก
ของการจดัการขยะมลูฝอยทีเ่กีย่วกับการคดัแยก 
ขยะมลูฝอย มดีงัน้ี 

มาตรการที ่1 การจดัการขยะมลูฝอยทีต้่นทาง 
โดยก�าหนดระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง
ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือเทคโนโลยกีารก�าจดั

“PEA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยประหยัดพลังงานผ่าน
โครงการต่างๆ อาท ิโครงการ PEA LED เพือ่แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ไทย เปลีย่นหลอดไฟตามสถานท่ีท่องเทีย่วเกอืบ 70 แห่งทัว่ประเทศเป็นหลอด 
LED โครงการ LED พลังงานสะอาดเพือ่ชมุชน ตดิตัง้โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการชุมชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA ให้ความรูด้้านการใช้ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธ ีมีประสทิธภิาพ และปลอดภัยแก่นสิิต นกัศกึษา”

อดุมศักดิ ์เต็มวงษ์ 
ผูช่้วยผูว่้าการยทุธศาสตร์ (กจิการองค์กร) 

PEA 

หมักเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อแปลงเป็นพลังงาน  
หมกัท�าปุย๋ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

2) ขยะอันตราย อปท. เกบ็รวบรวมและน�าส่ง
ไปยงัศนูย์รวบรวมขยะอนัตรายของจงัหวดั เพือ่ส่ง
ไปก�าจดั ณ โรงงานบ�าบดั/ก�าจดักากอตุสาหกรรม
ประเภท 101 105 และ 106 ทีไ่ด้รับอนญุาตจาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรม

3) ขยะรีไซเคลิ น�าส่งไปยงัสถานทีพ่กัรวมของ 
อปท. เพื่อส่งเข้าสู่ร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงาน
รไีซเคลิ ทัง้นี ้ขยะบรรจภุณัฑ์บางประเภทท่ีมรีาคา
รบัซือ้ต่างหรอืไม่มกีารรบัซือ้โดยร้านรบัซือ้ของเก่า 
ขอให้เก็บรวบรวมให้มีปริมาณมาก จะสามารถ 
น�ากลับเข้าสูโ่รงงานรไีซเคลิได้

4) ขยะทั่วไป น�าไปก�าจัดโดยใช้เทคโนโลย ี
ทีส่ามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอื
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบของพลงังาน 
(Waste to Energy)

5) มลูฝอยตดิเชือ้ในชมุชน ด�าเนนิการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 โดยใช้เตาเผามูลฝอยตดิเชือ้  
ระบบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้า และการท�าลายเชื้อ 
ด้วยความร้อน

ขยะมลูฝอย ณ ปลายทาง โดยให้ 
อปท. ออกกฎระเบียบต่างๆ  
ท่ี เกี่ ยวข ้อง เ พ่ือส ่ ง เสริมให  ้
ครวัเรอืน-อาคาร-ส�านกังานทกุแห่ง 
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง 

มาตรการที่  2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบก�าจัดขยะ
มูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนยีม
การให้บริการเก็บขนและก�าจัด
ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนและ

ป่ินสักก์ สรุสัวดี

โดย พชิยั ถิน่สนัติสขุ ทีป่รึกษากลุม่อตุสาหกรรมพลังงานหมนุเวยีน

จงัหวดันครสวรรค์ ศนูย์กลำงเศรษฐกจิของ
ภำคเหนือตอนล่ำง และปัญหำกำรจัดกำรขยะ 
ไม่แตกต่ำงจำกเมอืงใหญ่ๆ ทัว่ไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่  
เทศบำลนครนครสวรรค์ เป็นเทศบำลแรกๆ  
ทีไ่ด้จดัท�ำโครงกำรจดักำรขยะแบบครบวงจร ตัง้แต่
ครัง้ท่ีกำรให้เอกชนลงทนุจดักำรขยะให้ภำครฐัต้อง
ผ่ำนพระรำชบญัญัต ิ(พ.ร.บ.) ร่วมทนุ จงึท�ำให้เกดิ 
ควำมล่ำช้ำอยู่หลำยปี และยงัมำสะดดุทีจ่งัหวดั
นครสวรรค์ยงัไม่มสีำยส่งไฟฟ้ำ 

วนันี ้นครสวรรค์พร้อมทกุอย่างและได้คดัเลอืก 
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จ�ากัด มาเป็นผู้ลงทุน
จดัการขยะของเทศบาลฯ และบรเิวณข้างเคียง โดย
รวบรวมขยะแล้วไม่น้อยกว่า 400 ตนัต่อวัน มูลค่า
การลงทุนในส่วนของโครงการก่อสร้างและบรหิาร
จัดการระบบก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและบ่อขยะ 
ฝังกลบราว 600 ล้านบาท หากรวมโรงไฟฟ้าขยะ
ด้วยจะมีมูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้านบาท 
นอกจากนี ้เทศบาลนครนครสวรรค์ยงัมีขยะตกค้าง
อกีหนึง่ล้านตนัซ่ึงต้องน�ามาก�าจดัอกีด้วย

‘นครสวรรค์’ ศนูย์กลางระบบผลติเชือ้เพลงิ RDF 
มาตรฐานแห่งแรกของเทศบาลภาคเหนอืตอนล่าง 

นำยจติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ ได้มุ่งมั่นและพยายามมาหลายป ี
จนกระทัง่ประสบความส�าเรจ็ ไม่เพยีงแต่จะจัดการขยะ 
รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ 
ชาวจังหวัดนครสวรรค์ แต่ยังมีแผนพัฒนาไปสู ่
การเป็นศนูย์กลางการจดัการขยะตามแนวทาง Bio- 
Circular-Green Economy (BCG) เพือ่เป็นแหล่ง 
เรียนรู ้และการศึกษาดูงานการจัดการขยะที่
สอดคล้องกบัแนวทางของ COP27 ซึง่ประชมุไป
เม่ือวนัที ่ 6-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 อกีด้วย 
โดยคาดหวังว่า จะลดอุณภูมิของโลกไม่ให้สูงข้ึน
เกนิ 1.5 องศา

การจดัการขยะในประเทศไทยทีน่ยิมใช้กนัอยู่ 
มี 2 วธิ ีได้แก่ การคดัแยกขยะเป็น RDF และการเผาตรง  
(Direct Burning) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน  
ซึง่มีข้อด-ีข้อเสยีแตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้

การคัดแยกขยะโดยการผลติ RDF ก่อนใช้เป็น
เชือ้เพลงิให้กบัโรงไฟฟ้าขยะ วธีินีอ้าจมค่ีาใช้จ่ายสูง
กว่าการเผาตรง แต่มข้ีอดมีากมาย อาทิ

- สามารถก�าจัดขยะสดให้หมดไปวันต่อวัน  
ไม่ส่งกลิน่เหม็นรบกวน

- มีขี้เถ้าจากการผลิตไฟฟ้าน้อยประมาณ 
5-10% โดยน�า้หนกั

- หากมีปริมาณขยะที่เข้ามาในแต่วันจ�านวน 
มากเกนิกว่าทีโ่รงไฟฟ้าจะรบัได้ สามารถน�า RDF ทีไ่ด้  

จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือ
โรงงานอตุสาหกรรมทีส่ามารถใช้เช้ือเพลงิ RDF ได้

- ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกจากระบบ สามารถ
น�าไปผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อผลิตไฟใช ้
ในโครงการ หรอืขายไฟเข้าระบบ หรอืท�าเป็นปุย๋
หมกัเพือ่จ�าหน่าย หรอืจ่ายแจก หรอืใช้ในกจิการ
ของเทศบาลฯ

การเผาตรง เป็นวิธีการน�าขยะสด หรือขยะ 
ที่เก็บมาแล้วในแต่ละวัน มาผึ่งในพ้ืนที่รับขยะ  
(Bunker) เพือ่ลดความชืน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั แล้ว 
จงึน�าเข้าเตาเผา ซึง่มห้ีองเผาขนาดใหญ่และเพยีงพอ  

ประเทศฟินแลนด์ ซึง่คาดว่าจะสามารถรบัขยะได้
ราวเดอืนสงิหาคม 2566 น้ี

นายจติตเกษมณ์ นายกเทศมนตรฯี กล่าวด้วย
ความมัน่ใจว่า หากโครงการผลิต RDF สร้างแล้วเสร็จ  
และเริ่มเป ิดด�าเนินการได ้  จะท�าให ้มีผู ้มา 
ศกึษาดูงานทีจ่งัหวดันครสวรรค์เป็นจ�านวนมากขึน้  
นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม พาสาน  
(แหล่งต้นก�าเนดิแม่น�า้เจ้าพระยา) เพือ่เรยีนรูค้วามเป็นมา 

 จติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั 

ข้อดีของวิธีนี้คือ ประหยัด แต่ไม่สามารถก�าจัด 
ขยะให้หมดไปวนัต่อวนั และมปีรมิาณขีเ้ถ้าจากการ
ผลติไฟฟ้าประมาณ 25 -30% โดยน�า้หนกั เนือ่งจาก
ไม่มกีารคดัแยกก่อน

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้เลือกใช้วิธีการ
คดัแยกขยะเพือ่ผลิตเป็นเชือ้เพลิง RDF และเป็น
โรงงานผลติ RDF ทีใ่หญ่และได้มาตรฐานแห่งแรก
ของเทศบาล ด้วยเคร่ืองจักรทีท่นัสมัย น�าเข้าจาก

ของแม่น�้า 4 สายอย่างปิง วัง ยม น่าน แล้ว  
ยงัจะท�าให้เศรษฐกจิในจงัหวัดสามารถเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนือีกด้วย

“ในอนาคต เมือ่นครสวรรค์เป็นศนูย์กลางการ
เรยีนรู้การจดัการขยะ (Center of Excellence) 
นครสวรรค์จะกลายเป็นเมืองพัก ไม่ใช่แค่เมือง
ผ่านอกีต่อไป”
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GC ผนึก P&G ส่งมอบบ้านจากวสัดรีุไซเคลิ 
สานต่อวสิยัทศัน์ความยัง่ยนืและเท่าเทยีม

“P&G จบัมอื GC พร้อมผนึกพนัธมติร Sansiri, 
Lotus’s และ Habitat Group ร่วมกันบริหำร
จดักำรและสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับพลำสติกใช้แล้วใน
โครงกำร “Upcycling Plastic House เพือ่ควำม
ยัง่ยืนและเท่ำเทยีม” ผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ์ และ
รณรงค์ให้ประชำชนน�ำขวดแชมพูพลำสติกและ
ถุงแชมพูชนิดเติมที่ใช้แล้วมำหย่อนท่ีตู้รับบริจำค
ทีโ่ลตสั 35 สำขำ เพือ่น�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรรีไซเคลิ 
ผ่ำน ‘YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม’ ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ในกำรสร้ำงบ้ำนจำกวสัดรุไีซเคิล พร้อมส่งมอบให้
กับสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีในพระอุปถัมภ์ 
ภำยใต้กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของ
มนษุย์ โดย มนีำยอนกุลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวง
พฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ ร่วมแสดง
ควำมยินดีกบัผูบ้รหิำร

จาก ‘บริโภคและก�าจัด’ สู่ ‘การบริโภคและ
รวบรวมเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่’ ผ่าน YOUเทิร์น 
แพลตฟอร์ม ไม่ใช่แค่เป้าหมายของบรษิทัฯ ใดบริษทั
หนึ่ง แต่เป็นการจับมือร่วมกันของบริษัทชั้นน�าใน
ประเทศไทย อนัได้แก่ พแีอนด์จปีระเทศไทย บริษทั 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) พร้อม
ด้วย บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจโลตัส 
ประเทศไทย และมลูนธิท่ีิอยูอ่าศัย ประเทศไทย ท่ี
ตัง้ใจร่วมกนัแก้ไขปัญหาพลาสตกิใช้แล้ว ด้วยการคนื
ชวิีตพลาสติกทีถ่กูทิง้ผ่านกระบวนการ Upcycling 
เพือ่สร้างเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั 

นำยนิทิน ดำร์บำรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พีแอนด์จีประเทศไทย กล่าวถึงการริเริ่มโครงการฯ 
ว่า ตามเป้าหมายของ P&G Ambition 2030 ทีมุ่่ง
หวงัสร้างคณุค่าให้กบับรษิทัฯ ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่
อุปทาน อนัได้แก่ แบรนด์ สงัคม และ พนกังาน ซึง่
เรามเีป้าหมายทีจ่ะบรรลกุารปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สทุธิเป็นศนูย์ (Net Zero Ambition) ในปี 2583 โดย
จะครอบคลมุถงึการปล่อยมลพษิตลอดวงจรชวีติของ
ผลติภณัฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเราทัว่ทัง้ห่วงโซ่อปุทาน

ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593

ส�าหรบับทบาทในฐานะพนัธมติรของโครงการนี้  
GC ได ้ท�างานร ่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ  
ใช้องค์ความรู ้และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ  ์
จากกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) ที่น�า
วสัดเุหลอืใช้ มาผลิตเป็นชิน้งานใหม่ ซึง่ใช้เป็นองค์
ประกอบหลักของบ้าน 3 ส่วน ได้แก่ หลังคาและ
ผนังบ้าน (Eco Roof and Eco Board) ซึง่ท�าจาก 
กล่องนมและถุงแชมพูชนิดเติม (Multilayers  
Laminated) วงกบ หน้าต่าง และประตู (Wood 
Plastic Composite) ท�าจากฟิล์มพลาสตกิใช้แล้ว 
ประเภท PE ผสมผงไม้ และ พ้ืนและผนงับ้าน (Eco 
Bricks) ผลิตจากขวดพลาสติกขุ่นใช้แล้ว (HDPE 
Bottles) ผสมกบัปนูซเีมนต์ ท�าให้มคุีณสมบตัแิขง็
แรงทนทาน รบัน�า้หนกัได้ด ีไม่ต่างจากอฐิหรอืบลอ็กปู
ถนนปกตทิีใ่ช้กนัในปัจจบุนั เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.

โดยวสัดเุหลอืใช้ทัง้หมดนี ้ ผ่านการจดัเกบ็และ
คัดแยกจาก “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ที่จัดการ 
พลาสตกิใช้แล้วอย่างครบวงจร ตัง้แต่วธิกีารคดัแยก  
จัดเกบ็ ขนส่ง ไปจนถึงการน�าไปรไีซเคลิ อปัไซเคลิ 
อย่างครบวงจร หรือทีเ่รียกว่า End-to-End Waste 
Management จากความร่วมมือในโครงการนี้ 
นอกจากช่วยลดปัญหาพลาสติกในส่ิงแวดล้อม  

ก.พลังงาน หนุนคนไทยใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมเสรมิสร้างคณุภาพอากาศท่ีดี

อปุนสิยัการใช้พลงังาน ส�าหรบัฤดรู้อนนี ้ กฟผ.ได้
ร่วมกบัพนัธมติรจดัท�าโครงการรณรงค์การประหยดั
พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
ลดภาระค่าไฟฟ้าให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า รวม 6 โครงการ 
ประกอบด้วย

1. โครงการล้างแอร์ช่วยชาต ิ(Clean your air, 
Care your life) กฟผ.ร่วมกบัห้างสรรพสินค้าและ
ผูค้้าปลกี บรกิารล้างแอร์ให้แก่ประชาชนครึง่ราคา 
จ�านวน 10,000 สทิธิ ์ส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 500 
หน่วยต่อเดอืน โดยประชาชนจ่ายค่าล้างแอร์ 300 
บาท จ�ากัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์  
1 เครือ่ง โดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนงัขนาดไม่เกนิ 
24,000 บีทยีตู่อช่ัวโมง เพยีงแสดงบตัรประชาชน
และบลิค่าไฟย้อนหลงั 2 เดอืน ณ จดุขายของห้าง 
สรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร  
เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน  
และบลูพอร์ต ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ค.-31 ก.ค. 2566 

ลดการใช้พลังงานผ่านจอมอนเิตอร์ให้กบัประชาชน 
ได้อกีด้วย

3. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน 
ด�าเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานน�าร่องให้กับ 
ผูป้ระกอบการภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม 8 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ตเครือเซ็นทารา ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เทศบาล
เมืองทุ่งสง บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จ�ากัด บริษัท สุมิพล 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ร้านอาหารครวัเจ๊ง้อ และ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ�ากัด เพ่ือเป็นต้นแบบ
ธรุกิจและอตุสาหกรรมประหยดัพลงังาน พร้อม 
ขยายผลการด�าเนินงานในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน  
โดยจะด�าเนินการในช่วงเดือน เม.ย. 2566- 
ธ.ค. 2567

4. โครงการผ้าม่านเบอร์ 5 ร่วมมือกับ 
ผูป้ระกอบการผ้าม่าน 8 ราย พัฒนาและก�าหนด

กระทรวงพลงังำน พพ. และ กฟผ. ผนกึ
ก�ำลังพันธมิตร เดินหน้ำแคมเปญรณรงค์
ประหยดัพลงังำน หนนุคนไทยใช้พลงังำนไฟฟ้ำ
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยทัง้ใน
ภำคครัวเรอืน ธรุกิจ และอตุสำหกรรม พร้อม 
เสริมสร้ำงคุณภำพอำกำศที่ดี เพื่ออนำคต 
ทีย่ัง่ยนืของคนไทย

นำยกุลศิ สมบตัศิริิ ปลัดกระทรวงพลงังาน 
กล่าวว่า ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อนปีนี้ 
มแีนวโน้มสงูขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศท่ีร้อนจดั  
โดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้มีอากาศร้อนที่สุด 
ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) 
ของระบบ 3 การไฟฟ้าแล้วถงึ 4 ครัง้ ท่ีระดบั 
33,384.7 เมกะวัตต์ มาตรการประหยดัพลงังาน
จงึถือเป็นหนึง่แนวทางส�าคญัในการลดปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อนและลดค่าไฟฟ้า เน่ืองจาก
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Rate) ย่ิงใช้ไฟฟ้ามาก ค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วยจะยิง่สงูขึน้ นอกจากนี ้ การประหยดั
พลังงานยังสามารถช่วยประเทศลดการน�าเข้า
เชือ้เพลงิราคาแพงได้อีกด้วย

ส�าหรบัประเดน็อัตราการส�ารองไฟฟ้า (Reserve  
Margin : RM) ทีห่ลายฝ่ายตัง้ข้อสังเกตว่าเป็นอกี 
สาเหตุท�าให้ค่าไฟแพงนัน้ ปัจจบุนัส�ารองไฟฟ้า
ของไทยอยู่ที่ 36% ไม่ได้สูงถึง 50-60% โดย
ตัวเลขดังกล่าว เป็นการน�าค่าก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญามาค�านวณ จงึไม่สะท้อนอตัรา
การส�ารองไฟฟ้าแท้จรงิ อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน อาท ิพลังงานลม พลงังานแสงอาทิตย์ 
พลงังานชวีมวล กลุม่น้ีไม่สามารถพึง่พาได้ตลอด 
24 ชั่วโมง เนื่องจากปัจจัยช่วงเวลา ฤดูกาล  
ถกูค�านวณเป็นส�ารองไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ส�ารองไฟฟ้า
ท่ีแท้จรงิ 

“การส�ารองไฟฟ้าจรงิๆ แล้วมปีระเดน็ตลอด 
โดยแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(PDP) ทีก่�าหนดการจดัหาพลงังานไฟฟ้า 20 ปี 
ซ่ึงกระทรวงพลงังานกต้็องเตรยีมการไว้ เพือ่ก้าว
เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ดงัน้ัน การจะ
ต้องมีการเปิดท�าไฟสะอาดเป็นเรื่องที่จ�าเป็น 
การส�ารองไฟ ไฟสะอาด หากไม่มีไฟตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับ
อากาศไทยตัง้เป้าล้างแอร์ในโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่  
น�าร่อง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ) โรงพยาบาล 
เจรญิกรงุประชารกัษ์ โรงพยาบาลสะเมงิ และโรง
พยาบาลบางกรวย ประมาณ 800 เครือ่ง ด�าเนนิการ 
ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2566 เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ให้แก่โรงพยาบาลและสร้างคุณภาพอากาศที่ดี 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

2. โครงการคนือากาศบรสิทุธ์ิด้วย City Tree 
ติดตั้งนวัตกรรมต้นไม้ฟอกอากาศในโรงพยาบาล 
ทีด่�าเนนิการล้างแอร์ทัง้ 5 แห่ง เพือ่แก้ไขปัญหาฝุ่น 
ภายในเมือง โดยผสมผสานระหว่างเคร่ืองฟอกอากาศ 
ประจุลบ ดกัจบัฝุน่ PM 2.5 และฆ่าเช้ือโรค ร่วมกบั 
สวนแนวตั้งต้นไม้ฟอกอากาศ เพื่อบ�าบัดอากาศ
บริเวณพื้นที่ผู้ใช้บริการหนาแน่นในโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ City Tree สามารถช่วยกรองฝุ่น บ�าบัด
อากาศครอบคลมุพ้ืนที ่ 200 ตารางเมตร และยงั
สามารถรณรงค์ส่ือสารข้อมูลฝุ่นและมาตรการ 

มาตรฐานเพ่ือทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพ
เบอร์ 5 ซึ่งจะช่วยลดความร้อนจากกระจก 
เข้าสู่เข้าตวัอาคารประมาณ 30% ลดการใช้แอร์
เมือ่เทยีบกับการติดผ้าม่านบงัแดดทัว่ไป 5-6% 
โดยจะเริม่วางจ�าหน่ายตัง้แต่วนัที ่1 พ.ค. 2566 
เป็นต้นไป

5. โครงการส่งเสรมิการใช้ชุดนกัเรยีนเบอร์ 5  
ซึ่งเป็นชุดนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสวมใส่สบาย  
ยับยาก จึงช่วยประหยัดพลังงานในการรีดถึง 
ตวัละ 60 สตางค์ต่อการรีด 1 ครัง้ โดยน�าร่อง
มอบชดุนกัเรียนเบอร์ 5 ให้แก่นกัเรยีนท่ีเรยีนดี 
ในพืน้ที ่อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ จ�านวน 26 โรงเรยีน  
รวม 520 ชดุ

6. กจิกรรม “รวมพลงัเซฟเว่อร์x3” กฟผ. 
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค เตรยีมจดักิจกรรมรณรงค์ประหยดั
พลงังาน “รวมพลงัเซฟเว่อร์x3” ซึง่ภายในงาน
จะมกีจิกรรมแนะน�าเคลด็ลบัการใช้ไฟฟ้าอย่างไร
ให้ประหยดั พร้อมเชญิชวนประชาชนร่วมลดใช้
พลงังาน

P&G ประเทศไทยได้ด�าเนินงานตามระบบ 
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีรูปแบบธุรกิจและ
นวตักรรมใหม่ๆ เพือ่เปลีย่นสนิค้าบรรจหุบีห่อส�าหรบั 
ผู้บริโภคจาก ‘บริโภคและก�าจัด’ เป็น ‘บริโภค 
และรวบรวม หรือเก็บมาใช้ใหม่’ โดยมีเป้าหมายคอื  
ลดพลาสติกปิโตรเลียมบริสุทธิ์ 50% ในปี 2573  
ค�านงึถงึการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเนือ่งด้วย 
วัสดุหมุนเวียน หรือการรีไซเคิลที่ลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม ดงัเช่น แบรนด์ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผมของเรา 
ทีต่ัง้เป้าจะใช้พลาสตกิรไีซเคลิอย่างน้อย 4,000 ตนั
และมี PCR สงูถึง 25% ในขวดแชมพแูละครมีนวดผม

นำยอำร์ปัน กุปตะ กรรมการผูจ้ดัการ พแีอนด์จี 
ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า Upcycling Plastic  
House ที่เราสร้างข้ึนน้ัน มาจากแนวคิดที่ว ่า  
เราต้องการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าแก่ชุมชน 
และสงัคม ซึง่วนัคนพิการสากลทีผ่่านมา เราบริจาค 
“Upcycling Plastic House” โดยร่วมมือกับภาครฐั
และพันธมิตรในอตุสาหกรรม ซ่ึงทีผ่่านมา Upcycling  
Plastic House ได้ถกูใช้เป็นศนูย์พกัคอย ส�าหรบั 
ผูพ้กิาร ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโควิด นอกจากน้ี P&G 
ยังน�าร่อง โครงการ Upcycling Sachet เพือ่อปัไซเคลิ 
ซองบรรจุภัณฑ์ซองลามิเนต โดยเราได้ร่วมงานกับ
ภาคีต่างๆ และอัปไซเคิลไปเป็นบานประตู ซ่ึงใน 
อดีตวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถน�ากลับไปรีไซเคิลได้  
แต่ปัจจุบนัเราได้เพิม่มูลค่าลงไปในผลิตภัณฑ์ แม้จะเป็น 
สิ่งเล็กน้อย แต่เป็นก้าวส�าคัญ ของ
การก้าวเข้าสูร่ะบบ
เศรษฐกิจ
หมนุเวียน

ดร.ชญำน์ จนัทวสุ 
ร อ ง ก ร ร ม ก า ร 
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานความยัง่ยนื 
องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า  
GC ด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด
ความย่ังยืนท่ีค�านึงถึงการสร้าง
สมดุลระหว่างส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลท่ีดี (ESG) มา
อย่างต่อเนื่อง ในฐานะของบริษัท
เคมีภัณฑ ์ระดับสากลที่มุ ่ งมั่น
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัทฯ 
ได้ยกระดับการน�าหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาปรับใช้ในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า

จ�าเป็นต้องส�ารองไว้ ตรงนี้ก็ต้องส�ารองเพื่อความ
ม่ันคงในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม หากจะให้ค่าไฟฟ้ามีราคาต�่า
กว่า 4 บาทต่อหน่วยนั้น หากดูแผน PDP ก่อน
หน้านี ้การน�าเข้าก๊าซ LNG ในช่วงน้ันถกูมาก โดย 
ปี 2562-2563 อยูท่ี่ระดบั 6-7 ดอลลาร์ต่อล้าน 
บทียี ูกระโดดมาท่ี 40-50 ดอลลาร์ต่อล้านบทีียู จาก
ปัจจัยเศรษฐกิจฟ้ืนตวัหลงัโควดิ-19 ระบาด รวมถงึ
สงครามรสัเซยีและยเูครน ดงันัน้ ต้นทนุฐานไม่ได้มี
การกระทบ แต่ค่า Ft กระทบกบัราคาค่าไฟทีแ่พง
ขึน้ เพราะมาจากต้นทนุเชือ้เพลงิ LNG ในช่วงตอน
ปลายปี 2565 ทีมี่ราคาแพงมาก 

ซึ่งตอนนี้ พยายามค�านวณในราคาท่ีลดลง
มาที ่ 19-20 ดอลลาร์ต่อล้านบทียี ู และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
ได้ก�าชบั บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จัดหาให้ได้ 
ในราคา 13-15 ดอลลาร์ต่อล้านบทียีใูนรอบหน้า 
เพือ่ท�าให้ราคาลดลง

ส�าหรบัการปรบัลดค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) งวดที ่2  
เดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่  

ภาระได้ภายใน 2 ปี และยืนยันว่าท่ีผ่านมากระทรวง 
พลงังานไม่อยูน่ิง่ และทกุฝ่ายให้ความร่วมมอืด้วย
ดีมาตลอด จากการประมาณการตัวเลขสถานะ 
ทางการเงนิของ กฟผ. ขณะน้ี น่าจะแบกภาระได้เท่านี้  
คืองวดสุดท้ายจะอยู่ที่งวดแรกของปี 2568 คือ 
งวดเดอืน ม.ค.-เม.ย. 2566 เพราะหากรับภาระยาว
กว่าน้ี จะมผีลต่อการกูเ้งนิและเครดติ กฟผ.

นำยประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) 
กล่าวว่า การประหยัดพลงังานในหน้าร้อน นบัเป็นวธิี
ท่ีง่ายท่ีสดุในการลดรายจ่ายด้านพลงังานด้วยหลัก
ง่ายๆ คอื “ปรบั ล้าง ตัง้ ลด” คอื ปรบัการแต่งกาย
ใส่เสือ้เชิต้แขนสัน้ งดใส่สูท ผกูไทด์ ล้างแผ่นกรอง
อากาศแอร์ทกุ 1-2 เดอืน และล้างท�าความสะอาด
ใหญ่ทกุ 6 เดือน ตัง้อุณหภมูแิอร์ที ่26-27 °C และ
เปิดพดัลมช่วยกระจายความเยน็ ลดระยะเวลาการ 
เปิดแอร์ลง 1 ชัว่โมงต่อวนั (เปิด 09.00 น. ปิด 16.00 น.)  
ซึ่งหากด�าเนินการล้างแอร์ จะช่วยลดค่าไฟฟ้า 

ได้ถงึร้อยละ 10 เป็นเงนิทีป่ระหยดัได้ 210 บาท/
เดอืน และปรบัเพิม่อณุหภมูข้ึินอกี 1 °C จะช่วยลด
ค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 4.5 เป็นเงนิทีป่ระหยดัได้อกี 100 
บาท/เดอืน รวม 2 มาตรการนี ้จะลดค่าไฟฟ้าลงได้
ไม่ต�า่กว่า 300 บาท/เดือน/เครือ่ง 

อีกทั้ง พพ.ยังได้จัดท�ามาตรการเชิงลึกทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาวที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
เป้าหมาย คาดว่าจะก่อให้เกิดผลประหยัดจาก
มาตรการประหยัดพลังงานที่จะขอความร่วมมือ
จากกลุม่หน่วยงานภาครัฐ ครวัเรอืน อาคารธรุกจิ 
สถานประกอบการ SME รวมประหยดัไฟฟ้าได้กว่า 
340 ล้านหน่วย/เดือน เป็นเงนิทีป่ระหยัดได้ 1,700 
ล้านบาทต่อเดอืน

นอกจากนี้ พพ.ได้จัดท�าส่ือรณรงค์ประหยัด
พลังงานในช่วงหน้าร้อนเผยแพร่วิธีการประหยัด 
พลังงานผ่านสื่อต่างๆ เช ่น Info graphic,  
Facebook, YouTube ฯลฯ และจดักจิกรรม “พพ. 
ช่วยคลายร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตนเอง” สอนล้าง
แอร์ด้วยตวัเองให้กบัผูท่ี้สนใจ ฟร!ี ผ่านศูนย์บรกิาร
วชิาการทัง้ 10 แห่งท่ัวประเทศ จ�านวน 1,300 คน 
ซึง่จะสามารถช่วยประชาชนให้มทีกัษะในการล้าง
แอร์ด้วยตัวเองได้อย่างถกูวธิ ี และยงัเป็นการช่วย
ให้แอร์ท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ ส่งผลให้ช่วย
ประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย ปัจจุบันได้ด�าเนินการ
อบรมแล้ว 32 คร้ัง มผู้ีเข้าร่วมการอบรม “ล้างแอร์
ด้วยตัวเอง” กว่า 900 คน 

ด้าน นำยบญุญนติย์ วงศ์รกัมติร ผู้ว่าการ กฟผ. 
กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ.ได้ด�าเนินงานจัดการด้าน
การใช้ไฟฟ้า (DSM) ก้าวเข้าสู่ปีที ่ 30 ด้วยกลยทุธ์ 
3 อ. ได้แก่ อปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 อาคาร
และอุตสาหกรรมประสิทธิภาพ พลังงานสูง และ

ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคม น�าไปสู่การสร้างเพ่ิมมูลค่า
ให้กับพลาสตกิใช้แล้วได้กว่า 2,000 กโิลกรมั ช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 2,200 
กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

โครงการ ‘Upcycling Plast ic House เพื่อ
ความยัง่ยนืและเท่าเทยีม’  ครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอื
จากพันธมิตร ได้แก่ โลตัส  ที่รับหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางระหว่างผูป้ระกอบการและชมุชน โดยเป็น
จดุรบับรจิาครวบรวมขวดแชมพพูลาสตแิละแชมพ ู
ถุงเตมิ นำยพงศธร ปำนประสงค์ ผู้อ�านวยการสินค้า
อปุโภค โลตสั กล่าวว่า “โลตสั ด�าเนนิงานด้านความ
ยัง่ยนืภายใต้กลยทุธ์ Vision 2030. Actions every  
day. ทีมุ่่งเน้นการสร้างความย่ังยืนจากการด�าเนนิงาน 
ในทุกๆ วัน เพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว ้
ภายในปี 2573 ระบบเศรษฐกิ จหมุนเวียน หรือ  
Circular economy เป็นหนึ่งในประเด็นท่ีส�าคัญ  
โดยโลตัส มีเป้าหมายในการ ลดปริมาณของเสีย 
ที่น�าไปฝังกลบให้เป็นศูน ย์ภายในปี 2573 และ 
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนส�าหรับสินค้าแบรนด์
โลตสั ภายในปี 2568 โดยปัจจบุนับรรจภัุณฑ์ทกุชิน้
ของสนิค้าแบรนด์ของโลตสัประเภทอาหารและสนิค้า
อปุโภคใช้วสัดท่ีุรไีซเคิลได้ 100% แล้ว

นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานด้ านบรรจุภัณฑ์ที่
ยัง่ยนื โลตสั มุง่มัน่ทีจ่ะช่วยให้ลกูค้าและประชาชน
สามารถแยกและรีไซเคิลขยะไ ด้อย่างสะดวกผ่าน
สาขาของโลตัส โดยตั้งแต่เ ริ่มด�าเนินงานตั้งจุดรับ
ขยะเพือ่น�าไปรไีซเคิล โลตสั สามารถรวบรวมขวด
พลาสตกิและกระป๋องอะลมูเินียมได้แล้วเกอืบ 3 ล้าน
ขวด พลาสตกิยดืกว่า 1.5 ล้านกโิลกรมั และกล่องและ

ลงักระดาษกว่า 157 ล้านกิโลกรมั เพือ่
น�าไปรไีซเคิลได้ทัง้หมด การร่วมมอืกบั 

P&G และพันธมติรจากองค์กรอ่ืนๆ ใน
โครงการ Upcycling Plastic House เป็นอกีก้าว 

ส�าคัญในการต่อยอดการท�างานร่ วมกับหน่วยงาน 
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้าง 

ระบบปิดของบรรจภุณัฑ์ เพือ่เกบ็รวมรวม
บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้แล้วกลับเข้า สูร่ะบบและ

น�าไปรไีซเคิล นอกจากมติทิางสิง่แวดล้อมแล้ว 
โครงการนี้ยังสร้างประโยชน์ทาง สังคมให้กลุ่ม

เปราะบาง ในการน�าบรรจภุณัฑ์พลาสติกมา upcycle 
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัอกีด้วย โลตสั มีความยนิดเีป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการจัดสรร
พื้นที่ในโลตัส 35 สาขาทั่วประเ ทศ ซึ่งช่วยให้
ลูกค้าและประชาชนสามารถมสี่วนร่ วมในการดูแล 
สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุกลุม่เปราะบาง 
ในสงัคม”

การคนืชวีติพลาสตกิสูก่ารออกแบบและสร้างที่
อยูอ่าศัย ‘Upcycling Plastic House ’ ยกระดบั
คุณภาพชวีติ เพือ่ความย่ังยนืและเท่าเทยีม

นำงสำวชลรัีตน์ ต่อจรสั ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด 
องค์กร บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว 
ถึงบทบาทของแสนสิริในฐานะผู ้ออกแบบบ้าน  
Upcycling Plastic House และความร่วมมอืในครัง้น้ีว่า  
แสนสริ ิ เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์รายแรกของไทย 
ทีต่ัง้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์  
(Net-zero) โดยมเีจตนารมณ์ในการสร้างจดุเปลีย่น
ด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความส�าคัญกับการใช้ชีวิต
อย่างยัง่ยนื เราวางเป้าหมายสงูสดุในการเป็นองค์กร
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593 โดย 
โครงการ ‘Upcycling Plastic Houseเพือ่ความยัง่ยนื 
และเท่าเทยีม’ สอดคล้องกบัพนัธกจิ ในการพฒันา 
ทีอ่ยู่อาศัยอย่างย่ังยืนและใช้ทรพัยากรได้อย่างรูคุ้ณค่า  
ภายใต้ค�ามั่นสัญญา “Sansiri Sustainability:  
Everyday Better” ทีจ่ะพัฒนาทกุส่ิงให้ดข้ึีนในทกุวนั  
เพื่อชีวิตดีๆ ของทุกคน พร้อมกับต่อยอดโครงการ 
“waste to WORTH: แยกขยะให้เกดิประโยชน์” เพือ่
ปลกูฝังเรือ่งการจดัการขยะ ส่งเสรมิและสร้างความ
เข้าใจในการแยกขยะตัง้แต่ต้นทางให้เกดิประโยชน์

ภายใต้ความร่วมมอืในคร้ังนี ้ แสนสริไิด้น�าความ
เช่ียวชาญในด้านดีไซน์ มาออกแบบ Upcycling 
Plastic House ผ่านการค�านงึถงึการอยูอ่าศัยและ
ใช้งานจรงิ โดยน�าหลกัการออกแบบด้าน Universal 
Design ให้บ้านอยู่สบายปลอดภัยส�าหรับเป็นศูนย ์
พักคอยส�าหรบัทุกคนทกุเพศทกุวยั รวมทัง้ให้ความส�าคัญ 
กับ Natural Ventilation ให้บ ้านสามารถ 
ถ่ายเทอากาศได้สะดวก มช่ีองทางลมเข้า-ลมออกได้ 
และเน้นความโปร่ง ไม่แออดั ช่วยลดการใช้พลงังาน 
มีการจัดวางและแบ่งสัดส่วนห้องให้เหมาะ รองรับ
การอยูอ่าศยัส�าหรับ 2 ท่าน โดยในการออกแบบครัง้นี้  
เรายงัมองไกลถงึการออกแบบดไีซน์แบบยดืหยุน่ ที่
ท�าให้สามารถต่อยอดในโครงการ Upcycling Plastic 
House ในท�าเลอ่ืนๆ หรอืโครงการต่อไปในอนาคต
ได้อกีด้วย

นำยอวิรทุธ์ โชตนินัทเศรษฐ์ ประธานกรรมการ 
มลูนธิทิีอ่ยูอ่าศัย ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมอื 
ในโครงการ และการก่อสร้างว่า Habitat for 
Humanity Thailand หรือ มูลนิธิที่อยู ่อาศัย 
ประเทศไทย รูส้กึภมูใิจและเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีไ่ด้
รบัใช้คนไทยมายาวนานกว่า 20 ปี เรามวีสิยัทศัน์ใน

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในด้านการพฒันาคณุภาพ
ชวีติชาวไทย ผ่านการร่วมซ่อมสร้างทีอ่ยูอ่าศยั และ
การร่วมพฒันาชมุชนให้มคีวามยัง่ยนื ตามหลกัการ
ของระดบันานาชาตเิรือ่ง SDGs 

“Habitat รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของภาคีในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง การ
ปลกูฝัง เพ่ือให้เกิดคุณค่าจากการพฒันาขยะเหลือใช้  
ในโครงการ Upcycling house เพื่อความยั่งยืน
และเท่าเทยีม โดยทาง Habitat ได้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในโครงการสร้างบ้านเพือ่สนบัสนนุคนพกิาร ภายใต้
การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเป็นอย่างยิ่ง 
เริ่มต้นจากเรื่องเล็กที่ไม่เล็ก คือการแยกขยะ และ
การน�าขยะเหลือใช้เหล่านัน้ เช่น Plastic Waste มาใช้ 
ประโยชน์ในการเป็นวสัดุเพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศัยได้อย่าง
น่าประทบัใจ”

ทัง้น้ี ภายในงานยงัได้รบัเกยีรติจาก นำยอนกูุล  
ปีดแก้ว ปลดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คง 
ของมนษุย์ กล่าวแสดงความยินดแีละขอบคณุหน่วยงาน 
ทกุภาคส่วน 

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ต้องขอ
ขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายทั้ง P&G Thailand GC 
Sansiri Lotus’s และ Habitat ที่จัดท�าโครงการ 
Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและ
เท่าเทียม ซึ่งในปีนี้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รับหน้าที่เป็นผู ้ดูแล 
จดัหาผูอ้ยูอ่าศัย จากความมุง่มัน่ต้ังใจของหน่วยงาน 
ชั้นน�าในประเทศไทย ในการคืนชีวิตให้พลาสติก
ด้วยการน�ากลบัมาสร้างสิง่ใหม่ นอกจากจะช่วยลด
ปัญหาพลาสตกิในสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัเป็นการสร้าง
นวตักรรมใหม่กลายเป็นทีพ่กัอาศยัทีม่คีวามแขง็แรง
ทนทาน เหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั โดยท่ีผ่านมาบ้าน  
Upcycling Plastic House ได้สร้างผลกระทบเชงิบวก 
ที่ยิ่งใหญ่ต่อชุมชนและสังคม อาทิ การท�าเป็น 
ศูนย์พักคอยส�าหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจาก 
โควิดในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งหวังว่าโครงการนี้ 
จะเป็นโครงการน�าร่องให้กับการคัดแยกพลาสติก  
กลายเป็นแนวทางการบรโิภค และรวบรวมเพือ่น�ากลบัมา 
ใช้ใหม่ สร้างสรรค์วสัดใุหม่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง ขยายผลไปยังสู่ทกุจงัหวดัท่ัวประเทศ

กลุศิ สมบตัศิริิ

ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ, 

บญุญนิตย์ วงศ์รกัมติร

24 เม.ย. 2566 ทีล่ดค่าไฟฟ้าลงจาก 4.77 บาทต่อหน่วย  
เหลอื 4.70 บาทต่อหน่วย จากการยอมรบัภาระ 
ค่า Ft ของ กฟผ.เพ่ิมจาก 6 งวด เป็น 7 งวดไฟฟ้า โดย 
ลดลงมาอกี 7 สตางค์ เพือ่ให้อยู่ในกรอบในการรบั
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นำงสำวนันธิกำ ทังสุพำนิช อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน เผยภาพรวมการใช้น�้ามัน 
เชือ้เพลงิไตรมาส 1 ปี 2566 (เดอืนมกราคม 
-มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ท่ี 160.85 ล้านลิตร/วัน 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 5.6 และคาดว่าในคร่ึงปีหลงัการใช้น�า้มนั 
เชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน  
ซึง่เป็นการส่งสญัญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ
ในประเทศอย่างเหน็ได้ชัด 

โดยการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในไตรมาส 1 ของ
น�า้มนักลุ่มเบนซิน เฉลีย่อยู่ที ่31.78 ล้านลติร/
วนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 
6.6 การใช้น�า้มนักลุม่ดเีซล เฉล่ียอยู่ที ่ 76.40  
ล้านลิตร/วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 โดยเป็นการใช้
น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ บี7 สงูถงึ 66.66 ล้านลติร/วัน  
ซึ่ ง เป ็นผลจากมาตรการลดอัตราภาษี 
สรรพสามติร่วมกบักลไกกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิทีต่รงึ 
ราคาให้ไม่เกนิ 35 บาท/ลติร ขณะทีน่�า้มนัดเีซล
หมุนเร็วธรรมดา และบี20 มีการใช้ลดลงมา 
อยูท่ี่ 1.08 ล้านลติร/วนั และ 0.16 ล้านลติร/วัน 
ตามล�าดบั เนือ่งจากการก�าหนดสดัส่วนการผสม
ไบโอดเีซลในน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ขัน้ต�า่ทีเ่ท่ากนั
ทุกชนิด การใช้น�้ามันอากาศยานเชิงพาณิชย์  
(Jet A1) เฉลี่ยอยู ่ที่ 14.04 ล้านลิตร/วัน  
เพิม่ข้ึนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนถึงร้อยละ 95.2  
ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหลาย
ประเทศ การใช้ LPG เฉลีย่อยูท่ี ่17.02 ล้าน กก./วัน  

ยอดการใช้น�า้มันเช้ือเพลงิเพิม่ข้ึน 5.6%
ส่งสัญญาณการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิในประเทศ

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.6  
โดยส่วนใหญ่มาจากการใช้ลดลงของอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมร้ีอยละ 10.7 

ขณะที่ การคาดการณ์ภาพรวมการใช้น�้ามัน 
หลงัจากนีจ้นถึงสิน้ปี 2566 คาดการณ์ว่าในภาพรวม 
โดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
ทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและการเปิดตัวของธุรกิจใหม่
ทีต้่องพึง่พาการขนส่งและการใช้พลงังานปรมิาณ
มาก โดยคาดว่าจะมกีารใช้น�า้มนัเพิม่ขึน้เม่ือเทยีบ
กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ดังนี ้ น�า้มันกลุม่

ขององค์กรในช่วงเปลี่ยนผ่านได ้อย ่างมี
ประสทิธภิาพ 

ในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
พลงังาน กรมธรุกจิพลงังานจะด�าเนินการส่งเสรมิ 
และผลักดันให ้ การขนส่งน�้ามันทางท่อ 
ให้เป็นระบบขนส่งหลกัของประเทศ โดยจะเร่ง 
พิจารณาการเช่ือมท่อขนส่งให้เป็นโครงข่าย  
ศึกษารูปแบบบริหารจัดการระบบท่อแบบ  
Single Operator ตลอดจนโอกาสและความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและ
จ�าหน่ายน�า้มนัไปยงัประเทศ CLMV 

นอกจากนี ้กรมยงัได้ร่วมมอืกบั 3 การไฟฟ้า 
ส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน และสถานี

เบนซนิปรบัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.2 น�า้มนัดเีซลปรบั
เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.3 น�า้มนัอากาศยานเชงิพาณชิย์ 
(JET A1) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 น�้ามันเตา 
ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 และ LPG เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.0 โดยการคาดการณ์ของกรมยงัสอดคล้อง
กบัการคาดการณ์ของหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
นอกจากนี ้กรมคาดว่าการใช้น�า้มันเชือ้เพลิงเฉลีย่ 
ปี 2566 ในภาพรวมยกเว้นน�้ามันอากาศยาน 
เชงิพาณชิย์ (JET A1) จะกลบัมาใกล้เคียงปี 2562 
เนือ่งจากหลายประเทศยงัคงมมีาตรการจ�ากดัการ
เดนิทาง ประกอบกับสายการบินอยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟู 

พพ.เพิม่ความเข้มข้นบงัคบัใช้กฎหมาย BEC 
เสรมิเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศนูย์

(7) อาคารโรงแรม (8) สถานพยาบาล และ  
(9) อาคารชุด ที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร ตั้งแต่  
2,000 ตร.ม.ขึน้ไป โดยกลไก BEC จะเป็นส่วนหนึง่
ของขัน้ตอนการขออนญุาตก่อสร้างหรอืดงัแปลง
อาคาร ที่ต้องให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั ถกูต้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด และเกดิ
การใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ” นายสรุย์ี กล่าว 

นอกจากนี้ นายสุรีย์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า 
พพ. ได้เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบักฎกระทรวงฯ  
BEC ดังกล่าว ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย 
จดัฝึกอบรมผูต้รวจรบัรองแบบอาคารให้กบัวศิวกร
และสถาปนิก ให้ได้การรบัรองจาก พพ. จ�านวน  

พพ.เพิม่ควำมเข้มข้นบังคบัใช้กฎหมำย BEC 
เชือ่มควำมร่วมมอื กรมโยธำฯ กรมส่งเสรมิกำร
ปกครองท้องถิ่น กทม. สร้ำงมำตรฐำนอำคำร
ใช้พลังงำนลดลง 10-20% ม่ันใจกลไกลงทุน
น้อย คืนทุนไม่เกิน 3 ปี ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
รวม 13,700 หน่วย เซฟเงนิกว่ำ 47,000 ล้ำน
บำท เสรมิเป้ำหมำยปล่อยก๊ำซคำร์บอนเป็นศนูย์ 
ในอนำคต 

นันธกิา ทงัสพุานชิ

ประเมนิด้านพลงังานทีไ่ด้รบัการรับรองจาก พพ. 
เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม
กฎหมายควบคมุอาคาร 

ทัง้นี ้พพ.พร้อมประสานกับหน่วยงานดงักล่าว 
เร่งขับเคลือ่นกฎหมาย BEC ทีจ่ะเป็นกลไกส�าคญั
ช่วยประหยัดพลังงานในภาคอาคาร โดยอาคาร
ทีอ่อกแบบผ่านตามมาตรฐาน BEC จะประหยดั
พลังงานได้สูงสุดถึง 10-20% ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ออกแบบอาคาร และการเลือกใช้วัสดุท่ีช่วยลด 
การใช้พลงังาน อาท ิระบบปรบัอากาศมาตรฐานเบอร์ 5  
คอนกรีตมวลเบา หลอด LED ฉนวนกันความร้อน  
กระจกเขียวหรือกระจกสองช้ัน เป็นต้น โดย 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 3-5 % และคืนทุน 
ไม่เกิน 3 ปี แต่จะช่วยประหยดัต้นทนุได้ระยะยาว 
เนือ่งจากอาคารมอีายกุารใช้งานนาน 20-30 ปี 

ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าลดลงแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลกัษณ์ 
องค์กรหรือธุรกิจที่ให้ความส�าคัญและใส่ใจด้าน 
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจ 
ผูผ้ลติวสัดอุปุกรณ์ประหยัดพลงังานในอาคารเพิม่ขึน้  
สร้างโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น ยกระดับ
มาตรฐานวสัดอุปุกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศ 
สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพ และในภาพรวมจะช่วย 
ประเทศลดการใช้ไฟฟ้าได้รวมถงึ 13,700 ล้านหน่วย  
หรอืกว่า 47,000 ล้านบาท 

“ความร่วมมือครั้งนี้  พพ.จะได้ใช ้กลไก
สนบัสนนุของกรมโยธาฯ กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่ และ กทม. เร่งขบัเคลือ่นกฎหมาย BEC 
ที่จะช่วยสนับสนุนอาคาร 9 ประเภท ได้แก่  
(1) สถานศึกษา (2) ส�านักงาน (3) อาคารโรง
มหรสพ (4) อาคารห้างสรรพสินค้าหรอืศนูย์การค้า  
(5) อาคารสถานบริการ (6) อาคารชุมนุมคน  

เป็นฐานผลติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อตุสาหกรรม 
แบตเตอรีแ่ละระบบขับเคลือ่นไฟฟ้า กลุม่อตุสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ ่มอุตสาหกรรม 
ดจิิตลั กลุม่อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร เป็นต้น 
เพื่อการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่านิคม
อุตสาหกรรม CPGC จะไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้ในอนาคตอย่างแน่นอน

นิคมอุตสาหกรรม CPGC ตั้งอยู ่ที่ต�าบล 
มาบข่า ต�าบลนิคมพฒันา อ�าเภอนคิมพฒันา และ
ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 
บนเนื้อที่รวมกว่า 3,100 ไร่ มีความต้องการใช้
น�า้ดบิสงูสดุ 15,000 ลบ.ม.ต่อวนั หรอื 5,400 ล้าน 
ลบ.ม.ต่อปี ก�าหนดการเร่ิมต้นรบัน�า้ดิบในไตรมาส 4  
ของปี 2567 ซึง่อสีท์ วอเตอร์ มีขีดความสามารถ
ในการให้บริการส่งจ่ายน�้าในพื้นท่ีเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในลักษณะ 
องค์รวมแบบ Water Grid โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ 
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูใ้ช้น�า้ทัง้ด้านเสถยีรภาพ
การสบูจ่าย และปรมิาณน�า้ทีเ่พยีงพอแก่ผูใ้ช้น�า้
ตลอดท้ังปี 

อีสท์ วอเตอร์ ยังคงยึดมั่นภารกิจในการ 
บูรณาการการบริหารจัดการระบบท่อส่งน�้าดิบ 
ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เน้นความเป็นเอกภาพและ 
เสถียรภาพ รวมถึงดแูลบ�ารงุรกัษาระบบท่อส่งน�า้ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้น�้า 
ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถ
ขยายระบบโครงข่ายท่อส่งน�า้เพือ่ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในปัจจจบุนัและอนาคต ตามวสิยัทัศน์เป็น
ผู้น�าในการสร้างความมัน่คงของการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้าครบวงจรของประเทศด้วย
สมาร์ทเทคโนโลยี

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้ำเสริมควำมมั่นคง 
ด้ำนน�ำ้ต่อเนือ่ง ล่ำสดุจบัมอืนคิมอตุสำหกรรม 
ซีพจีซี ี(CPGC) ในนำม ซจี ีคอร์เปอเรชัน่ พร้อม 
ลงนำมสญัญำซือ้ขำยน�ำ้ดบิ สร้ำงควำมเชือ่ม่ัน 
ให้กบันกัลงทนุในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้น�้ำในระยะยำวในพื้นท่ี
ภำคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสำหกรรมหลัก
ของประเทศ

นำยเชดิชำย ปิตวิชัรำกลุ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  
บ ริ ษั ท  จั ด ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร 
น�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ 
วอเตอร์ ลงนามสัญญาซ้ือขายน�้าดิบให้แก่นิคม
อุตสาหกรรมซพีจีีซ ี(CPGC) จ.ระยอง ในนามของ 
บรษัิท ซจี ีคอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั ร่วมกบันำยหยำง  
ฟำน และนำยวรวิทย์ เจนธนำกุล เพื่อเสริม 
ความมัน่คงเสถยีรภาพด้านแหล่งน�า้และสร้างความเชือ่ม่ัน 
ให้กบันกัลงทนุในอตุสาหกรรมต่างๆ ทีต้่องการ 
ซือ้ทีด่นิ รวมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัลูกค้าของ 
นคิมอตุสาหกรรมซพีจีซี ี(CPGC) ตอบสนองความ 
ต้องการของผูใ้ช้น�า้ในระยะยาวในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 
ให้เป็นเขตอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ

ส�าหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการน�า
ความเช่ียวชาญของ อีสท์ วอเตอร์ ท่ีเป็นผู้น�า 
ในการสร้างความมัน่คงของการจดัการและพฒันา
ทรัพยากรน�้าครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ท 
เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการให้บริการน�้า 
ครบวงจร ท้ังน�า้ดบิ น�า้ประปา น�า้อุตสาหกรรม  
การบ�าบดัน�า้เสีย และการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ ร่วมกบั 
นิคมอุตสาหกรรม CPGC ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาพืน้ที่
ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมส�าหรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  

อสีท์ วอเตอร์ ผนกึ นคิมอตุฯ ซพีีจซีี
รองรบัการใช้น�า้/สร้างความเช่ือมัน่

สุรย์ี จรญูศกัดิ์

นำยสุรีย์ จรูญศักด์ิ รองอธิบดีกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) เปิด
การแถลงข่าว เครือข่าย BEC เพื่อการอนุรักษ์
พลงังานอย่างยัง่ยืน “Building Energy Code ; 
BEC ดต่ีอโลก ดีต่อคณุ” ร่วมกบั นำยสรุพล เจรญิภมิู  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
นำยสรุชั ติระกุล ผูอ้�านวยการส�านกังานควบคมุ
อาคาร ส�านักการโยธากรุงเทพมหานคร และ
นำยสนิทิธิ ์ บญุสิทธิ ์ ผูอ้�านวยการส�านกัควบคมุ
และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิสภาวศิวกร 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาสถาปนิก 
และสถาปนกิสยาม ร่วมกนัผลกัดนัใช้กฎกระทรวง
การออกแบบอาคารเพือ่การอนรัุกษ์พลังงาน หรือ 
Building Energy Code : BEC เพือ่ควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งได้มี 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่  
24 มกราคม 2566 โดยจะเริม่ใช้บังคบัอาคารก่อสร้าง 
ใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.  
ขึน้ไป ต้องออกแบบให้มกีารใช้พลงังานในแต่ละส่วน 
ที่ก�าหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้พลังงาน
ตามมาตรฐานขั้นต�่า และต้องมีผู้รับรองผลการ

1. ด้านความมั่นคง มุ่งศึกษาปรับปรุงอัตรา
ส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิให้สอดคล้องกบัการเปลีย่น
ผ่านด้านพลงังาน 2. ด้านการบรหิารจดัการชนดิ
น�้ามันในภาคขนส่ง ลดชนิดน�้ามันเช้ือเพลิงท่ี
จ�าหน่ายในสถานีบริการน�้ามันและส่งเสริมการ
ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม 3. ด้านการส่งเสริมการใช้และการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งน�า้มนัทางท่อ และส่งเสรมิการตดิตัง้สถานี
อัดประจุไฟฟ้าสาธารณะในสถานีบริการน�้ามัน 
เชื้อเพลิง 4. ด้านการส่งเสริมธุรกิจใหม่ (New  
Businesses) ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุ 

ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลียมที่จะ 
ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน 
ในการลงทนุธรุกิจใหม่ 

กรมธรุกจิพลงังานคาดว่า การขบัเคล่ือนแผน 
Oil Plan จะเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 
200,000 ล้านบาท ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม และเพือ่รองรบัการเปลีย่น
ผ่านพลังงานและการขับเคลื่อน Oil Plan โดย
ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินการผ่านแผนปฏิบัต ิ
ราชการกรมธุรกิจพลังงานปี 2566-2570  
ทีป่รับปรงุใหม่ โดยเน้นใน 3 ด้าน คอื 

1) การส่งเสริมความมั่นคงและการลงทุน
ธรุกิจพลงังาน เน้นการขบัเคลือ่น Oil Plan และ
สนับสนุนการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การยกระดับการก�ากับดูแลธุรกิจพลังงานให้
มปีระสทิธภิาพ ทัง้การพฒันาห้องตรวจคุณภาพ
น�้ามัน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบท 
การเปล่ียนผ่านและการให้บรกิารผ่าน E-Service และ  
3) การยกระดับองค์กรสมรรถนะสงูบนฐานดจิิทลั  
โดยการปรับโครงสร้างองค์กร และการพฒันา
บคุลากรให้มสีมรรถนะสงูสามารถขบัเคลือ่นภารกิจ 

บริการทั่วประเทศ ส่งเสริมการติดต้ังสถานี 
ประจไุฟฟ้าสาธารณะในสถานบีริการน�า้มนัเช้ือเพลงิ  
โดยเร ่ งจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัย 
ให้เป็นทศิทางเดยีวกนัและพฒันาการให้บริการ 
ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ นอกจากน้ี ในด้าน 
การพฒันาเพือ่ให้บรกิารผ่านระบบ e-Service 
กรมได้วาง Roadmap ยกระดับการให้บรกิาร
และอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ผ่านระบบ e-Service โดยคาดว่าจะศึกษา 
จดัวางระบบได้ภายในปี 2566 และเปิดขออนมุตัิ  
อนุญาตกิจการด้านความปลอดภัย ได้ภายใน
ปี 2567 และขยายการใช้งานระบบไปยงัส่วน
ภมูภิาคได้ภายในปี 2568 

ทั้งนี้ การด�าเนินงานในอนาคตของกรม
ธุรกิจพลังงานดังกล่าว กรมจะด�าเนินการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าการด�าเนินการดังกล่าว
ของกรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้การให้บริการ 
ประชาชนโปร่งใสมปีระสทิธภิาพ สามารถขบัเคลือ่น 
พลั ง งานของประ เทศให ้มี ความ ม่ันคง  
เพ่ิมการลงทุนและเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในทีสุ่ด

1,200 คน ภายในปี 2566 อบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจแนวทางการพจิารณาอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
ตามเกณฑ์ BEC ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้ังส่วน
กลางและส่วนภมูภิาค ซึง่ได้อบรมไปแล้วจ�านวน
กว่า 3,300 คนทัว่ประเทศ สร้างเครอืข่ายส่งเสรมิ
และสนบัสนนุการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC 
ร่วมกบัภาคเอกชนและภาครฐัมากกว่า 30 แห่ง 
รวมทัง้จะด�าเนนิการมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์
พลงังาน (BEC Awards) ให้แก่อาคารท่ีผ่านการ
ตรวจการประเมินแบบอาคาร และมผีลประหยดัสงู
กว่าเกณฑ์ BEC สามารถประหยัดพลงังานได้ 30% 
ขึน้ไป รวมกว่า 140 อาคาร ตัง้แต่ปี 2562-2565

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของ
กรมธุรกิจพลังงานในการเตรียมพร้อมรองรับ 
การเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน (Energy Transition)  
ได้คาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะกระทบอตุสาหกรรม
ด้านน�า้มนั และจดัท�าร่างแผนบรหิารจดัการน�า้มนั
เชือ้เพลงิ (Oil Plan) ให้สอดรบักบัแผนพลงังานชาติ 
ร ่วมกับทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้อง ป ัจจุบัน  
อยู่ระหว่างเตรียมรับฟังความเห็นประชาชน 
ร่วมกบัแผนพลงังานด้านต่างๆ ทัง้นี ้Oil Plan มสีาระ 
ส�าคญัครอบคลมุ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
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ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีต ในปี 
2021 University Maritime Advisory 
Services (UMAS)  ได้จัดท�ารายงานให้
กับ Getting to Zero Coalition กลุ่ม
พนัธมติรในแวดวงการเดินเรอืและห่วงโซ่คณุค่า
ด้านพลงังาน ร่วมกับภาคการเงนิและหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเรือที่มี 
การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในเชิงพาณิชย์  
เรือ่ง “กลยทุธ์เพือ่เปลีย่นผ่านการขนส่งสนิค้า
ทางทะเลสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้เป็นศูนย์” (Strategy for the Transition 
to Zero-Emission Shipping) 

รายงานนี้เป็นงานวิจัยท่ีครอบคลุมแนว
ปฏิบัติที่รัฐบาล อุตสาหกรรม และองค์กร
ระหว่างประเทศต้องด�าเนนิการ เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศนูย์
ภายในปี 2593 มข้ีอมลูเชงิลกึท่ีมอีงค์ประกอบ
ที่ส�าคัญประกอบด้วยข้อก�าหนดทางการเมือง 
เทคนิค เศรษฐกิจ และการค้า ตลอดจน
การด�าเนินการที่จ�าเป็นเพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย 
ดงักล่าว 

ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงไปสู ่Zero-Emission 
Shipping จะเป็นโอกาสในการสร้างตลาด 
เทคโนโลย ีและต�าแหน่งงานใหม่ๆ ควบคูไ่ปกับ
การสร้างประโยชน์แก่สังคมมากมาย รายงาน

Net Zero กบัอตุสาหกรรมพานชิย์นาวี

ได้ให้ข้อสรุปว่า แม้หนทางการใช้เชื้อเพลิง 
จะยงัก�าหนดล่วงหน้าไม่ได้ แต่ทางเลอืกทีเ่กดิขึน้
ในอนาคตนัน้ จะก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงได้ 

ส�าหรับบริษัทเดินเรือ ท่ีด�า เนิน ธุรกิจ 
ในประเทศไทย เช่น บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ากดั 
(มหาชน) (PSL) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2536 เป็นบริษทัเจ้าของ
เรอืและบรหิารจัดการเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง 
ขนาดแฮนดีไ้ซส์ ขนาดซปุราแมกซ์ และขนาด
อัลตราแมกซ์ ส�าหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
ในตลาดการเดินเรอืแบบไม่ประจ�าเส้นทาง ได้ระบุ 
ไว้ในรายงานประจ�าปี 2565 ของบรษิทัว่า บรษัิท
มุง่หวังทีจ่ะสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(SDGs) โดยได้ 
รวมเป้าหมายเหล่านีไ้ว้ในการด�าเนนิธรุกิจเพือ่ให้ 
แน่ใจว่าธรุกจิของบรษิทัจะเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

บริษัทมเีป้าหมายในปี 2573 ทีจ่ะลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทีย่วการ
ขนส่งสนิค้า (เดทเวทตนั) ลงร้อยละ 40 ภายใน
ปี 2573 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2551 ซึง่เป็น 
ปีฐาน และเป็นผูป้ระกอบการขนส่งด้วยพลงังาน
ใหม่ ทีส่นบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
และความเป็นกลางทางคาร์บอน   

ในปี 2565 PSL มีความพยายามทีจ่ะด�าเนนิการ 
เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายดงักล่าว โดย 1. เข้าร่วมกลุม่ 
Getting to Zero Coalition 2. ลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทีย่วการ
ขนส่งสนิค้า (เดทเวทตนั) ลงร้อยละ 35.05 ในปี 

ส่วน บรษิทั อาร์ ซ ีแอล จ�ากัด (มหาชน) 
(RCL) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อปี  2531 ลักษณะธุรกิจคือ 
เป็นสายการเดินเรือท่ีประกอบธุรกิจขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ทางทะเลทีม่ฐีานประกอบกจิการ
ในประเทศไทย ด�าเนนิการ 3 สายธรุกิจ ได้แก่ 
1. Shipper Owned Container 2. Carrier 
Owned Container และ 3. การให้บรกิารทีส่ร้าง
มลูค่าเพิม่ในด้านโลจสิตกิส์ นอกจากด�าเนนิการ 
ตามแนวทางของ IMO RCL มเีป้าหมายในการ
จดัการด้านความยัง่ยืนในมติสิิง่แวดล้อมส�าหรบั
ปี 2566 อาทิ ลดความเร็วเรือเพื่อลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จดัการสนิค้าเพือ่ลดระยะเวลาเทยีบท่า วางแผน
การบรรทกุสนิค้าให้คุม้ค่าทีส่ดุ คอยตรวจสอบ
ความสิ้นเปลืองน�้ามัน ควบคุมการท�างานของ
เครื่องจักรให้มั่นใจว่าสามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเผาไหม้เพื่อการลดมลพิษ เรือท่ีมี
แผนเข้าอู่ต้องขัดสีตัวเรือทั้งล�าในแนวราบและ
แนวตัง้เพือ่ลดพืน้ผวิขรุขระและแรงเสยีดทาน ใช้
ระบบการน�าเรอืเพือ่ให้ได้ข้อมลูเป็นปัจจุบนัและ
ใช้พลงังานให้คุม้ค่าทีส่ดุ และขายเรอืท่ีมอีายกุาร
ใช้งานมาก เป็นต้น  

ค�าถามตอนนี้คือ ท�าอย่างไรอุตสาหกรรม
และรัฐบาล จึงจะสามารถท�างานร่วมกันเพื่อ
บรรลวุตัถปุระสงค์การเปลีย่นแปลงดังกล่าว  

2565 เม่ือเทยีบกับปี 2551 3. วางแผนเส้นทาง 
การเดินเรือของบริษัททุกล�า เพื่อลดปริมาณ 
การใช้เชือ้เพลงิและเพือ่เพิม่ความปลอดภยั และ 
4. บรรลุเป้าหมายในการลดการใช้เชื้อเพลิง 
ร้อยละ 5 ต่อล�าเรือ โดยการติดตั้งท่อ wake 
equalizing ducts ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีต่ดิบริเวณ
ใบจกัรเรอื เพือ่ช่วยลดอตัราการกนิน�า้มนับนเรอื
เพิม่อกี 7 ล�า รวมทัง้ส้ิน 18 ล�า

ดร.ทริสตัน สมิธ รองศาสตราจารย์จาก
สถาบนัพลงังานแห่ง UCL กล่าวว่า “นบัตัง้แต่
ปี 2561 เป็นต้นมา องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) ได้หารือถึงการใช้พลังงานที่
ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์กันอย่างกว้าง
ขวาง เพ่ือพจิารณาหาทางเลอืกการใช้พลงังาน
ในอตุสาหกรรม และโอกาสในการก�าหนดราคา
คาร์บอน” ในเดอืนมถินุายน 2564 IMO  ได้ออก
มาตรการใหม่สองมาตรการเพื่อให้สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ในการบรรลเุป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทีย่วการขนส่ง 
ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2573 และลดลงถึง 
ร้อยละ 70 ในปี 2593 ได้แก่ 1) ดชันปีระสทิธภิาพ
พลงังานของเรอืทีม่อียู ่2) ดชันคีวามเข้มข้นของ
คาร์บอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง มผีลบงัคับ
ใช้ในวนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อร้อยละ 80 ของกองเรอืทัว่โลก และท้าทาย
เจ้าของเรอือย่างทีไ่ม่เคยมมีาก่อน

“ส�าหรับบริษัทเดินเรือที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย เช่น บริษัท 
พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (PSL) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 เป็นบริษัทเจ้าของเรือและบริหารจัดการ
เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาดแฮนดี้ไซส์ ขนาดซุปราแมกซ์ และ
ขนาดอัลตราแมกซ์ ส�าหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือ
แบบไม่ประจ�าเส้นทาง ได้ระบุไว้ในรายงานประจ�าปี 2565 ของบริษัทว่า 
บรษิทัมุ่งหวงัท่ีจะสนับสนนุเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การ
สหประชาชาต ิ(SDGs) โดยได้รวมเป้าหมายเหล่าน้ีไว้ในการด�าเนนิธรุกจิ
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน”

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
(ทส.) โดยกรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม (สส.) 
จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรกำรเสรมิพลงัควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ACE  
Dialogue) เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก  
รวมถงึแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ กำรมีส่วนร่วมด้ำน
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ และเปิดโอกำส
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน น�ำพำ
ประเทศไทยไปสู่สังคมคำร์บอนต�่ำที่พร้อมรับมือ 
ต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ประชมุ World Leaders Summit ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของการประชมุรฐัภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่ 26 
(UNFCCC COP26) นายกรฐัมนตร ีพลเอกประยทุธ์ 
จันทร์โอชำ ได้ประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการ
ด�าเนินการของไทย ที่จะบรรลุความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 
และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ (Net Zero 
Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

“กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ทส.)  
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ใน 
ฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ด�าเนนิการ 
ตามกรอบมาตรา 6 ภายใต ้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว ่าด ้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 

นำยวรพล จันทร์งำม รองอธิบดีกรมส่งเสริม
คณุภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจบุนัสถานการณ์ด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศถอืเป็นเรือ่งวกิฤต
ทีส่่งผลกระทบต่อทกุคนบนโลกนี ้ การเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศท�าให้เกดิภัยแล้ง พาย ุคล่ืนความร้อน  
ธารน�้าแข็งละลาย ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น รวมถึง 
อณุภมูโิลกทีเ่พิม่ขึน้ เหตกุารณ์เหล่านีส่้งผลกระทบ
โดยตรงต่อส่ิงมชีวีติ ท�าลายสถานทีอ่ยูอ่าศัย สร้าง
ความเสียหายต่อวิถีชีวิตและชุมชนของเราในระดับ 
โลก ประเทศไทยได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในการ 

แนวทางการพัฒนาและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างยัง่ยืน”

นายวรพล กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ทส.) โดย สส. จงึได้จดัการ
ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการเสรมิพลงัความร่วมมอืด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (ACE Dialogue) 
ในคร้ังนี้ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 100 คน 
ประกอบไปด้วย ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน นกัวชิาการ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
เพื่อเปิดโอกาสระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานเสริมพลังความร่วมมือ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศและ
เวทีโลก ร่วมผนึกก�าลังผลักดันประเทศไทยให้เป็น
สงัคมคาร์บอนต�า่ทีพ่ร้อมรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ผนกึพลงั 
ยกระดบัลดโลกร้อน มุง่สู่สงัคมคาร์บอนต�า่

 เลือกต้ังผ่านพ้นไป ผลอาจจะ
ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เรายัง 
คงต้องด�าเนินชีวิตต ่อไปแวดวงสิ่งแวดล้อม 
ของเราวันน้ีไปดูกันว่า รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น  
ทางกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
มคีวามเคลือ่นไหวอะไรบ้าง

 เร่ิมกันที่ ทส. เตรียมประกาศ
ค่า AQI ตามเกณฑ์ PM 2.5 ใหม่ พร้อมเร่งสร้าง
การรับรู้แก่ประชาชนและหน่วยงาน ร่วมแก ้
ปัญหามลภาวะอากาศอย่างเข้มข้น จตพุร บรุษุพฒัน์  
ปลั ดกระทรว งทรั พยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชมุ 
คณะอนกุรรมการด้านวชิาการแก้ไขปัญหามลภาวะ 
ทางอากาศ ครัง้ที ่1/2566 โดยม ีป่ินสักก์ สรุสัวดี 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ท�าหน้าที่อนุกรรมการ
และเลขานุการ ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ (ศกพ.) โดยทีป่ระชมุได้รบัทราบรายงาน
สรุปสถานการณ์ฝุ ่นละอองของประเทศไทย  
ปี 2566 พร้อมทัง้พจิารณา (ร่าง) ประกาศกรมควบคมุ 
มลพษิ เรือ่ง ดชันคีณุภาพอากาศของประเทศไทย 
พ.ศ. …. เพือ่ปรบัความหมายและข้อความค�าเเจ้ง
เตือนการแนะน�าการปฏิบัติตนส�าหรับประชาชน
ในการดแูลสขุภาพใหม่ ตามทีม่กีารปรบัปรงุค่าดชันี
คณุภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ตามค่า
มาตรฐาน PM 2.5 ท่ีจะปรบัจาก 50 มคก./ลบ.ม. 
เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. ในวนัที ่1 มถินุายน 2566 น้ี 

	 มอบเครือ่งหมาย	“พทัิกษ์ส่ิงแวดล้อมย่ิงชีพ”	
จตพุร บรุุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน

ในพธิมีอบเคร่ืองหมายเชิดชูเกยีรตยิศย่ิง “พทิกัษ์สิง่แวดล้อมย่ิงชีพ” พ.ศ. 2565 แก่ผูอุ้ทิศตน 
ท�าคณุประโยชน์ร่วมปกป้องและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม จ�านวน 19 ราย ในโอกาสการจดังานเนือ่งในวนั 
คล้ายวนัสถาปนากรมควบคมุมลพษิ ครบรอบปีที ่31 โดยม ี ป่ินสักก์ สุรสัวด ีอธบิดกีรมควบคมุ
มลพษิ พร้อมด้วยผู้บรหิารระดับสงูของ ทส. เข้าร่วมในพธิ ี เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรติแก่ข้าราชการ 
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) และประชาชนทัว่ไป ที่
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืร่วมด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม รวมถงึป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 โดยได้มกีารเสวนาและพดูคุย 
ถงึกระบวนการแก้ไขปัญหาสตัว์ป่ารบกวนราษฎร 
โดยเฉพาะปัญหาลิงแสม ที่สร้างความเดือดร้อน 
ให้กบัพีน้่องประชาชน ซ่ึงในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว  
ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ มองรอบด้าน 
ให้ครบทุกมิต ิในวันน้ี จึงได้ลงพืน้ทีต่ดิตามการแก้ไข
ปัญหาลงิแสมของจังหวัดภเูก็ต ซึง่เทศบาลต�าบล 
รษัฎา อ�าเภอเมอืง จังหวัดภเูกต็ ได้มกีารศกึษาร่วมกบั  
ศูนย ์ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว ์ป ่า  
เขาพระแทว ท�าการย้ายลงิแสมทีส่ร้างความเดอืดร้อน 
ให้กับประชาชนมาอยู่บนเกาะปายู จังหวัดภูเก็ต 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยพบว่า ให้ผลดีเกินคาด 
เนื่องจากลิงแสมที่ถูกย้ายมามีสุขภาพดี สามารถ
ปรบัพฤตกิรรมและด�ารงชวิีตได้ตามธรรมชาติ จึง 
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาลงิแสมได้อย่างเป็นรปูธรรม  
สามารถที่จะน�ามาปรับใช้ในจังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ท่ีประสบปัญหา 
ในลกัษณะเดยีวกนัได้ ทัง้นี ้จะได้มีการมอบให้กรม 
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช รวมถงึหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ประสานการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ลงิแสม ต่อไป

สิง่แวดล้อม (ทีป่รกึษา รมว.ทส.) ลงพืน้ทีเ่กาะปายู 
ต�าบลเทพกระษัตร ีอ�าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เพือ่
ติดตามโครงการการแก้ไขปัญหาลิงแสมที่สร้าง 
ผลกระทบต่อประชาชนในจงัหวดัภเูกต็ 

 ท้ังน้ี ทีป่รกึษา รมว.ทส. เปิดเผย 
ว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (ทส.) ได้จดัให้มกีจิกรรมวนัคุม้ครอง 
สตัว์ป่าแห่งชาต ิณ วัดพระพทุธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  
อ� า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  ไ ป เ มื่ อ 

วรพล จนัทร์งาม

ป่ินสักก์ สรุสัวดี ยทุธพล องักนินัทน์

 โดยใช้ WHO Guidelines และ 
Interim Targets เป็นช่วงแบ่งระดบัการแจ้งเตือน
ดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งยังคงแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ค่าสตีามเดมิ คอื ฟ้า เขยีว เหลอืง ส้ม และแดง โดย
ปรบัค่าระดบัสแีดง จากเดมิ 91 มคก./ลบ.ม. เป็น 
75.1 มคก./ลบ.ม.

 ทัง้น้ี ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมอื
ให้ทุกส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เตรยีมความพร้อม
ในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง PM 2.5 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดใหม่ พร้อม
ขอให้กรมควบคุมมลพิษ และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เร่งสร้าง
การรบัรูไ้ปสูป่ระชาชน ถงึค่ามาตรฐานใหม่ และ 
มาตรการแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
ที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ส่วนราชการและ 
ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และ 
ร่วมกนัแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศได้ ในส่วน
ของปัญหาหมอกควันข้ามแดน มอบหมายให้กรม
ควบคุมมลพิษหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพ่ือยกระดับแนวทางความร่วมมือในการแก้ไข 

ภมูอิากาศ (National Focal Point of Action for 
Climate Empowerment (ACE) under UNFCCC 
Framework) มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู ้  
ความเข้าใจ ความตระหนกัด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และสร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือในการ 
ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยให้กับทุกภาคส่วน อันจะน�าไปสู่

จตพุร บรุษุพฒัน์

ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่าง 
เป็นมาตรฐาน และเน้นย�า้การประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้มข้น 
ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ได้มากท่ีสุด 
แก่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะ
ทางอากาศอย่างจรงิจงัและยัง่ยนืต่อไป

 ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่เกาะ
ปายู “ภเูก็ต” ดกูารแก้ปัญหาลงิแสม เลง็ยกเป็น
โมเดลแก้ปัญหาท่ัวประเทศ

 ดร.ยทุธพล องักินนัทน์ ทีป่รกึษา
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
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มกอช.ส่งเสริมเกษตรกรปราจนีบรุี 
ใช้ระบบ QR Trace on Cloud

อาหาร และมีการสร้างความเข้าใจและผลักดัน
ให้เกดิการใช้ระบบ QR Trace on Cloud ให้แก่
เกษตรกร กลุม่เกษตรกร กลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่
สหกรณ์ และผู้ประกอบการ ซ่ึงเกษตรกรสามารถ
จัดเก็บข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรและบริหาร
จดัการการผลติสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เกดิการเช่ือมโยงข้อมลูตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การ
ผลติ รวมทัง้การน�าเทคโนโลย ีQR Code มาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งผลิต 
สูผู่บ้รโิภค เพ่ือให้ผูบ้รโิภคสามารถใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน  
เรียกดูข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าจาก QR Code  
ทีต่ดิบนบรรจภัุณฑ์สนิค้าได้ในทนัท ีซึง่ระบบ QR 
Trace on Cloud จะท�าให้เกษตรกรเพิม่ความ
สามารถในการแข่งขนั เป็นการปฏบิตัทิีส่อดคล้อง

กบัข้อก�าหนดทางการค้า   ท�าให้หน่วยงานภาครฐั
สามารถแก้ปัญหาความปลอดภยัอาหารได้รวดเรว็
และสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้รโิภคได้มากขึน้

นอกจากนี้ มกอช.ได้พัฒนาเว็บไซต์สินค้า
เกษตรมาตรฐานออนไลน์ (DGTFarm) ขึน้ เพือ่
ท�าหน้าเป็นสือ่กลางในการซือ้ขายสนิค้าเกษตรที่
ได้การรบัรองมาตรฐานและสามารถจับคูส่นิค้าท่ี 
เกษตรกรต้องการขายกบัสนิค้าทีผู่บ้รโิภคต้องการซ้ือ  
ได้ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ซึ่ง
สามารถช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกร
ทีผ่ลติสนิค้าดมีีคณุภาพ

ในโอกาสนี ้ ยงัได้ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมสวนน�า้เงนิ
ทุเรียนปราจีนบุรี ซึ่งจ�าหน่ายทุเรียนคุณภาพ
มาตรฐาน GAP และ GI พร้อมกับให้ค�าแนะน�า
เกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนในเรือ่งของมาตรฐานทุเรยีน 
และเชิญชวนให้ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้รโิภครวมท้ังน�าสนิค้า 
คณุภาพทีไ่ด้มาตรฐานผ่านการรบัรอง น�าไปขาย
ใน เวบ็ไซต์ DGT Farm อกีด้วย

“การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจสมัคร 
ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud กว่า 2,700 ราย  
ในพ้ืนที่จั งหวัดต ่างๆ ทั่ วประเทศ ท�าให  ้
เกษตรกรสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ในสนิค้าเกษตรที่
ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคได้ดยีิง่ขึน้ และมผีูส้มคัรใช้งานเวบ็ไซต์ 
DGTFarm กว่า 3,800 ราย ทัง้น้ี การใช้งานระบบ 
QR Trace on Cloud และเวบ็ไซต์ DGTFarm จะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพให้ 
สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าอ่ืนๆ”  
รองเลขาธกิาร มกอช. กล่าว

ท้องสนามหลวง  รางวลัเกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ  
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่  
นายค�าภร์ี หงษ์ค�า จังหวัดเพชรบรูณ์ และเป็นผูไ้ด้รบั 
รางวลัชนะเลศิหมอดนิอาสาดเีด่น กรมพฒันาทีด่นิ 
ประจ�าปี 2566 

นำยค�ำภีร์ หงษ์ค�ำ มีผลงานดีเด่นทางด้าน
การท�าเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎใีหม่ โดยแบ่งพืน้ที ่19 ไร่  ในการปลกู
ข้าว (หอมมะลแิละไรซ์เบอรี)่ ปลกูไม้ผล เช่น ฝร่ัง
กมิจ ูน้อยหน่า มะขาม โกโก้ ปลูกไม้ยนืต้น เช่น ผัก
หวานป่า ไผ่ สกั ประดู ่มะค่า สะเดา ปลกูพชืผัก
สวนครวั ได้แก่ พรกิ มะเขอื ชะอม กะเพรา มะนาว 
ผกัอืน่ๆ ตามฤดกูาล และปลูกพชืสมนุไพร  พืน้ท่ี
ท�าการเกษตรของนายค�าภร์ีประกอบด้วย 2 ชดุดนิ 
ได้แก่ กลุม่ชดุดินที ่54 ชดุดนิชัยบาดาล (Cd) และ
กลุม่ชดุดนิที ่48 ชดุดนิแก่งคอย (Kak) ซึง่เป็นดนิที่
มีความอุดมสมบรูณ์ปานกลางและไม่เหมาะกบัการ
ปลกูพชืบางชนดิ เจ้าหน้าทีก่รมพฒันาทีด่นิจงึได้
ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรเพือ่แก้ไขปัญหา โดยน�า
เทคโนโลยขีองกรมพฒันาทีด่นิมาใช้ในการวางแผน
การใช้ทีด่นิ มีการเก็บตัวอย่างดินเพือ่วเิคราะห์ด้วย
ชดุตรวจสอบดนิภาคสนาม 

มกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิ ด้วยการปลกูปอเทือง

กรมพัฒนำท่ีดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่น
แห่งชำต ิผลงำนโดดเด่นด้ำนกำรพฒันำทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม ต้นแบบท�ำเกษตรอินทรีย์
ผสมผสำนตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ยดึหลกั 
“ปลูกได้ ขำยเป็น เน้นแปรรปู” สร้ำงรำยได้ 
ทีย่ั่งยืน เตรยีมเข้ำรบัพระรำชทำนโล่รำงวลั
ในงำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนำขวญั ประจ�ำปี พ.ศ. 2566

นำยปรำโมทย์ ยำใจ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 
(พด.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัด
ด�าเนนิการคดัเลอืกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร
และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/
ประเภทที่ก�าหนดเป็นเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อ
ยกย่องประกาศเกยีรตคิณุ และเผยแพร่ผลงาน
ดีเด่นให้สาธารณชนทัว่ไปได้รูจ้กั ยดึถอืเป็นแบบ
อย่างในแนวทางการปฏบิติังานด้านการเกษตร 
โดยในปี 2566 นี ้กรมพฒันาท่ีดนิ มเีกษตรกร
ท่ีได้รบัการคดัเลอืกจะได้เข้ารบัพระราชทานโล่ 
รางวัล  ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด 
พระนงัคลัแรกนาขวญั ประจ�าปี พ.ศ. 2566 ใน
วนัพธุที ่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพธิี

พด.เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตฯิ
สาขาการพัฒนาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

มกอช. เดนิสำยส่งเสรมิเกษตรกรปรำจีนบรุี 
ใช้ระบบ QR Trace on Cloud สร้ำงควำม
เชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค พร้อมน�ำสินคำ้คุณภำพ
ได้มำตรฐำนขำยใน เวบ็ไซต์ DGT Farm สร้ำง
โอกำสทำงกำรค้ำให้แก่เกษตรกร   

นำงสำวปรยีำนชุ ทิพยะวฒัน์ รองเลขาธิการ
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการ
ใช้งานระบบตามสอบสนิค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ 
(QR Trace on Cloud) และเวบ็ไซต์สนิค้าเกษตร
มาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ณ โรงแรมแคน
ทาร ี304 โฮเทล  ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจีนบรุี

นางสาวปรยีานชุ กล่าวว่า การอบรมดงักล่าว 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้งานระบบตามสอบสนิค้า
เกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) 
และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ 
(DGTFarm) ส�าหรับผูผ้ลติทีไ่ด้รบัการรบัรองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 
มาตรฐานการปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักระบวนการผลติ 
(GMP) มผีูเ้ข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เกษตรกร 
กลุม่เกษตรกร กลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่สหกรณ์ 
และผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัปราจนีบรุ ี จ�านวน 
35 คน จัดโดยศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร มกอช.

มกอช. ได้พฒันาระบบตามสอบสนิค้าเกษตร
บนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) ในรปูแบบ  
web Application ที่ครอบคลุมการใช้งาน 
ทัง้กลุม่สนิค้าพชื ผกั/ผลไม้ สนิค้าข้าว สนิค้าไข่ 
สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูป/

แล้วไถกลบเพือ่เป็นปุย๋พืชสด ผลติปุ๋ยหมกัด้วย
ผลติภัณฑ์สารเร่งซปุเปอร์ พด. 1 ผลิตน�า้หมกั
ชีวภาพจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  
มกีารจัดระบบอนรุกัษ์ดินและน�า้ด้วยวธีิกล ได้แก่  
การปรับรปูแปลงนาลกัษณะท่ี 1 (การปรับหวั
คันนาขนาดใหญ่) ลักษณะที่ 2 (การขุดคันคู
ล้อม) และ ลกัษณะที ่3 (การขดุคยูกร่องสวน) 
และการอนุรักษ์ดินและน�้าด้วยวิธีพืช เช่น  
การปลกูพืชผสมผสานและการปลกูพชืหมุนเวยีน  
มกีารปลกูหญ้าแฝก และขยายพนัธุห์ญ้าแฝก  

นอกจากนี ้ด้านการตลาด นายค�าภีร์กย็ดึหลกั  
“ปลกูได้ ขายเป็น เน้นแปรรูป” มกีารรวมกลุม่ 
การผลิต ขาย และสร ้างตลาดในชุมชน  
มีการจัดท�าปฏิทินการผลิตและบัญชีฟาร์ม  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 มกีารปรบัตวั
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยผ่ีานสือ่ออนไลน์ เช่น 
ทางรายการวทิยุ และเวบ็ไซต์ต่างๆ และนายค�า
ภร์ีประสานขอเพิม่ตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
ในโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม 
มแีหล่งจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภยั มรีายได้ 
180,000 บาทต่อปี

ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของนายค�าภีร์
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจ�าต�าบล เป็นศนูย์เรียนรูด้้านทรัพยากรดิน
และการจัดการดินของต�าบลบึงกระจับ และ
พืน้ทีใ่กล้เคยีง นายค�าภร์ีมคีวามเป็นผูน้�าและ 
เสียสละต่อส่วนรวม เป็นผู้น�าชุมชนทีช่่วยขบัเคลือ่น 
กิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินอย่าง 
ต่อเนือ่ง จนได้รบัรางวลัเกษตรกรต้นแบบดเีด่น
ด้านการปรบัเปล่ียนพืน้ทีเ่กษตรกรรม ประจ�าปี 
2563 กรมพฒันาทีดิ่น รางวลัเลศิรฐัสาขาการ
บรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ประเภทรางวลั
ผูน้�าหุ้นส่วนความร่วมมอื ประจ�าปี 2564

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  รางวัลเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์
เพชรบูรณ์” ด้านความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติและจักรวาล (ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงและทฤษฎใีหม่) ปี 2565 สภาวฒันธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์  และเกษตรกรดีเด่นระดับ
ประเทศ สาขาการพัฒนาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
รางวัลที ่3 ปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อกีด้วย

“อลงกรณ์” สหกรณ์นำเกลอืทัว่ประเทศ 
ลงนำมสตัยำบนัประกนัรำคำเกลือขัน้ต�ำ่ครัง้แรก 
ของประเทศไทย เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำ 
ยกระดับอำชีพกำรท�ำนำเกลือทะเลไทยให้ 
เข้มแขง็และย่ังยนื

นำยอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย  
กล ่าวภายหลัง เป ็นประธานพิธี เป ิดงาน 
การบรูณาการความร่วมมอืและการบรหิารจดัการ 
เกลอืทะเลครบวงจร และการลงนามท�าสตัยาบนั 
ประกนัราคาเกลอืทะเลขัน้ต�า่เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ 
ราคาเกลือทะเล พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ  
“ทางรอดเกลือทะเลไทย” ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น  2 อาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี) ว่า จากสถานการณ์เกลือทะเลไทย 
ในปัจจบุนั เกษตรกรท่ีท�านาเกลอืทะเลมจี�านวน
ลดลงอย่างมาก เนือ่งจากการท�านาเกลือทะเล

“อลงกรณ์” ผนกึสหกรณ์นาเกลอืทัว่ประเทศ
ลงนามสตัยาบันประกนัราคาเกลือข้ันต�า่

ต้องอาศยัปัจจยัด้านสภาพภมิูอากาศ ซึง่เป็นปัจจยั
ทีค่วบคมุไม่ได้ อกีทัง้การท�านาเกลือทะเลสามารถ
ท�าได้เพยีง 1 ฤดูการผลติเท่านัน้ ซ่ึงผลผลติจะออก 
สู่ตลาดพร้อมกันในช่วงฤดูแล้ง ท�าให้ราคาตกต�่า  
แต่หากฤดูการผลิตใดสภาพภูมิอากาศแปรปรวน  
ส่งผลให้เกดิภยัธรรมชาต ิผลผลิตกจ็ะออกสูต่ลาดน้อย  
ท�าให้ราคาสงูขึน้

ดังนั้น เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการเกลือทะเลไทย ภายใต้มาตรการ
การจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหาเกลือทะเล  
ปีการผลติ 2565/66 รกัษาเสถยีรภาพด้านราคา
สินค้าเกลือทะเลให้มีความเหมาะสม และขยาย 
ช่องทางการตลาดของเกลอืทะเล คณะกรรมการพัฒนา 
เกลอืทะเลไทยจงึมกีารก�าหนดราคาขัน้ต�า่ของเกลอื
ทะเลไทย 3 ชนิด คอื เกลอืขาว ตันละ 1,800 บาท  
เกลอืกลาง ตนัละ 1,500 บาท และเกลือด�า ตันละ 
1,300 บาท รวมทัง้จดัให้มกีารลงนามท�าสตัยาบนั
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคาเกลอืทะเล โดยมผู้ีแทน 
องค์กรเกษตรกรทีเ่กีย่วข้องร่วมท�าสตัยาบนัในครัง้นี้  

ภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจ BCG Model โดย
จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy)  มุง่เน้นการใช้
ทรพัยากรชวีภาพเพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ของเกลอื
ทะเล โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์มลูค่าสงู 
เช่น เครือ่งส�าอาง เวชภณัฑ์ และอุตสาหกรรม
ต่างๆ เชื่อมโยงระหว่าง เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม และ
สร้างแบรนด์สินค้าเกลือทะเลให้เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาเกลือ 
หนัมาใช้พลาสตกิปูพืน้นาเกลอื ท่ีสามารถน�ากลบั 
มาใช้ซ�้าได้ รวมทั้งการน�าวัสดุท่ีเหลือใช้จาก 
การผลิตน�าไปใช้งานในกิจกรรมอื่น เช ่น  
การใช้ขี้แดดนาเกลือและเกลือด�าในสวนไม้ผล  
การน�ายปิซ่ัมทีไ่ด้จากนาเกลอืมาปรับสภาพดิน 
ในการเกษตร หรือในอุตสาหกรรมการผลิต 
ดนิสอพองและปนูปลาสเตอร์  และทัง้ 2 เศรษฐกิจน้ี  
อยูภ่ายใต้เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) 
คอืความสมดลุและยัง่ยนื โดยกระบวนการผลติ
เกลือทะเลไม่ได้ใช้สารเคมีท�าให้เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการใช้พลงังานแสงอาทติย์ 
เพื่อทดแทนน�้ามันในเครื่องจักรการผลิตเกลือ 
ทะเล รวมทัง้สบืสานวฒันธรรมประเพณเีกีย่วกบั 
การท�านาเกลือ เช่น พิธีแรกนาเกลือ พิธ ี
ท�าขวัญนาเกลอื และพัฒนาพืน้ทีน่าเกลอืทะเล
ไทยให้เป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) 
ในอนาคตอนัใกล้นี้

ส�าหรับงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย นำยนวนิตย์ พลเคน  ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง เกษตรและสหกรณ ์  เขต  4  
นำยชำญยุทธ์ ภำณทุตั ทีป่รกึษากรมส่งเสรมิ
การเกษตร ผศ.ดร.วนดิำ มำกศริ ิคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร นำงสำวศริวิรรณ เครอืเล็ก  
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ ์ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง และตวัแทนเกษตรกรชาวนา 
เกลอื

นอกจากนี้  ภายในงานยั งมีการจัด
นิทรรศการผลการด�าเนินงานของสถาบนัเกลอื
ทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ 
การเสวนาในหวัข้อ “การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ 
และการตลาดเกลือทะเล” โดยวิทยากรผู้ทรง
คณุวฒุอิกีด้วย

ประกอบด้วย ชุมนมุสหกรณ์เกลอืทะเลไทยจ�ากดั 
สหกรณ์การเกษตรเกลอืทะเลไทยเพชรบรุ ี จ�ากดั 
สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จ�ากัด 
สหกรณ์การเกษตรนาเกลอืบางแก้ว จ�ากดั สหกรณ์
การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จ�ากัด สหกรณ์
กรงุเทพ จ�ากดั และสมาพนัธ์ชาวนาเกลอืทะเลไทย 
ซึง่เป็นราคาขัน้ต�า่ทีส่หกรณ์นาเกลอืเสนอต่อและ
คณะกรรมการพัฒนาเกลอืทะเลไทยเห็นชอบ 

ทั้งน้ี สหกรณ์นาเกลือทุกแห่งจะต้องรักษา
ระดบัราคาเกลือด้วยการไม่ขายต�า่กว่าราคาเกลอื 
ขั้นต�่าตามที่ลงนามข้อตกลงสัตยาบัน และขอให ้
ผูป้ระกอบกจิการค้าเกลอืและอตุสาหกรรมทีใ่ช้เกลอื 
ร่วมมอืในการซือ้เกลือไม่ต�า่กว่าราคาประกนัขัน้ต�า่
ด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดรู้อนทีม่ผีลผลติเกลอืออกมา 
มาก รวมทัง้การสร้างยุง้ฉางเกลอืมาตรฐานให้มากขึน้ 
ส�าหรับการเก็บเกลือเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
เกลอื ทกุภาคส่วนตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้จะต้อง
ช่วยสนบัสนนุกนัและกนัเป็นหุ้นส่วนกนั

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง

 อลงกรณ์ พลบตุร  

เกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพฒันาเกลอื
ทะเลไทย ได้ขบัเคลือ่นการพฒันาเกลอืทะเลไทย
แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้า ได้แก่ การวิจัยและ 
พัฒนา การผลิต กลางน�้า ได้แก่ การแปรรูป  
การพฒันาผลติภัณฑ์ และปลายน�า้ ได้แก่ การสร้าง
แบรนด์ การตลาด การผสมผสานระหว่างสนิค้าและ 
บริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 
การพัฒนาระบบนิเวศแบบสมดุลเพื่อความยั่งยืน  
ภายใต้ยทุธศาสตร์ “ตลาดน�าการผลติ” ของ ดร.เฉลมิชยั  
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมแีนวทางการด�าเนนิการส่งเสรมิและ
พฒันาเกลอืทะเลไทย  ดงันี้

1. ส่งเสรมิเกษตรกรและพฒันานวัตกรรม โดย
ต่อยอดภมูปัิญญาและความรูข้องปราชญ์ชาวบ้าน
ในการสร้างนวัตกรรมผลติภณัฑ์แปรรูปเกลอืทะเล 
2. ส่งเสรมิให้เกษตรกร สามารถพฒันาการประกอบ
อาชพีการท�านาเกลอื ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการ
ส่งเสรมิความรู ้ทักษะ และเตรยีมความพร้อมท้ังใน
ด้านกระบวนการผลติ และขัน้ตอนการขอรบัรอง
มาตรฐาน GAP เพือ่ให้เกษตรกรได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานสนิค้าเกษตรส�าหรบัเกลอืทะเล

3. ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกร
นาเกลอื ด้านหนีส้นิ ชวีติความเป็นอยู่ และความ
มัน่คงและยัง่ยืนในอาชพี ภายใต้โครงการต่างๆ เพือ่
ให้สามารถช่วยเหลอืเกษตรกรได้อย่างเป็นรปูธรรม
และเกิดประโยชน์สงูสดุ 4. ส่งเสรมิการผลติสินค้า
เกลอืทะเล เริม่ตัง้แต่กระบวนการผลติ การบรหิาร
จัดการ การตลาด และการรวมกลุม่ โดยใช้นโยบาย
ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (Zoning) นโยบาย 
ส่งเสรมิระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสรมิการ 
รวมกลุม่เกษตรกรเพือ่ลดต้นทนุการผลติและเพิม่
อ�านาจการต่อรอง เพือ่มุง่เน้นให้เกษตรกรสามารถ
อยูไ่ด้โดยพึง่พาตนเอง และยกระดบัเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ (Smart Farmer) โดยใช้แนวทางตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ประสานความร่วมมือกบัส�านักงานท่ีปรกึษา
การเกษตรต่างประเทศของประเทศต่างๆ และ
องค์กรทางด้านวิชาการ โดยมีสถาบันเกลอืทะเล
ไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เป็นศนูย์กลาง 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั สร้างโอกาส สร้าง
มูลค่าเพิม่ และขยายช่องทางการตลาดของเกลอื
ทะเลไทยทัง้ในและต่างประเทศ 6. ประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายทะเลและ
สาหร่ายน�า้จืด และการตลาดผลติภณัฑ์จากเกลอื
ทะเลไทย เพือ่ส่งเสรมิการผลติสาหร่ายในนาเกลอื
ทะเล และการแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ โดยใช้
เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งระดับชุมชนและ
ระดบัอตุสาหกรรม

7. ประสานความร่วมมอืกบัหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมส่งเสริม
สนิค้าเกลอืทะเล สาหร่ายทะเล สาหร่ายน�า้จืด เพือ่
น�าไปประกอบอาหารในร้านอาหารและโรงแรมของ
กลุ่มธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชงิเกษตรบนเส้นทางสายเกลอื (Salt road)

และ 8. พัฒนาห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าเกลือ
ทะเลไทย (BCG Value Chain เกลอืทะเลไทย) 

ค�าภีร์ หงษ์ค�า

วนัองัคารที ่9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

เมื่อ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั อ้อยและน�า้ตาลไทย จ�ากดั คร้ัง
ที ่5/2566 ในฐานะกรรมการ (ผูแ้ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) ณ ห้องประชมุ บรษิทัอ้อย 
และน�า้ตาลไทย จ�ากดั อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 32  
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โดยม ีนางวรวรรณ  
ชิตอรุณ ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม เป็นประธานการประชมุฯ โดยที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1) ขออนุมัติ
แต่งตัง้ผูแ้ทน อนท. ในคณะกรรมการก�าหนด

ประชุมคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทอ้อยและน�า้ตาลไทย

ราคาขาย 2) ขออนมุตัถิอนใบรบัเงนิฝากประจ�า 
3) ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในใบเบิกถอนและ
เชค็ส่ังจ่ายของธนาคารพาณชิย์
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โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

กรมการข้าว ยนั! ข้าว กข85-กข95 
เป็นข้าวดมีคุีณภาพ ให้ผลผลติสงู

นำยณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการ
ข้าว เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวทีม่กีารให้งดปลกู
ข้าวพันธุ ์กข95 (ดกเจ้าพระยา) และกข85 (เบา 
อายส้ัุน) เนือ่งจากเป็นข้าวคุณภาพต�า่ ไม่เป็นที่ 
ต้องการของตลาดนั้น จากประเด็นดังกล่าว 
อนัท่ีจริงแล้วข้าวพันธุ ์กข95 (ดกเจ้าพระยา) จาก 
การวิจยัพบว่า เป็นพนัธุข้์าวทีม่คุีณภาพการสดีีมาก  
ท้องไข่น้อย นอกจากนั้น ยังให้ผลผลิตเฉลี่ย 
885 กก./ไร่ มศีกัยภาพการให้ผลผลติสงูสดุถงึ 
1,213 กก./ไร่ ซึง่จากประเดน็ดงักล่าวยงัไม่เป็น 
ที่แน่ชัดว่าเกษตรกรที่น�าข้าวพันธุ ์  กข95  
(ดกเจ้าพระยา) ไปปลกูขายให้โรงสนีัน้แท้จริงแล้ว 
ใช่พันธุแ์ท้หรอืไม่

อธบิดกีรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ส�าหรบั
ในส่วนของข้าวพันธุ ์กข85 ลกัษณะประจ�าพนัธ์ุ
นั้นถือเป็นข้าวเมล็ดยาว ที่มีการอายุเก็บเกี่ยว
อยูป่ระมาณ 115-120 วนั ซึง่ไม่ตรงกบัพนัธุท์ี่
ได้มกีารแอบอ้างว่าเป็นข้าวอายเุบาและเมลด็สัน้

“ผมขอยนืยนัอย่างหนักแน่นว่าข้าว กข95 
(ดกเจ้าพระยา) และ กข85 ทัง้ 2 พันธุเ์ป็นพันธุ์
ข้าวท่ีดมีคีณุภาพ ให้ผลผลติสูง และยงัคงเป็นที่
ต้องการของตลาด 

นอกจากนัน้ กอ็ยากช้ีแจงให้พีน้่องเกษตรกร
ได้รบัทราบถงึข้อมลูและข้อเทจ็จรงิของลกัษณะ
ประจ�าพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ที่กรมการข้าวได้
ให้การรับรอง ว่าแท้จริงแล้วมีลักษณะเป็น
อย่างไร เพือ่ไม่ให้เกดิการเข้าใจผดิ อีกทัง้ในขณะนี้ 
ผมได้มอบหมายให้ นางสาวชวนชม ดีรัศมี  
ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัข้าวพษิณโุลก ผูว้จิยัข้าว
พนัธุ ์กข85 และ กข95 พร้อมด้วยสารวตัรข้าว  
ออกตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพร้อมชีแ้จงท�าความเข้าใจ 
ในเรื่ องการปลูกข ้ าวพันธุ ์  กข85 และ  
กข95 บนพ้ืนที่แนะน�า โดยเมื่อได้ข้อเท็จจริง
แล้วให้รายงานมายังผมโดยด่วน” อธิบดีกรม
การข้าว กล่าว

ข้าวพันธุ ์กข85 นัน้มลีกัษณะทัว่ไป คอื เป็น
ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และ
นาปรงั ความสงู 104 เซนตเิมตร กอตัง้ ล�าต้นแขง็ 
ใบสเีขยีวเข้ม ใบธงตัง้ อายเุกบ็เกีย่ว 115-120 วนั 
ผลผลติ 862 กโิลกรมัต่อไร่ เมลด็เรยีวยาว ข้าว
เปลอืกสฟีาง เมลด็ข้าวกล้องยาว 8.0 มลิลเิมตร 
ปริมาณอมิโลส 27-28 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ
เด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ค่อนข้างต้านทานต่อ
เพลีย้กระโดดสนี�า้ตาลและโรคไหม้ ทนต่อสภาพ
อากาศเยน็ คณุภาพการสดีมีาก ท้องไข่น้อย

ข้าวพันธุ ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) น้ันมี
ลกัษณะทัว่ไป คอื เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง  
อายุ เ ก็ บ เกี่ ย วประมาณ 95 -100  วั น  
ความสงู 110 เซนติเมตร ทรงกอตัง้ ล�าต้นค่อนข้าง 
แข็ง รวงแน่นปานกลาง คุณภาพการสีดีมาก 
ท้องไข่น้อยปรมิาณอมโิลสสงู ร้อยละ 29.78 มี
ลกัษณะเด่น คอื ให้ผลผลติสงูเฉลีย่ 885 กก./ไร่ 
มศีกัยภาพการให้ผลผลติสงูสดุถงึ 1,213 กก./ไร่ 
ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานเพลีย้
กระโดดสนี�า้ตาล

สอบถามเพิม่เติม	:	กลุ่มวจิยัและพัฒนาการปรบัปรงุ	บ�ารงุดนิ	
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
โทร.	0	2561	4516

กรมวิชาการเกษตรสร้างโรงเรือน
อีแวปอัจฉริยะตอบโจทย์เกษตรยุคใหม่

นำยระพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร เปิดเผยว่า ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตร
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ภาคการเกษตรเริม่มกีาร
ปรับตวัท�าการเกษตรสมยัใหม่หรอืเกษตรอจัฉรยิะ
โดยใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ  
ทีม่คีวามแม่นย�าสงูเข้ามาช่วยในการท�างานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น สถาบันวิจัยเกษตร
วศิวกรรม ร่วมกบั ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร
ระยอง ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
กรมวิชาการเกษตร ได้พฒันาโรงเรอืนอแีวปอจัฉรยิะ 
ต้นแบบท่ีโครงการศนูย์บริการการพฒันาปลวกแดง
ตามพระราชด�าร ิจงัหวดัระยอง ภายใต้โครงการพฒันา 
เทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ ของกรมวชิาการเกษตร 
ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านเกษตร โดยม ีนายอคัคพล เสนาณรงค์  
ผู ้ อ� านวยการสถาบัน วิจัย เกษตรวิศวกรรม  
เป็นหัวหน้าโครงการ

เทคโนโลยโีรงเรอืนอแีวป เป็นโรงเรอืนทีส่ามารถ
ลดความร้อนในโรงเรอืน และช่วยป้องกนัแมลงขนาด
เลก็ได้ค่อนข้างด ีแต่ยงัมปัีญหาจากความชืน้สมัพทัธ์
ท่ีสูง เนื่องจากต้องใช้น�้าระเหยในกระบวนการลด 
ความร้อนในระบบ Evaporative cooling  
system โรงเรอืนอแีวปโดยทัว่ไปจะควบคมุการปิด
เปิดพัดลมและปั๊มน�้า โดยเลือกการควบคุมโดยใช้

ตวัแปรเดยีว เช่น ใช้อณุหภูมคิวบคุมพดัลม และใช้
ความชืน้สมัพทัธ์ควบคุมป๊ัมน�า้ ซ่ึงท�าให้เสีย่งทีอ่าจ
ท�าให้โรงเรอืนมคีวามชืน้สงูเกนิไปจนพชืเป็นโรคง่าย 
เมือ่ใช้อณุหภมิูเป็นตวัแปรตวัเดยีวในสมการควบคมุ 
หรืออาจท�าให้อณุหภูมติ�า่เกนิไป จนพชืเจรญิเตบิโต
น้อยกว่าทีส่มควร เมือ่ใช้ความชืน้สมัพทัธ์เป็นตวัแปร
ตวัเดียวในสมการควบคมุ

โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะมีการพัฒนาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติที่ใช้สมการควบคุม โดยยึดหลัก 
เกษตรศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
เป็นการควบคุมอัตโนมัติแบบอิสระ ประมวลผล 
ทกุ 3 นาท ีไม่ต้องใช้คนควบคมุ และไม่จ�าเป็นต้องใช้  
IoT แต่อาจใช้เสริมเพื่อการอ่านค่า บันทึกข้อมูล  
ดภูาพจากกล้อง และเพือ่เตอืนภยั โดยใช้สมองกลฝัง
ตวั Arduino และเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา Matlab 
Simulink ซึ่งเป็นภาษาสมองกลฝังตัวเชิงกราฟิก 
เพื่อให้ง่ายต่อเกษตรกรในการเรียนรู้ การเขียน
โปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัว เพื่อเป็นรากฐาน
ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนการเกษตรไทยเข้าสู่ยุคของ
เกษตรอจัฉรยิะอย่างแท้จริง

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้ด�าเนินการ
ออกแบบและสร้างโรงเรอืนอแีวปขนาดความกว้าง 
3.6 เมตร ยาว 6 เมตร สงู 3 เมตร จากพืน้ถงึคาน
บน ผนังด้านหน่ึงเป็นแผงความเย็นขนาดกว้าง  

อ.ส.ค.เดนิหน้ำขบัเคลือ่นนโยบำยประหยัด
พลังงำนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบลอยน�้ำ(Solar Floating) 
ขนำด737 กิโลวัตต์ ณ ส�ำนักงำน อ.ส.ค. 
ภำคใต้ (ปรำณบรุ)ี พร้อมตดิตัง้พลงังำนแสงอำทติย์ 
บนหลังคำ (Solar Rooftop) ในส�ำนักงำน
ภูมิภำคอีก 3แห่ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ
ได้มำกกว่ำ10% และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกได้แบบยัง่ยนื

คิดเป็นค่าไฟฟ้า 3.60 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง 
(KWH) ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้10% หรอืประหยัดได้
ประมาณ 335,659 บาท/ปี เป็นระยะ 20 ปี รวม
ประหยัดได้มากถงึ 6.7 ล้านบาท ท้ังนีก้ารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะบริการดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ตรวจสอบ ประเมินประหยัดตลอดระยะเวลา
โครงการ 20 ปีอกีด้วย ซึง่ถอืว่าคุม้ค่ามาก

โดยมพีธิเีปิดระบบ Solar Floating เมือ่วนัที่ 
25 เมษายน 2566 ทีผ่่านมา โดยม ีนำยชัยณรงค์ 
เปำอนิทร์ รองผู้อ�านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธาน
ในพธีิเปิด โดยรองผูอ้�านวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า 
“อ.ส.ค.ยงัได้เลง็เหน็ถงึการใช้พลังงานสะอาดโดย
ได้ท�าการศกึษาและพิจารณาเทคโนโลยีสะอาด  
เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดพลังงานและ
ลดภาวะโลกร้อน  ดงันัน้การเลอืกใช้ระบบ PV 
Solar floating จงึเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
ในปัจจบุนั  และการใช้พลงังานไฟฟ้าที ่อ.ส.ค.ใน
ปัจจุบนัมค่ีาการใช้พลังงานไฟฟ้าสงูสดุถงึ 808 
KW และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อกีในอนาคต โครงการ
ดังกล่าวถือเป็นการเลือกอนุรักษ์พลังงาน 
ในองค์กรรปูแบบ “ESCO” เพือ่ช่วยลดต้นทนุ
พลงังานและส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน 
มผีูเ้ข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครฐั สถาบนั
การศึกษา โรงพยาบาล รวมทัง้ภาคเอกชนต่างๆ 
ทัว่ประเทศ

อ.ส.ค.น�าร่องตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์แบบลอยน�า้แห่งแรกในภาคใต้

- ก�าจัดวัชพืชสม�่าเสมอ ช่วยลดการ
แก่งแย่งธาตอุาหารในดนิ

- รดน�้าหมักชีวภาพ เจือจางด้วยน�้า  
1:500 ใช้อตัรา 250 ลติรต่อไร่ ทุก 30 วนัต่อครัง้  
โดยการรดลงดนิบรเิวณชายพุ่ม

- ใส่ปุย๋เคมี 15-15-15 หลงัปลกู 8 เดือน 
อตัรา 50-100 กรมัต่อต้น และในปีที ่2-4 ใส่
ปุย๋ปีละ 2 ครัง้ คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดฝูน 
อตัรา 50-100 กรมัต่อต้น

- ควรมีการไถพรวนดนิให้ชดิขอบคนันา
ทกุคร้ังก่อนฤดกูารท�านา เพือ่เป็นการตดัราก
แขนงของยูคาลิปตัสที่อาจแผ่ขยายลงไปใน
พืน้ทีน่าข้าว เพือ่ลดการแก่งแย่งธาตอุาหาร
ระหว่างยคูาลปิตสัและข้าวทีป่ลกู

ข้อควรปฏบิตัิ

ข้อดขีองการปลกูยคูาลิปตสับนคันนา

450 เซนตเิมตร สงู 180 เซนตเิมตร ลกึ 15 เซนตเิมตร  
ด้านตรงข้ามกับแผงความเย็นตามแนวยาวของ 
โรงเรือน ติดตัง้พดัลมดดูอากาศขนาดใบพัด 16 น้ิว 
จ�านวน 6 ตัว ติดตั้งระบบม่านส�าหรับพรางแสง 
เหนือหลังคาโรงเรือน ควบคุมด้วยมอเตอร์เกียร์
ไฟฟ้า ตดิตัง้ระบบให้น�า้และปุ๋ยควบคมุด้วย Timer 
มรีะบบกวนปุ๋ยก่อนให้ปุ๋ย 5 นาที แล้วจงึให้ปุย๋และ
ให้น�า้ตามล�าดับ

มกีารออกแบบระบบควบคมุ โดยเขยีนสมการ
ควบคุมในโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ ใช้ตัวแปรทั้ง
อณุหภมิู และความชืน้สมัพทัธ์ ในการควบคุมพดัลม  
และป๊ัมน�า้ของแผงท�าความเยน็แยกอสิระออกจากกนั  
และยังมีสมการที่ต ่างกันไปในระดับอุณหภูม ิ
ต่างๆ เพื่อสร้างสภาวะอากาศให้มีอุณหภูมิและ
ความชืน้ทีเ่หมาะสมส�าหรบัพชื มกีารพฒันาสมการ
ควบคมุส�าหรบัการปลกูพชืผกัจนได้สมการควบคุม 
ทีเ่หมาะสม ดังนี้

1) ให้พดัลมอแีวปท�างาน เม่ืออณุหภมูใินโรงเรอืน 
สูงกว่า 26°C และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 
ต�า่กว่า 65% หรอื เมือ่ความชืน้สมัพัทธ์ในโรงเรอืน
สูงกว่า 65% และความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน  
สงูกว่านอกโรงเรอืน 8% 2) ให้พดัลมหมนุเวยีนอากาศ 
ด้านในท�างาน เมือ่อณุหภมูใินโรงเรอืนสงูกว่า 35°C 
หรือ ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงกว่า 65%  
3) ให้ป๊ัมน�า้ของแผงความเยน็ท�างาน เม่ืออณุหภูมิ 
ในโรงเรอืนสงูกว่า 26°C และความชืน้สมัพทัธ์ในโรงเรอืน 
ต�่ากว่า 50% หรือ เม่ืออุณหภูมิในโรงเรือนสูง 
กว่า 28°C และความชืน้สมัพทัธ์ในโรงเรือนต�า่กว่า 
54% หรือ เมื่ออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่า 30°C  
และความช้ืนสัมพัทธ์ในโรงเรือนต�่ากว่า 58% 
 4) ให้ม่านพรางแสงท�างาน เมือ่อณุหภมูใินโรงเรอืนสงู 
กว่า 30°C

“ผู ้สนใจสามารถดูโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ
ต้นแบบได้ที่ โครงการศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด�าริ จังหวัดระยอง และ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 
กรุงเทพฯ หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได ้ที่ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โทรศพัท์ 0 2940 5791 
และศนูย์วิจัยและพฒันาการเกษตรระยอง โทรศพัท์ 
0 3869 2355” อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กล่าว

สมพร  ศรเีมอืง 

อ.ส.ค.ภาคกลาง จ.สระบรุ,ี ส�านกังาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื จ.ขอนแก่น และส�านกังาน 
อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนล่าง จ.สโุขทยั โดยทัง้ 4 แห่ง 
มขีนาดก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 4,851.99 กิโลวตัต์
สูงสุด (kWp) โดยข้อตกลงการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะ
ดแูลและบ�ารงุรกัษาระบบตลอดระยะเวลา 20 ปี

นายสมพร กล่าวต่อว่า ความร่วมมอืดงักล่าว
ของ อ.ส.ค.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ 
ถือเป็นอีกมิติส�าคัญในการผลักดัน อ.ส.ค.ก้าวสู่
องค์กรช้ันน�าในการให้ความส�าคญัในการสนบัสนนุ
นโยบายด้านประหยัดพลังงานและสนับสนุนแผน
พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกของ
รัฐบาล โครงการดังกล่าว ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ
อนรัุกษ์พลังงานในอาคารควบคมุภาครัฐตามแผน
อนรัุกษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 อกีด้วย ซึง่ถอืเป็น
ภาพลกัษณ์และแบบอย่างทีดี่ต่อหน่วยงานราชการ  
เอกชน ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานอย่างเป็นรปูธรรม 
อกีด้วย 

ซึง่ท่ีผ่านมา หน่วยงานของ อ.ส.ค. มค่ีาการใช้ 
พลงังานไฟฟ้าสงูสดุถงึ 808 kw และมแีนวโน้มจะ
เพ่ิมขึน้ในอนาคต  โดยเฉพาะการติดต้ังบนผิวน�า้ 
(Solar Floating) โดยมสีญัลกัษณ์รปูววัแม่ลกู ตรา
ไทย-เดนมาร์ค ที่ส�านักงาน อ.ส.ค. อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบครีขีนัธ์นัน้ ท�าให้ช่วยเรือ่งการประหยดั
พลังงานดังนี้  ก�าลังผลิต 737 กิโลวัตต์ (kWp) 

นำยสมพร ศรเีมอืง ผูอ้�านวยการองค์การ
ส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
กล่าวว่า เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายของรัฐ 
ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานใช้พลังงานไฟฟ้า 
อย่างประหยดัและมปีระสิทธภิาพ โดยส่งเสริมให้
แต่ละหน่วยงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์แบบใช้เอง อ.ส.ค.ในฐานะหน่วยงาน
ภายใต้รฐัวสิาหกจิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ตระหนกัถงึนโยบายดังกล่าว จึงได้ท�าบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค (PEA) ในการส�ารวจ ออกแบบ และตดิตัง้
โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยดัพลังงาน 
โดยการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนผิวน�้า (Solar Floating) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 737 กโิลวตัต์ ณ ส�านกังาน 
อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบรุ)ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

นบัเป็นแห่งแรกของภาคใต้ และยงัได้ตดิตัง้ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย  ์
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ให้กบัส�านกังาน 
อ.ส.ค.ในภูมิภาคอีก 3 แห่ง ได้แก่ ส�านักงาน 

1. ปลกูง่าย เจรญิเตบิโตได้เรว็
2. ปลกูหนึง่ครัง้ สามารถตัดไม้ขายได้
 อย่างน้อย 2 รอบ
3. ดแูลง่าย ใช้แรงงานน้อย
4. ลดการแพร่กระจายดนิเค็มได้
5. ผลผลติข้าวเพิม่ข้ึนจากการลดลง
 ของระดบัความเคม็ในดนิ
6. เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้จากการขายไม้ยูคาลปิตสั
7. สามารถน�าไม้ไปใช้ประโยชน์อืน่ได้

คาลปิตสั (Eucalyptus camaldulensis สำยพนัธุ ์H4) เป็นไม้ยนืต้นเศรษฐกจิทีมี่กำรเจรญิ 
เติบโตอย่ำงรวดเรว็ ปลูกง่ำย สำมำรถแตกหน่อได้จงึไม่ต้องปลกูใหม่ และมอีตัรำกำรเจริญเตบิโตสงู  

ปรับตัวได้กับทุกสภำพแวดล้อมเติบโตได้ในพื้นที่ดินเค็ม และมีศักยภำพในกำรควบคุมกำรแพร่
กระจำยดินเค็ม เป็นพชืท่ีดูดน�ำ้ไปใช้ได้ในปรมิำณมำกลดกำรเตมิน�ำ้ในแหล่งน�ำ้ใต้ดนิ ท�ำให้ควบคมุ
ปรมิำณน�ำ้ ซึง่เป็นตวักลำงกำรเคลือ่นย้ำยเกลือสูผ่วิดนิ ควำมเคม็หน้ำดนิทีใ่ช้เพำะปลกูพชืลดลง 
สงัเกตได้จำกครำบเกลอืทีป่รำกฏลดลง

ยู

กำรปลกูยูคำลปิตัสบนคันนำ นยิมปลกูภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอืในพืน้ทีดิ่นเคม็น้อยถงึปานกลางและเป็นพืน้ทีท่ี่
มคีวามอดุมสมบรูณ์ต่่า การปลกูพชืชนดิอืน่ได้ผลไม่คุม้ค่ากับการลงทนุ
เพิม่ปัจจยัการผลติ การปลูกยคูาลิปตสัจงึเป็นทางเลอืกหนึง่ทีช่่วยเสรมิ
ให้พ้ืนทีม่กีารใช้ประโยชน์มากขึน้ ควบคมุการแพร่กระจายดนิเคม็ ท�าให้ 
ความเคม็ของดนิลดลง และใบของยคูาลปิตสัสายพนัธุใ์หม่ทีม่สีารออกฤทธิ ์
น้อยนี้ ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน ปริมาณผลผลิตข้าวจึงเพิ่มขึ้นจาก 
200-250 เป็น 250-300 กโิลกรมัต่อไร่ นอกจากนี ้ยงัสร้างรายได้เสริม 
ให้แก่เกษตรกรจากการตดัไม้ขายได้ในทุก 4 ปี และ 7 ปี

การปลกูและการเกบ็เกีย่ว

1. เตรยีมกล้ายคูาลปิตสัอายปุระมาณ 3 เดอืน และหลุมส�าหรับการปลกูขนาด 30x30x30 เซนตเิมตร
2. ใส่ปุย๋คอกปรมิาณ 0.5 กโิลกรมั และแกลบปรมิาณ 0.5 กโิลกรัม คลกุเคล้าให้เข้ากนั และใส่ใน

หลมุปลกูทีเ่ตรียมไว้

รายได้จากการตดัไม้ขายสทุธ ิ1,087 
บาทต่อไร่ต่อปี*

นอกจากการตดัไม้เพือ่ขายแล้ว ไม้
ยคูาลปิตสัยงัสามารถน�าไปใช้ในการท�า
ฟืนถ่านได้ เนื่องจากเป็นไม้ที่ให้ความ
ร้อนสงู ไม่แตกขณะเผา และท�าให้เกดิ
ควนัและขีเ้ถ้าน้อย

3. ปลูกต้นกล้าตามแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกบนคนันา โดย
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ

 3.1 ปลกู 1 แถว : ระยะห่าง
การปลกู 2 เมตร ความกว้างของ
คนันา 0.5 เมตร

 3.2 ปลกู 2 แถว สลบัฟันปลา 
: ระยะห่างการปลกู 2 เมตร ความ
กว้างของคนันา 1.5 เมตร

4. ตัดไม้ขายหลังการปลูก 4 ปี โดยใช้เลือ่ยเพือ่ลดการบอบช�า้ของตอไม้ทีจ่ะมกีารแตกหน่อขึน้มาเป็น
ล�าต้นใหม่ และหน้าตดัควรมคีวามลาดเอยีงเพ่ือลดการขังน�า้ทีอ่าจท�าให้ตอไม้เกิดการผพุงัง่าย

ณฏัฐกิตติ ์ของทิพย์ 
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ขร.เปิดแผนพฒันาโครงข่ายรถไฟ 20 ปี
ทางคู ่เด่นชยั-เชยีงของ เช่ือมไทย-ลาว-จนี

กรมกำรขนส่งทำงรำง (ขร.) เปิดแผนพัฒนำ
โครงข่ำยทำงรถไฟ ระยะ 20 ปี พร้อมควำมคบืหน้ำ 
สร้ำงรถไฟทำงคู่ สำยเด่นชัย-เชียงของ โดยเร่ง 
ท�ำสัญญำเวนคืนที่ดิน เตรียมส่งมอบพื้นที่  
คำดก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ปี 2571 หวงัเชือ่มต่อขนส่ง
ไทย-ลำว-จนี

เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นำยพิเชฐ  
คณุำธรรมรักษ์ อธบิดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)  
เปิดเผยระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่
และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการรองรับและ
เชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ 
“รถไฟทางคู ่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” 
พร้อมบรรยายพเิศษ หวัข้อ “รถไฟทางคู ่ เด่นชยั-
เชียงราย-เชียงของ เส้นทางสายใหม่ กับโอกาส
ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการน�า
เสนอแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ 
ระยะ 20 ปี เพื่อเป้าหมายเปิดเส้นทางขนส่ง 
ทีส่ะดวกมากข้ึน

ส�าหรับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง
รถไฟ ระยะ 20 ปีนั้น ประกอบด้วย การพัฒนา 
รถไฟทางคู ่  การพัฒนาทางรถไฟสายใหม ่  
การพฒันารถไฟความเรว็สงู พร้อมท้ังน�าเสนอสถานะ 
ความคืบหน้า โดยโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่  

(งาว-เชียงราย) ระยะทาง 132 กม. สัญญา 3  
(เชียงราย-เชียงของ) ระยะทาง 87 กม. เส้นทาง
ผ่านพ้ืนที ่4 จงัหวดั ได้แก่ แพร่ ล�าปาง พะเยา และ
เชยีงราย ซ่ึงอยูใ่นกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 
จ�านวน 3 จงัหวดั (ยกเว้นจังหวดัล�าปาง) 17 อ�าเภอ 
59 ต�าบล มีสถานีและที่หยุดรถไฟรวม 26 แห่ง  
มย่ีานกองเกบ็และขนถ่ายตูส้นิค้า (CY) จ�านวน 4 แห่ง  
ทีส่ถานแีพร่ สถานพีะเยา สถานป่ีาแดด และสถานี
เชยีงราย และมีลานกองเกบ็ตูส้นิค้าคอนเทนเนอร์
เช่ือมต่อกบัศนูย์เปลีย่นถ่ายรปูแบบการขนส่งสนิค้า
เชยีงของอกี 1 แห่ง

ในโลกยุคทีเ่ทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามามบีทบาทอย่างมาก
ต่อชีวิตประจ�าวันของพวกเราทุกคน การจะขับเคลื่อนให้
ประเทศก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั หรอื Digital Economy 
ได้อย่างสมบูรณ์น้ัน หลายภาคส่วนยังมีความต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลอยู่มาก เริ่มตั้งแต่ผู้บริโภคที่ต้องการ
สินค้าและบริการที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะบคุคล (Personalization) ภาคธรุกจิเองกต้็องการ
ข้อมลูมาใช้วเิคราะห์ เพือ่พัฒนาสนิค้าและบรกิารให้สอดรับ 
กับความต้องการของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนไป ครอบคลุม 
ทั้งธุรกิจรูปแบบเดิมที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล 
(Data-Driven Organization) และธรุกิจ Start up ทีส่ร้าง
โมเดลธรุกจิรูปแบบใหม่จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

 ภาครฐัเองกเ็ลง็เห็นถงึความส�าคญัของการน�าข้อมลูมา
ช่วยขบัเคลือ่นประเทศ โดยมกีารส่งเสรมิผ่านการผลกัดนัให้
เกดิศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั (Open Government Data) 
และการส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพือ่น�ามาป้อนให้ AI เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ต่อไปได้ ทัง้หมดนีเ้พือ่ขบัเคลือ่นให้ประเทศก้าวเข้าสูก่ารเป็น 
Data-Driven Country ผ่านการน�าข้อมูลมาช่วยขับเคลือ่น
การตดัสนิใจ (Decision Making) รวมไปถงึช่วยยกระดบัการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ ซึง่หนึง่ในหวัใจส�าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนั 
ให้ประเทศก้าวสู ่การเป็น Data-Driven Country  
ได้อย่างสมบรูณ์นัน้ จ�าเป็นต้องส่งเสรมิให้เกดิการเชือ่มโยงและ 
แบ่งปันข้อมลูระหว่างภาคส่วนต่างๆ รวมไปถงึการแบ่งปัน
ข้อมลูข้ามองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัหรือข้ามอตุสาหกรรม ภายใต้โครงสร้างพืน้ฐานและ
ธรรมาภบิาลด้านการใช้ข้อมลูมคีวามเหมาะสมและปลอดภยั

 ส�าหรบับริบทของประเทศไทย แนวคดิเรือ่งการแบ่งปัน 
ข้อมลู (Data Sharing) นับว่าเป็นเร่ืองใหม่ทียั่งไม่ค่อยถกู 
พูดถึงมากนัก ก ่อนอื่นจึงอยากพาทุกคนมารู ้จักกับ 
ความหมายของ Data Sharing กนัก่อน

 Data Sharing คอื กระบวนการแบ่งปันข้อมูลจาก 
ผูถื้อข้อมลูต้นทาง ไปยังผูร้บัข้อมลูปลายทางทีม่คีวามต้องการ 
น�าข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการแบ่งปันข้อมูล
ดังกล่าวควรมีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น หากมคีวามเกีย่วข้องกับข้อมลูส่วนบคุคล  
การแบ่งปันข้อมลูนัน้กค็วรสอดคล้องกบั พระราชบญัญัติคุม้ครอง 
ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึง่หัวใจส�าคญัของการท�า 
Data Sharing คอืต้องท�าให้เกดิกระบวนการแบ่งปันข้อมลู

เปิดแล้วสะพานเทยีบเรอืเกาะกูด
หนนุขนส่ง-ท่องเทีย่ว จ.ตราด
‘ทำงหลวงชนบท’ ทุม่ 25 ล้ำน ซ่อมสะพำน

ท่ำเทียบเรือ เกำะกูด จ.ตรำด เสร็จสมบูรณ์  
โชว์ใช้โครงสร้ำงป้องน�ำ้เคม็-สูส้นมิ หวงัยกระดบั 
คณุภำพชวีติทีด่ใีห้แก่ประชำชน หนนุส่งเสรมิ
เศรษฐกจิกำรขนส่ง กำรท่องเทีย่วบนเกำะกดู

ยกระดบัคณุภาพชีวติทีดี่ให้แก่ประชาชน พร้อม
ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ง การท่องเที่ยวบน
เกาะกดู ช่วยกระจายรายได้สูช่มุชนอย่างยัง่ยนื

ทช.จึงได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงสะพาน 
ท่าเทียบเรือฯ โดยค�านึงถึงความแข็งแรงและ 
ความคงทนของโครงสร้างต่อสภาวะน�า้เคม็ เน้นวธิกีาร 
ซ่อมบ�ารงุทีร่วดเร็วอย่างมคีณุภาพ ลดผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อม ซึ่งตัวสะพานจะมีลักษณะ
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างช่วง
ยาวช่วงละ 5 เมตร ความกว้างช่วงสัน้ 2.5 เมตร 
รวมความยาวสะพาน 100 เมตร

อย่างไรก็ตาม โดย ทช.ได้ท�าการซ่อมแซม
ด้วยการทดแทนโครงสร้างเดิมด้วยชิ้นส่วน
ส�าเร็จรูปเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างโครงสร้าง
หล่อในที ่ ช่วยลดความเสีย่งจากสภาพแวดล้อม
บรเิวณสถานทีก่่อสร้าง เช่น พายฝุน สภาวะน�า้ขึน้ 
-น�า้ลง เป็นการช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างให้
แล้วเสรจ็เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ และสามารถ
ควบคมุคณุภาพการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ประกอบกับคอนกรีตทีใ่ช้ในการหล่อโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตชนดิป้องกันน�า้เคม็ ป้องกนัการเกดิ
สนมิ และผิวคอนกรตีโครงสร้างจะเคลอืบด้วย
น�า้ยาป้องกันการซมึผ่านของน�า้ทะเล ท�าให้ผวิ
คอนกรีตมสีภาพทึบน�า้ ส่งผลให้น�า้ทะเลซึมผ่าน
เข้าสู่เนือ้คอนกรตีและเหลก็เสรมิได้ยาก

ซึ่งนอกจากตัวโครงสร้างสะพานแล้ว ยังมี
การก่อสร้างส่วนประกอบเพิม่เตมิ ได้แก่ การทิง้
หินกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง การก่อสร้างบันได
เทยีบ ส�าหรับเรอืเลก็ 2 แห่ง การตดิตัง้ยางกนั 
กระแทก พร้อมหลักผูกเรือ การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
และปรับปรุงถนนเชิงลาด/ถนนต ่อเชื่อม 
สะพาน

นอกจากนี ้บริเวณสะพานดังกล่าวยงัได้ตดิตัง้ 
ป้ายค�าว่า “KOH-KOOD สดุเขตแดนตะวนัออก 
บ้านอ่าวใหญ่” ไว้ส�าหรับให้ประชาชนและ 
นกัท่องเทีย่วจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ได้มาถ่ายภาพเช็กอิน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การท่องเทีย่วบรเิวณเกาะกดูอย่างยัง่ยนือกีด้วย

ทีม่คีวามสะดวก (Convenience) ปลอดภัย (Secure) และ
เคารพสทิธส่ิวนบคุคล (Privacy)

 ในส่วนของการท�า Data Sharing จะประกอบด้วย 
ผูเ้ล่นทีเ่กีย่วข้องหลายส่วน ยกตวัอย่างเช่น ผูถ้อืข้อมลูต้นทาง 
(Data Holder), ผูร้บัข้อมลูปลายทาง (Data Recipient), 
เจ้าของข้อมลู (Data Owner), ผูใ้ห้บรกิารข้อมลูกลาง (Data 
Broker) และหน่วยงานก�ากบัดแูล (Regulator) โดยบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละผูเ้ล่น ได้แก่

 ผูถ้อืข้อมลูต้นทาง (Data Holder) : หน่วยงานหรอื
องค์กรทีม่ข้ีอมลูของเจ้าของข้อมลู และจะส่งต่อข้อมลูน้ีไปให้
ผูร้บัข้อมูลปลายทางเมือ่ได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู

ผูร้บัข้อมลูปลายทาง (Data Recipient) : หน่วยงาน
หรอืองค์กรทีร่บัข้อมลูจากผูถื้อข้อมลูต้นทาง โดยผูร้บัข้อมลู
ปลายทางจะได้รับข้อมูลเท่าที่เจ้าของข้อมูลยินยอม และ
สามารถน�าข้อมูลนั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีเคยแจ้งให้
เจ้าของข้อมลูทราบ

เจ้าของข้อมลู (Data Owner) : เจ้าของข้อมลูจะเป็น
ผู้ให้ความยินยอมก่อนที่จะเกิดการส่งต่อข้อมูลระหว่าง 
ผูถ้อืข้อมลูต้นทางและผูร้บัข้อมลูปลายทาง ซึง่เจ้าของข้อมลู 
จะอยูใ่นฐานะผูใ้ช้บรกิารหรอืผูบ้ริโภค ในกรณกีารท�า Data 
Sharing ทีเ่ก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล 

ผูใ้ห้บรกิารข้อมลูกลาง (Data Broker) : หน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ น�ามาประมวลผล 
ปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน วิเคราะห์
ข้อมูล และเป็นผู้ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลแก่องค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืน

หน่วยงานก�ากบัดูแล (Regulator) : หน่วยงานก�ากับ
ดูแลจะมีหน้าที่ก�ากับดูแลและให้การรับรองตามกรอบ
กฎหมายและมาตรฐานทีห่น่วยงานต้องปฏบิตัิ

 เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องแต่ละผูเ้ล่น
มากขึ้น เลยจะขอยกตัวอย่างกรณีการเปิดบัญชีออนไลน์
ข้ามธนาคาร สมมตใิห้ นาย ก มข้ีอมูลอยูก่บัธนาคาร A แต่
ต้องการเปิดบัญชีใหม่กับธนาคาร B โดยไม่ต้องการเดนิทาง
ไปสาขาเพ่ือกรอกข้อมลูใหม่ทัง้หมด นาย ก สามารถให้ความ
ยนิยอมให้ธนาคาร A แบ่งปันข้อมลูส่วนตัวของตน จากนัน้
ข้อมลูของนาย ก ทีอ่ยูกั่บธนาคาร A ก็จะถูกส่งต่อไปให้แก่
ธนาคาร B และนาย ก กส็ามารถเข้าใช้บริการของธนาคาร B 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน โดยจากตวัอย่างนี ้Data 
Holder, Data Recipient และ Data Owner กค็อื ธนาคาร 
A, ธนาคาร B และ นาย ก ตามล�าดบั ซึง่กระบวนการทัง้หมด
ที่กล่าวไปจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับ
ดแูลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้กระบวนการแบ่งปันข้อมลูทีเ่กดิข้ึน
มคีวามปลอดภยั  และสอดรับตามกรอบของมาตรฐานและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

มากไปกว่านั้น หากกระบวนการแบ่งปันข้อมูลนั้น 
จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลชนิดอื่นที่ผู้ถือข้อมูลต้นทาง (Data 
Holder) ไม่มี กจ็ะมผู้ีให้บรกิารข้อมลูกลาง (Data Broker) 
เข้ามาเป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเพ่ิมเตมิ ซึง่หากศกึษาแนวทาง

ดีป้ำเดินหน้ำส่งเสริมกำรพัฒนำก�ำลัง
ดิจทัิลของประเทศต่อเนือ่ง เคำะ 7 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนดิจทิลั และ 1 โครงกำร
จัดต้ังศูนย์พัฒนำทักษะด้ำนโค้ดดิ้ง-ไอโอที 
เพือ่เข้ำสูอ่ตุสำหกรรมแห่งอนำคต คำดยกระดบั 
ก�ำลังคนไอทมีำกกว่ำ 3,000 คน

ดร.ณัฐพล นมิมำนพชัรินทร์ ผูอ้�านวยการ
ใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ  
ดป้ีา เปิดเผยว่า หนึง่ในภารกจิส�าคญัของดป้ีา คอื 
การมุ่งยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล 
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะและ 
องค์ความรูด้้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลั 
รูเ้ท่าทัน สามารถประยกุต์ใช้ได้อย่างปลอดภยั
และสร้างสรรค์ ควบคู ่ไปกับการยกระดับ 
ความเช่ียวชาญแก่บคุลากรและก�าลังคนดจิทิลัผ่าน 
กลไก Upskill, Reskill และ New Skill โดย
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาค
เอกชนและสถาบันการศกึษา

ล่าสดุ ทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการพจิารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 3/2566 มี
มติเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพก�าลังคนและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
จ�านวน 7 โครงการ โดยให้ความส�าคัญกบัการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลในมิติต่างๆ แก่บุคลากร ผู้ที่ท�างานใน
สถานประกอบการที่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และประชาชนทัว่ไปในกลุม่ Mid-career 

‘ดป้ีา’ ผดุศูนย์ฯ ‘โค้ดดิง้-ไอโอท’ี
รองรบัอุตสาหกรรมในอนาคต

ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์

Data Sharing คืออะไร ?
และใครบ้างทีเ่กีย่วข้องกบัการท�า Data Sharing

การท�า Data Sharing ในระดบัลงลกึมากข้ึน แนวทางการ
เช่ือมต่อระหว่างผูเ้ล่นในกระบวนการท�า Data Sharing ยัง
มไีด้อีกหลากหลายรปูแบบ โดยเปลีย่นไปตามลกัษณะของ
การจัดเกบ็ข้อมูล แนวทางการใช้ข้อมลูของแต่ละประเภท
ธรุกจิ รวมถงึรปูแบบของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
กลางทีอ่�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร

ในต่างประเทศได้น�ากระบวนการ Data Sharing ไป
ใช้ประโยชน์ในภาคธรุกจิต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นการน�า
ไปใช้เพ่ือการสร้างประสบการณ์ท่ีดใีห้ผูบ้ริโภค (Customer 
Centric) ผ่านการน�าเทคโนโลยด้ีานการแบ่งปันข้อมลู (Data 
Sharing) มาช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถ 
แชร์ข้อมูลของตนไปยังผู้ให้บริการได้ง่ายและปลอดภัย  
โดยไม่ต้อง เสยีเวลาในการกรอกข้อมลูซ�า้ซ้อน พร้อมทัง้ยงัช่วย 
ให้ผู้บริโภคได้สินค้าหรือบริการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบ
สนอง ความต้องการของผูบ้รโิภครายนัน้โดยตรง ตวัอย่าง 

ทัง้นี ้ รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท 
(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุง
สะพานท่าเทียบเรือ (ตร.001) อ�าเภอเกาะกูด 
จงัหวดัตราด เสรจ็สมบรูณ์แล้ว ใช้งบประมาณ 
25.697 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วนั 
โดยสะพานท่าเทยีบเรอื (ตร.001) เป็นจดุจอด
ส�าหรับเรือล�าเลียงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค 
ขนส่งวสัดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในเกาะกูด และเป็นจุดท่ี 
เรือชาวประมงจอดเทียบใช้ในการหลบพาย ุ
ในช่วงมรสุม ตลอดจนเป็นจุดจอดเรือรบของ 
กองทพัเรอื

โดยมีท่ีต้ังอยู่บริเวณบ้านอ่าวใหญ่ ต�าบล
เกาะกดู อ�าเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด ต่อเชือ่ม
กับจุดสิ้นสุดบนถนนทางหลวงชนบทสาย ตร.
6042 บ้านอ่าวสลัด-บ้านอ่าวใหญ่ ต�าบลเกาะกูด 
อ�าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด ซึง่โครงสร้างมีการ
สมัผสัน�า้ทะเลตลอดเวลา ท�าให้โครงสร้างพืน้เสา 
และคานของสะพานท่าเทยีบเรอืได้รับความเสียหาย  
เกิดสนมิบริเวณเหล็กเสริม ส่งผลให้เกิดการกะเทาะ 
หลุดล่อนของคอนกรีตตลอดชิ้นส ่วนของ
โครงสร้างสะพาน

เพือ่เป็นการเสรมิความมัน่คงแขง็แรงให้กบั
สะพาน ปรับปรุงให้สะพานกลับคืนสู่สภาพที่
สมบรูณ์ เพ่ิมประสิทธภิาพในการใช้งาน เป็นการ

ช่วงเด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ มรีะยะทาง 323.10 
กม. ผ่านพืน้ที ่4 จงัหวดัได้แก่ แพร่ ล�าปาง พะเยาและ
เชยีงราย ซึง่อยูใ่นกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  
จ�านวน 3 จงัหวัด (ยกเว้นจังหวดัล�าปาง) 17 อ�าเภอ 
59 ต�าบล

มีสถานีและที่หยุดรถไฟรวม 26 แห่ง มีย่าน
กองเกบ็และขนถ่ายตูส้นิค้า (CY) จ�านวน 4 แห่ง 
ทีส่ถานแีพร่ สถานพีะเยา สถานป่ีาแดดและสถานี
เชยีงราย และมลีานกองเกบ็ตูส้นิค้าคอนเทนเนอร์
เช่ือมต่อกับศนูย์เปลีย่นถ่ายรปูแบบการขนส่งสนิค้า
เชยีงของอกี 1 แห่ง ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างท�าสญัญา 
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้มากกว่า 
ร้อยละ 50 และส่งมอบพืน้ทีใ่ห้แก่ผูร้บัจ้างเพือ่ด�าเนนิการ 
ก่อสร้างต่อไป

ทัง้นี ้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนาม 
สัญญาผู้รับจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 
โดยผู้รับจ้างเร่ิมงาน เม่ือวนัที ่15 ก.พ. 2565 สิน้สดุ
สัญญาวันที ่14 ม.ค. 2571 (ระยะเวลา 71 เดอืน)  
แบ่งการก่อสร้างงานโยธา 3 สัญญา ได้แก่  
สญัญา 1 (เด่นชยั-งาว) ระยะทาง 103 กม. สญัญา 2 

เวลาขุดเจาะประมาณ 4 ปี แต่โครงการดงักล่าวจะมี
อโุมงค์ท่ียาวท่ีสุด 6.2 กม. ท่ีอ�าเภองาว จงัหวดัล�าปาง

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟสายใหม่เด่นชัย-เชียงราย-
เชียงของ เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่ง
เกษตรกรรม รองรับการขนส่งสินค้าการเกษตร 
ทางราง ซึง่ปัจจบุนัมกีารขนส่งสินค้าทางรางประเภท
ควบคุมอุณหภูมิไปยัง สปป.ลาวและสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

นอกจากนี ้ ยงัสามารถพฒันาเชือ่มต่อกับนคิม
อตุสาหกรรมสีเขยีวส�าหรบัสนิค้าเกษตรและอาหาร 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
ได้อกีด้วย รวมทัง้มกีารเช่ือมต่อกบัแหล่งท่องเทีย่ว   
และรองรบัการเช่ือมต่อระบบรางกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
อีกด้วย ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 
2571 จะช่วยพลิกโฉมการเป็น Logistic Hub ของ
ภมูภิาค เชือ่มโยงการเดนิทางและการขนส่งสนิค้า
หลายรูปแบบ

รวมทั้งเชื่อมต่อการขนส่งไทย-ลาว-จีน ซึ่ง
เป็นการเช่ือมโยงตามระเบยีงเศรษฐกจิแนวเหนอื-ใต้ 
(North-South Economic Corridor : NSEC) เปิด 
ประตกูารค้าชายแดนภาคเหนอื ช่วยให้เกดิการจ้างงาน  
สร ้ า ง โอกาสที่ ดี ต ่ อการค ้ าและการลงทุน  
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยการกระจาย 
ความเจรญิให้กบัคนในพ้ืนที ่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และ
เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที่
กลุม่จังหวดัภาคเหนอืตอนบนให้ดีขึน้ต่อไป

โดย ขร.ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการ
ก่อสร้าง บรเิวณอโุมงค์แม่กา ซึง่หนึง่ในสีท่ีเ่ป็นอโุมงค์
คูท่างเด่ียวมีความยาว 2,700 เมตร ซึง่ปัจจบัุนได้
ขุดเจาะไปแล้วประมาณ 42-44 เมตร คาดว่าจะใช้

หรอืผูท้ีท่�างานมาได้สกัระยะหนึง่แล้ว
ส�าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ

สนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพก�าลังคนและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ทัง้ 7 โครงการ ตัง้เป้ายกระดบัก�าลงัคนดิจทิลั
รวมทัง้สิน้ 2,300 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนยังมีมติ
เห็นชอบโครงการจดัต้ังศนูย์พฒันาทกัษะด้าน 
โค้ดดิง้ และไอโอที เพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรมแห่ง
อนาคต ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ภาครฐั 
และเอกชน โดยความร่วมมือกับ วิทยาลัย
เทคนิคพระนครศรอียธุยา โดยมวัีตถุประสงค์ 
ทีจ่ะเสรมิศกัยภาพแก่นกัเรียน นกัศึกษาในระดับ 
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมสามารถท�างาน 
ในอตุสาหกรรมแห่งอนาคต

โครงการดังกล ่าว ต้ังเป ้ามีนักเรียน
อาชวีศกึษาเข้าใช้บรกิารภายในศูนย์ฯ มากกว่า 
1,000 คน นกัเรยีนอาชวีศกึษาได้รับการพฒันา
ทักษะและสามารถสอบผ่านการประเมินผล
ทกัษะและได้รบัใบประกาศนยีบัตรด้านโค้ดด้ิง 
และ ไอโอท ีมากกว่า 360 คน บคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกระดบัและสามารถท�าหน้าที่
เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้และทกัษะทีเ่กีย่วข้อง
กบัโค้ดดิง้และไอโอทรีวมถงึเทคโนโลยอ่ืีนๆ ทีมี่
การใช้ในอตุสาหกรรมสมัยใหม่มากกว่า 30 คน

ขณะเดียวกัน จะมีนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีนสะแวกใกล้เคยีงได้รบั
การพฒันาทกัษะด้านโค้ดดิง้และไอโอทรีวมถงึ 
เทคโนโลยอีืน่ๆ ทีม่กีารใช้ในอตุสาหกรรมสมยัใหม่ 
มากกว่า 120 คน

โดย ส�ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (ETDA)

ทีม่า: https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Data-Sharing_what.aspx

การประยกุต์ใช้ทีน่่าสนใจอย่างเช่น  โครงการ European 
Health Data Space ของสหภาพยโุรป ได้เร่ิมน�าร่องเช่ือมโยง 
ข้อมูลประวัติการรักษาของผู ้ป ่วยข้ามประเทศ และ 
โครงการ Consumer Data Right ของออสเตรเลยี ทีไ่ด้น�า
การแบ่งปันข้อมลูมาช่วยสร้างความสะดวกในการเปิดบัญชี
ใหม่ข้ามธนาคาร และพฒันานวตักรรมการเงินใหม่ๆ ให้ตอบ
โจทย์กับความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละบุคคล

ทกุคนคงเหน็ภาพเดยีวกนัแล้วว่า Data Sharing คือ
อะไร และมีภาพรวมในการท�างานอย่างไรบ้าง ส�านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA 
(เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development  
Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
หน่วยงานทีท่�าหน้าทีส่่งเสรมิ สนบัสนนุ และดแูลการท�าธรุกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ และพร้อม
ทีจ่ะมามส่ีวนช่วยขับเคลือ่นและสนบัสนนุให้การท�า Data 
Sharing เกดิข้ึนได้จริงในประเทศไทย อย่างสะดวก ปลอดภัย 
และเคารพสทิธส่ิวนบคุคล ภายใต้การสร้างสมดลุระหว่างการ
ใช้นโยบายก�ากบัดแูลและการส่งเสริมให้เกดิการน�าข้อมลูไป
ช่วยในการขยายผลทางธุรกจิ เพ่ือให้เศรษฐกิจดจิิทลัของไทย
นัน้สามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืต่อไป



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ำรศลัยกรรมในทกุวนันี ้ได้กำรยอมรบัและ
เป็นท่ีนิยมของคนยุคใหม่เป็นอย่ำงมำก 

ท�ำให้ธรุกจิเสรมิควำมงำมเกดิขึน้มำกมำย พร้อม
ออกโปรโมชั่นพิเศษตำมมำอีกเพื่อกระตุ้นผู้คน
ให้อยำกท�ำศลัยกรรม ถงึกระนัน้ กำรศลัยกรรม
กับคลินิกหรือโรงพยำบำลที่ได้มำตรฐำนและมี
คณุภำพเพือ่ควำมปลอดภยัก็เป็นสิง่ส�ำคญั ทว่ำ 
ในคลนิกิทีผ่่ำนมำตรฐำนระดบัสำกล อำจจะนบั
จ�ำนวนหัวได้เลย 

นพ.ศวิคปุต์ กล่าวกบัเราว่า ตวัคุณหมอเป็น
คนภมูลิ�าเนากรงุเทพมหานครฯ แต่ในช่วงวยัเดก็
เคยไปอยู่ที่จังหวัดล�าปาง และเน่ืองจากคุณพ่อ 
คุณแม่ได้ไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย 
เรือ่งของเสือ้ผ้าส่งออกต่างประเทศ ท�าให้คณุหมอ 
มโีอกาสไปศกึษาทีอ่งักฤษ ช่วงระดบัช้ันการศกึษา 
ประถม-มธัยม ก่อนทีจ่ะกลบัมาประเทศไทย และ
ได้ศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเคยเรียนต่อที่คณะ

วิธีไหน ดมยาสลบวิธีไหน ใครเป็นคนดมยาสลบ 
ให้กบัเขา ซึง่คอสเมตก้ิา คลนิิก เข้าใจถงึความต้องการ 
ของคนไข้เป็นอย่างด ี จึงได้ให้วิสญัญีแพทย์ หรอื
หมอดมยา เป็นผูด้แูลโดยเฉพาะ 

เพราะการผ่าตัดและต้องมกีารดมยา เม่ือคนไข้
ได้รับยาสลบไปแล้ว คนไข้จะหลับลึก  เมื่อคนไข้
หลับลึกจะไม่สามารถหายใจเองได้  ต้ องหายใจ
ผ่านเครือ่งช่วยหายใจ ด้วยเหตนุีเ้องท�าให้ต้องมี  
“วิสัญญีแพทย์” คอยดูสัญญาณชีพข ณะผ่าตัด
อย่างใกล้ชดิ เป็นการการนัตคีวามปลอดภยัให้กับ
คนไข้ ซ่ึง หมอเฟย ได้บอกเล่าถึ งความปลอดภยั
ของคนไข้ไว้ว่า

“จรงิๆ แล้ว ผมกส็ามารถดมยาได้ในระดบั
เบือ้งต้น แต่เพือ่ความปลอดภยัมากท่ีสดุของคนไข้ 
กค็วรจะใช้หมอดมยาโดยเฉพาะเลยดกีว่า ดงันัน้
คนไข้หน่ึงคนจะมหีมอดดแูลอยู่ 2 คน คอื หมอ
ผ่าตดัและหมอดมยา ทีด่เูร่ืองของการนอนหลบั 

และเรือ่งท่ี 3 ท่ีคนไข้ส่วนใหญ่เป็นกงัวล คอืการ
ดูแลคนไข้หลังผ่าตัดจะเป็นอย่างไร เพราะคนไข ้
ส่วนใหญ่มคีวามกังวลว่า หลงัจากผ่าตดัแล้วจะต้องมี 
การพักรกัษาตัวอย่างไรบ้าง ซึง่เพ่ือเพ่ิมความอุ่นใจ 
กบัคนไข้ตนจงึมบีรกิารหลงัผ่าตัดอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ คุณหมอก็อยากน�าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
สงัคม ซึง่ถ้ามเีคสไหนทีส่ามารถช่วยเหลอืได้ก็ยินดี
ช่วยเหลอือย่างเตม็ท่ีเท่าทีส่ามารถช่วยได้ อย่างที่
ผ่านมา พบเคสท่ีประสบภยัมา คณุหมอกไ็ด้ช่วย
มาโดยตลอด 

“ซึ่งที่ผ่านมา ได้ปรึกษากับทนายสงกรานต์  
ในการช่วยเหลอืเคสต่างๆ เช่น เคสทีป่ระสบอบุตัเิหต ุ
ไฟไหม้ น�้าร้อนลวกทั้งตัวจากการรับน้องท�าให้
เป็นแผลเหวอะหวะและกลายเป็นแผลเป็นทั่วตัว 
ผมจึงได้ลงไปช่วยในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อต่างๆ 
รวมไปถงึเคสของคนไข้ท่ีไปท�าศลัยกรรมหรือเคส
มีปัญหาจากคลินิกอื่นมา ถ้าหากแก้ไขได้ผมก็จะ
อยากไปช่วยเหลอื ทัง้น้ีเป็นการช่วยเหลอืโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ” 

และนีค่อืผลงานความส�าเรจ็ของหมอเฟย ทีม่ ี
จดุเริม่ต้นจากความหลงใหลในการผ่าตดั เกิดเป็น 
ความสนใจที่ศึกษาจริงจัง จนกลายเป็นแรง 
ขับผลักดันให้กับหมอเฟยประสบความส�าเร็จใน
ปัจจบุนั อย่างไรกต็าม กว่าจะเป็นหมอศลัยกรรม
ที่เชี่ยวชาญได้น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย โดยสิ่งที่ท�าให ้
หมอเฟยฟันฝ่าอุปสรรคมาถึงปัจจุบันได้คือ  
ความตั้งใจและใส่ใจ รวมถึงจริงจังกับท�างานใน
ทกุๆ เคสทีเ่ข้ามา พร้อมท�าทุกเคสให้ดีทีส่ดุเท่าที ่
จะท�าได้ 

ก

“เมือ่ผมได้ท�างานศลัยกรรมมาได้ซกัพกั จน
ท�าให้เกิดความอิ่มตัว เลยอยากเปิดคลินิกเป็น
ของตวัเอง เนือ่งจากตนเองมคีวามรู้สกึอยากจะ
ควบคมุและดแูลคนไข้ให้ดกีว่านี ้ อาท ิ การดูแล
คนไข้หลังผ่าตัด แต่ในอดีตนั้น ตนรับท�างาน
จากคลนิกิอืน่ๆ เลยอาจไม่สามารถดแูลได้อย่าง
ครอบคลุมหรือใกล้ชิด เลยอยากท�าเป็นคลินิก
ของตนเองขึน้มา” นพ.ศวิคปุต์ เผยด้วยน�า้เสยีง
ทีมุ่ง่มัน่

หมอเฟย เล่าต่อว่า คอสเมตก้ิา คลนิกิ ถอืเป็น
แรงบันดาลใจและความฝันที่อยากจะยกระดับ
บรกิารให้มมีาตรฐานสากลมากขึน้ เร่ิมตัง้แต่การ
มอบความรู้ ความปลอดภัยในการบริการให้กับ
คนไข้ การใส่ใจ รวมถงึการแนะน�าสิง่ท่ีถกูต้องให้
กบัคนไข้  

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร โดยสาเหตทุี่
เลือกเรียนในศาสตร์ของการผ่าตัดความงามน้ัน 
หมอเฟย ได้เผยแรงบนัดาลใจเอาไว้ว่า 

“ที่เลือกเรียนด้านนี้ เพราะผมชอบการ
ตกแต่งเสรมิสวยความงาม รวมถงึมีความสนใจ
ในเรือ่งของการผ่าตดั อีกทัง้ได้มีโอกาสรูจั้กรุน่พี่ 
ท่านหนึ่งที่เป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากๆ เลยเกิด
เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาเรียนเป็นหมอผ่าตัด 
จนเมือ่ตนได้ศกึษามาเรือ่ยๆ ท�าให้เริม่มองเหน็
เป้าหมาย เกิดเป็นความสนใจที่จะศึกษาด้าน

การผ่าตดัความงาม ซึง่หลงัจากเรยีนจบมากไ็ด้
ท�างานใช้ทุนที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในแผนกศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งจะ
เป็นการท�าศัลยกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่ศัลยกรรม
อบุตัเิหต ุรวมถงึศลัยกรรมเสรมิสวย หลังจากนัน้
กไ็ด้เป็นแพทย์พ่ีเลีย้งศัลยกรรม” 

หมอเฟย บอกอกีว่า นอกจากน้ี คณุหมอยงัได้ 
ไปหาประสบการณ์ทางการแพทย์เพิม่เตมิ โดยไป 
ฝึกงานและฝึกอบรมในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งใน 
เกาหลี ยุโรปและ อเมริกา ซึ่งการไปฝึกงาน 
ที่ ต ่ างประเทศจะเน ้นการเพิ่ มพูนความรู ้ 
ด้านการศลัยกรรมเสรมิสวย เนือ่งจากประเทศไทย
ไม่ค่อยเน้นด้านนี้มากนัก และจากนั้น ก็ท�างาน 
ด้านศลัยกรรมความงามมาอย่างจรงิจงั นบัจากนัน้
เป็นต้นมาไม่ต�า่กว่า 10 ปี

อีกทั้งการรักษาในรูปแบบศัลยกรรม มักจะ
ผูกพันอยู่กับความต้องการของคนไข้เสมอ ซึ่ง
หลายๆ ครัง้ความต้องการของคนไข้กบัการรักษา
มกัไม่สอดคล้องกนั ดังนัน้ คุณหมอจึงได้มีการพูด
คุยกับคนไข้ก่อนเสมอ เพื่อให้เขาเห็นภาพความ
เป็นจรงิว่าท�าได้แค่ไหน รวมถงึถ้าหากท�าไม่ได้หรือ
มีทางเลอืกอะไรหรอืไม่ กจ็ะบอกคนไข้อย่างตรงไป
ตรงมา จากการรบัมือกบัปัญหาทีแ่ก้ต้ังแต่ต้นทาง 
ท�าให้กว่า 95% จากการผ่าตดัและหลงัผ่าตัดไม่เคย
เกดิปัญหาตามมา เน่ืองจากตนได้ท�าความเข้าใจกบั
คนไข้เรยีบร้อยแล้ว

นั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจของ นพ.ศิวคุปต์  
ตนัตภิพณฐักุล หรอื หมอเฟย กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษัิท คอสเมตก้ิา คลนิกิ จ�ากดั ในวยั 40 ปี ทีค่ร�า่
หวอดในวงการศลัยกรรมมาไม่ต�า่กว่า 10 ปี และได้
เดนิตามฝันก่อต้ัง คอสเมตก้ิา คลนิกิ ขึน้มา พร้อม
ยกระดบับรกิารให้มีมาตรฐานสากลและมคีณุภาพ
เทยีบเท่าโรงพยาบาล

อทป.นิวส์ ฉบบัน้ี จงึอยากจะขอพาท่านผูอ่้าน 
มารู ้จัก แพทย์ศัลยกรรมตั้งแต่ยุคบุกเบิกและ 
ผูร้อบรูเ้ทรนด์ศัลยกรรมเป็นอย่างดีอย่างหมอเฟย 

ซึ่งคอสเมติก้า คลินิก จะมุ่งเน้นส่งเสริมการ
บริการที่ดีขึ้นผ่านการยกระดับมาตรฐานในเรื่อง
ของแพทย์ และห้องผ่าตดั  เรือ่งการสัง่ยาและการ
ผ่าตดั ให้อยูใ่นระดับเทยีบเท่าโรงพยาบาล รวมทัง้
เป็นการให้บรกิารคนไข้ท่ีท่ัวถงึและครอบคลมุ โดย
ในอนาคตก็คาดว่า จะพฒันาคลนิิกสูโ่รงพยาบาล
เต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรฐานการบริการที่สูงได้
คุณภาพระดับสากล ซึ่งปัจจุบันคนไข้ ได้เข้าถึง 
และยอมรับการศัลยกรรมในวงกว้าง ส่งผลให้มี
ความกังวลและความต้องการที่หลากหลาย เช่น 
การผ่าตดัใหญ่ คนไข้จะห่วงว่าตนเองจะนอนหลบั

นพ.ศวิคปุต์ ตนัตภิพณัฐกลุ
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั คอสเมตก้ิา คลินิก จ�ากัด

ที่เลือกเรียนด้านนี้ เพราะผมชอบการตกแต่งเสริมสวยความงาม รวมถึงมีความสนใจในเรื่องของ
การผ่าตัด อีกทั้งได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากๆ เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้
ผมมาเรียนเป็นหมอผ่าตัด จนเมื่อตนได้ศึกษามาเรื่อยๆ ท�าให้เริ่มมองเห็นเป้าหมาย เกิดเป็นความสนใจ 
ท่ีจะศกึษาด้านการผ่าตัดความงาม ซ่ึงหลังจากเรยีนจบมากไ็ด้ท�างานใช้ทุนทีโ่รงพยาบาลพทุธโสธร จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา ในแผนกศัลยกรรมทั่วไป ซ่ึงจะเป็นการท�าศัลยกรรมทุกอย่าง ต้ังแต่ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  
รวมถึงศัลยกรรมเสริมสวย หลังจากนั้นก็ได้เป็นแพทย์พี่เลี้ยงศัลยกรรม

ซึ่งจากที่ได้ท�างานด้านศัลยกรรมตั้งแต่ยุค
บุกเบิก ท�าให้มีโอกาสได้เห็น มุมมองด้ำนกำร
ศัลยกรรมในปัจจุบันกับอดีตที่แตกต่ำงกัน โดย
มมุมองปัจจบุนั ด้านศลัยกรรมถกูยอมรบัมากขึน้ 
โดยเทรนด์การศัลยกรรมในส่วนบอดี้ด้วยการดูด
ไขมนัหรอืเสรมิหน้าอก ก�าลงัได้รบัความนยิมเป็น
อย่างมาก และศลัยกรรมทีก่�าลงัได้รบัความนยิมขึน้
เรือ่ยๆ อกีอย่างคอืการ “ตดัหนงัหน้ำท้อง” เพือ่แก้
ปัญหาหน้าท้องย้วย และปัญหาหน้าท้องแตกลาย
หลงัคลอด พงุยืน่ ไม่เรยีบเนยีน ไม่กระชบั ไขมนั
สะสมหน้าท้อง ขณะทีก่ารศลัยกรรมส่วนใบหน้ำ ก็
ยงัคงเป็นเทรนด์เดมิทีค่นไทยเน้นเสรมิหรอืตกแต่ง
บรเิวณ จมกูกับตา เป็นหลกั

และจากการยอมรับในศัลยกรรมที่มากขึ้น
น้ีเอง ส่งผลให้คนไข้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปด้วย 
เน่ืองจากในอดีต คนไข้หากต้องการท�าหลาย
หตัถการ อาจต้องท�ากับหมอหลายคน เช่น อยาก
ศัลยกรรมตาก็ต้องท�ากับหมอคนที่ 1 ศัลยกรรม
จมกูกต้็องท�ากบัหมอคนที ่ 2 เป็นต้น แต่ปัจจุบัน
คนไข้มีความต้องการท�าศัลยกรรมกับหมอเพียง
คนเดียว ที่สามารถท�าศัลยกรรมหลายๆ ส่วนได้ 
เพราะในความคิดของคนไข้ การมีหมอคนเดียว
ท�าได้หลายส่วนจะท�าให้มองภาพออกได้ดกีว่าท�า
แยกส่วน

ของคนไข้ ซึง่เป็นเร่ืองอนัดบัแรกๆ ทีค่นไข้กังวล  
ว่าหลงัจากดมยาสลบจะต่ืนหรอืไม่”

นพ.ศวิคปุต์ บอกต่อว่า ส�าหรบัเรือ่งท่ี 2 ท่ีคนไข้
มกักังวลคอื มาตรฐานห้องผ่าตัด ซึง่ห้องผ่าตดัของ
คอสเมตก้ิาคลินิก จะใช้ระบบ Hepa ตามมาตรฐาน
ห้องผ่าตดั ซึง่ Hepa จะเป็นตวักรองอากาศ ก่อให้ 
เกิดบรรยากาศในห้องผ่าตัดที่เป็นความดันลบ 
เพือ่ให้อากาศภายนอกไม่ถูกดดูเข้ามา ท�าให้ห้อง
ผ่าตดัมคีวามสะอาดตลอดเวลา นอกจากนี ้ระบบ 
Hepa จะมกีารกรองเชือ้ไวรสั เช้ือโรค โดยคลินกิ
ในประเทศไทยยังมีน้อยที่จะได้มาตรฐานระดับนี้ 


